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‘ราช กรุ๊ป’ สนับสนุน
ป่าชุมชนอย่างต่อเนื่อง

17 ปี กักเก็บก๊าซคาร์บอน
ได้ 10 ล้านตันคาร์บอน

สิง่แวดล้อม

เมือ่เรว็ๆ นี ้นายพิชยั ชณุหวชิร รองนายกรฐัมนตรแีละรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั และ นาย
พพิฒัน์ รชักจิประการ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นประธานและสกัขพียานในพิธลีงนาม 
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืในโครงการสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่ผูป้ระกนัตน ระหว่างส�านกังานประกนัสงัคม 
กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2

กระทรวงแรงงานและกระทรวงการคลงั โดยส�านกังานประกันสงัคม และ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สานฝันให้กบัผูใ้ช้แรงงานท่ีเป็นผูป้ระกนัตน  
มาตราท่ี 33, 39 และ 40 ได้มีบ้านเป็นของตัวเอง ภายใต้โครงการสินเช่ือ 
เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั ดอกเบีย้ต�า่ ภายในวงเงนิจ�านวนไม่เกนิ 10,000 ล้านบาท เพือ่ให้ 
ผู้ประกันตนยืน่ขอกูเ้งนิได้ไม่เกินรายละ 2 ล้านบาท ดอกเบีย้ร้อยละ 1.59 ต่อปี  
คงที่เป็นระยะเวลา 5 ปี

พิชัย ชุณหวชิร / พิพัฒน์ รัชกิจประการ

ประกันสังคม-ธอส. ช่วยผู้ประกันตนมีบ้าน
กู้สูงสุด 2 ล้าน ดอกต�่า 1.59%/ปี คงที่ 5 ปี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ครม. ให้หน่วยงานรัฐ พฒันา
ระบบการขออนุญาตงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร ให้มี
มาตรฐาน บรกิารทีร่วดเร็ว ป้องกันการทจุรติจากการใช้ดลุพินจิ 
ปิดช่องการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาต 
อย่างมปีระสทิธิภาพ

รายงานข่าวจากท�าเนยีบรฐับาล เปิดเผยว่า เมือ่เรว็ๆ นี ้ทีป่ระชมุ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามที่ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาต ิ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอ โดยมอบหมายให้กระทรวง
มหาดไทย เป็นหน่วยงานหลกัรับเร่ืองน้ีไปพิจารณาร่วมกบักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม กระทรวง
พาณชิย์ กระทรวงอตุสาหกรรม ส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงานพัฒนารฐับาลดิจทัิล (องค์การมหาชน) ส�านกังานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ให้ได้ข้อยตุ ิ

พร้อมทัง้ให้ อปท. และ อปท.รปูแบบพิเศษ (กรงุเทพมหานครและเมอืงพทัยา) เข้าไปมส่ีวนร่วมในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยกีารขออนญุาตก่อสร้าง หรอืดดัแปลงอาคารออนไลน์ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
โดยให้สามารถเข้าถงึข้อมูลและพฒันาระบบตดิตามการขออนญุาตออนไลน์ 5

ป.ป.ช.เสนอ ครม. ให้หน่วยงานรัฐ
วางกรอบป้องกันทุจริตก่อสร้างอาคาร

PDPC จัดใหญ่ ‘ผนึกเครือข่ายป้องกันข้อมูลรั่วไหล’
ต้ังเป้าปี 68 ดึงภาครัฐ-เอกชนเข้าร่วมกว่าหมื่นราย

“ดีพร้อม” หนุน SME รุก BCG โมเดล 
ลดต้นทุน สร้างรายได้เพิ่ม ต่อยอดสู่สากล

กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม หรอื ดพีร้อม (DIPROM) ขานรบั 
นโยบายปฏริปูอตุสาหกรรมของ นายเอกนฏั พร้อมพนัธุ์  
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอุตสาหกรรม เน้นให้ความส�าคญั
กับการพัฒนา และยกระดับภาคอุตสาหกรรมให้เติบโต 
อย่างยัง่ยนืควบคูไ่ปกบัการรกัษาสิง่แวดล้อม 

นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
เปิดเผยว่า ภายใต้โครงการ “ยกระดับธุรกิจ SMEs  
ด้วยการประยกุต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG” ด้วยการอปัสกิล 
บคุลากร ปรับปรุงกระบวนการผลติให้เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมถึงอัปไซเคิลของเสียให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม ่
เชิงสร้างสรรค์ ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความยัง่ยนื 
ของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ท�าให้สถานประกอบการมปีระสทิธิภาพเพิม่ขึน้จากต้นทุนทีล่ดลง 
และสามารถต่อยอดสู่ตลาดสากล คดิเป็นมลูค่าทางเศรษฐกจิรวมกว่า 1,390 ล้านบาท/ปี และสามารถ
ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 61,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า/ปี (tCO2eq) 
หรอืเทยีบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 5 ล้านต้น คดิเป็นพ้ืนทีป่ระมาณ 1 แสนไร่ 10

ภาสกร ชัยรัตน์

นิทัศน์ วรพนพิพัฒน์
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การป้องกันข้อมูลรั่วไหลยังคงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับ 
การแก้ไขอย่างต่อเนือ่ง โดยม ีสคส. หรอื PDPC เป็นหน่วยงาน 
ศูนย์กลางในการเข้าก�ากับดูแลและป้องกัน ที่ผ ่านมา 
ตามแผนงานเชิงรุกสามารถลดจ�านวนข้อมูลรั่วไหลได้
ลงเป็นล�าดับ ล่าสุด เตรียมจัดงานใหญ่ “ผนึกก�าลัง
เครือข่ายป้องกันและคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของประเทศ” เพือ่สร้างความร่วมมอืและตระหนกัรู้ 
ในการช่วยกนัป้องกนั ตัง้เป้าปี 68 รวมเครอืข่าย 
หน่วยงานรัฐ อปท. และเอกชน เข้าร่วม  
กว่าหมื่นหน่วยงาน

พ.ต.อ.สุรพงศ์ เปล่งข�า

‘ออมสิน’ ช่วยลูกหนี้ประสบภัยน�้าท่วม
ขยายเวลาพักหนี้อัตโนมัติ เป็น 6 เดือน
ธนาคารออมสนิ ช่วยลกูหนีร้บัมอืน�า้ท่วมซ�า้เตมิอีกระลอก ให้ขยายเวลาพกัหนีอ้อโต้จาก 3 เดอืน เป็น 

6 เดอืน เพ่ิมช่ือผูไ้ด้รบัสทิธ์ิพักหน้ีเป็น 140,000 บญัชี หลงัรฐัประกาศพ้ืนท่ีประสบภยัล่าสดุ 5,515 หมูบ้่าน
ธนาคารออมสนิ รบัมอบนโยบายจากรฐับาลโดย นางสาวแพทองธาร ชนิวตัร นายกรัฐมนตรี และ 

นายพชิยั ชณุหวชริ รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
การคลงั ให้ขยายระยะเวลามาตรการพกัหนีอ้ตัโนมัต ิจาก 3 เดอืน 
เป็น 6 เดอืน เพือ่กระจายความช่วยเหลอืให้ทัว่ถงึลกูหนีท้ีป่ระสบ
อทุกภยั ตามประกาศของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) 
ในปัจจบุนั ทีล่่าสดุได้เพิม่รายชือ่จังหวดัและพืน้ทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
กินบรเิวณกว้างมากขึน้เป็น 43 จังหวัด 5,515 หมู่บ้าน (จากเดมิ  
41 จงัหวดั 4,000 หมูบ้่าน) และมจีดุท่ีต้องประสบภยัน�า้ท่วมซ�า้เติม 
อกีระลอก จนท�าให้ผู้ได้รบัผลกระทบมจี�านวนเพิม่ข้ึนมาก ธนาคาร 
จงึด�าเนินการตามนโยบายให้ขยายระยะเวลาพกัหนีอ้ตัโนมตั ิ จาก  
3 เดอืน เป็น 6 เดอืน และเพิม่จ�านวนผูไ้ด้รบัสทิธิพ์กัหนีต้ามมาตรการนี้  
จากเดมิ 110,000 บญัช ีเป็น 140,000 บญัชี 12
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ประกันสังคม-ธอส. ช่วยผู้ประกันตนมีบ้าน
กู้สูงสุด 2 ล้าน ดอกต�่า 1.59%/ปี คงที่ 5 ปี

วงเงนิจ�านวนไม่เกนิ 10,000 ล้านบาท โดยโครงการนีไ้ด้เปิด
โอกาสให้ผูป้ระกนัตนทัง้มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 
สามารถขอสนิเชือ่ได้ 3 วตัถปุระสงค์ ได้แก่ 1. เพ่ือซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั 
2. เพ่ือปลกูสร้างทีอ่ยูอ่าศยั และ 3. เพือ่ซือ้ทีด่นิพร้อมปลกูสร้าง 
ทีอ่ยูอ่าศยั แต่ไม่สามารถขอสนิเชือ่เพือ่ Refinance ได้ 

โดยก�าหนดสัดส่วนวงเงินสินเชื่อส�าหรับผู ้ประกันตน 
จ�าแนกตามจงัหวดัทีผู่ป้ระกนัตนมช่ืีออยูใ่นฐานทะเบยีน ทัง้นี้
โครงการสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่ผูป้ระกนัตน พ.ศ. 2567 มวีงเงนิ
โครงการจ�านวน 10,000 ล้านบาท โดยก�าหนดสัดส่วนวงเงิน
สนิเชือ่ส�าหรบัผูป้ระกนัตน จ�าแนกตามจงัหวดัทีผู่ป้ระกนัตน
มีชื่ออยู่ในฐานทะเบียน โดยแบ่งเป็น กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัด 
ปทมุธาน ีจงัหวดันครปฐม และจังหวดัสมทุรสาคร) และจังหวดั
อืน่ (รายจังหวดั) เพ่ือเป็นการกระจายโอกาส ให้ผูป้ระกนัตน
สามารถเข้าถงึสนิเชือ่ได้อย่างทัว่ถงึ เช่น จังหวดัชลบรีุ ได้รับ
จดัสรรวงเงนิ 634.6 ล้านบาท จงัหวดัเชยีงใหม่ ได้รบัจัดสรร 
วงเงิน 263 ล้านบาท เป็นต้น 

ผู้ประกันตนที่สนใจ สามารถขอหนังสือรับรองสถานะ
ความเป็นผู้ประกันตนได้จาก Application SSO Plus ได้
ตัง้แต่วนัที ่ 1 พฤศจกิายน 2567 และสามารถยืน่ขอสนิเชือ่
กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ตามวนัทีร่ะบใุนหนงัสือรับรอง 
พร้อมกับเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อตามท่ีธนาคาร
ก�าหนด ส�าหรับผูป้ระกนัตนท่ีได้รบัหนงัสอืรบัรองเป็นควิส�ารอง 
สามารถตรวจสอบการเรยีกควิได้ตามช่องทางทีแ่จ้งในหนงัสอื
รบัรอง และยืน่ขอสนิเชือ่ตามช่วงวันทีป่ระกาศแจ้ง ทัง้น้ี การ
พจิารณาวงเงนิสนิเชือ่ เป็นไปตามระเบยีบของธนาคาร โดย
โครงการนีจ้ะสิน้สดุในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2568 หรอืจนครบ
วงเงินทีไ่ด้รับอนมุตัโิครงการ  

โดยสอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่ ส�านกังานประกัน 
สงัคมกรงุเทพมหานครพ้ืนที ่ทัง้ 12 แห่ง ส�านกังานประกันสังคม 
จงัหวดั/สาขาทีท่่านสะดวก หรอื โทรสายด่วน 1506 ตดิต่อ
สอบถามได้ตลอด 24 ชัว่โมง หรอืดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่ 
www.sso.go.th ส�าหรับผู้ประกันตนทีไ่ด้รับหนงัสือรับรองเป็น
ควิจรงิ จะได้รับวงเงนิสินเชือ่ตามทีธ่นาคารพจิารณา สงูสดุไม่
เกนิ 2 ล้านบาท ส�าหรับส่วนผู้ประกันตนทีไ่ด้รับหนงัสือรับรอง 
ซึ่งระบุว่าเป็นคิวส�ารอง ต้องติดตามการประกาศเรียกคิว 

กระทรวงแรงงานและกระทรวงการคลงั โดยส�านกังาน
ประกนัสังคม และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สานฝัน 
ให้กบัผูใ้ช้แรงงานทีเ่ป็นผูป้ระกนัตน มาตราที ่33, 39 และ 40  
ได้มบ้ีานเป็นของตวัเอง ภายใต้โครงการสินเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 
ดอกเบ้ียต�า่ ภายในวงเงนิจ�านวนไม่เกนิ 10,000 ล้านบาท  
เพือ่ให้ผูป้ระกันตนยืน่ขอกู้เงนิได้ไม่เกินรายละ 2 ล้านบาท  
ดอกเบ้ียร้อยละ 1.59 ต่อปี คงทีเ่ป็นระยะเวลา 5 ปี

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตร ี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นายพิพัฒน์  
รชักจิประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นประธาน 
และสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ในโครงการสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่ผูป้ระกนัตน ระหว่างส�านักงาน 
ประกนัสงัคมกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมี นายบุญสงค์  
ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม (ต�าแหน่ง
ปัจจุบันปลัดกระทรวงแรงงาน) ลงนามบันทึกข้อตกลง

ร่วมกบั นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เปิดเผยว่า รัฐบาลและ
กระทรวงแรงงาน ได้ให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้าง 
หลักประกันความม่ันคงให้แก่ผู ้ใช้แรงงาน เพ่ือยกระดับ
คณุภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดย่ิีงข้ึน โครงการสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยั
เพือ่ผูป้ระกนัตน พ.ศ. 2567 นี ้เป็นความร่วมมอืของ กระทรวง
แรงงาน และ กระทรวงการคลัง โดย ส�านักงานประกัน
สงัคม และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์   มเีป้าหมายร่วมกนั 
คือ “ท�าให้คนไทยมบ้ีาน”  โดยจะช่วยให้ผูป้ระกนัตนทกุคน  
ทัง้มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40  ส�านกังานประกนั 
สงัคมจงึด�าเนินการผลกัดนัให้เกดิมาตรการสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยั
ดอกเบีย้ต�า่  ภายในวงเงนิจ�านวนไม่เกนิ 10,000 ล้านบาท  
ซึ่งคณะกรรมการประกันสังคมได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่  
30 กรกฎาคม 2567 ให้ด�าเนิน “โครงการสินเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั
เพือ่ผูป้ระกนัตน พ.ศ. 2567”  

ผู้ประกันตนที่ต้องการบ้านอยู่อาศัย สามารถขอสินเชื่อ
ดอกเบีย้ต�า่ ร้อยละ 1.59 ต่อปี คงทีเ่ป็นระยะเวลา 5 ปี และ
ในปีที ่ 6-8 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MRR (Minimum Retail 
Rate) -2 ต่อปี และตัง้แต่ปีท่ี 9 เป็นต้นไป อัตราดอกเบีย้ร้อยละ  
MRR -0.5 ต่อปี โดยผูป้ระกนัตนจะได้รบัสนิเชือ่ดอกเบีย้ต�า่ 
ไม่เกินรายละ 2,000,000 บาท

“ผมเช่ือม่ันว่า โครงการสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยัเพ่ือผู้ประกนัตนน้ี  
จะสามารถช่วยเหลือให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
สามารถเป็นเจ้าของทีอ่ยูอ่าศยัของตนเอง และช่วยยกระดบั
คุณภาพชวิีตของผูป้ระกนัตนได้อย่างแท้จรงิ “นายพิพัฒน์” 
กล่าวปิดท้าย

ด้าน นายบญุสงค์ ทัพชยัยทุธ์ อดตี เลขาธิการส�านกังาน
ประกันสังคม (สปส.) (ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวง
แรงงาน) เปิดเผยว่า ส�านักงานประกันสังคมและธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ มเีป้าหมายร่วมกนัทีจ่ะช่วยเหลอืให้ผูป้ระกันตน  
สามารถมท่ีีอยูอ่าศยัเป็นของตนเองในอตัราดอกเบีย้ต�า่ ภายใน

พชัิย ชุณหวชิร /  พพิฒัน์ รชักจิประการ

ส�าหรบัยืน่ขอสนิเชือ่ ตามช่องทางทีร่ะบใุนหนงัสอืรบัรอง และ
ตดิต่อยืน่ขอสนิเชือ่กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ทกุสาขาตาม
ช่วงระยะเวลาทีไ่ด้รบัแจ้ง

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.ได้ด�าเนนิการตาม
นโยบายของ นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและ
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั นายพพัิฒน์ รชักจิประการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ นายบญุสงค์ ทพัชยัยุทธ์  
ปลดักระทรวงแรงงาน ในการช่วยเหลอืผู้ประกนัตนในระบบ
ประกันสงัคมให้มบ้ีานเป็นของตนเอง โดยมกีารลงนามบนัทกึ 
ข้อตกลงความร่วมมอื “โครงการสินเช่ือทีอ่ยูอ่าศัยเพ่ือผูป้ระกนัตน  
พ.ศ. 2567” ซึง่เป็นความร่วมมอืระหว่างส�านกังานประกันสงัคม 
และธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมือ่วนัท่ี 26 กนัยายน 2567 
ทีผ่่านมา

ซึง่ขณะนี ้ธอส.ได้เตรยีมความพร้อมรองรบัการขอสนิเช่ือ
ของผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33, 39 และ 40 โดยผูป้ระกนัตน
ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองสถานะ
ความเป็นผู้ประกันตน และลงล�าดับคิวเพื่อรับสิทธิเข้าร่วม
โครงการ ผ่านทาง Application SSO PLUS ได้ต้ังแต่วนัที่  
1 พฤศจกิายน 2567 และน�าเอกสารส่วนตวั เอกสารแสดงรายได้  
และเอกสารหลักประกันมายืน่ขอสินเชือ่กับ ธอส. ได้ภายใน
ระยะเวลาทีร่ะบใุนหนงัสอืรบัรองสถานะความเป็นผูป้ระกนัตน 
โดยเริม่ยืน่ขอสนิเชือ่กบัธนาคารได้ตัง้แต่วนัที ่ 8 พฤศจกิายน 
2567 ทั้งน้ี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกันตน 
เข้าถึงสนิเชือ่ดงักล่าวได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

ส�าหรับคณุสมบติัเบือ้งต้นของผู้ประกันตน ควรตรวจสอบ
คณุสมบตัแิละเง่ือนไขก่อนเข้าร่วมโครงการ ดงันี้

1. มสีถานะเป็นผูป้ระกันตนตามมาตรา 33, 39 หรอื 40 
โดยผูป้ระกนัตนมาตรา 40 จะต้องส่งเงนิสมทบต่อเนือ่งไม่น้อย
กว่า 1 ปี ก่อนเดอืนทีข่อใช้สทิธิ

2. ผู้ประกันตนทีเ่ข้าร่วมโครงการ/ผู้ยืน่ขอสนิเชือ่ทกุคน 
ต้องไม่อยูร่ะหว่างการผ่อนช�าระสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยัในปัจจบุนั

3. ผูป้ระกันตนต้องลงทะเบยีนกบัส�านกังานประกนัสงัคม 
ผ่านทาง Application SSO Plus เพ่ือขอหนงัสือรับรองสถานะ
ความเป็นผูป้ระกนัตนแบบอเิลก็ทรอนิกส์ และรบัสทิธใินการ
เข้าร่วมโครงการ

4. ผู้ประกันตนที่สามารถใช้สิทธิตามโครงการสินเชื่อ 
ทีอ่ยูอ่าศัยเพือ่ผูป้ระกันตน พ.ศ. 2567 ได้ ต้องเป็นผูป้ระกันตน 
ทีม่รีายชือ่ตามทีส่�านกังานประกนัสังคมจดัส่งให้แก่ธนาคารเท่านัน้

5. ผู้ประกันตนต้องน�าหนังสือรับรองสถานะความเป็น 
ผูป้ระกันตนมาประกอบการยืน่กูก้บัธนาคาร

6. ผู้ประกันตนต้องติดต่อยืน่ขอสินเชือ่กบัธนาคาร ภายใน
ระยะเวลาทีร่ะบใุนหนงัสอืรบัรองสถานะความเป็นผูป้ระกนัตน

ความจรงิความร่วมมอืระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์
กับกระทรวงแรงงานโดยส�านกังานประกันสงัคม เร่ิมมาต้ังแต่ปี 
2565 ทีผ่่านมา ผลปรากฎว่ามผู้ีประกันตนตามมาตรา 33 ขอรบั
รหัสเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต�่า 
เป็นจ�านวนมาก และท�านติกิรรมเตม็วงกรอบวงเงนิ 30,000 ล้านบาท 
ในเวลาอันรวดเร็ว สามารถช่วยให้ผู ้ประกันตนมากกว่า 
25,300 ราย สามารถเข้าถึงสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต�่า 
และมภีาระในการผ่อนช�าระเงนิงวดในแต่ละเดอืนลดลง เพือ่
น�าไปใช้จ่ายในชวิีตประจ�าวนัในส่วนอ่ืนได้เพิม่มากข้ึน ดงันัน้  
ธอส.ในฐานะสถาบันทางการเงินของรัฐที่มีพันธกิจท�าให ้
คนไทยมบ้ีาน ตลอดระยะเวลา 71 ปี ได้สนบัสนนุให้คนไทยมี
ทีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 4.4 ล้านครอบครวั

ส�าหรบัผูป้ระกันตนตามมาตรา 33, 39 หรอื 40 ทีไ่ด้รับ
สิทธเิข้าร่วมโครงการสินเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่ผูป้ระกนัตน พ.ศ. 
2567 สามารถยืน่ขอสนิเชือ่ได้ที ่ ธอส.ทกุสาขาทัว่ประเทศได้
ตัง้แต่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2567 ถงึวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2568 
หรือก่อนก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว หาก ธอส.ให้สินเชือ่เตม็
กรอบวงเงนิโครงการแล้ว โดยจะได้รบัสนิเชือ่อตัราดอกเบีย้ต�า่ 
5 ปีแรก เพยีง 1.59% ต่อปี, ปีที ่6-8 เท่ากบั MRR-2.00% ต่อปี  
และปีท่ี 9 จนถงึตลอดอายสุญัญา เท่ากบั MRR-0.50% ต่อปี 
(อตัราดอกเบีย้ MRR ของ ธอส. ปัจจบุนัเท่ากบั 6.545% ต่อปี) 
เพือ่ซือ้หรอืปลกูสร้างทีอ่ยูอ่าศยั ภายใต้วงเงินกูต้ามโครงการ
สงูสดุไม่เกนิ 2 ล้านบาท

ทัง้นี ้ ส�าหรบัวงเงนิกูส่้วนท่ีเกนิ 2 ล้านบาท สามารถใช้
อตัราดอกเบีย้ผลติภัณฑ์สนิเชือ่อืน่ของธนาคารได้ โดยสอบถาม
รายละเอยีดเพิม่เตมิได้ท่ี ธอส.ทุกสาขาทัว่ประเทศ G H Bank 
Call Center โทร. 0 2645 9000 หรอื Facebook Fanpage 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ 
Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th

มิจฉาชีพน�าไปใช้ได้ 2. เรือ่งความผดิพลาดของบคุคล หรอื 
human error ซ่ึงได้ใช้มาตรการเชงิองค์กรในการก�ากบัดแูล
ซึง่กนัและกัน เช่น ส่งอเีมลผดิคน สลับผิด หรอืท�าเอกสาร
หาย โดย PDPC ได้แนะน�าในเรือ่งแบบตรวจ 10 ด้าน และ 
3. ในเรือ่งของการส่งข้อมลูเฉพาะเจาะจงบคุคลแต่ไม่มกีาร
เข้ารหัส ก็แนะน�าในเร่ืองของ Encryption (แปลงข้อมูล 
ให้เป็นรหัสลับ) ที่ตอนนี้ท�าได้ง่ายในทุกโปรแกรมจะมี 
ในการเข้ารหสัก่อนส่ง เพ่ือทีห่ากมีใครไปค้นหา (search) อย่างใน 
กเูกิล (google) กจ็ะไม่เจอ

อย่างไรก็ตาม ทีส่�าคัญทีส่ดุก็คือ เราตรวจพบส่วนใหญ่ 
จะเกิดขึน้กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) อนันี ้
ได้สร้างความตระหนกัรู้ให้ อปท.ได้รับทราบไปแล้ว จากการ
จดัการขบัเคล่ือนให้กบั อปท. ไป 7,800 กว่าหน่วย ไปเมือ่
ไม่นานมานี ้และผลก็ปรากฎออกมาว่า ในสิน้เดอืนสงิหาคม
ทีผ่่านมา เราตรวจสอบไป 43,561 หน่วย พบข้อมูลรัว่ไหล 
6,264 เรือ่ง แก้ไขไปแล้ว 6,259 เรือ่ง โดยเป็นเรือ่งของ อปท. 
2,850 เรือ่ง คอืเป็นการด�าเนนิงานทีพ่บแล้วกแ็ก้ในทนัท ีโดย
พบเป็นเรือ่งเปิดเผยเกนิความจ�าเป็น ขาดความระมดัระวงั  
แต่พอแจ้งไป อปท.เหล่านั้นทราบเรื่องก็เอาลงทันที ก็คือ 
เรยีกว่า เจอก่อนโจร

“คอืถ้าเทยีบสดัส่วนนบัแต่เดือนพฤศจกิายน 2566 ท่ี
เราเริ่มด�าเนินการครั้งแรก สัดส่วนคือเราตรวจอยู่ 7,290 
หน่วย เราพบ 2,289 หน่วย หรอืราว 31.4% แต่หลังจากที่
เราด�าเนนิการ พบสาเหตุแล้วกม็กีารแจ้งตือน ปัจจบุนันีเ้รา
สุ่มตรวจอย่างเดือนล่าสดุสงิหาคมประมาณ 12,000 หน่วย 
พบ 178 หรือประมาณ 1.48% เท่านัน้เอง ตอนน้ีข้อมลูที่ 

จะถกูเผยแพร่โดยไม่ได้ขาดความระมดัระวงักล็ดน้อยลงไปแล้ว  
ซ่ึงตรงนี้เป็นสาเหตุที่พวกมิจฉาชีพน�าข้อมูลเปิดเหล่านี ้
มาหลอกลวง ซึ่งตรงนี้เรายังคงประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ต�ารวจอย่างเข้มข้นอยู”่

พ.ต.อ.สุรพงส์ กล่าวด้วยว่า เรายงัคงต้องอาศยัความร่วมมอื 
จากทกุหน่วยงาน เพราะข้อมลูอยูกั่บเขา ดงันัน้ สคส. หรอื  
PDPA จะเป็นศนูย์กลางในการช่วยก�ากับดแูลให้ ก็คอืมกีาร
เฝ้าระวังเองด้วย และก็มีการถ่ายทอดเหมือนเป็นการป้อง
ปราม คือเม่ือเราเจอ เราแจ้ง และเราแก้ แต่ถ้าเราพบว่ามกีาร
ท�าผดิกจ็ะมกีารขยายผลบงัคบัทางกฎหมายด้วย ซ่ึงจะมท้ัีง 
ทางแพ่ง อาญา และทางปกครอง ซึ่งในส่วนของปกครอง  
ถ้าเราพบว่าเกดิจากการไม่มมีาตรการตามทีก่ฎหมายก�าหนด 
กจ็ะมกีารรายงานไปยังคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญทีจ่ะพจิารณา 
ค�าสัง่ในทางปกครอง ซ่ึงเมือ่ปลายเดอืนกรกฎาคม ทีผ่่านมา  
ได้มกีารสัง่ปรบับรษิทัเอกชนไปแล้วรายหนึง่จ�านวน 7 ล้านบาท  
ก็ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของพฤติกรรม ก็จะกลายเป็น
บรรทัดฐานให้หน่วยงานอื่นๆ ได้เพิ่มความระมัดระวัง  
โดยปัจจุบันมีเรื่องที่อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ 5 เรือ่งด้วยกนั เป็นหน่วยงานรฐั 1 เรือ่ง และ
เอกชนอกี 4 เรือ่ง

ส่วนของการป้องกนัจะมกีารก�ากบัดแูลให้ทกุหน่วยงาน 
ปฏบิตัติามกฎหมายนัน้ ตามมาตรา 41 ก�าหนดไว้  85 หน่วยงาน 
รฐั ซ่ึงไม่ได้รวมถงึ อปท. แต่จากการส�ารวจของเราเหน็ว่า  
การปฏิบัติงานของ อปท. มีการเผยแพร่ของมูลที่อาจเกิด 
ผลกระทบต่อประชาชนค่อนข้างมาก และหลังจากการ 
จดังานขบัเคลือ่นให้มีการรบัรูถึ้งการให้ความคุม้ครองข้อมลู
ส่วนบุคคลให้กับ อปท. ไปเมื่อเร็วๆ นี้ และให้มีการแจ้ง 
ผูป้ระสานงาน กพ็บว่า จรงิๆ แล้ว หน่วยงาน อปท. มีความ
พร้อมทีจ่ะดูแลให้กบัประชาชนพอสมควร ดงันัน้ จะมีการ 
น�าเสนอข้อมลูเหล่าน้ีให้กับคณะกรรมการ PDPA ว่า อปท.  
ซึง่มอียูด้่วยประมาณ 7,800 หน่วย น่าท่ีจะต้องถกูจดัให้มี
เจ้าหน้าทีคุ่ม้ครองส่วนบคุคลตามกฎหมายได้แล้ว ซ่ึงตอนนี้
อยูร่ะหว่างการน�าเสนอให้รวม อปท. เข้ามาอยูใ่นหน่วยงาน
ตามกฎหมายต่อไปด้วย

ทัง้น้ี พ.ต.อ. สรุพงศ์ ระบวุ่า แม้ทีผ่่านมา จะได้รบัความ
ร่วมมอืจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างด ี แต่ในขัน้ตอนต่อไป
กค็อื การผนกึก�าลงั โดยจะมกีารสร้างกจิกรรมเพือ่เป็นการ
กระตุ้นให้เกิดพลังขึ้นอีกครั้ง ซ่ึงจะเป็นครั้งใหญ่ที่จะผนึก
ก�าลังและยกระดับการท�างานและความร่วมมือจากทุก 
หน่วยงาน รวมถงึ อปท.ต่างๆ เข้ามาร่วมกนั โดยจะมกีารจดังาน 
เรียกว่า “งานผนึกก�าลังเครือข่ายป้องกันและคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ” หลังจากที่เคยจัดสร้าง 
ความตระหนกัรูใ้ห้เฉพาะกบัหน่วยงาน อปท. ไปแล้วครัง้หนึง่  
แต่คร้ังนีจ้ะรวมหน่วยงานทัว่ประเทศและ อปท. ในครัง้เดยีว
พร้อมกนั

การจัดงานครัง้นี ้ถือเป็นการยกระดบัความร่วมมอื โดย
ได้เรยีนเชญินายกรฐัมนตรมีาเป็นประธาน เพราะจะเกีย่วข้อง
กับทุกหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน โดยตั้งเป้าไว้ประมาณ 
ส้ินเดือนตุลาคมนี ้หรอืไม่เกนิเดอืนพฤศจกิายนนี ้กข็ึน้อยูกั่บ

ภารกจิของผูบ้รหิาร ซึง่การจดังานครัง้นีจ้ะเป็นการร่วมมอื 
เชิงรุกด้วยกันทั้งหมด ซ่ึงจะไปสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
ประชาชนไปสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลให้มีคนมั่นใจ 
ทีจ่ะมาลงทนุธรุกิจอย่างปลอดภยั แต่ทัง้นีท้ัง้น้ัน เราจะต้อง
แสดงภาพให้เหน็ว่ามกีารรวมพลงักนัอย่างแท้จรงิ การจดังาน
ครัง้นีก้ค็อืการแสดงออกการรวมพลงั

พ.ต.อ.สุพงศ์ กล่าวด้วยว่า จากการด�าเนนิงานในเฟสแรก
ทีผ่่านมา ในเชงิรกุ คอื ป้องปราม ป้องกนั ผนกึก�าลงั เกิดผล
สมัฤทธิท์ี ่ 3 ด้าน โดยในการป้องปรามพบ การรัว่ไหลของ
ข้อมูลลดลง โดยเฉพาะการสุ่งตรวจในกลุ่ม อปท. ขณะที่ 
ในส่วนของการป้องกัน คือจากกฎหมายที่ก�าหนดให้ม ี
เจ้าหน้าทีคุ่ม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล ใน 85 หน่วยงานรฐัน้ัน 
ปัจจุบนัมเีพิม่ขึน้เป็น 125 หน่วยงานแล้ว 

ส่วนในหน่วยงานทีม่กีารเก็บข้อมลูจ�านวนมากหรอืแสน  
records ขึน้ไปทีเ่ป็นเอกชน เรากไ็ด้สร้างการรบัรูม้าอย่างต่อเนือ่ง  
มกีารส่งแบบฟอร์มให้ประเมนิตนเองว่า อยูใ่นข่ายทีจ่ะต้อง
มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection 
Officer: DPO) เพือ่ไปกลไกในการประสานงานเพ่ือช่วยกนั
คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลมใิห้รัว่ไหล ปัจจบุนัมแีล้วถงึ 2,089 
หน่วยงาน รวมความแล้วคอื ในส่วนของการป้องกนั จากที่
กฎหมายก�าหนดเพยีง 85 หน่วยงานรฐั ตอนนีม้ทีัง้รฐัและ
เอกชนรวมกนัถึง 2,214 หน่วยงานแล้ว ดงัน้ัน เป้าหมายใน
ปีหน้าทีจ่ะให้ อปท.เข้ามาร่วมด้วย จะมรีวมกนัถงึ 1 หมืน่
หน่วยงาน ซ่ึงตรงนี้จะต่อยอดให้ได้รับการคุ้มครองข้อมูล 
ในวงกว้างมากขึน้

พ.ต.อ.สพุงศ์ ขยายความต่อไปว่า ในส่วนของการผนกึ
ก�าลัง ที่มีแผนแม่บทการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่  
4 ยทุธศาสตร์ เราจะท�าอะไรต่อ ก็คอื แผนแม่บทเหมอืนเป็น
คมัภร์ีให้กบัทกุหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน สามารถน�า
แผนแม่บทไปปรบัเป็นแผนของหน่วยงานตวัเองได้ ซ่ึงกจ็ะ 
เหน็ผลเป็นรปูธรรมกบัประชาชนมากขึน้ ตรงนีเ้ราจงึมแีนวรวม
ทัง้ในเร่ืองของการป้องปรามกคื็อ หน่วยงานทีพ่บความเสีย่ง  
เราแจ้งไปแล้วเขาแก้ไข การป้องกันเรามีเครือข่ายมากข้ึน 
ส่วนการผลกึก�าลงัเรามหีน่วยงานทีบ่รูณาการตามแผนแม่บท
ทั้งหมด 11 ภาคอุตสาหกรรมและที่เป็นหน่วยงานก�ากับ
ดแูล (regulator) อกี 6 หน่วยงานรับผดิชอบหลกัสนบัสนนุ
อกี 58 หน่วย 

“แผนแม่บทเราวางไว้ถงึปี 2570 ซึง่เมือ่ถงึเราจะมคีวาม
เข้มแข็งของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยแผนแม่บท 
มขีัน้ตอน คอื มกีารตัง้คณะท�างานเพ่ือขบัเคลือ่นแผนแม่บท 
และมีการตั้งคณะกรรมการย่อย ซ่ึงจากที่แผนแม่บทมี  
4 ยทุธศาสตร์ เรากต็ัง้ตาม 4 ยทุธศาสตร์ ชดุแรกกค็อื การบงัคบั 

ใช้กฎหมาย ชุดที่สองก็คือในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร 
สามก็ในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล สี่ก็คือในเรื่องของ
นวัตกรรมเทคโนโลยี ซึ่งจะมีตัวช้ีวัดทุกไตรมาสเสนอต่อ 
กระทรวงดจิทัิลฯ ปลายปี 68

 “ส�าหรบัการด�าเนนิงานของ PDPA eagle eye จาก
พฤศจกิายน 66 ถงึสงิหาคม 67 ตรวจไปแล้ว 43,561 หน่วย 
รัว่ไหล 6,264 เรือ่ง แก้ไขแล้ว 6,259 เรือ่ง เป็น อปท. 2,850 
เรือ่ง ภาครฐั 2,452 เรือ่ง รองลงมากค็อื การศกึษา ฯลฯ 
นอกจากตรวจข้อมลูรัว่ไหลแล้ว เรายงัตรวจการซือ้ขายข้อมลู
โดยมชิอบ ซึง่เป็นสาเหตทุีข้่อมลูหลดุไปอยูก่บัมจิฉาชีพ ซึง่
ส่วนใหญ่เป็นขายข้อมลูบนเฟซบุก๊ มอียู ่110 เรือ่ง แต่เรามี
ความร่วมมอืกบัทาง Meta พอเรา report เข้าไปเขาเอาลง
ให้เลย คอืปิดไปแล้ว 100 

นอกจากนัน้ มกีารขยายผลจากแก๊งคอลเซนเตอร์ (call 
center) คอืเรามคีวามร่วมมือกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจ เพราะเรา
พบว่า จากสอบถามข้อมูลจากผูต้้องหาคอลเซนเตอร์วธิกีาร 

PDPC จดัใหญ่ ‘ผนกึเครือข่ายป้องกนัข้อมูลรัว่ไหล’
ตัง้เป้าปี 68 ดงึภาครัฐ-เอกชนเข้าร่วมกว่าหมืน่ราย

ท้ังนี ้พ.ต.อ.สรุพงศ์ เปล่งข�า ผูอ้�านวยการ ส�านกัตรวจสอบ 
และดแูล ส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล  
(สคส.) หรอื Office of the Personal Data Protection  
Commission : PDPC เปิดเผยถึงความคบืหน้าในการด�าเนนิการ 
คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลมใิห้เกิดการรัว่ไหล ล่าสดุว่า นบัแต่ 
เริม่ต้นมาตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2566 PDPC ต้ัง มนีโยบาย 
ในการก�ากบัและดแูลเชงิรกุ 3 เร่ืองด้วยกนั คอื การป้องปราม  
การป้องกัน และการผนึกก�าลัง โดยในเรื่องการป้องปราม  
PDPC ได้มีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูล 
ส่วนบุคคล หรอื PDPC Eagle eye ขึน้ เพือ่เป็นเคร่ืองมอืในการ 
เข้าส�ารวจตรวจสอบสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก เว็บไซด์ต่างๆ ว่า  
มีการเผยพร่ข้อมูลที่มีความเส่ียงที่จะมีการละเมิดหรือไม่ 
แล้วก็เข้าไปจัดการ ขณะที่ในส่วนของการป้องกัน PDPC  
มแีบบตรวจแนะน�าให้ทกุหน่วยได้ก�ากบัดแูล เพือ่ให้มกีารจัด
สภาพแวดล้อมในโอกาสทีจ่ะมกีารกระท�าผดิ และส่วนการ
ผนึกก�าลัง PDPC มกีารตรวจ แนะน�า ให้ความรู ้ให้เจ้าของ
ข้อมูลมคีวามตระหนกัรูแ้ละมภูีมิคุ้มกนัทีจ่ะไม่ให้ถกูละเมิด
และไม่ไปละเมดิผูอ้ืน่

ทัง้นี ้จากการด�าเนนิงานเริม่ใน 3 เดอืนแรก จากจดุเริม่ต้น 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 PDPC ได้เข้าสุ่มตรวจสอบ 
หน่วยงานต่างๆ ไปประมาณหมืน่กว่าหน่วย พบมกีารรัว่ไหล
ของข้อมลูหรอืมคีวามเสีย่ง ประมาณ 20 กว่าเปอร์เซน็ต์ ซึง่ได้
น�ามาวเิคราะห์ทีเ่กดิความเสีย่งส่วนใหญ่นัน้เกดิจากอะไร พบ 

1. ก็คือการเปิดเผยเกินความจ�าเป็น ซึ่งได้แก้ไขโดย
แนะน�าในเรื่องการพรางข้อมูล คือการปิดเลข 4-5 หลัก
ของเลขบตัรประชาชนหรือจากหมายเลขโทรศพัท์ เพือ่มิให้

>> ต่อจากหน้า 1 <<

ในการหลอกลวงส่วนใหญ่เกอืบ 100% อาศยัข้อมลูส่วนบคุคล 
มาเป็นเครื่องมือในการหลอกลวง เรามีความร่วมมือกับ 
เจ้าหน้าทีต่�ารวจคือเมือ่มกีารจับกมุให้ขยายผลว่า มีการน�าข้อมูล 
ส่วนบุคคลมาใช้หรอืไม่ เพือ่จะได้ตรวจสอบว่าร่ัวไหลมาจาก
ส่วนไหนจะได้ด�าเนินการป้องกันตั้งแต่ต้นทาง อย่างล่าสุด 
มีกรณีที่ต�ารวจภาค 2 จับกุมแก๊งคอลเซนเตอร์ได้ท่ีชลบุรี  
ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากกัมพูชา หลังถูกตัดสัญญาณเน็ตตาม
แนวชายแดน โดยจากความร่วมมอืพบไฟล์ข้อมลูท่ีไปคล้าย
กบัข้อมลูทีม่าจากกรมบัญชีกลางกไ็ด้แจ้งกลบัไปเพือ่ให้เกิด
การระวังมากขึน้ รวมถงึตวัเจ้าของข้อมลูเองด้วยกไ็ด้มีการ
แจ้งเตือนไปเช่นกัน และรวมถึงการป้องกันที่จะไม่ให้เกิด 
การร่ัวไหลขึน้ได้อกี ซึง่อยูร่ะหว่างด�าเนนิการร่วมกนัระหว่าง 
สคศ. และกรมบญัชกีลาง ซึง่ข้อมลูน่าจะเป็นการรัว่ไหลมา
นานแล้วตัง้แต่ปี 2565

“เรามีการขยายผลตอนนีร้วม 8 เรือ่ง โดยการกระท�าผดิ 
จะมี 3 ส่วน 1. ก็คือปลายน�้า ตัวมิจฉาชีพ 2. ตรงกลาง  
กค็อืตวัทีม่กีารซือ้ขายแลกเปลีย่นข้อมลูไปให้มิจฉาชีพ มีการ
ขยายผลจับไปแล้ว 9 คน ส่วนต้นทางจากหน่วยงานกต้็องมี
มาตรการทีเ่หมาะสมเช่นทีม่กีารปรับเอกชนไปแล้วหนึง่ราย

ทัง้นี ้ ภายหลงัการจดั “งานผนกึก�าลงัเครอืข่ายป้องกนั 
และคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคลของประเทศ” จะมกีารประเมนิผล 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อด�าเนินการในเชิงรุกให้เกิดความร่วมมือ
กว้างข้ึนทั้งในภาครัฐและเอกชน และจะมีการสุ่มตรวจ 
ให้มากขึน้กว่า 5 หมืน่หน่วยเป็นล�าดบัๆ ไป พ.ต.อ.สรุพงศ์ 
กล่าวในทีส่ดุ



ปีที่ 19 ฉบับที่ 438 วันที่ 16-31 ตุลาคม 2567 ท้องถ่ินไทย  3ท้องถ่ินไทยท้องถ่ินไทย

รายงานข่าวแจ้งว่า เมือ่วนัที ่25 ก.ย. 2567 ที ่
ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรว่ีาการ
กระทรวงมหาดไทย ลงนามในค�าสั่งให้ นาย
เอกพจน์ ปานแย้ม หรอื “เอกพจน์ วงศ์นาค” 
พ้นจากต�าแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง 
อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กรณีที่ถูก
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
แห่งชาต ิ (ป.ป.ช.) มมีตชิีม้ลูความผดิ ฐานทจุรติ 
จัดซ้ือถงุยงัชพีเพ่ือช่วยเหลือประชาชนทีไ่ด้รบัความ 
เดอืดร้อน จากสถานการณ์ระบาดของโควดิ-19 

โดยปรากฏข้อเท็จจริงตามความเห็น และ
หลกัฐานของผูว่้าราชการจังหวดัปทมุธานว่ีา คณะ
กรรมการ ป.ป.ช.ได้ด�าเนนิการไต่สวนข้อเทจ็จรงิ  
และรวบรวมพยานหลักฐาน ในเร่ืองทีมี่การกล่าวหา  
นายเอกพจน์ ปานแย้ม นายกเทศมนตรีเมือง
คลองหลวง กับพวก เพือ่ด�าเนนิการตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561 กรณกีาร

จดัซือ้ถุงยงัชพีโดยมชิอบและโดยทจุรติ เพือ่เอือ้
ให้บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมีสิทธิเข้าเป็นคู่สัญญา
กับเทศบาลเมืองคลองหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2564 
โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พจิารณาแล้วมมีติ
ว่า การกระท�าของ นายเอกพจน์ ปานแย้ม นายก
เทศมนตรเีมอืงคลองหลวง มมีลูความผดิทางอาญา

รมว.มหาดไทย พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่า ปรากฏตามความเห็นและหลักฐานของ
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดปทุมธานีที่รายงานมาว่า 
นายเอกพจน์ ปานแย้ม นายกเทศมนตรีเมือง
คลองหลวง ได้อนมุตัจิดัซือ้ถงุยังชีพ เพือ่ช่วยเหลอื
ประชาชนผูไ้ด้รบัความเดอืดร้อนจากสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อปี 
พ.ศ. 2564 โดยออกประกาศรบัลงทะเบยีนผูไ้ด้
รบัความเดอืดร้อน คร้ังที ่1 เม่ือวนัที ่22 มิถนุายน 
2564 และประกาศรบัลงทะเบยีน (เพ่ิมเตมิ) เม่ือ
วนัที ่5 กรกฎาคม 2564 แต่ในวันที ่23 มถินุายน 
2564 นายเอกพจน์ ปานแย้ม ได้ยืน่ญัตตต่ิอสภา 

เทศบาลเมืองคลองหลวง ขออนุมัติจ่ายขาด 
เงนิสะสมจ�านวน 11,000,000 บาท เพือ่จดัซือ้ 
ถงุยงัชพี จ�านวน 20,000 ชดุ ชดุละ 550 บาท

การที่ นายเอกพจน์ ปานแย้ม ขออนุมัต ิ
จ่ายขาดเงินสะสม เพือ่ซ้ือถงุยังชีพ 20,000 ชุด ก่อน 
มีการส�ารวจและรับลงทะเบียน โดยมีการตกลง
จ�านวนถุงยังชีพที่จะซ้ือไว้ล่วงหน้าแล้ว ระหว่าง
นายเอกพจน์ ปานแย้ม กบัเจ้าของบรษิทัเอกชน
แห่งหนึง่ ก่อนมกีารด�าเนนิการจดัซือ้ตามขัน้ตอน
ของกฎหมาย จนกระทั่งภายหลังบริษัทเอกชน 
ได้ส่งมอบพสัดถุงุยงัชพีต่อเทศบาลเมืองคลองหลวง 

แล้ว นายเอกพจน์ ปานแย้ม กไ็ม่สามารถแจกจ่าย
ถงุยงัชีพให้แก่ประชาชน ตามวตัถปุระสงค์ของการ 
จัดซื้อได้ เนื่องจากมีการซื้อเกินกว่าจ�านวนผู้ท่ี 
ลงทะเบยีนขอรบัถงุยงัชพี 

ถอืเป็นการบริหารราชการทีไ่ม่สอดคล้องกบั 
ความต้องการได้รบัความช่วยเหลอื ด้านการด�ารงชพี 
ที่แท้จริงของประชาชน และเกินความต้องการ
ของประชาชน ส่งผลให้ไม่สามารถแจกถุงยังชีพ
ได้ครบตามจ�านวนที่จัดซื้อ อันกระท�าไปโดยม ี
มูลเหตุจูงใจ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได ้
โดยชอบ และมลีกัษณะเป็นการใช้อ�านาจในต�าแหน่ง 
โดยทจุรติและปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยทจุรติ เป็นเหตใุห้
เทศบาลเมอืงคลองหลวงได้รบัความเสยีหาย จงึให้ 
นายเอกพจน์ ปานแย้ม พ้นจากต�าแหน่งนายก
เทศมนตรเีมอืงคลองหลวง

ส�าหรับ เอกพจน์ ปานแย้ม เป ็นอดีต 
นกัร้องเพลงลูกทุง่ ในชือ่ “เอกพจน์ วงศ์นาค” ถูก 
บก.ปปป. สนธกิ�าลังร่วมกบั ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. 
เข้าจับกมุตวัเมือ่กลางปี 2566 กรณร่ีวมกนัทจุรติ
เรยีกรบัเงนิสนิบนแลกใบอนญุาตถมดนิ ก่อนจะส่ง
ส�านวนให้ ป.ป.ช. พิจารณา ชีมู้ลความผดิ และส่ง
เรือ่งให้กระทรวงมหาดไทยพจิารณาลงโทษ

มท.1 ไล่ออก “เอกพจน์ ปานแย้ม” 
อดตีนายกฯ ทม.คลองหลวง ฐานทุจรติ

หลงัจากท่ี การประปาส่วนภมูภิาค (กปภ.) 
เปิดโครงการ “น�า้ดืม่สะอาด Mini Station” ตาม
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย เป็นแห่งแรก 
ณ สถานผีลติน�า้ห้วยจรเข้มาก อ.เมอืง จ.บรีุรมัย์ 
ล่าสดุเมือ่วนัที ่ 5 ตลุาคม 2567 กปภ. ได้เปิด
โครงการน�้าดื่มสะอาด Mini Station เพื่อลด 
ค่าใช้จ่ายให้กบัประชาชน เพิม่โอกาสการเข้าถงึ 
น�า้ประปาดืม่ได้ทีส่ะอาด ปลอดภยั ถกูหลกัอนามยั  
จากกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน สร้าง 
สุขอนามัยที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ
ชาวอุทยัธาน ีณ สถานจ่ีายน�า้หนองขาหย่าง 2 กปภ. 
สาขาอทัุยธาน ีต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง 
จ.อทัุยธานี 

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรจังหวดัอุทยัธาน ี เปิดเผยว่า กปภ. เป็น
หน่วยงานที่มีภารกิจเก่ียวข้องโดยตรงกับ 
สุขภาวะประชาชนเพราะน�้าประปาเป็นปัจจัย
พื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตโดยเฉพาะ
อย่างยิง่การพฒันาคณุภาพน�า้ประปาให้สะอาด
ดื่มได้ตามนโยบายในการลดภาระค่าใช้จ่าย 
ให้กบัประชาชนซึง่สอดคล้องกับนโยบาย “บ�าบดั
ทุกข์ บ�ารุงสุข” ดั่งเจตนารมณ์ของกระทรวง
มหาดไทย ดงันัน้ การพัฒนาคณุภาพน�า้ประปา
ส�าหรบัใช้อปุโภคให้มคีวามสะอาดและมีคณุภาพ
จึงถือเป็นภารกจิส�าคญัในการช่วยลดต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยต้องท�าให้ประชาชน
ทุกคนเข้าถึงน�้าเพื่ออุปโภค บริโภคได้ ซ่ึงจะ
ช่วยยกระดบัคณุภาพชวีติและความเป็นอยูข่อง
ประชาชนให้ดขีึน้

นางสาวซาบดีา ไทยเศรษฐ์ รฐัมนตรช่ีวย
ว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) กล่าวว่า 
การเปิดให้บรกิารน�า้ดืม่สะอาด Mini Station  
แห่งล่าสุดนี้ นับเป็นข่าวดีส�าหรับประชาชน
ชาวอุทัยธานี ในการเข้าถึงน�้าดื่มที่สะอาด  
ปลอดภัย ถูกหลกัอนามยัในราคาประหยดั เพือ่

มท.3 ปลืม้ กปภ.บรกิารน�า้ดืม่สะอาด 
ล่าสดุเปิด Mini Station จ.อทุยัธานี

ลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชพีของประชาชน 
ซ่ึงทาง กปภ. ได้ขับเคลื่อนนโยบายของนาย
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย และรฐับาล
ให้บรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื เป้าหมาย
ย่อยที่ 6.1 การให้ทุกคนเข้าถึงน�้าดื่มสะอาด 
ปลอดภยั และมรีาคาสามารถซือ้หาได้ ภายใน
ปี 2573 ด้วยการจัดท�าโครงการน�้าดื่มสะอาด 
Mini Station โดยก่อสร้างสถานบีรกิารน�า้ดืม่
สะอาด ทีม่กี�าลงัการผลติ 2,000 ลติร/ช.ม. ด้วย
เทคโนโลยีรีเวิร์สออสโมซิส (RO) และฆ่าเชื้อ
ด้วยรงัสอีลัตร้าไวโอเลต (UV) ทัง้นี ้ ประชาชน
สามารถน�ารถบรรทกุน�า้ดืม่ ถงับรรจนุ�า้ดืม่หรอื
ภาชนะบรรจนุ�า้ทีส่ะอาดมารบับรกิารได้ที ่สถานี
จ่ายน�้าหนองขาหย่าง 2 กปภ.สาขาอุทัยธานี 
ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อทุยัธานี

ด้าน นายจักรพงศ์ ค�าจันทร์ ผู ้ว่าการ 
การประปาส่วนภมูภิาค กล่าวเพิม่เตมิว่า กปภ. น�า 
ความเชีย่วชาญขององค์กรด้านการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน�า้ประปามาขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน 
ซ่ึงโครงการน�า้ดืม่สะอาด Mini Station มเีป้าหมาย 
ในการสนับสนุนน�้าด่ืมให้แก่ประชาชน เข้าถึง
น�้าดื่มสะอาดราคาประหยัดในพื้นที่ให้บริการ
ของ กปภ. ส�าหรบัแผนการด�าเนินงานโครงการ
ในปี 2567 ได้ด�าเนนิการก่อสร้างแล้วเสรจ็และ
จะเปิดให้บริการน�้าดื่มสะอาด Mini Station 
จ�านวน 10 แห่ง ได้แก่ กปภ.สาขาบ้านฉาง 
พระนครศรอียธุยา เพชรบรีุ ทุง่สง สตลู น�า้พอง 
บงึกาฬ บรุรีมัย์ นางรอง และอทุยัธาน ีนอกจากน้ี  
กปภ. มีเป้าหมายในการขยายโครงการไปยัง 
พ้ืนทีต่่างๆ ให้ครอบคลมุพืน้ทีใ่ห้บรกิาร กปภ. 
234 สาขาทัว่ประเทศ เพือ่ส่งมอบคณุภาพชีวติทีด่ ี
ให้ประชาชนผ่านน�้าด่ืมที่สะอาด ปลอดภัย  
ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง

นายก อบจ.ราชบรุ ี พา  2  รองนายกฯ 
เลขา และเจ้าหน้าที ่ ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มตลาด
วถิชีมุชนคบูวั หลงัแถลงนโยบายเสรจ็ พร้อม
หารอืแนวทางปรบัปรงุพืน้ทีท่รดุโทรมให้เป็น
แหล่งท่องเทีย่วโฉมใหม่ 

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การ
บริหารส ่วนจังหวัดราชบุรี  นายธนวัชร  
นิติกาญจนา รองนายก อบจ. นายชิตสกนธ์  
รงัษเีสรมิสุข รองนายก อบจ. พร้อมสมาชกิ อบจ. 
ผูบ้รหิาร อบจ. ชดุใหม่ ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มกาดวถิี 
ชุมชนคูบัว ซึ่งต้ังอยู่ภายในวัดโขลงสุวรรณคีรี  
ต.คบูวั อ.เมอืง  โดยม ีพระครใูบฎกีาสพุจน์  ธีรวโส  
เจ้าอาวาสวดัโขลงสวุรรณครี ีนายประยง  พมิเพราะ  
นายก อบต.คูบวั นายอดลุย์ พมิพ์เพราะ ก�านนั
และผูใ้หญ่บ้าน รวมถงึชาวบ้านทีเ่ป็นพ่อค้า แม่ค้า
ภายในกาดวถิชุีมชนคบูวัมารอต้อนรับ  

โดยตลาดแห่งนี้ เริ่มก่อตั้งมาเมื่อปี 2560  
มีลักษณะการสร้างออกแบบเป็นวิถีไท-ยวน  
ตกแต่งสถานที่คล้ายภาคเหนืออย่างสวยงาม
ร่มร่ืน ด้านข้างมีโบราณสถานหมายเลข 18 
สมยัทวารวดี ร้านค้าชุมชนก่อสร้างเป็นซุ้มไม้ไผ่
ออกแนววถิอีนรัุกษ์ธรรมชาต ิแต่ขณะนีม้สีภาพ
ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา อีกทั้งมาเจอปัญหา
สถานการณ์โควิด-19 ท�าให้มีนักท่องเที่ยว 
ลดน้อยลง ทางวัดและชุมชนไม่มีงบประมาณ 
ในการปรบัปรงุซ่อมแซมพัฒนาพืน้ที ่จงึท�าให้ชมุชน 
ประสบปัญหาด้านรายได้ และความเป็นอยู่  

หลังเดินเยี่ยมดูสภาพพื้นที่แล้ว ทางคณะ
ได้หารือกับเจ้าอาวาสวัด และนายอบต.คูบัว 
เพื่อหาแนวทางร่วมกันพัฒนา โดยชาวบ้าน 

นายก อบจ.ราชบรุ ีหนนุ อบต.คูบวั
ปรบัโฉมใหม่ “กาดวถิชุีมชนคบัูว”

ทีเ่ป็นแม่ค้าขายของภายในกาดวถิชีมุชน เสนอ
ขอให้ทาง อบจ. เร่งสนับสนุนงบประมาณ 
เข้ามาปรบัปรงุโดยเร็ว เพือ่ให้ทนัช่วงปลายปีนี ้ซึง่ 
จะเป็นช่วงไฮซีซ่ัน จะมีนักท่องเที่ยวเดินทาง
มาท่องเทีย่วต่างจงัหวัด โดยเฉพาะช่วงวนัหยดุ
เป็นจ�านวนมาก ซ่ึงจะท�าให้เกดิผลดกีบักาดวถิี 
ชมุชนคบูวั ท�าให้ชาวบ้านมรีายได้จากการค้าขาย  
ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิและการท่องเทีย่วให้กลบัมา 
คกึคักอกีคร้ัง 

นายวิวัฒน์ นติกิาญจนา นายก อบจ.ราชบุรี 
กล่าวว่า ต้องประสานงานระหว่าง 3 ฝ่าย ได้แก่ 
วดั อบต. อบจ. ร่วมกนัเพือ่พฒันาตลาดแห่งนี้ 
เป็นโครงการเดมิทีม่อียูแ่ล้ว ตลอดเวลาทีส่ร้างมา 
ไม่ได้มกีารบรูณะรักษาแต่อย่างใด นกัท่องเทีย่ว
ก็ยังหายไปจะท�าอย่างไรที่จะให้นักท่องเที่ยว
กลับมา ที่นี่มีความพร้อมเรื่องการวางรูปแบบ
ไว้ แต่มีปัญหาเรื่องช�ารุดทรุดโทรม เป็นสิ่งที่ 
ผู ้บริหารต้องมาร ่วมคิดร ่วมท�าดูแผนงาน 
เพือ่ดงึนกัท่องเทีย่วกลบัมา อบจ.ให้ความสนใจ 
และตัง้ใจท่ีจะมาพฒันาตรงนีด้้วย และถือเป็นวนัแรก 
ที่ได้แถลงนโยบายว่าจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ในจงัหวัดราชบรุ ีและจะสร้างรายได้อย่างไรให้กบั 
ประชาชนชาวราชบุร ีหลงัจากได้มาฟังเจ้าอาวาส
พดูถึงประวตัขิองตลาดแล้ว ท�าให้รูว่้า แนวทาง
จะต้องด�าเนินการอย่างไร เพื่อพัฒนาตลาด 
ให้เกดิประโยชน์แก่ชมุชนต่อไป  

ส�าหรับเรื่องงบประมาณยังไม่ได้ก�าหนด 
เพียงแต่จะดูเรื่องแผนงานว่าต้องการให้เป็น 
รปูแบบไหนบ้าง เช่น กจิกรรมการแสดง ร้านค้า 
ต ่างๆ จึงน�าไปเป ็นเรื่องของการก�าหนด 
งบประมาณด�าเนนิการ ส่วนเรือ่งการประชาสมัพนัธ์ 
คงต้องอาศยัสือ่มวลชนมาช่วย และ อบจ.กจ็ะ
พยายามพัฒนาทีมงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
คนท้ังประเทศได้รับรู้ว่า แหล่งท่องเท่ียวของ 
จ.ราชบรุ ีมอีะไรทีน่่าสนใจบ้าง  

วิวัฒน์ นิตกิาญจนา   
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อปท.นิวส์ ฉบับที่ 438 ประจ�าวันที่ 16-31 ตุลาคม 2547 .... จับตาการเมืองในระดับประเทศ หลัง  
“แพทองธาร ชนิวตัร-อุง๊อิง๊” เข้ารบัต�าแหน่งนายกรฐัมนตร ี เพยีงแค่ 2 เดอืนแรก คลืน่ลมการเมืองก็ถาโถม 
เข้าใส่อย่างไม่รีรอ เริม่ต้นก็จากบรรดาเหล่านกัร้องทางการเมอืงทัง้หลาย โหมกระหน�า่ยืน่เรือ่งร้องต่อองค์กรอสิระ
ต่างๆ ตรวจสอบทกุความเคลือ่นไหวอย่างถีย่บิยาวเป็นห่างว่าว ไม่ว่าจะเป็นของเจ้าตวัเอง หรอืทีป่ระเดน็กีย่วข้อง
กบัพรรคเพือ่ไทย นบัถงึวันท่ี 10 กนัยายน รวมไม่ต�า่กว่า 10 ค�าร้อง  แถมล่าสดุพ่วงเข้าไปอกีค�าร้องจาก 
นักร้องเจ้าใหญ่เจ้าเดมิ “เรอืงไกร ลกีจิวฒันะ” กรณแีต่งตัง้ “หมอเลีย้บ-นพ.สรุพงษ์ สบืวงศ์ลี” และ “ณฐัวุฒิ  
ใสเกือ้” น่ังท่ีปรึกษานายกฯ ท้ังทีเ่คยต้องโทษจ�าคกุ ส่อผดิจรยิธรรม-ไร้ความซือ่สตัย์สจุรติ ต้องพ้นเก้าอีห้รอืไม่ จีช้ง 
ศาลรัฐธรรมนญู ช้ีขาด เทียบปมอดตีนายกฯ “เศรษฐา ทวสีนิ” ตัง้ “พชิติ ชืน่บาน” ทกุเรือ่ง เพยีงรอปมไหนเวลาไหน
เข้าลอ็ก หรอืดลีล่ม ขดัใจกลุม่ข้ัวอ�านาจทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั  ขณะทีด้่านการบรหิารประเทศของ นายกฯ หญงิคนที ่2  
จากตระกลูชินวตัร ก็ยงัดูฝืดๆ เหมือนถกูป้ันทัง้ทียั่งไม่พร้อมเท่าใดนกัให้เข้ามารับหน้าทีอ่ย่างกระทันหนั หน้าทีก่ารตอบปม 
ต่างๆ จากปากนายกรัฐนตรี จึงเหมอืนจะต้องถกูโยกไปลงที ่“ภมูธิรรม เวชยชยั” รองนายกฯ และรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม กุนซอืการเมืองของพรรคเพือ่ไทยแทน  ขณะทีฝ่่ายค้านจากพรรคประชาชน ยงัคง
ท�าหน้าทีค้่านอยู่ในกรอบ โดยพุง่เป้าไปสูก่ารเลอืกต้ังสมยัหน้าในปี 2570 หรอืแม้แต่เสยีงก่อมอ็บไล่มาจากฝากฝ่ัง  
“คนเกลยีดทกัษณิ” จะเร่ิมก่อตวัประกาศเตรยีมเชก็บลิ แต่เชือ่ว่าไม่มแีรงพอทีจ่ะล้มรฐับาลอุง๊อิง๊ได้ในระยะนี ้   
ยิง่ผลสะท้อนจากผลส�ารวจ “นด้ิาโพล” เมือ่ 29 ก.ย. ทีผ่่านมา ท่ีให้ “นายกฯ อุง๊อิง๊” ขึน้อนัดบัหนึง่ หรอืแม้แต่ “นโยบาย
เรอืธง” แจกเงนิ 10,000 บาท มผีลเพิม่แรงหนนุรฐับาล ย่อมส่งผลบวก  รวมถงึการจบัมือกนัอย่าเหนยีวแน่น 
ของพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะเพือ่ไทยกบัภมูใิจไทย ยิง่ล่าสุดการข่าวการพบปะกัน “ทักษณิ-เนวิน-อทิุน”  

ทีบ้่านจนัทร์ส่องหล้า ไม่ธรรมดาแน่ๆ เมือ่ค่ายสนี�า้เงินเร่ิมแสดงออกมาทีละก้าว หลัง “วุฒสิภา” ตีตกกฎหมาย 
ประชามติที่ผ่านมาจากสภาผู้แทนราษฎร ท�าให้ต้องมีการตั้งคณะกรรมการร่วมมาพิจารณากันอีกครั้ง ต้อง 
ไม่ลมืว่าการขีพ่รรคเพือ่ไทยทีเ่ป็นแกนจดัต้ังรัฐบาลน้ัน เป็นดาบสองคมทีพ่รรคร่วมก็ต้องคิด หากเกมการเมือง 
ไล่ต้อนจนสดุทาง แต่ยงัม ี“ไพ่ตาย” ใบสดุท้าย น่ันคือการใช้อ�านาจนายกรัฐมนตรี ในการ “ยบุสภา” แต่จะเกิดข้ึน 
ก็ต่อเมื่อมีอะไรชัดเจนกว่านี้ ซึ่งโดยนัยการเมืองยังไม่ใช่เร็วๆ นี้แน่นอน  หันมาดูการเมืองท้องถิ่นกันบ้าง  
เมือ่การลาออกก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหน่งนายก อบจ. กลายเป็นโดมิโน่ ไปแล้วถึง 20 จงัหวดั ประกอบด้วย  
เลย นครสวรรค์ อ่างทอง ปทุมธาน ีพะเยา พระนครศรีอยธุยา ชัยนาท ชัยภมิู พิษณุโลก ราชบุรี ชมุพร ยโสธร 
ระนอง อุทัยธานี ขอนแก่น เพชรบุรี อุดรธานี สุโขทัย นครศรีธรรมราช และล่าสุดที่ สุรินทร์  

 ส�าหรบัการเลอืกตัง้ นายก อบจ. เม่ือ 6 ต.ค. 2567 ใน 3 จังหวดั ได้แก่ ระนอง ยโสธร และ
อทุยัธานี ผลคอื ระนอง “สหีราช สรรพกุล” หรอื ผูใ้หญ่แบงค์ ทีมี่ทมีงานพรรคภูมใิจไทยหนนุ 
คว้าชัย  ทีย่โสธร “วเิชียร สมวงศ์” จากพรรคเพ่ือไทยและอดีตนายก อบจ.ยโสธร ได้กลบัมา 

น่ังเก้าอี ้ ส่วนท่ีอทุยัธานี “เผดจ็ นุ้ยปร”ี อดีต
นายก อบจ.อุทัยธานี 4 สมัย เป็นผู้สมัคร
เพยีงคนเดยีวจงึได้รบัเลอืกตัง้ไป โดยมคีะแนน
เกิน 10% ของจ�านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตาม
กฎเกณฑ์  ส�าหรับสนามเลือกตั้ง นายก 
อบจ. ถัดจากน้ีก็คือ ขอนแก่น หลงั “พงษ์ศกัดิ์  
ตั้งวานิชกพงษ์” ลาออกจากต�าแหน่งก่อน
หมดวาระ 3 เดือน โดยจะมกีารเลอืกตัง้ในวนัที่  
3 พฤศจิกายน 2567 มีผู้สมัคร  4 คน คือ 
“วัฒนา ช่างเหลา” เบอร์ 1 “พงษ์ศักดิ์  
ต้ังวานิชกพงษ์” เบอร์ 2, “โตบรูพา สมิมาทัน” 
เบอร์ 3 และ “ณฏัฐ์ ก้อนค�า” เบอร์ 4   

ต่อไปก็ทีส่ริุนทร์ หลงั “พรชยั มุง่เจริญพร” ลาออกจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ โดยจะเลอืกตัง้ 23 พฤศจกิายน 
2567 ข่าวว่า มผีูท้ีจ่ะลงสมคัร 3 คน คอื “พรชยั มุง่เจรญิพร”-“ธัญพร มุง่เจรญิพร” และ “สเุทพ เตยีวจริญโสภา” 
และมกีระแสข่าวว่า ยงัจะมม้ีามดือกี 1 รายทีเ่ป็นเสอืซุม่จะร่วมชงิชยัในต�าแหน่งนายก อบจ.สรุนิทร์ ครัง้นีด้้วย   
สดุท้ายเร่ืองดีๆ กต้็องขอชม เมือ่ “พ.ต.ท.ดร.จติต์ ศรีโยหะ มกุดาธนพงศ์” นายก อบจ.มกุดาหาร เดนิหน้า 
ยกระดับระบบสุขภาพครบวงจรตามแนวคิด 3 หมอ หลังถ่ายโอน รพ.สต. มุ่งให้อ�านาจ ผอ.รพ.สต. บรหิารเตม็ท่ี 
ทัง้งบ–ซ้ืออปุกรณ์ทางการแพทย์-จ้างบุคลากร รวมถึงเตรียมสร้าง รพ. สงักัด อบจ. ขนาด 250 เตียง ให้ BDMS 
ช่วยบริการจดัการ คาดวางอฐิก้อนแรกปี 70 เสร็จปี 72 รองรับกรณีส่งต่อจาก รพ.สต.  และขอแสดงความยนิดี

ด้วยกับ วิรัตน์ สุวรรณบตุร คนดูแลยางมือฉมัง ทีไ่ด้ย้ายจาก ผอ.กยท.กาฬสินธุ ์มานัง่เก้าอีใ้หม่
เป็น ผอ.กยท.ทีบุ่รีรัมย์ เมืองท่ีปลกูยางมากอกีแห่งหน่ึงของประเทศ

สีหราช สรรพกุล วิเชยีร สมวงศ์  พ.ต.ท.ดร.จติต์ ศรีโยหะ มกุดาธนพงศ์อนุทิน ชาญวีรกูล  แพทองธาร ชนิวัตร

เลาะรั้วท้องถิ่นไทยเลาะรั้วท้องถิ่นไทย
โดย เจริญราษฎร์

 อบจ.โคราช น�าร่องท้องถิ่นดิจิทัล ใช้เทคโนโลยี AI 
ยลดา หวงัศภุกจิโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงนาม

บนัทกึความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่าง อบจ.นครราชสมีา 
และบรษิทั ซดีจี ีซสิเตม็ส์ จ�ากดั โดย ปรญิญา ผลพฤกษสกลุ 
ประธานบริษัทฯ เพื่อร่วมกันปรับปรุงกระบวนการท�างาน
งานระบบบริหารจัดการภายใน อบจ. นครราชสีมา ผ่าน
แพลตฟอร์มดิจทิลัอย่างเป็นรปูธรรม มุ่งเป้าเป็นเมืองต้นแบบ
การบรหิารส�านักงานดจิิทลัอย่างมีประสทิธภิาพและยัง่ยนื

 เทศบาลเมืองเบตง เปิดงานเทศกาลกินเจ
อ�าพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็น

ประธานไหว้เทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ประจ�าเมืองเบตง เพื่อ
เป็นการบอกกล่าว ขออนุญาตจัดงานเทศกาลถือศีลกินผัก 
(กนิเจ) ของวดัโพธสิตัโตเจ้าแม่กวนอมิเบตง (วดักวนอิม) วนัที่  
2-11 ตลุาคม 2567 โดยม ีอมร ชมุช่วย นายอ�าเภอเบตง  
สกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง หัวหน้าส่วน
ราชการ ชาวไทยเชือ้สายจีน เข้าร่วม ณ บรเิวณหอนาฬิกา
เทศบาลฯ  อ.เบตง จ.ยะลา

 อบจ.อ�านาจเจริญ รับการถ่ายโอน รพ.สต. 
วันเพ็ญ ตั้งสกุล นายก อบจ.อ�านาจเจริญ ต้อนรับ

บุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุข จ�านวน 22 ราย และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) ถ่ายโอนมายัง 
สงักดั อบจ.อ�านาจเจริญ จ�านวน 7 แห่ง โดยม ีพนสั พันธุว์รรณ  
รองนายก อบจ.อ�านาจเจรญิ ณฐัวฒิุ สงิห์จนัทร์ รองนายก 
อบจ.อ�านาจเจริญ จุฬาลักษณ์ เสนาะเสียง ปลัด อบจ.
อ�านาจเจรญิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ
ในสงักดั ร่วมต้อนรบั

 MEA MOU กทม. ยกระดบัความร่วมมอืโครงการสายไฟฟ้าใต้ดนิ
วลิาศ เฉลยสัตย์ ผูว่้าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย ชชัชาต ิ สทิธพินัธุ ์ 

ผูว่้าราชการ กรงุเทพมหานคร (กทม.) ร่วมพธิลีงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื การด�าเนนิโครงการ 
เปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดนิของการไฟฟ้านครหลวง ระหว่าง การไฟฟ้า
นครหลวง กบั กรงุเทพมหานคร โดยม ีคณะผู้บรหิารจากทัง้สองหน่วยงานร่วมเป็นเกยีรตใินพิธี 

 ออมสนิให้บริการสนิเชือ่ พนักงาน บจก.ไปรษณีย์ไทยดสิทรบิวิชัน่
คเชนทร์ บญุวงค์ ผูช่้วยผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ สายงานลกูค้าบคุลากรภาครฐั และ 

พรีะ อดุมกจิสกลุ กรรมการผูจั้ดการ บรษิทั ไปรษณย์ีไทยดสิทรบิิวชัน่ จ�ากดั เข้าร่วมในพธิลีงนาม 
ข้อตกลง สนบัสนนุการจัดสวสัดกิารด้านสนิเช่ือให้กับพนกังาน บรษัิท ไปรษณย์ีไทยดิสทรบิวิชัน่ 
จ�ากัด ด้วยสทิธปิระโยชน์และเงือ่นไขพิเศษ รวมถงึอัตราดอกเบีย้เงนิกูต้�า่กว่าบคุคลทัว่ไป ณ อาคาร
ศนูย์ฝึกอบรม บริษทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั กรงุเทพฯ 

 กอช.ห่วงใย ผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม มอบสิง่ของอปุโภค-บริโภค 
จารลุกัษณ์ เรืองสวุรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทนุการออมแห่งชาต ิ(กอช.) ขอแสดง

ความห่วงใยและเป็นก�าลงัใจให้แก่ผูป้ระสบภยัทีไ่ด้รบัผลกระทบ จากกรณฝีนตกหนกั น�า้ท่วม
ฉบัพลนั น�า้ป่าไหลหลาก ส่งผลต่อทีอ่ยูอ่าศัย และการประกอบอาชพีของประชาชน โดย กอช. 
ได้มอบสิง่ของอปุโภคและบรโิภคทีจ่�าเป็น ให้ผูที้ไ่ด้รบัผลกระทบใน จ.เชยีงราย จ.บงึกาฬ และ 
จ.หนองคาย เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน

 “โครงการ Waste No More สานต่อความยัง่ยืน” คว้ารางวัลอนัดบั 1 
ดร.ชยัวฒัน์ วบิลูย์สวสัดิ ์อดตีประธานตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ หม่อมหลวง

ดศิปนดัดา ดศิกลุ เลขาธกิารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร มลูนธิแิม่ฟ้าหลวง ให้เกยีรตร่ิวมตดัสิน
รางวลั “CPF Sustainability in Action Awards 2024 โครงการร่วมดแูลชุมชนย่ังยืน” รอบสดุท้าย 
พร้อมทัง้มอบรางวลัแก่พนกังาน CPF ทีส่ร้างสรรค์ผลงานด้านสงัคม ชมุชน สิง่แวดล้อม ซึง่ผลงาน
โดดเด่นคว้ารางวลัอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการ Waste No More สานต่อความยัง่ยนื

 กรมฝนหลวงฯ ร่วมงานวันสถาปนากรมบัญชกีลางครบรอบ 134 ปี
สพุศิ พทัิกษ์ธรรม อธบิดีกรมฝนหลวงและการบนิเกษตร มอบหมายให้ ไพจิตร เค้ากล้า 

เลขานุการกรม พร้อมด้วย เจ้าหน้าทีก่รมฝนหลวงและการบนิเกษตร เข้าร่วมเป็นเกยีรติเนือ่งใน
วนัสถาปนากรมบญัชกีลางครบรอบ 134 ปี และร่วมสมทบทนุเข้ากองทนุสวสัดิการกรมบญัชกีลาง 
เพือ่ร่วมสมทบทุน ให้แก่องค์กรสาธารกศุล มลูนธิต่ิางๆ และกิจกรรมเพือ่สงัคม 

 ทพิย กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ รับรางวัล “Investors’ Choice Award คร้ังที ่5
ดร.สมพร สบืถวลิกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บรษัิท ทพิย กรุป๊ โฮลด้ิงส์ จ�ากดั (มหาชน) 

เข้ารับรางวลั “Investors’ Choice Award ครัง้ที ่5  ประจ�าปี 2567” ต่อเนือ่งเป็นปีที ่17  จาก 
ยิง่ยง นลิเสนา นายกสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุ เพือ่ยกย่องบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ทีมี่
ผลการด�าเนนิงานดเีด่น ในการจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 

 ม.อ.-กทพ. ร่วมวิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ์/นวัตกรรม ด้านคมนาคม
สรุเชษฐ์ เหล่าพลูสขุ ผูว่้าการการทางพเิศษแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.นวิตั ิ แก้วประดบั อธกิารบดมีหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ร่วมลงนามในบนัทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมอื ในการด�าเนนิงานการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์/นวตักรรมด้านการคมนาคม
และความปลอดภยัในการจราจร ระหว่าง การทางพเิศษแห่งประเทศไทย กบั มหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร์ 

 การเคหะฯ สานต่อโครงการดึงเยาวชนในชมุชนเข้าสูร่ะบบการศกึษา
ทวพีงษ์ วชิยัดษิฐ ผูว่้าการการเคหะแห่งชาต ิลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมอืการศกึษา

เพือ่พฒันาเดก็และเยาวชนในชมุชนของการเคหะแห่งชาต ิกบับริษทั ซพี ีออลล์ จ�ากดั (มหาชน) 
หรือ CP ALL และวทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภวิฒัน์ (PAT) เพือ่พฒันาเดก็และเยาวชนในชมุชนของ 
การเคหะแห่งชาต ิให้มโีอกาสทางการศกึษาอย่างเท่าเทยีมทัว่ถงึ ตามนโยบายของ วราวธุ ศลิปอาชา  
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

 IRPC รับโล่ “องค์กรผูน้�าด้านจดัการก๊าซเรอืนกระจกยอดเยีย่ม ปี 67” 
กฤษณ์ อิม่แสง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ บรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากัด 

(มหาชน) (IRPC) เข้ารับโล่ประกาศเกยีรตคิณุ องค์กรผูน้�าด้านการจดัการก๊าซเรอืนกระจกระดบั 
ยอดเย่ียม ประจ�าปี 2567 (Climate Action Leading Organization: CALO) จาก จตุพร บรุษุพฒัน์  
ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ประธานในพธิี 



ปีที่ 19 ฉบับที่ 438 วันที่ 16-31 ตุลาคม 2567   5ธรรมาภบิาล/มหาดไทย

ศูนย์สื่อสารองค์กร / เขียนโดย : อัจจิมา แสงรัตน์ นักวิชาการ ส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า 

ชุมชนเข้มแขง็กบัการจดัการภัยพบัิติ

 “ภยัพบิตั”ิ คอื อนัตรายทีก่่อให้เกดิหายนะ
ด้านต่างๆ ทัง้ในด้านชวีติ ทรพัย์สนิ เศรษฐกจิ 
สงัคม สิง่แวดล้อม และวิถีชีวติ ภยัพบิตัแิบ่งออก
เป็น 2 ประเภท คอื ภยัพบิติัทีเ่กดิจากธรรมชาติ 
(natural disasters) ได้แก่ อทุกภยั แผ่นดนิไหว 
ภยัแล้ง ดนิโคลนถล่ม เป็นต้น และภยัพบิตัทิีเ่กิด
จากการกระท�าของมนุษย์ (anthropogenic 
disasters) เช่น น�า้มนัร่ัว ท่อก๊าซระเบดิ หมอก
ควนัพิษ เป็นต้น ภายใต้สถานการณ์การเกดิภัย
พิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยคร้ังน้ัน ความสามารถของ
ประเทศในการบริหารจัดการเพ่ือรับมือกับภัย 
พบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ ถอืเป็นสิง่ส�าคญัอย่างย่ิง 
ในการเสริมสร้างความมั่นคงและสวัสดิการ 
ให้แก่ประชาชน ตลอดจนเป็นการรักษาชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนให้เกิดความ 
เสยีหายน้อยทีส่ดุ 

ญ่ีปุ่นเป็นประเทศหน่ึงที่เกิดภัยพิบัติบ่อย
ครัง้ จงึท�าให้รฐับาลญีปุ่น่พยายามหาวธิใีนการ
บริหารจัดการภัยพิบัติจนท�าให้การจัดการภัย
พบิตัขิองญีปุ่น่ในปัจจบุนัมปีระสทิธภิาพ แนวคดิ
เกีย่วกบัการป้องกนัภยัพบิตัใินญีปุ่น่เริม่ต้นจาก
ชุมชน โดยมีความพยายามสร้างให้ประชาชน
รู้จักดูแลตนเอง และมีส่วนร่วมในการรับมือ
เตรียมพร้อมกับภัยพิบัติ ล�าดับแรกคือการ 
ช่วยเหลอืกนัและกนัโดยผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นชมุชน และ 
การช่วยเหลอืจากภาครัฐในท้องถ่ิน อนัเป็นการ
น�าแนวคดิ “โบไซ” เข้ามาปรับใช้กบัการจดัการ
ภยัพบิตั ิ โดยเริม่ต้นให้ประชาชนรูจ้กัรบัมือกับ 

สิ่งแวดล้อมร้อยละ 62.4 ตลอดจนการฟื ้นฟ ู
หลงัเกดิภยัพิบตัร้ิอยละ 19.5 นอกจากน้ี ยงัพบว่า 
ญี่ปุ่นมีการพัฒนากฎหมายที่ให้ความส�าคัญกับ 
องค์กรบรหิารส่วนท้องถิน่ในการรบัมือและจัดการกบั 
ภยัพบัิต ิรวมท้ังการท�าหน้าท่ีปกป้องและดแูลความ
ปลอดภัยให้แก่ประชาชน ตลอดจนการบรูณาการ 
การท�างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานท้องถิน่ หน่วยงาน 
ระดับจังหวัด และหน่วยงานระดับประเทศ  
ดังนั้นการจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่นจึงครอบคลุม
ตั้งแต่การป้องกัน การฟื้นฟู โดยมุ่งเน้นความ 
ร่วมมอืกนัระหว่างภาครฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
และภาคประชาชน เพื่อให้การจัดการภัยพิบัติ 
มปีระสทิธภิาพและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

เม่ือย้อนกลบัมาพิจารณาประเทศไทย ก็เป็น
ประเทศหนึ่งที่ประสบกับการภัยพิบัติบ่อยครั้ง
เช่นเดียวกนั จนมกีารตราพระราชบญัญติัป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัพทุธศกัราช 2550 โดยมี
การก�าหนดนโยบายป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ 
มีหน่วยงานกลางของรัฐในการท�าหน้าที่จัดการ 
ภยัพบัิตขิองประเทศ แต่จากท่ีผ่านมาด้วยความเป็น 
ราชการจึงท�าให้เกิดความล่าช้าในการช่วยเหลือ
ประชาชน รวมถงึไม่สามารถจดัการต่างๆ ได้อย่าง
ทันท่วงที จึงจ�าเป็นที่จะต้องมีการทบทวนการ
จดัการภยัพบิตัทิีม่กีารป้องกนั การลดผลกระทบ 
หรอืประวงิเวลาการเกดิภัยพบิตั ิ การเตรยีมความ
พร้อมเพื่อให้ชุมชนและประชาชนสามารถที่จะ
เผชญิและรบัมอืกบัสถานการณ์ได้ทนัท่วงทแีละมี

ประสทิธภิาพ โดยสามารถทีจ่ะเรยีนรู้จากอดีต
ทีผ่่านมาและบทเรียนจากต่างประเทศ 

บทเรียนส�าคัญท่ีรัฐไทยต้องเรียนรู้เพ่ือให้
เกิดการจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพมาก
ทีส่ดุ คอื ต้องเร่ิมต้นจากการปรบัแก้กฎหมาย 
ทีม่เีนือ้หาเกีย่วข้องกบัภยัพบิตัใิห้มีความยืดหยุ่น 
เช่น มีการรับรองให้ชุมชนจัดการภัยพิบัติ 
กรรมการภยัพิบัตริะดบัชาตมิภีาคประชาชนและ 
นักวิชาการด้วย มีการวางแผนนโยบายและ 
ส่งเสรมิความพร้อมหากเกดิภยัพบัิต ิตลอดจนการ 
บรูณาการด�าเนนิงานของหน่วยงานและองค์กร
ทีเ่กีย่วข้องให้มคีวามพร้อมต่อการรับมือต่อภยั
พิบัติ มีการฝึกซ้อมแผนการรับมือกับภัยพิบัติ
อย่างจริงจงัและต่อเนือ่ง ทีส่�าคญัคอืต้องสร้างให้
ชมุชนท้องถิน่มคีวามเข้มแขง็และมคีวามพร้อม
ในการจดัการกับภยัพบิติั เพือ่ให้เกดิการบริหาร
จดัการภยัพบิตัทิัง้ก่อน ระหว่าง และหลงัเกดิภัย
อย่างมปีระสทิธิภาพ

อ้างอิง : ไชยณรงค์ เศรษฐเช้ือ. (ม.ป.ป.) แนวคดิทางทฤษฎทีางสงัคมศาสตร์ในการศกึษาภัยพบัิต.ิ 
เอกสารอดัส�าเนา.นรนีชุ ด�ารงชัย. 2560. “บทเรยีนจากญีปุ่่น : ปัจจัยส�าคญัในการบรหิารจัดการเพ่ือความอยูร่อดจากภัยพบัิตทิางธรรมชาต.ิ” 
วารสารการจัดการสมยัใหม่ ปีที ่15 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) น. 1-12.

24 มหาวิทยาลัย MOU ต้านทจุรติ
ร่วมกับมลูนิธแิละสมาคมผูส้ือ่ข่าว

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และ
สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) 
ลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) การ
ทจุรติคอร์รปัชัน่ กบัสถาบนัอดุมศึกษา 24 แห่ง ท่ี
มหาวทิยาลยัสวนดสุติ โดยม ีศาสตราจารย์พเิศษ  
วชิา มหาคณุ ประธานกรรมการมูลนิธต่ิอต้านการ
ทจุรติ เป็นประธาน, ดร.เอก์ เหลอืงสอาด นายก
สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) 
และ ผศ.ดร.พทิกัษ์ จนัทร์เจริญ รกัษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมงานด้วย 
  ศาสตราจารย์พิเศษ วชิา มหาคณุ กล่าวว่า 
รู้สึกปลาบปลื้มใจท่ีผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 
มเีจตนารมณ์ร่วมกนัในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รปัชัน่ ซ่ึงสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมอืง
อย่างมาก ทีผ่่านมา 3 ปี ได้ MOU กบัสถาบนั
อดุมศึกษา 15 แห่ง เพราะการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ท�าให้กิจกรรมด�าเนินไปด้วยความ
ล่าช้า แต่มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และสมาคม 
ผูส้ือ่ข่าวต้านคอร์รปัชัน่ (ประเทศไทย) ยงัมุง่มัน่ 
จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังค่านิยมเยาวชน นิสิต 
นักศึกษา ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล รู้เท่าทัน
การทุจรติคอร์รปัชัน่

ดร.เอก์ เหลืองสอาด กล่าวว่า สถาบัน
อุดมศึกษา 24 แห่ง ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3 .  มหาวิ ทยา ลัยราช ภัฏสุ ร าษฎร ์ ธ า นี  
4 .  มหา วิทยาลั ย ราช ภัฏ พิบู ลสงคราม  
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
6. มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 7. มหาวิทยาลยั
ราชภัฏยะลา 8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
9. มหาวิทยาลัยเกริก 10. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 11.  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู ่บ ้านจอมบึง 12. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค์ 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรูณ์ 14. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร ์  17. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตร ี18. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์ 19. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
20. มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์ 21. มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี 22. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 23. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และ 24. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

ก่อนหน้าน้ี ได้ท�าเอ็มโอยูไปแล้ว 15 แห่ง  
ได ้แก ่  1 .  มหาวิทยาลัยหอการค ้ า ไทย  
2. มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 3. มหาวทิยาลัยบรูพา 
4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5. มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
7. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 8. มหาวทิยาลยั
ราชภัฏกาญจนบุรี 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
11 .  มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนั นทา  
12. มหาวทิยาลยัราชภัฏล�าปาง 13. มหาวทิยาลยั 
อุบลราชธานี 14. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
และ 15. มหาวิทยาลยัรงัสิต

ป.ป.ช. เสนอ ครม. ให้หน่วยงานรฐั
วางกรอบป้องกนัการทุจรติก่อสร้างอาคาร

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ครม. ให ้
หน่วยงานรฐั พฒันาระบบการขออนญุาตงานก่อสร้าง 
และปรบัปรงุอาคาร ให้มีมาตรฐาน บรกิารทีร่วดเรว็ 
ป้องกันการทจุรติจากการใช้ดลุพนิจิ ปิดช่องการ
ทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาต
อย่างมปีระสทิธิภาพ

รายงานข่าวจากท�าเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า 
เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ 
รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการ
ออกใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร ตามที ่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะ
กรรมการ ป.ป.ช.) เสนอ โดยมอบหมายให้กระทรวง
มหาดไทย เป็นหน่วยงานหลกัรบัเรือ่งนีไ้ปพิจารณา
ร่วมกบักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงอตุสาหกรรม ส�านกังาน 
ก.พ.ร. ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจรติในภาครฐั และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
ให้ได้ข้อยตุ ิ

และเจ้าหน้าทีผู่อ้นญุาตโดยตรง จะท�าให้การด�าเนนิการ 
อนุญาตเป็นไปด้วยความรวดเร็วข้ึน ประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายของผูม้าตดิต่อ และลดการใช้ดลุพนิจิ 
การทจุรติเรยีกรบัผลประโยชน์ในการออกใบอนญุาต
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ

2. กระทรวงมหาดไทย ควรพฒันาระบบ One 
Stop Service โดยการเช่ือมโยงการอนมุตั ิอนุญาต 
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตามพระราชบัญญัติ
การบรหิารงานและการให้บรกิารภาครฐัผ่านระบบ
ดจิทัิล พ.ศ. 2562 ควรบรูณาการการท�างานร่วมกนั 
และเชือ่มโยงข้อมลูระหว่างหน่วยงาน รวมถงึควรมี
การเปิดเผยข้อมลูทกุหน่วยงาน โดยการเปิดเผยข้อมลู
ภาครัฐต้องค�านงึถึงมาตรฐานของข้อมูล คุณภาพของ
ข้อมูล ความสะดวกในการน�าไปใช้ต่อของผู้ใช้งาน
ข้อมลู และส่งเสรมิให้เกดิการใช้ประโยชน์จากข้อมลู
ที่หน่วยงานภาครัฐเปิดเผย ให้ประชาชนเข้าถึงได ้

ครบถ้วน ง่าย สะดวก ไม่มค่ีาใช้จ่ายและไม่มข้ีอจ�ากดั  
การมข้ีอมลูทีค่รบถ้วนท่ีภาครฐัเปิดเผย จะสามารถสร้าง 
ความเชือ่มัน่ให้กบัประชาชนได้

3. ควรใช้กลไกการตรวจสอบโดยเอกชน (Third  
Party Inspector) เข้ามามบีทบาทร่วมตรวจแบบแปลน 
และการก่อสร้าง ท้ังในขั้นตอนก่อนก่อสร้าง  
ระหว่างก่อสร้าง และหลังก่อสร้าง เช่นเดียวกับ
ต่างประเทศ โดยการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคมุอาคารทัง้ในส่วนของพระราชบญัญตัแิละกฎ
กระทรวง รวมทัง้กฎหมายอืน่ท่ีเกีย่วข้อง แต่อ�านาจ
ในการพจิารณาออกใบอนญุาต ยงัคงเป็นอ�านาจของ
เจ้าพนกังานท้องถิน่เช่นเดมิ เพือ่สร้างความเชือ่มัน่
ว่าการตรวจสอบความปลอดภัยอาคารมีมาตรฐาน
ตามที่กฎหมายก�าหนด โดยต้องก�าหนดอ�านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของนายตรวจเอกชน 
ให้รดักมุ เพ่ือให้การปฏิบัตหิน้าทีข่องนายตรวจเอกชน 

เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ถูกต้อง และโปร่งใส  
ซ่ึงจะท�าให้การพิจารณารวดเรว็ ลดปัญหาการเรยีกรบั 
ผลประโยชน์ได้ รวมถึงแก้ปัญหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ไม่เพียงพออกีด้วย

4. ควรจัดให้มีคู่มือส�าหรับเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับ
การพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และ
ประชาชนที่ขอใบอนุญาตดังกล่าว โดยเป็นคู่มือ 
เกีย่วกับรายละเอยีดการพจิารณาอาคาร หรอืดดัแปลง 
อาคารแต่ละประเภท พร้อมทัง้จดัท�าในรปูแบบอนิโฟ
กราฟิก รวมถึงการมรีายการตรวจสอบ (Checklist) 
ที่เป็นมาตรฐานกลาง เพื่อประกอบการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต รวมทั้งควรจัดฝึกอบรมให้ความรู ้
แก่เจ้าหน้าทีท่ีม่หีน้าทีใ่นกระบวนการอนมุตั ิอนญุาต 
อย่างสม�า่เสมอ เพ่ือท�าให้เจ้าหน้าทีม่คีวามรู ้ ความ
เชี่ยวชาญและสามารถท�างานได้อย่างถูกต้อง ลด
ปัญหาการเกดิความเข้าใจผิดระหว่างเจ้าหน้าทีข่องรฐั 
และประชาชน

5. ควรจดัให้มีระบบการแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการ
ทุจริต ที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง 
ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และให้ความรูก้บัเจ้าหน้าท่ีภายใน
หน่วยงาน เพือ่เผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัขัน้ตอนและ
วิธีการ รวมถึงสิทธิที่ได้รับในการแจ้งเบาะแสการ
ทจุริตตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ พระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบ
ปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญตัริะเบียบ
ข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์และวธิกีารให้บ�าเหนจ็ความชอบ การกนั
เป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครอง
พยาน พ.ศ. 2553

ข ้ อพิ พ าท เกี่ ย วกั บการท� าหน ้ าที่ ข อ ง 
คณะกรรมการตรวจการจ้างทีไ่ม่เป็นไปตามกฎหมาย 
และระเบียบว่าด้วยการพัสดุ รวมทั้งข้อสัญญา 
จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
และต้องถูกลงโทษทางวินัย ถือเป็นคดีที่ข้ึนสู ่
ศาลปกครองจ�านวนไม่น้อยและในหลากหลายประเดน็ 
ปัญหา ทัง้นี ้ การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจการ
จ้างนัน้ ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และ
กรรมการอย่างน้อย 2 คน ซ่ึงแต่งตัง้จากข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ หรือพนักงาน
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในกรณี
จ�ำเป็นจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมกำร
ด้วยก็ได้ (ข้อ 26 ของระเบยีบกระทรวงการคลงั
ว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั  
พ.ศ. 2560) จงึท�าให้เกดิปัญหาทีก่รรมการตรวจ
การจ้างบางรายอาจไม่มคีวามรูค้วามเข้าใจในงาน
ที่ตรวจรับมากนัก แม้ว่าจะเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้อง
ศกึษากต็ามท ี

 มีประเด็นน่ำสนใจชวนคิดว่ำ .... กรณี 
นกัประชาสมัพนัธ์ซึง่ได้รบัแต่งต้ัง เป็นคณะกรรมการ 
ตรวจการจ้าง ได้ลงลายมือชือ่ตรวจรบัการจ้าง

นักประชาสัมพันธ์ตรวจรับงาน
ตามค�าชี้แจงผู้ควบคุมงาน เกือบผิดวินัยฐานทุจริต !

โดยที่งานจ้างไม่เป็นไปตามรายละเอียด 
ทีก่�าหนดในสญัญา (มกีารเปลีย่นแปลงแบบ แต่ยงั
มิได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�านาจ) จะถือเป็นความผิด
ทางวินยัอย่างร้ายแรงฐานทจุรติต่อหน้าทีห่รอืไม่ ?

 เหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเกิดจำก ...  
ผู้ฟ้องคดี (รับราชการครู) อ้างว่าได้รับความ
เดือดร ้อนเสียหายจากการถูกค�าสั่ งลงโทษ 
ไล่ออกจากราชการ สืบเนื่องมาจากเมื่อครั้งที่ตน
ด�ารงต�าแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ สังกัด
เทศบาลต�าบลแห่งหน่ึง ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้าง
ขยายผวิจราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็พร้อมทางเท้า
และทางเข้าออกถนน ต่อมา มีผู้ร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่านายช่างโยธากับพวก 
รวมถึงผู ้ฟ้องคดีกระท�าทุจริตในการก่อสร้าง  
โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมตว่ิา การทีผู่ฟ้้องคด ี
ลงนามตรวจรับการจ้างและเห็นควรจ่ายเงิน
ให้แก ่ผู ้รับจ ้าง ทั้งที่งานจ้างไม ่เป ็นไปตาม 
แบบแปลนแนบท้ายสญัญา มมีลูความผดิทางวนัิย 
อย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการและ
ฐานจงใจไม่ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบของ
ทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ 

อย่างร้ายแรง และมมีลูความผดิทางอาญาในฐาน
ทจุรติด้วย

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงส่งรายงานและ
ส�านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงพร้อมความเห็น 
ให้นายกเทศมนตรพีจิารณาโทษทางวนิยั หลงัจากนัน้  
โรงเรยีนต้นสงักดัของผูฟ้้องคด ี (ผูถ้กูฟ้องคดท่ีี 1) 
โดยผูอ้�านวยการโรงเรยีน (ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่ 4) จึงมี 
ค�าสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของ
คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั (ผูถ้กูฟ้องคดท่ีี 2) 
ทีใ่ห้ลงโทษตามมตชิีมู้ลความผดิของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3) เมื่อผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ 
ค�าสัง่ แต่ไม่ได้รบัแจ้งผลการพิจารณา จงึน�าคดมีา
ฟ้องศาลปกครองเพือ่ขอให้เพกิถอนค�าสัง่ดงักล่าว 
และขอให้โรงเรียนต้นสังกัดชดใช้เงินเดือนพร้อม
ดอกเบี้ยตามกฎหมาย โดยให้เหตุผลว่าตนมิได้
ทจุรติต่อหน้าที ่ เนือ่งจากการก่อสร้างทีผ่ดิไปจาก 
แบบแปลนเกิดจากการสั่งการของผู้ควบคุมงาน 
อนัเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพืน้ที่ 
(ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างทางเท้า เนือ่งจาก
ท�าให้ผิวถนนแคบและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ จึงขอ
ให้ท�าถนนแบบเรยีบ ไม่มทีางเท้า) ซึง่ตนเชือ่โดย
สจุรติว่างานก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนทีไ่ด้รบั
อนญุาตแล้ว

ประเดน็ทีต้่องพจิำรณำ คอื พฤตกิารณ์ของ 
ผูฟ้้องคดถีอืเป็นความผดิฐานทจุรติต่อหน้าทีร่าชการ 
หรือไม่ ? และค�าสั่งไล่ออกจากราชการตามมต ิ
ชีม้ลูความผดิของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชอบด้วย
กฎหมายหรอืไม่ ?

มำดูข้อกฎหมำยที่เก่ียวข้อง คือ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบรหิารราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2535 ข้อ 65  
ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ 

ดงัน้ี ... (4) ในกรณีท่ีเห็นว่าผลงานท่ีส่งมอบท้ังหมด
หรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ 
ละเอยีดและข้อก�าหนดในสญัญา ให้รายงานหวัหน้า 
ฝ่ายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่ 
ผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัด ุ เพ่ือทราบหรอืสัง่การ
แล้วแต่กรณ ีและข้อ 129 วรรคหนึง่ ก�าหนดให้
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว 
จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้น 
จะเป็นความจ�าเป็นเพือ่ประโยชน์แก่หน่วยการบรหิาร 
ราชการส่วนท้องถิน่ หรอืไม่ท�าให้หน่วยการบรหิาร
ราชการส่วนท้องถิน่ต้องเสยีประโยชน์

ศำลปกครองสงูสุดพจิำรณำแล้วเหน็ว่ำ องค์ 
ประกอบส�าคญัในการจะพจิารณาว่าเจ้าหน้าท่ีของรฐั 
ทุจรติต่อหน้าท่ีราชการหรือไม่ มี 4 ประการ คอื 
(1) มีหน้าทีร่าชการทีต้่องปฏบิตั ิ(2) ได้ปฏบัิติหรอื
ละเว้นการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการโดยมชิอบ ซึง่ค�าว่า 
“โดยมชิอบ” หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบของทางราชการ ค�าสัง่ของผูบั้งคบับัญชา 
(3) เพือ่ให้ตนเองหรอืผูอ้ืน่ได้ประโยชน์ท่ีมิควรได้  
ซึง่ค�าว่า “ประโยชน์” หมายถงึ สิง่ท่ีได้รบัอันเป็นคณุ 
แก่ผู้ได้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
อย่างอืน่ทีม่ใิช่ทรพัย์สนิก็ได้ และค�าว่า “มคิวรได้” 
หมายถงึ ไม่มสีทิธิโดยชอบธรรมท่ีจะได้รบัประโยชน์ 
ใดๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น และ  
(4) โดยมเีจตนาทจุรติ ซึง่ค�าว่า “ทจุรติ” ตามประมวล 
กฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑) หมายความว่า เพือ่
แสวงหาประโยชน์ทีม่คิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส�าหรับตนเองหรอืผูอ้ืน่

เมื่อโครงการพิพาทไม่อาจตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง นายก
เทศมนตรีย่อมมีอ�านาจแก้ไขแบบแปลนการ
ก่อสร้างได้ (ข้อ 129 ของระเบียบกระทรวง

มหาดไทยข้างต้น ประกอบข้อก�าหนดในสัญญา
ที่ให้ผู ้ว ่าจ้างมีสิทธิแก้ไขแบบรูปรายละเอียด 
ในสญัญา) ซึง่การทีผู่ค้วบคมุงานแก้ไขเปลีย่นแปลง
แบบทางเท้าตามค�าสั่งของนายกเทศมนตรีทันที
โดยที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�านาจ ถือเป็น
ความบกพร่องและไม่ถกูต้องตามระเบยีบฯ

เม่ือเอกสารท่ีผูฟ้้องคดไีด้รบัเพือ่ประกอบการ
ตรวจการจ้าง ไม่มภีาพถ่ายงานจ้างเหมาและแบบ
รปูตามสญัญาจ้าง จงึเป็นการยากทีจ่ะเปรยีบเทยีบ
และชีช้ดัได้ว่าการก่อสร้างส่วนใดไม่เป็นไปตามแบบ  
ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากประชาชน 
ในพืน้ท่ีว่ามปัีญหาเกีย่วกบัการก่อสร้าง จงึเชือ่ได้
ว่าผูฟ้้องคดเีข้าตรวจการจ้าง ณ สถานท่ีจรงิ แต่
ก็มิได้ลงลายมือชื่อตรวจรับงานในทันที เพราะ 
ไม่เช่ือม่ันว่าเป็นไปตามแบบหรอืไม่ อนัเป็นการใช้
ความระมดัระวงัในการตรวจการจ้างตามวสัิยและ
พฤติการณ์ในขณะนัน้อย่างเหมาะสมแล้ว โดยเม่ือ
ต่อมาผู้ควบคุมงาน (เป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างด้วย) ได้ยนืยนัว่าการก่อสร้างถูกต้อง
ตามแบบ ผูฟ้้องคดจีงึยอมลงลายมอืชือ่ในเอกสาร
ตรวจการจ้างน้ัน

พฤตกิารณ์ดงักล่าวเหน็ได้ว่า ผู้ฟ้องคดดี�ารง
ต�าแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมิได้มี
ความรู้ความเชีย่วชาญในการก่อสร้าง การรบัฟัง
ค�าชี้แจงของผู้ควบคุมงานที่มีความเชี่ยวชาญ จึง
ย่อมมนี�า้หนกัมากพอทีจ่ะท�าให้เชือ่โดยปราศจาก 
ข้อสงสยัว่าการก่อสร้างเป็นไปโดยชอบ ประกอบกบั 
ไม ่มีพยานหลักฐานใด  ท่ีแสดงให ้ เห็นว ่า 
ผูฟ้้องคดไีด้รบัประโยชน์ หรอืมเีจตนาพเิศษเพือ่
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ การกระท�าของ 
ผูฟ้้องคดจีงึขาดองค์ประกอบความผดิฐานทุจรติ
ต่อหน้าที่ราชการ และแม้จะเป็นความบกพร่อง

ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่เมื่อรูปแบบการก่อสร้าง 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป มรีายละเอยีดมากกว่า ท่ีก�าหนด 
ในสญัญา (มีปรมิาณงานและใช้คอนกรีตเพ่ิมข้ึน) 
โดยผู้รับจ้างได้รับค่าจ้างเท่าเดมิ และสภาพของ
ถนนและทางเท้าที่เปลี่ยนแปลงนี้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน กรณีจึงยังไม่ถึง
ขนาดเป็นความผดิวนิยัอย่างร้ายแรง ฐานจงใจ 
ไม่ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบของทางราชการ

ดังน้ัน ค�าสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ 
จงึเป็นค�าสัง่ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษากลบั 
ค�าพพิากษาของศาลปกครองชัน้ต้นเป็นให้เพกิถอน 
ค�าสัง่ดงักล่าว และให้โรงเรยีนต้นสงักดัด�าเนนิการ 
คืนสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ให้แก่ผู ้ฟ้องคดี 
อย่างไรกต็าม เม่ือการออกค�าสัง่ลงโทษผกูพันตาม
การชีมู้ลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึง่มไิด้เกดิจาก
เจตนากลัน่แกล้งหรอืมเีจตนาพเิศษเพือ่ให้ผูฟ้้องคดี
ได้รบัความเสยีหาย หรือจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ
ในการออกค�าสั่ง แม้ค�าสั่งลงโทษจะไม่ชอบด้วย
กฎหมาย แต่ก็ไม่อาจถือว่าผู้อ�านวยการโรงเรียน
กระท�าละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีในอันที่จะต้องชดใช ้
ค่าเสยีหายแต่อย่างใด (ค�าพพิากษาศาลปกครองสงูสุด 
ที ่อบ. 169/2567)

  บทสรปุชวนอ่าน
 กรณพิีพาทนี ้... ศาลปกครองได้อ�านวยความ

เป็นธรรมให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างในราย
ผูฟ้้องคด ี ซึง่เป็นนกัวชิาการประชาสมัพนัธ์ว่ามไิด้
กระท�าผดิวินัยฐานทุจรติต่อหน้าที ่ เนือ่งจากขาด
องค์ประกอบข้อเจตนาทจุรติด้วยเหตุผลดังทีศ่าล
ได้วนิจิฉยัแล้วข้างต้น

 (ปรึกษาการฟ้องคดปีกครองได้ที่ 
สายด่วนศาลปกครอง 1355)

ภัยพิบัติด้วยตนเอง และส่งเสริมให้ประชาชน 
ในระดับชุมชนมีความสามารถในการช่วยเหลือ 
ซึง่กนัและกัน จะส่งผลท�าให้ความเสยีหายลดลงและ 
ท�าให้การเยียวยาและฟื ้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ 
เป็นไปได้อย่างรวดเรว็ ซึง่รฐับาลท้องถิน่ญีปุ่น่ได้มกีาร 
เสรมิสร้างสมัพนัธภาพระหว่างสมาชกิในชุมชน โดย
การจดัตัง้องค์กรป้องกนัภยัพบิติัภาคประชาชนขึน้
ในชมุชน เพ่ือกระตุน้ความตืน่ตัวของประชาชน ม ี
การฝึกซ้อมรบัมอืกบัภยัพบัิตใินชมุชนโดยหน่วยงาน 
ทีเ่ก่ียวข้องทัง้ภาครฐัและภาคประชาชน

เมื่อมาพิจารณาถึงการจัดการภัยพิบัติของรัฐ 
จะพบว่า ญีปุ่น่เป็นประเทศทีม่กีารใช้งบประมาณ
ในการป้องกันและเตรยีมพร้อมกบัภัยพบิติัในระดบั
สูงถึง 1.2 ล้านล้านเยน ทั้งการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยร้ีอยละ 0.6 การป้องกนัภัยพบิตัร้ิอยละ 
17.5 การใช้งบประมาณเพือ่การอนรุกัษ์ทรพัยากร

พร้อมท้ังให้ อปท. และ อปท.รูปแบบพิเศษ 
(กรงุเทพมหานครและเมอืงพทัยา) เข้าไปมส่ีวนร่วม 
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการขออนุญาต 
ก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารออนไลน์ ให้เป็น
มาตรฐานเดยีวกนั โดยให้สามารถเข้าถงึข้อมลูและ
พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตออนไลน์ เพื่อ
ตรวจสอบถงึสถานะของการพจิารณาอนมุติั อนญุาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคารของหน่วยงาน
ได้ เพือ่ลดช่องทางการตดิต่อระหว่างผูร้บับรกิารและ
เจ้าหน้าทีผู่อ้นญุาตโดยตรง จะท�าให้การด�าเนินการ
อนญุาตเป็นไปด้วยความรวดเรว็ ประหยดัเวลาและ
ค่าใช้จ่ายของผู้มาตดิต่อ และลดการใช้ดลุพินิจ การ
ทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตได้
อย่างมปีระสทิธิภาพ

ทั้งนี้ ครม. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย 
สรุปผลการพิจารณา ผลการด�าเนนิการ และความเหน็ 
ในภาพรวม  แล ้ ว ส ่ ง ให ้ ส� า นั ก เ ลขา ธิ ก า ร 
คณะรัฐมนตร ีภายใน 30 วัน นับจากวนัท่ีได้รับแจ้ง 

จากส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือน�าเสนอ  
ครม.ต่อไป

ส�าหรับสาระส�าคัญของเรื่อง คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ขอให้น�ามาตรการป้องกนัการทจุรติเกีย่วกบั
การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเสนอคณะรฐัมนตรี 
เช่น เร่งรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีการขออนุญาต/
ใบรบัรองการก่อสร้าง หรอืดดัแปลงอาคารทางระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ มีมาตรการส�าคญั 5 ข้อ สรุปได้ดงัน้ี

1. เหน็ควรให้กรมโยธาธกิารและผังเมือง เร่งรดั
ในการพฒันาระบบเทคโนโลยกีารขออนุญาตก่อสร้าง  
หรือดัดแปลงอาคารออนไลน ์  และการขอ 
ใบรับรองการก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารทาง
ระบบอเิลก็ทรอนกิส์ และก�าหนดแผนและระยะเวลา 
ด�าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
การขออนญุาตก่อสร้าง หรอือาคารออนไลน์ให้ชดัเจน 

พร้อมทั้งให้ อปท. และ อปท.รูปแบบพิเศษ 
(กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) เข้าไปมส่ีวนร่วม 
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการขออนุญาต 
ก่อสร้างหรอืดดัแปลงอาคารออนไลน์ให้เป็นมาตรฐาน
เดยีวกนั โดยให้สามารถเข้าถงึข้อมูลและพฒันาระบบ
ติดตามการขออนุญาตออนไลน์ เพื่อตรวจสอบถึง
สถานะของการพจิารณาอนมุตั ิอนญุาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารของหน่วยงานได้ เพื่อ 
เป็นการลดช่องทางการติดต่อระหว่างผู้รับบริการ 
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รพ.จฬุาฯ ชูแพลตฟอร์ม MedUMore TAVI 
นวัตกรรมรกัษาโรคลิน้หัวใจเอออร์ตกิตบี

รพ.จฬุาฯ ได้เปิดตวัโครงการ นวตักรรมการ
เรยีนรูแ้ห่งอนาคต เปิดทางสูค่วามเป็นเลศิในการ
รักษาโรคลิน้หวัใจเอออร์ติกตบี โดยพฒันาการ
เรียนการสอนส�าหรับการท�าหัตถการ TAVI  
ภายใต้แพลตฟอร์ม MedUMore โดยผู้เชีย่วชาญ 
ในสาขาต่างๆ ของ รพ.จฬุาฯ ซึง่ไม่เพยีงแค่ให้
ความรู้ท่ีครอบคลุมในทกุด้านของการท�า TAVI 
เท่าน้ัน ทีส่�าคญัหลกัสตูร TAVI ในแพลตฟอร์ม 
MedUMore ยังเป็นหลักสูตรออนไลน์ TAVI 
หลักสูตรแรกของประเทศไทย

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ ์ ผู ้อ�านวยการ 
รพ.จุฬาฯ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคม
สงูวยั มาตัง้แต่ปี 2548 โดยไทยมีสดัส่วนประชากร
กลุ่มผู้สูงอายุ หรือมีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า  
12 ล้านคน หรอืคดิเป็นสดัส่วนราว 1 ใน 6 ของ
ประชากรไทย ถอืเป็นอันดบั 2 ในกลุ่มประเทศ
อาเซยีนรองจากสงิคโปร์ นอกจากน้ี โรคหัวใจยังคง 
เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในประเทศไทย 
โดยเฉพาะในกลุม่ผูส้งูอาย ุปัจจบุนัผูส้งูอายชุาวไทย 
กว่า 400,000 คน อาจมีความเสีย่งทีจ่ะเผชิญกบั
โรคลิน้หวัใจเอออร์ตกิตบี ซึง่ผูป่้วยกลุม่นีต้้องได้รบั 
การรักษาอย่างเร่งด่วน

รพ.จฬุาฯ ได้เปิดตวัโครงการ นวตักรรมการ
เรยีนรูแ้ห่งอนาคต เปิดทางสูค่วามเป็นเลิศในการ
รักษาโรคล้ินหัวใจเอออร์ติกตีบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในภารกจิของ รพ.จฬุาฯ และคณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาฯ ทีจ่ะมุง่มัน่พฒันาและยกระดบัการบรกิาร
ทางการแพทย์และการศกึษา เพ่ือสร้างประโยชน์
สงูสดุให้แก่ผูป่้วยและสังคม” รศ.นพ.ฉนัชาย กล่าว 
และว่า การพฒันาแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญและสนบัสนนุ
ทมีงานทีม่คีวามหลากหลาย เป็นส่วนส�าคัญในการ
ให้บรกิารทางการแพทย์ทีม่คีณุภาพสงู เพือ่ให้การ
รกัษามคีวามแม่นย�า ปลอดภยั และมปีระสทิธภิาพ
มากทีส่ดุ โดยเฉพาะในกรณกีารรกัษาโรคทีซ่บัซ้อน 
อย่างการรกัษาภาวะลิน้หัวใจเอออร์ตกิตบี

ผู้อ�านวยการ รพ.จฬุาฯ กล่าวว่า ในส่วนของ
แพลตฟอร์ม MedUMore TAVI ทีน่�าเสนอในวันนี้  
ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป ็นนวัตกรรมการเรียนรู  ้

ไร้ขีดจ�ากัด เสริมสร้างความเชี่ยวชาญและการ 
เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทางการแพทย์
เพ่ือให้ประชาชนได้รบัการรกัษาทีด่ทีีส่ดุ นอกจากนี้  
ยังเป็นอีกช่องทางการสื่อสารที่มีบทบาทส�าคัญ
ในการให้ความรู้แก่ประชาชนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความรู ้ เพือ่ให้ทกุคนเข้าใจและดูแลสุขภาพหวัใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหวังว่าโครงการนี ้
จะเป็นอีกก้าวส�าคญัในการพฒันาการแพทย์ของ
ประเทศไทย ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายของ
โรคหัวใจในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งไม่ได้มุ่งหวัง
เพยีงแค่ความส�าเรจ็ในด้านการแพทย์เท่านัน้ แต่
ยงัมุ่งเน้นการสร้างสงัคมทีแ่ขง็แรงและมคีณุภาพ
ชวิีตทีด่ขีึน้ เพราะการดแูลสขุภาพของประชาชน
เป็นหัวใจส�าคัญในการขับเคลื่อนสังคม และเรา
มุง่มัน่ทีจ่ะท�าทกุวถิทีางเพ่ือให้เป้าหมายนีเ้ป็นจรงิ

ด้าน รศ.นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ หัวหน้า
หน่วยอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ฝ่าย
อายรุศาสตร์ รพ.จฬุาฯ กล่าวว่า อบุตักิารณ์ของ
โรคล้ินหัวใจเอออร์ติกตีบ (Aortic Stenosis) มี
แนวโน้มเพิม่สงูข้ึนอย่างต่อเนือ่ง เนือ่งจากจ�านวน
ผูส้งูอายทุีม่ากขึน้ ซึง่ท�าให้โรคนีเ้ป็นปัญหาส�าคญั
ทีท่กุคนอาจต้องเผชญิอย่างหลกีเล่ียงไม่ได้ เพราะ
โรคลิน้หวัใจเอออร์ตกิตบีมกัเกดิขึน้จากการสกึหรอ
ของลิน้หวัใจตามธรรมชาต ิโดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 

75 ปีขึน้ไป ซึง่มอีบุตักิารณ์สงูถงึร้อยละ 12.4 และ 
ร้อยละ 3.4 ของกลุม่ดงักล่าวมคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิ
ขั้นรุนแรง หากไม่ได้รับการรักษาอาจท�าให้เกิด
ผลกระทบร้ายแรงต่อสขุภาพและชวีติได้ในระยะ
เวลา 2-5 ปี

“อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีเพียง ร้อยละ 47 
ของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยหรือการรักษา ซึ่ง
เป็นปัญหาส�าคัญที่เราต้องร่วมกันแก้ไข ศูนย์
โรคหัวใจ รพ.จุฬาฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการเพิ่ม
โอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสม
และทันท่วงทีผ่านการสร้างอนาคตท่ีเต็มไปด้วย
การศกึษาและการเรยีนรูท่ี้สามารถปรบัตวัให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว 
นวัตกรรมการรักษาโรคหัวใจ อย่าง TAVI เป็น
ตวัอย่างของการรกัษาทีซั่บซ้อนและต้องการความ
ร่วมมอืจากทมีแพทย์ทีม่คีวามเชีย่วชาญจากหลาย
สาขา การพฒันาบทเรยีนออนไลน์ TAVI หลกัสูตร 
แรกของประเทศไทย ร่วมกับแพลตฟอร์มการเรยีนรู้  
MedUMore คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ จงึเป็น
ก้าวส�าคญัในการสนบัสนนุการเรยีนรูแ้ละพฒันา
ทกัษะทางการแพทย์ เพือ่ให้เราสามารถน�าเสนอ
การรักษาทีดี่ทีสุ่ดแก่ผู้ป่วย เพราะความส�าเรจ็ของ
การรกัษาโรคลิน้หวัใจตีบไม่ได้ขึน้อยูก่บันวัตกรรม
เพยีงอย่างเดียว แต่ยงัขึน้อยูกั่บการสร้างระบบการ

เรียนรูท้ีเ่ปิดกว้างและครอบคลุม น�าพาเราไปสูก่าร
รกัษาทีม่คีณุภาพและยัง่ยนืในระยะยาว” รศ.นพ.
สพุจน์ กล่าว

ผศ.(พเิศษ) นพ.สุรนิทร์ อัศววิทรูทพิย์ ผู้ช่วย 
คณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาฯ ในฐานะผู้แทนฝ่ายบรกิารวิชาการ ผู้ดแูล
แพลตฟอร์ม MedUMore กล่าวว่า ผ่านมาแล้วกว่า 
2 ปี ของแพลตฟอร์มการเรยีนรูอ้อนไลน์ “MDCU 
MedUMORE” ซ่ึงปัจจุบันเป็นแพลตฟอร์มการ
เรยีนรูอ้นัดบั 1 ของประเทศไทยด้านการแพทย์ 
ทีม่กีารรบัชมไปมากกว่า 2,000,000 views แล้ว 
โดยแพลตฟอร์ม MedUMore ได้รบัการพฒันา
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
และครอบคลมุทัง้ส�าหรบับคุลากรทางการแพทย์
และประชาชนทัว่ไป 

จุดเด่นของ MedUMore คือการน�าเสนอ
หลักสูตรที่หลากหลายและเน ้นการเรียนรู  ้
ที่สามารถน�าไปใช้ได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในสาขาการแพทย์ที่มีความซับซ้อนและต้องการ 
การฝึกฝนเป็นพเิศษอย่างหลกัสตูรการรักษาลิน้หัวใจ 
เอออร์ตกิตบีด้วยวธิ ี TAVI ซึง่เป็นนวตักรรมใหม่
ในการรกัษาโรคลิน้หวัใจตบี นอกจากนี ้ ยงัมกีาร
สร้างพนัธมติรกับองค์กรภายในและภายนอก เช่น 
ศนูย์โรคหัวใจ และบรษิทั เมดโทรนคิ ช่วยให้เรา
สามารถน�าเสนอเนื้อหาบทเรียนการท�าหัตถการ
ที่มีความซับซ้อน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่ม
ประสบการณ์การเรียนรู้แก่นิสิตและบุคลากร
ทางการแพทย์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

นพ.วศิน พุทธารี ผู้ริเริ่มโครงการเปลี่ยน 
ลิน้หัวใจเอออร์ตกิตบีโดยไม่ต้องผ่าตดั และผูร้บัผดิชอบ 
หลักสูตร TAVI ส�าหรับ MedUMore คณะ
แพทยศาสตร์ จฬุาฯ กล่าวว่า ความท้าทายทีส่�าคญั
ทีส่ดุ ในการฝึกอบรมทมีแพทย์ในการท�าหตัถการ 
TAVI คอื ความซับซ้อนของการท�าหัตถการนี ้TAVI 
เป็นนวตักรรมท่ีใช้เทคโนโลยขีัน้สงูและต้องอาศัย
ทกัษะเฉพาะทางทีห่ลากหลาย ซึง่หมายความว่า 
ทมีบคุลากรทางการแพทย์ทีร่่วมกนัท�าหตัถการนี้
ต้องมคีวามรูท้ีล่กึซึง้และมปีระสบการณ์เพยีงพอ 
การฝึกอบรมไม่ใช่เพยีงแค่การเรียนรูท้ฤษฎี แต่ยงั
ต้องมีการฝึกปฏิบตัจิริงและทบทวนอย่างต่อเน่ือง 

ซึ่งในจุดนี้ การที่เราร่วมกันพัฒนาการเรียน
การสอนส�าหรับการท�าหัตถการ TAVI และน�าเสนอ
ภายใต้แพลตฟอร์ม MedUMore เข้ามามบีทบาท
อย่างมาก เพราะไม่เพยีงแค่ให้ความรูท้ีค่รอบคลมุ

ในทุกด้านของการท�า TAVI ผ่านผู ้เชี่ยวชาญ 
ในสาขาต่างๆ ของ รพ.จฬุาฯ แล้ว ทีส่�าคญัหลกัสตูร  
TAVI ในแพลตฟอร์ม MedUMore ยงัเป็นหลกัสตูร
ออนไลน์ TAVI หลกัสตูรแรกของประเทศไทย ถอืเป็น 
ก้าวส�าคัญในการพัฒนาการฝึกอบรม เพ่ือให ้
แพทย์จากทุกภูมิภาคสามารถเข้าถึงความรู้และ
การฝึกฝนทีท่นัสมัยได้ เปิดโอกาสให้แพทย์ได้เหน็
และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน 
ก็ตาม ผ ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย ่าง 3D  
simulation ท�าให้การเรยีนรูมี้ประสทิธภิาพมากขึน้  
ท�าให้แพทย์สามารถทบทวนการฝึกปฏบิตัเิสมอืน
จริง ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในการท�าหัตถการ 
ให้กับผูเ้ข้าเรยีน

“นอกจากความท้าทายด้านการฝึกอบรม
ทมีแพทย์แล้ว การเข้าถงึการรกัษาด้วยวธิ ี TAVI 
ส�าหรับประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่
ส�าคญั เนือ่งจากประชาชนส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้
ในการสงัเกตอาการของตนเอง และยงัไม่ค่อยรูจั้ก
การรักษาด้วยวธิ ีTAVI ซึง่ส่งผลให้ผูป่้วยหลายราย
ไม่สามารถเข้าถงึการรกัษาทีเ่หมาะสมได้ทนัท่วงที 
แพลตฟอร์ม MedUMore TAVI จึงมบีทบาทส�าคญั
ในการแก้ไขปัญหานี ้เพราะเป็นอกีช่องทางส�าคญั 
ทีช่่วยเสรมิสร้างความเข้าใจให้กบัประชาชนผ่านการ 
เสวนาด้วยการให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง เมื่อประชาชน
มคีวามรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบั TAVI จะท�าให้ 
สามารถสงัเกตอาการและตดัสนิใจเข้ารบัการรกัษา
ได้เร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้มี
ประสทิธภิาพสงูสดุ” นพ.วศนิ กล่าว

ภญ.สุชาดา ธนาวิบูลเศรษฐ ผู้อ�านวยการ
อาวโุส บรษิทั เมดโทรนคิฯ กล่าวว่า การร่วมมอื
กบัสถาบนัการศกึษาอย่าง รพ.จุฬาฯ และ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งเป็นสถาบันต้นแบบ
ทางการแพทย์ของประเทศในการพฒันาหลกัสตูร
การเรยีนรู้เป็นสิง่ทีส่�าคญัอย่างยิง่ เพราะเชือ่ว่าการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการแพทย์ต้องอาศัย
ความร่วมมือระหว่างหลายฝ่าย ทั้งจากภาคการ
ศกึษาและภาคอุตสาหกรรม

ส�าหรบัการท�าหตัถการ TAVI นวตักรรมการ
รักษาโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบที่ปลอดภัยและ
มปีระสทิธภิาพสงู โดยไม่ต้องผ่าตดัใหญ่ ช่วยลด
ความเสีย่ง ฟ้ืนตวัเร็ว และเพิม่คณุภาพชวีติให้กบั 
ผูป่้วยโดยเฉพาะผูส้งูอายทุีม่คีวามเสีย่งในการผ่าตดั 
แบบดัง้เดมิ เนือ่งจากเป็นหตัถการทีซ่บัซ้อนและ
ต้องการการท�างานเป็นทีมของหลายฝ่าย จงึเป็น

ความท้าทายส�าคัญทีบ่ริษทั เมดโทรนิคได้ให้ความ
ส�าคญัตลอดมา บรษิทั เมดโทรนคิร่วมกบัสถาบนั
ทางการแพทย์ชั้นน�าของประเทศ เพื่อให้การ
สนับสนุนและพัฒนาโรงพยาบาล ในทุกภูมิภาค
ของไทย และประเทศเพือ่นบ้านในเอเชยี ทัง้ด้าน
การพฒันาความรู้ของบคุลากรทางการแพทย์และ
การให้ความรู้แก่ประชาชน โดยมเีป้าหมายเพือ่ให้
คนไข้สามารถเข้าถงึการรกัษาผ่านโรงพยาบาลทีม่ี
ความพร้อมในการให้บรกิาร เพือ่ให้ผูป่้วยได้รบัการ
รกัษาจากเทคโนโลยทีีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพและ
ได้มาตรฐานระดบัเดยีวกับสากล 

“ส�าหรบัการพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอน 
MedUMore TAVI นี ้เราได้ท�างานร่วมกบัศนูย์หวัใจ  
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด ภายใต้
บนัทกึความเข้าใจ (MOU) ทีเ่ราได้ลงนามร่วมกนั
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ 
MedUMore ไม่เพยีงแค่ในแง่ของการสนับสนุน
การฝึกอบรมส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ แต่
ยังรวมถงึการสร้างความตระหนกัรู้ให้กบัประชาชน
ทั่วไป ด้วยการร่วมมือกันในครังน้ีท�าให้เราได้ 
แลกเปลีย่นความรูแ้ละความเช่ียวชาญท่ีส�าคญัระหว่าง 
กนั ท�าให้การพฒันาหลักสตูรมคีวามครบถ้วนและ
ทันสมัย ช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย ์
ในการท�าหตัถการ TAVI ซึง่ส่งผลดต่ีอการยกระดบั
มาตรฐานการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย 
ในระยะยาวอย่างแท้จรงิ”

ทัง้นี ้รพ.จฬุาฯ ได้ด�าเนนิโครงการเพือ่ให้ผูป่้วย
ทีม่คีวามจ�าเป็นและยงัขาดทนุทรพัย์ ให้สามารถ
เข้าถงึการรกัษาทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพสงูและได้
รบัการรกัษาทีด่ทีีสุ่ด ผ่านโครงการเปลีย่นลิน้หวัใจ
เอออร์ตกิโดยไม่ต้องผ่าตดั (TAVI) ภายใต้โครงการน้ี 
ศนูย์โรคหวัใจสามารถช่วยให้ผูป่้วยจ�านวน 30-40 ราย 
ต่อปี หรือคิดเป็นกว่าร้อยละ 60 ของผู้ป่วย 
ทีต้่องการการสนบัสนนุทางด้านทุนทรพัย์ ท่ีสามารถ 
ได้รบัการรกัษาทีด่ทีีส่ดุ

โดยสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแล
ให้ผู้ป่วยลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบให้สามารถเข้าถึง
บริการการรักษาได้ โดยการร่วมสมทบทุนผ่าน 
E-Donation บญัช ีฬ. จุฬา สะพานบญุ หรอืผ่าน
บญัชอีอมทรพัย์ ชือ่บญัช ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย (ฬ. จฬุา สะพานบุญ) เลขทีบั่ญชี  
059-1-93894-0 โทรสอบถามเพ่ิมเติมโทร  
0 2251 7804

สกร.เล็งใช้หลักสูตรพืน้ฐาน (ใหม่)
ส่งเสรมิเรยีนรูก้ารศึกษาทุกช่วงวัย

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) จัดท�า 
หลกัสูตรส่งเสริมการเรียนรู้การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
พ.ศ…. เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเสนอให้  
คณะกรรมการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) พิจารณาเห็นชอบ 
ตามทีก่ฎหมายก�าหนด ซึง่หากบอร์ด สสวท. 
ให้ความเห็นชอบ คาดว่าจะสามารถลงนาม
ประกาศใช้ได้ ภายในปีการศกึษา 2568

นายธนากร ดอนเหนอื อธบิดกีรมส่งเสรมิ
การเรยีนรู ้ (สกร.) เปิดเผยว่า ขณะนี ้ สกร. ได้
จัดท�าหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ…. ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย 
ของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่จะปฏิรูป 

ประชากรวัยแรงงาน ให้มีสมรรถนะและทกัษะ
ท่ีจ�าเป็นในโลกยุคใหม่ ท่ีมีการแข่งขนัอย่างเสรี
และไร้พรมแดน สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็น
พลเมอืงทีด่ขีองชมุชน สังคม และประเทศชาติ 

ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศที่ยึดหลัก
ความเสมอภาค ความเท่าเทียม และยืดหยุ่น 
ยอมรบัใหม้กีารเทยีบโอนผลการเรยีนและการ
เทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ์ เป็นหลกัสตูร
ท่ีก�าหนดสาระการเรยีนรู้ สมรรถนะ ตวัช้ีวดัและ
เนือ้หารายวชิาของแต่ละระดบัการศกึษา วธิกีาร
จดัการเรยีนรู ้ การวดัผลประเมนิผล สอดคล้อง
กบับรบิทพืน้ท่ี ความต้องการของประชาชน และ
สอดคล้องกบับริบทโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป

“ขณะนี้ สกร. ได้จัดท�าหลักสูตรดังกล่าว 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอให้ คณะ
กรรมการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) พิจารณาเห็นชอบ ตาม
ที่กฎหมายก�าหนด ซึ่งหากบอร์ด สสวท. ให้
ความเหน็ชอบแล้ว ก็คาดว่า จะสามารถลงนาม
ประกาศใช้ได้ภายในปีการศึกษา 2568 ขณะ
เดยีวกนั ยังเตรยีมจัดท�าคูมื่อการด�าเนนิงานการ
จดัการเรยีนรู ้เพือ่คณุวฒุติามระดับ ส�าหรับกลุม่
เป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ ประชาชนบนพื้นที่สูง  
พระภิกษุ สามเณร หน่วยทหาร ผู ้ต้องขัง 
ในเรอืนจ�า เดก็และเยาวชนในสถานพินจิ คนพิการ  
เดก็เร่รอน เพือ่ให้การด�าเนนิการจัดการศกึษา
เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ครอบคลมุเด็กทกุกลุม่ 
ทกุช่วยวยั ” นายธนากร กล่าว

ธนากร ดอนเหนือ

หลักสูตรและการเรียนการสอนให ้มีความ 
ทนัสมยั มมีาตรฐานและสอดคล้องกบับรบิทความ
เปลีย่นแปลงของสงัคมโลก และเพ่ือให้สอดคล้อง
กบัยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561-2680) และ
แผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-2579 รวมถงึ 
การเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่าน จาก 
ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ
ศกึษาตามอธัยาศัย (กศน.) มาเป็น สกร. 

และเพือ่ให้การจัดการศกึษาเป็นไปตามมาตรา 11  
แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 การ 
เรียนรู ้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ มีเป้าหมายเพื่อ
จดัการเรยีนรูใ้ห้แก่ผูซ้ึง่อยูใ่นวยัเรยีน แต่ไม่ได้รบั
การศกึษาในสถานศกึษา หรอือยูใ่นพืน้ท่ีห่างไกล 
หรอืทรุกนัดาร หรอืพืน้ทีท่ีไ่ม่มหีน่วยงานใดเข้าไป
ด�าเนินการให้ได้รบัการศกึษา

นายธนากร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้การจัดท�าและ
พัฒนาร่างหลักสูตรดังกล่าว จะเป็นหลักสูตร 
ที่จัดการเรียนรู้ในรูปแบบชั้นเรียน แบบพบกลุ่ม 
แบบทางห่างไกลและรูปแบบอื่นๆ ให้สอดคล้อง
กบัสถานการณ์ ท�าให้ผูเ้รยีนเลอืกเรยีนได้ตามความ
สามารถ และความสนใจของแต่ละบุคคล และเพือ่
ให้ผูเ้รยีนสามารถน�าความรูไ้ปใช้ในชวิีตประจ�าวัน 
และศกึษาต่อในระดบัท่ีสงูขึน้ได้ รวมถงึเพือ่พฒันา
ประชาชนทัว่ไปท่ีไม่ได้อยูใ่นระบบโรงเรยีน รวมถงึ

สวรส.ร่วมนักวิจยัเดนิหน้าสขุภาพปฐมภูมิ
มุ่งเป้ายกระดบั รพ.สต. ในอ้อมกอดของ อปท.

การปฏิรปูระบบสุขภาพปฐมภมูคิรัง้ส�าคญัผ่าน
การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบล (รพ.สต.) ไปยงัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(อปท.) พบว่ามีข้อมูลวิชาการและงานวิจัยที่ท�า
หน้าทีก่�าหนดทศิทางและลดช่องว่างของการพฒันา 
ในช่วงการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ให้ด�าเนินไปอย่าง 
ราบรืน่-ไร้รอยต่อ ไม่ก่อให้เกดิผลกระทบเชงิลบต่อ
ประชาชนผูร้บับริการ และมงีานวจิยัจ�านวนไม่น้อย
ที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) ซึง่มเีป้าหมายส�าคญัคอื การ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
ด้วยข้อมลูวชิาการ ตลอดจนสังเคราะห์ข้อเทจ็จริง 
ในมติต่ิางๆ เป็น “ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย” ประกอบ 
การตดัสนิใจด้านนโยบาย และการด�าเนินงานของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

โดยเมือ่วนัที ่ 27 ก.ย. 2567 ทีผ่่านมา สวรส. 
และมูลนิธิเพ่ือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ ได้จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้แก่ 
อบจ. เพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล/
ประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ทั้งจุดแข็ง
ที่ท�าให้เกิดความส�าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อ
เสนอแนะท่ีน�าไปสู่การพัฒนาระบบสขุภาพปฐมภมิู 
รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายทั้งจากหน่วยงานด้าน
สาธารณสุข และหน่วยงานด้านการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ตลอดจนการสะท้อนสถานการณ์ถ่ายโอนฯ 
ด้วยการใช้หลักฐานเชงิประจกัษ์ โดยหน่วยประมวล 
สถานการณ์ระบบสขุภาพ Health System Intelligent  
Unit (HSIU): กรณีการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.  
ให้แก่ อบจ. ทัง้นีม้ผีูเ้ข้าร่วมประชุมทัง้ onsite และ 
online กว่า 150 คน ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์  
ศนูย์ราชการ และคอนเวนชันเซน็เตอร์ แจ้งวฒันะ

นพ.ศภุกิจ ศริิลกัษณ์ ผูอ้�านวยการสถาบันวจิยั
ระบบสาธารณสขุ ได้ฉายภาพระบบสขุภาพปฐมภมูิ
ของประเทศไทยว่า 2 ภาวะคกุคามส�าคญัต่อระบบ
สขุภาพไทย ได้แก่ 1) การเข้าสู่สังคมสูงอายอุย่าง
รวดเรว็ 2) การระบาดของโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (NCDs) 
ซึง่เป็นสิง่ที ่รพ.สต. และ อบจ. ต้องค�านงึถงึ เพราะ
ต้องจัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้สอดรับกับ
สถานการณ์ดงักล่าว และในอนาคต อบจ. ควรมุง่
เน้นไปท่ีการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้

โรคท่ีสามารถป้องกันได้ โดยเฉพาะโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง 
(NCDs) และควรสนบัสนนุให้อาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) มีการให้ค�าแนะน�า ให้ความรู้ 
เพือ่ให้คนในชมุชนสามารถดูแลสขุภาพตนเอง และ 
มีองค์ความรู ้ที่ถูกต้องในการป้องกันโรค ซ่ึงจะ 
น�าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ 
ปฐมภูมิ และลดภาระงบประมาณด้านสุขภาพใน 
ภาพรวมของประเทศ ซึง่งานวจิยัของ สวรส. ทีไ่ด้มกีาร 
ด�าเนนิงานและน�าไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนือ่ง จะยงั
เกาะติดสถานการณ์ และสนบัสนนุข้อมูลทางวชิาการ
เพือ่จดัท�าเป็นข้อเสนอเชงินโยบายให้กบัหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องได้น�าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาระบบ
บรกิารสขุภาพให้แก่ประชาชนต่อไป  

ในด้านสถานการณ์การถ่ายโอนฯ ดร.สมธนึก  
โชตช่ิวงฉตัรชยั มลูนธิเิพือ่การพฒันานโยบายสุขภาพ 
ระหว่างประเทศ และนกัวจิยัเครอืข่าย สวรส. หนึง่ใน 
คณะท�างาน HSIU ได้ให้ข้อมูลสถานการณ์การถ่ายโอน 
ภารกจิ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. ว่า ในปีงบประมาณ 
2567 มี รพ.สต. ถ่ายโอนไปยัง อบจ. เพิ่มอีก  
13 จงัหวดั จากท่ีทยอยถ่ายโอนฯ ไปแล้ว 49 จงัหวัด 
รวมเป็น 62 จงัหวดั โดยปัจจบุนัม ี รพ.สต. สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 5,598 แห่ง, สังกัด อบจ. 
4,196 แห่ง และสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล
และเทศบาล 84 แห่ง ท้ังนีส้ถานการณ์การถ่ายโอน
มีการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ และมีความหลากหลาย
ตามบรบิทของพ้ืนท่ี ซึง่หน่วย HSIU เป็นหน่วยงาน
ท่ีท�าหน้าท่ีติดตามสถานการณ์ และสนบัสนุนข้อมลู
วิชาการส�าหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายและการ
ด�าเนินภารกิจต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

โดยส่วนหนึง่ของข้อมูลได้มีการน�าเสนอในรูปแบบ 
ของ Dashboard ซึ่งผู้เก่ียวข้องสามารถติดตาม
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวได้ที่ https://
hsiu.hsri.or.th นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนากลไก 
ให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง ฝ่ายนโยบาย เครอืข่าย 
นกัวชิาการ และเครอืข่ายผูป้ฏิบตังิาน ส่วนด้านงานวิจยั 
ท่ีเก่ียวข้องกับการถ่ายโอนฯ และสนบัสนนุงานวิจยั
โดย สวรส. ปัจจบุนัมีท้ังหมด 48 โครงการ ซ่ึงเป็น
โครงการวจิยัทีล่งไปศกึษาในพืน้ท่ี 50 จงัหวัด จาก 
62 จังหวัดที่มีการถ่ายโอน ทั้งในด้านระบบข้อมูล
สขุภาพ, หลกัสตูรการพฒันา, การบริหารจดัการยา, 
การจดัสรรงบประมาณ ฯลฯ ทัง้นีม้จี�านวนผูเ้ข้ามา 

ใช้งาน Dashboard ตัง้แต่เดอืน พ.ย. 2566 ถงึ ก.ย. 
2567 จ�านวน 8,079 คร้ัง 

ทั้งนี้ ช่วงท้ายของการประชุมได้เปิดให้มีการ 
แลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายผูป้ฏบัิตงิาน ภายใต้ 
ประเด็น ‘การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกับ
ความท้าทายของระบบบริการปฐมภูมิผ่านมุมมอง
ผู้ปฏิบัตงิาน’ โดยห้องย่อยที ่ 1 เร่ือง การอภิบาล
ระบบและระบบก�าลังคน สรุปตัวอย่างปัญหา/
อุปสรรคด้านการอภิบาลระบบ เช่น กฎระเบียบ 
ไม่ชดัเจน ท�าให้การตคีวามมคีวามแตกต่างกนั, กลไก
คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) มีการ
ด�าเนนิงานไม่ต่อเนือ่ง ฯลฯ ด้านก�าลังคน เช่น ก�าลังคน 
ไม่เพียงพอ, มีปัญหาเรื่องเกณฑ์และความล่าช้า
ในการพิจารณาความก้าวหน้าของต�าแหน่งต่างๆ, 
การจัดสรรงบประมาณที่ไม่ได้ตรงตามที่กฎหมาย
ก�าหนด ฯลฯ 

โดยมีข้อเสนอต่อโจทย์วิจัยเพื่อสนับสนุนการ

ด�าเนินงานในพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบการ

จดัการด้านจรยิธรรมการวจัิยในการสนบัสนนุความ

ก้าวหน้าในต�าแหน่งต่างๆ ฯลฯ ส�าหรับห้องย่อยที ่2 

เรือ่ง ระบบบรกิารและระบบยาและเวชภณัฑ์ มข้ีอ

เสนอแนะเชงินโยบาย อาทิ ในอนาคต อบจ. ควร

สามารถจดัซือ้ยาได้เองทกุประเภท ภายใต้มาตรฐาน

ทีก่�าหนด, อบจ. สามารถเป็นแม่ข่ายในการจัดซ้ือยา

ในภาพรวมจงัหวดั เพือ่ช่วยลดภาระของคลงัยาและ

การเบกิจ่ายเงนิ โดยมวีชิาชพีเภสชักรร่วมเป็นคณะ

กรรมการจดัซ้ือยา, ควรมกีารก�าหนดกรอบบัญชยีา 

ให้ตรงกับศักยภาพการจัดบริการ, กรณียาเร่งด่วน  

หรือยาที่มีความจ�าเป็นเฉพาะ ให้มอบอ�านาจ 

กับ รพ.สต. ที่ต้องการใช้ ให้สามารถจัดซื้อยาเอง 

เพือ่ป้องกนัปัญหาความล่าช้าในการจดัซือ้ และยา
เหลอืใช้ ฯลฯ 

โดยมีข้อเสนอต่อโจทย์วิจัยเพ่ือสนับสนุนการ
ด�าเนินงานในพืน้ที ่เช่น การพัฒนากลไก กสพ., การ
ศกึษาระเบยีบต่างๆ เพือ่สนับสนนุให้เกดิการจัดซือ้ยา 
โดย อบจ. ได้อย่างมีคณุภาพ ฯลฯ และห้องย่อยที ่3  
ระบบการเงนิการคลงัและระบบส่งต่อข้อมลู เครอืข่ายฯ  
สะท้อนข้อมลูว่า อบจ. และ สสจ. ต้องด�าเนินการ
บริหารจัดการ รพ.สต. ในภาพรวมร่วมกัน และ 
อบจ. ควรท�าข้อตกลงความร่วมมอื ร่วมกบั สสจ. 
เพือ่พฒันาศักยภาพการบรหิารจดัการ รพ.สต. ทัง้ 
ในด้านการพฒันาฐานข้อมลู เพือ่เชือ่มโยงข้อมลูระบบ 
สขุภาพปฐมภมู ิรวมถงึความร่วมมือในการสนบัสนนุ
ครภุณัฑ์ วสัดทุางการแพทย์ ยาและเวชภณัฑ์จาก 
โรงพยาบาลแม่ข่ายอย่างเป็นระบบ

ประชาชนมศีกัยภาพในการสร้างเสริมสขุภาพ การ
ป้องกนัโรค รวมถงึการควบคมุโรค โดย อบจ. จะเข้ามา 
เป็นอีกกลไกหน่ึงในการวางแผนการป้องกันโรค 
และบรหิารจดัการการดูแลสขุภาพประชาชนในระดับ 
ปฐมภมู ิเพือ่ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสขุภาพ 
ของกลุม่เป้าหมายต่างๆ ในพืน้ท่ี 

โดยสามารถแบ่งระดับบริการสุขภาพเป็น  
3 ระดบั ได้แก่ 1) ป้องกันโรคระดับปฐมภมิู ท่ีเน้น
การลดปัจจยัเสีย่งในกลุม่เป้าหมายท่ีมีความเส่ียงต่อ 
โรคต่างๆ 2) ป้องกันโรคระดับทุติยภูมิ ที่เน้นการ
คดักรองโรคได้เรว็ ส�าหรบักลุม่ผู้ป่วย/กลุม่คนพกิาร 
3) ป้องกันโรคระดับตติยภมิู ท่ีเน้นการคดักรองโรค 
เพือ่ลดภาวะแทรกซ้อนของโรค ซึง่เชือ่ว่าการประชมุ
เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการถ่ายโอนฯ  
จะเป็นเวททีีท่�าให้เกิดการแลกเปลีย่นข้อมลู ท้ังข้อมลู
จากงานวจิยัและข้อมูลในพืน้ท่ีท่ีเป็นประโยชน์ เพือ่
ร่วมกนัพฒันาระบบบรกิารสขุภาพปฐมภมูใิห้มคีวาม
เข้มแขง็ และประชาชนได้ประโยชน์มากท่ีสดุ 

ด้าน ผศ.ดร.จรวยพร ศรศีศลกัษณ์ รองผูอ้�านวยการ 
สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ เน้นย�า้ว่า เม่ือนโยบาย
เปลี่ยน สิ่งส�าคัญท่ีต้องมีการติดตามและประเมิน
ผลคือ ผลลัพธ์ทางสุขภาพของประชาชน ซึ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์จากงานวิจัยจะท�าให้
สามารถน�ามาวางแผนการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
ทัง้การจดัรปูแบบบรกิาร การสนบัสนนุงบประมาณ 
การจัดการก�าลงัคน ฯลฯ เพือ่ให้การเปลีย่นแปลง
เชงินโยบาย เกดิการกระจายอ�านาจด้านสขุภาพและ
การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิที่ท�าให้ประชาชน 
ได้รบัประโยชน์ทีด่ขีึน้กว่าเดมิ โดยทีมี่การเปรยีบเทยีบ 
ให้เหน็ข้อมลูอย่างชดัเจน 

นอกจากนี ้ สิง่ท่ีผูป้ฏบิตังิานท่ีเก่ียวข้องกับการ
ถ่ายโอนฯ ทัง้ส่วนกลางและส่วนท้องถิน่ต้องให้ความ
ส�าคญั และที ่อบจ. ต้องขับเคลือ่นให้เกิดข้ึนคอื การ
บรหิารจัดการท่ีมุง่ไปสูก่ารลดจ�านวนผูป่้วยในกลุม่
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10 หน่วยงานร่วมจดัรถโมบายทันตกรรม
เข้าถงึชุมชน ท้องถิน่ 30 บาทใช้สิทธิได้

10 หน่วยงานรฐัและเอกชน ร่วม MOU ใช้  
“รถทันตกรรมเคลื่อนที่” ให้บริการกลุ ่ม 
เปราะบางพืน้ท่ีห่างไกล โดยประชาชนสามารถ 
เบิกจ่ายได้เหมือนกับหน่วยบริการนวัตกรรม  
“30 บาทรกัษาทกุท่ี” คาดหวงัว่าจะท�าให้งานวจิยั 
ที่จะใช้ฐานข้อมูลในการออกแบบและพัฒนา
รถทันตกรรมเคล่ือนแบบไฟฟ้า เพื่อรองรับ
กลุ ่มคนเปราะบางในพื้นที่ โดยเฉพาะคน 
ผูส้งูอายุ คนพิการ เกดิแผนการด�าเนนิงานบรกิาร  
และสนบัสนนุรถทันตกรรมเคลือ่นทีข่องแต่ละ
จงัหวัด

ผ ศ . ท พ . ด ร . สุ ชิ ต  พู ล ท อ ง  น า ย ก 
ทนัตแพทยสภา กล่าวภายในงานเข้าร่วมลงนาม 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การ 
พัฒนาและขับเคลื่อนบริการรถทันตกรรม
เคลือ่นทีร่ะดบัท้องถิน่ ร่วมกบัอกี 9 หน่วยงาน 
ว่า เป็นโอกาสดทีีไ่ด้มาร่วมในการลงนามข้อตกลง
คร้ังนี้ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน เพื่อพัฒนาการ
พฒันาขบัเคลือ่นนวตักรรมเคลือ่นทีร่ะดบัท้องถิน่
ที่มีความส�าคัญยิ่ง การพัฒนาบริการทันตกรรม 
โดยรถทนัตกรรมเคลือ่นทีน่ี ้ ถ้ามองถงึเร่ืองคลินิก
ทันตกรรมทั่วไป ดั้งเดิมในอดีตจนถึงปัจจุบัน  
ส่วนใหญ่จะอยูกั่บทีต่ัง้ ทีใ่ดคอืทีห่น่ึง ไม่ว่าจะเป็น
โรงพยาบาลหรือศนูย์คลนิกิทนัตกรรม ผูท้ีต้่องการ
รกัษาต้องมเีวลาไปทีค่ลินกิเพือ่รับการบรกิาร 

“แต่ถ้ามองในเชงิรกุ เราน่าจะเดนิทางไปหา 
ผูป่้วย เพราะฉะนัน้คนทีไ่ด้อานสิงส์จากโครงการนี้
มากทีส่ดุ คอืผูป่้วยซึง่ไม่มเีวลาเพียงพอ ไม่สามารถ
ไปหาทนัตแพทย์ได้ คนเหล่าน้ีเป็นคนด้อยโอกาส 
เป็นผู้ป่วยพิเศษหรือเป็นผู้ป่วยเปราะบางที่เรา
ควรจะให้ความเท่าเทียมในด้านการบริการทาง
ด้านทันตกรรม”

ฉะนัน้จะมองข้ามสิง่เหล่านีไ้ม่ได้ โดยเฉพาะ 
ผูส้งูวยัและกลุม่ผูป่้วยเปราะบางท่ีไม่สามารถดูแล
รกัษาสขุภาพตัวเองได้ดเีท่าทีค่วร ซึง่เป็นเหตผุล
อันหนึ่งที่การพัฒนาระบบทันตกรรมเคล่ือนที่ 
จะมปีระโยชน์อย่างยิง่กบัประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ประชาชนในพืน้ทีท่ีห่่างไกลและไม่สามารถไปถงึ  
นอกจากน้ี ความส�าคัญระดับต่อมาคือ การ 

ขบัเคลือ่นบรกิารทนัตกรรมโดยรถทนัตกรรมเคลือ่นที่ 
ในระดบัท้องถิน่ มมีาตรมาตรฐานนวตักรรมความรู้ 
ทางวิชาการทีช่่วยเหลอื แต่จะท�าให้เกดิจรงิและ
ดนัให้สุดทาง จ�าต้องมอีงค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสนับสนุน
บรกิารสขุภาพ สมาคมองค์กรบรหิารส่วนจงัหวดั 
แห่งประเทศไทย สมาคมองค์การส่วนต�าบลแห่ง
ประเทศไทย อ่ืนๆ เข้ามาสนบัสนนุ

ดแูลและพฒันางานด้านสาธารณสขุขององค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดัทีไ่ด้รบัการถ่ายโอน

ตลอดจนให้มกีารจดัตัง้ส�านกั/กองสาธารณสขุ 
พร้อมจัดท�าแผนพัฒนาสุขภาพระดับพ้ืนท่ีและ
การจดับรกิารสาธารณสขุ ทีส่อดคล้องกบัปัญหา
ทางด้านสุขภาพและความต้องการของประชาชน 
ส่วนทศิทางการท�างานของ สช. ส�านกังานคณะ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ เราพร้อมท�าหน้าที ่

“เน่ืองจากประเทศไทยมีประเด็นปัญหาว่า
ผลิตทันตแพทย์ออกมาเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะอยู่ 
ในเมือง ในขณะทีป่ระชาชนบางคนยงัไม่ได้รบัความ 
เท่าเทียมในการให้บริการ ประกอบกับการที ่
น่ากลวัทีสุ่ดคือ การเข้าถงึบรกิารของคนไทยต�า่มาก  
จนเป็นเหตใุห้ สปสช. หาทางช่วยว่าท�ายงัไงให้มี
การเข้าถงึการบรกิารของทนัตกรรม”

ด้าน นพ.สเุทพ เพชรมาก เลขาธิการคณะ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เผยว่า การ
พฒันาและขบัเคลือ่นบรกิารรถทนัตกรรมเคลือ่นที่
ระดับท้องถิ่น นับเป็นประเด็นส�าคัญและเป็น 
เรือ่งใหม่ส�าหรบัท้องถ่ินหลายๆ แห่ง ดงันัน้ ความ
ท้าทายของเรือ่งนี ้ จึงมหีลายประเดน็ เช่น ความ
พร้อมของท้องถิน่ ทัง้งบประมาณและก�าลงัคนด้าน
ทนัตบคุลากร การส�ารวจปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น แต่ในปัจจุบัน 
สถานการณ์ที่นับเป็นความท้าทายและโอกาส
ส�าคัญในการส่งเสริมและให้อ�านาจของท้องถิ่น 
ได้มีบทบาทในการบริหารจัดการปัญหาสุขภาพ
ของพ้ืนทีค่อื นโยบายการถ่ายโอนภารกิจฯ รพ.สต. 
ให้ อบจ. โดยมคีณะกรรมการสุขภาพระดับพืน้ที่ 
(กสพ.) มหีน้าทีแ่ละอ�านาจก�าหนดนโยบายก�ากบั

สธ.ชู ‘ชราบาน’ โมเดล รพ.ปัตตานี
ดูแลผูมี้ภาวะสมองเสือ่มแบบครบวงจร

ปัจจบัุนภาวะสมองเส่ือมได้กลายเป็นปัญหา
ส�าคญั ทีส่่งผลกระทบต่อทัง้สงัคมและเศรษฐกจิ
ทัว่โลก โดยเฉพาะในประเทศท่ีก�าลงัพฒันาอย่าง
ประเทศไทย ภาวะสมองเส่ือมไม่เพียงแค่เป็น 
ปัญหาสขุภาพของผูส้งูอาย ุแต่ยงัเป็นปัญหาระดบัชาติ 
ทีต้่องการความร่วมมอืและการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
ข้อมลูล่าสดุจากองค์การอนามยัโลกพบว่าปัจจบัุน
มีผู ้ที่มีภาวะสมองเสื่อมมากกว่า 55 ล้านคน 
ทัว่โลก และคาดการณ์ว่าจะเพ่ิมขึน้ถงึ 78 ล้านคน
ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยเฉพาะในประเทศไทย 
ทีค่าดว่าจ�านวนผูป่้วยจะเพิม่ขึน้อย่างน่าตกใจเป็น 
1,350,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2580 ซึง่จะกลายเป็น 
ภาระทางเศรษฐกจิและสังคมทีห่ลีกเลีย่งไม่ได้

แนวทางการท�างานโครงการสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายการดูแลผู้มีภาวะสมองเส่ือม
แบบครบวงจร ได้ใช้กรอบการดูแลผู้มีภาวะ
สมองเสื่อมแบบครบวงจร ที่พัฒนาโดยสถาบัน 
เวชศาสตร ์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร 
เพ่ือผูส้งูอาย ุกรมการแพทย์ ร่วมกบั สมาคมผูด้แูล
ผูป่้วยสมองเสือ่ม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูส้งูอายไุทย เป็นแนวทางหลกั จากนัน้ปรบัปรงุ
แนวทางการท�างานหลักให้เหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาต ิร่วมกบั คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบด ีมหาวิทยาลยัมหดิล และสมาคมผู้ดแูล
ผู้ป่วยสมองเสื่อม ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
ซ่ึงกระบวนการท�างานครอบคลุม 5 ประเด็น
ส�าคญั ได้แก่ 

1. การคัดกรองและเชื่อมโยงเครือข่าย
บริการระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบล โรงพยาบาลชมุชน และโรงพยาบาลทัว่ไป  
2. พฒันาการตรวจวินิจฉยัโดยแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวในโรงพยาบาลชมุชน 3. พฒันาบคุลากร
ในพืน้ที ่ เช่น อาสาสมคัรสาธารณสขุ 4. ส่งเสรมิ
การดแูลทางสงัคมร่วมกบัหน่วยงานท้องถิน่ และ 
5. สนบัสนนุการสร้างสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นมิตรกบัผูมี้
ภาวะสมองเสือ่มและผูส้งูอายใุนชมุชน

นพ.อนรุกัษ์ สารภาพ นายแพทย์สาธารณสขุ
จงัหวดัปัตตานี ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ในพืน้ที่
ปัตตานี กล่าวว่า จังหวัดปัตตานีเริ่มให้บริการ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัผูม้ภีาวะสมองเสือ่ม ตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2565-
2566 ซึง่พบปัญหาในการด�าเนนิการตามกรอบ 
และจากการคัดกรองผู้สูงอายุในจังหวัดปัตตานี 
พบว่ามผีูส้งูอายทุีม่ภีาวะสมองเสือ่มเพ่ิมขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงสะท้อนถึงความจ�าเป็นท่ีต้องขยาย
โครงการไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ๆ ของประเทศ จึงได้ถอด
บทเรยีนและศกึษาการท�างานส�าหรบับรกิารด้าน
ต่างๆ เพือ่วางแผนการจดับรกิารการดแูลผูม้ภีาวะ
สมองเสือ่ม ให้มคีณุภาพและประสทิธภิาพมากย่ิง
ขึน้ พร้อมสรุปข้อมลูปัญหาและหาแนวทางในการ
แก้ไขทัง้ระบบ 

โดยในโครงการสร้างความเข้มแขง็เครอืข่าย
การดแูลผูม้ภีาวะสมองเสือ่มแบบครบวงจร ทาง 
จงัหวดัวางแผนการท�างานด้านผู้สูงอาย ุและผูส้งูอาย ุ
ที่มีภาวะสมองเสื่อม ตามโมเดล “ชราบาน” 
ภายใต้แนวคิด สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี
คณุภาพ จากไปอย่างมคีวามสขุ และใช้ดอกชบา
เป็นสญัลกัษณ์การท�างาน โดยพฒันาระบบการ
ดูแลท้ังทางการแพทย์และทางสังคม ระบบบรกิาร 
คลนิกิผูส้งูอาย ุตลอดจนศนูย์ชวีาภบิาลท่ีเช่ือมต่อ 
ระบบการดแูลผูส้งูอายแุบบครบวงจร เชือ่มโยง 
บ้าน ระบบบริการและชมุชน ให้ผสานความร่วมมอื 
ในการดแูลผูส้งูอายเุพือ่เป้าหมายร่วมกนั

‘ศภุมาส’ เดินหน้าหลกัสตูรแซนด์บ็อกซ์ 
เอกชนหนุนเพิม่ 5 หลักสูตร สาขาไฮเทคโนฯ 

ของประเทศไทย โดยม ีศ.ดร.ศภุชยั ปทมุนากลุ  
ปลัดกระทรวง อว. รศ.ดร.คมสัน มาลีสี  
อธกิารบดสีถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบัง (สจล.) ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ. )  รศ.ดร.แนบบุญ  
หนุเจรญิ ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร
เซมิคอนดักเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชา
วศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั กระทรวง อว. และเครือข่ายสถาบัน
อุดมศึกษากว่า 15 แห่งได้ร่วมมือกันด�าเนินการ 
ภายใต้นโยบาย “อว. for Semiconductor” 
พฒันาหลกัสตูร “วศิวกรรมเซมิคอนดกัเตอร์” จน
เป็นผลส�าเรจ็ 

หลักสูตรน้ีจะเป็นหลักสูตรกลางในรูปแบบ
แซนด์บอกซ์ หลกัสตูรแรกของประเทศไทย รวมถงึ 
หลกัสูตรในรปูแบบอืน่ๆ เพือ่ผลติก�าลงัคนทกัษะสงู 
ตอบสนองอตุสาหกรรมด้านเซมคิอนดกัเตอร์ ซึง่เป็น 
นโยบายส�าคัญของรัฐบาลและเป็นวาระแห่ง
ชาต ิ เพือ่สร้างโอกาสใหม่ให้ประเทศไทย ในการ
ดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนทั่วโลก ขณะน้ีมี 
3 สถาบันอุดมศึกษาที่จะน�าร่องจัดการเรียนการ
สอนด้านเซมคิอนดกัเตอร์ ประกอบด้วย สถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
(สจล.) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

โดย สจล. จะเริม่น�าร่องเปิดหลกัสตูรแซนด์บอกซ์  
“วิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์” เป็นแห่งแรก 
ในปีการศกึษา 2568 นี ้จากนัน้ในปีการศกึษาถดัไป 
คาดว่าจะมีมหาวิทยาลัยใช้หลักสูตรแซนด์บอกซ์ 
เพิม่ขึน้อกีอย่างน้อย 5 มหาวทิยาลยั โดยตัง้เป้าผลติ 
วศิวกรรมเซมคิอนดักเตอร์ให้ได้อย่างน้อย 1,500 คน 
ต่อปี ซึ่ง สจล. มีความพร้อมอย่างมาก มีห้อง 
ปฏิบัติการที่มีเคร่ืองมือที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
จรงิ ด้วยความร่วมมอืจากบรษิทัเอกชนชัน้น�า และ
เน่ืองจากเป็นหลักสูตรแซนด์บอกซ์ จึงสามารถ
เปิดโอกาสให้นกัศกึษาปรญิญาตรี ปีที ่ 2 เปลีย่น
สาขาเข้ามาศกึษาได้ เพือ่เร่งรดัการผลติก�าลงัคน 
ทีข่าดแคลนให้รวดเรว็มากยิง่ขึน้ 

ส�าหรบัผูเ้รยีนในชัน้ปีที ่4 สามารถเลอืกฝึกงาน 
ในภาคอตุสาหกรรมภายในประเทศ หรือเลอืกเรยีนรู้ 
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศก็ได้ ซึ่งปัจจุบัน
หลักสูตรกลางมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
ในต่างประเทศกว่า 12 แห่งแล้ว ขณะที ่จฬุาลงกรณ์

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการการ
อดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม (อว.) 
เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการพเิศษเฉพาะ
เรื่อง ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา 
คร้ังที ่1/2567 จดัโดยสภานโยบายการอดุมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรมแห่งชาต ิ(สอวช.) 
มีวาระส�าคัญคือการพิจารณาอนุมัติข้อเสนอการ
จดัการศึกษาฉบบัสมบรูณ์ ส�าหรบัการจดัการศกึษา
ท่ีแตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher 
Education Sandbox) หรอืหลกัสตูรแซนด์บอ็กซ์ 
เพ่ิมเตมิอกี 5 หลกัสตูร

โดย น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า หลกัสตูรแซนด์บอ็กซ์ 
ท่ีเสนอขออนุมติัจดัการศึกษาเพิม่เตมิในคร้ังนี ้อยู่
ในสาขาท่ีเป็นความต้องการเร่งด่วนของประเทศ 
อาทิ เซมิคอนดักเตอร์ ความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ และ ระบบราง โดยเฉพาะหลกัสตูร
วิศวกรรมเซมคิอนดกัเตอร์ ทีพ่ฒันาขึน้เพือ่ให้เป็น
หลักสตูรกลางของประเทศ โดยเครอืข่ายสถาบนั 
อดุมศกึษา 15 แห่ง เพือ่ร่วมกนัผลติบณัฑติเฉพาะทาง 
สมรรถนะสูงท่ีตอบโจทย์ความต้องการ ส�าหรับ
ดงึดูดการลงทนุจากต่างประเทศ รวมถงึน�าไปสูก่าร
เป็น New Growth Engine ตัวใหม่ของประเทศ 
หลักสตูรนีม้จุีดเด่นอยูท่ีค่วามร่วมมอือย่างเข้มข้น
ของสถาบันการศึกษากับบริษัทเอกชนชั้นน�าของ
ประเทศ 8 แห่ง ซึง่จะเข้ามามส่ีวนร่วมตัง้แต่การ
ออกแบบสมรรถนะ สนับสนุนผู้เช่ียวชาญและ
เครื่องมือขั้นสูง รวมถึงการรับนักศึกษาเข้าฝึก
และเข้าท�างานหลังจบการศึกษา นอกจากนี้ อีก
หนึง่หลกัสตูรทีม่คีวามต้องการขาดแคลนเร่งด่วน 
คือ หลักสูตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ หรอื Cybersecurity ทีเ่ปิดโอกาสให้ผูท้ี่
ท�างานแล้วและต้องการเปลี่ยนสายงานสามารถ 
เข้าศึกษาและได้รบัปรญิญาใบที ่ 2 พร้อมท�างาน 
ในสายงานดงักล่าวได้อกีด้วย

ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. 
กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ จะมีการพิจารณา
อนุมัติข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
จ�านวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเซมคิอนดักเตอร์ 2. โครงการ  
K-Engineering WiL (Work-integrated Learning)  
3. หลกัสตูรสาขาวชิาการรักษาความมัน่คงปลอดภยั
ทางไซเบอร์ 4. หลักสูตรสาขาวิทยาการขั้นสูง 
ทางชวีการแพทย์และการสร้างสรรค์ธรุกจิสขุภาพ 
และ 5. หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 

โดยการประชุมคร้ังน้ี ได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ 
เข้ามาร่วมพจิารณาข้อเสนอการจดัการศกึษาฉบบั 
สมบรูณ์ด้วย และเมือ่มกีารอนมุตัหิลกัสตูร ส�านกัปลดั 
กระทรวง อว. จะเร่งติดตามการท�างาน เพื่อให ้
เกดิผลเป็นรปูธรรม เกดินวตักรรมการอดุมศกึษา
และสามารถตอบความต้องการพัฒนาก�าลังคน 
ของประเทศได้อย่างทนัท่วงที

ดร.สิริพร พิทยโสภณ รักษาการแทน  
ผอ.สอวช. กล ่าวว ่ า  ความก ้าวหน ้าการ 
ด�าเนนิงานการจดัการศกึษาในหลกัสตูรทีด่�าเนนิการ 
ไปแล้ว ซึ่งหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะม ี
ทั้งรูปแบบ Bottom-up Approach จากการที่

มหาวิทยาลัยมีก�าหนดเปิดหลักสูตรวิศวกรรม 
เซมคิอนดกัเตอร์ หลกัสตูรนานาชาต ิในปีการศกึษา 
2568 นีเ้ช่นกนั ซึง่เป็นหลกัสตูรใหม่ทีม่คีวามร่วมมือ 
กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ มุ ่งเน้น
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น AI ชิบส�าหรับรถยนต์
ไฟฟ้า (EV chips) และอปุกรณ์โฟโตนิก (Photonic 
Devices) รบัทัง้นสิติไทยและนสิติต่างชาต ิ โดยมี
แผนจะพฒันาเป็นหลักสตูรสองปรญิญา (Double 
Degree) ร่วมกบั Lunghwa (หลงหวั) University 
ของไต้หวนั และมกีารฝึกงานในสถานประกอบการ
ชัน้น�าของประเทศ

น.ส.ศภุมาส กล่าวอกีว่า อกีหนึง่หลกัสตูรคอื
หลกัสตูรวศิวกรรมไมโครอเิลก็ทรอนกิส์ของ มจพ. 
ที่มีการปรับรูปแบบการเรียนรู้ ให้สามารถผลิต
ก�าลงัคนทีต่อบโจทย์ด้านเซมคิอนดกัเตอร์ ได้อย่าง
เป็นปัจจบุนั เท่าทนัเทคโนโลยีทีเ่ปลีย่นแปลง โดย
ร่วมมือกับบรษัิทเอกชนชัน้น�าในกลุม่อตุสาหกรรม
เป้าหมายจ�านวนมาก ซึ่งภาคเอกชนเหล่านี ้
ได้เข้ามามีส่วนร่วมตัง้แต่การออกแบบหลกัสตูร ให้ 
ตรงกับความต้องการต้ังแต่ต้นทาง หลักสูตรนี้ 
จะรบันกัศกึษาเข้าไปฝึกปฏบิตัจิริงยาวนานถึง 1 ปี 
ท�าให้บัณฑิตมีความพร้อมท�างานได้ทันทีหลังจบ
การศึกษา มีการท�าวิจัยโดยใช้โจทย์จริงจากภาค
อตุสาหกรรม ท�าให้งานวจัิยสามารถใช้ประโยชน์ 
ได้จรงิและอาจารย์ได้เรยีนรูเ้ทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
ท่ี up to date ในภาคอตุสาหกรรม นอกจากน้ี  
ยังมีความร่วมมือกับ Kyushu Institute of  
Technology ของประเทศญีปุ่น่ และมคีวามร่วมมือกบั 
บรษัิทในประเทศสงิคโปร์ นักศกึษาสามารถเลอืก
ไปฝึกงานในบริษทัทีป่ระเทศสงิคโปร์ได้ ซึง่บัณฑติ
ท่ีจบจากหลกัสตูรจะมีความเชีย่วชาญในด้านการ
ประกอบและทดสอบ IC ตอบโจทย์ความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ที่ส�าคัญ ได้
งานท�า 100%

 “การพัฒนาหลักสูตรแซนด์บอกซ์ ด้าน 
เซมคิอนดักเตอร์และอเิล็กทรอนกิส์ขัน้สงู (Semi-
conductor & Advanced Electronics) เป็นหน่ึงใน 
แผนการด�าเนนิงานทีส่�าคญั ทัง้ในระยะกลางและ
ระยะยาว ที่จะเห็นผลภายใน 2-4 ปี เพื่อสร้าง
ความยัง่ยนืของระบบการผลติก�าลังคนเฉพาะทาง
ทกัษะสงูและเป็นหนึง่ในกลไกส�าคญัช่วยขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจของประเทศ โดยหลังจากนี้ สถาบัน
อดุมศกึษาต่างๆ จะทยอยเปิดหลกัสตูรวิศวกรรม 
เซมคิอนดกัเตอร์ เพือ่ให้สามารถผลติบัณฑติเฉพาะทาง 
สมรรถนะสูงให้มีปริมาณมากเพียงพอ รองรับ 
ความต้องการภายในประเทศ และดงึดดูการลงทุน
จากต่างประเทศ” น.ส.ศภุมาส กล่าว

เปิดศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง เคดีเคซี 
สปสช.หนุนเพือ่ผูป่้วยไตวายเรือ้รงั

นพ.จเด็จ ธรรมธชัอารี เลขาธิการส�านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมเปิด 
ศนูย์ล้างไตทางช่องท้อง เคดเีคซ ีซ่ึงม ีพญ.ปิยะธดิา  
จึงสมาน เป็นหัวหน้าศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง  
เคดีเคซี ซ่ึงตั้งอยู ่ที่ถนนมไหสวรรย์ แขวง
บางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. โดยมี  
นพ.นธิวิชัร์ แสงเรอืง ผูช่้วยเลขาธกิาร สปสช.  
นพ.ชตุเิดช ตาบองค์รกัษ์ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ สปสช. 
เขต 4 สระบุรี นายธนพลธ์ ดอกแก้ว นายกสมาคม 
เพือ่นโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมพิธเีปิด

ทั้งนี้ ศูนย์ล้างไตทางช่องท้องเคดีเคซี ให้
บรกิารดแูลรกัษาผูป่้วยไตวายเรือ้รงัระยะสดุท้าย 
ที่รับการบ�าบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทาง 
ช่องท้อง มาเป็นเวลานานถึง 17 ปี โดยเป็นส่วนหนึง่ 
ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และ
ได้เปลีย่นผูด้�าเนนิการเป็น บรษิทั คดิดคีดินีแ่คร์  
จ�ากัด ซ่ึงเป็นสถานพยาบาลเอกชนแห่งแรก 
ในกรงุเทพมหานคร ด้วยบุคคลากรทมีงานเดมิ เมือ่
วนัที ่ 1 ก.ย. 2567 ทีผ่่านมา ท�าให้ปัจจบุนัศูนย์
ล้างไตทางช่องท้อง เคดเีคซ ี เป็นศนูย์เอกชนทีใ่ห้
บริการผูป่้วยไตวายเรือ้รงัระยะสดุท้ายทีใ่หญ่ท่ีสดุ 
ในประเทศไทย

นพ.จเด็จ กล่าวว่า ศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง 
เคดเีคซ ี ได้ขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยบรกิารทีร่บัการ
ส่งต่อเฉพาะด้านบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง 
ตัง้แต่เดอืน ส.ค. 2567 แต่ในทางปฏบิติัแล้ว ศูนย์
ล้างไตแห่งนีไ้ด้ท�างานร่วมกบั สปสช. ภายใต้ร่ม
ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว มาตัง้แต่ปี 2551 และ
เป็นศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง 1 ใน 3 แห่งแรก 
ในโครงการน�าร่องของ สปสช. ในการโปรโมทการ 
ล้างไตทางช่องท้องในช่วงแรกของการด�าเนนิงาน 
และขณะนี้ก็ยังเป็นหน่วยบริการรับการส่งต่อ

เฉพาะด้านบรกิารล้างไตผ่านทางช่องท้องเอกชน
แห่งแรกของประเทศไทย

ในอดีตการบ�าบัดทดแทนไตส่วนมากนิยม
ใช้การฟอกเลอืด ซ่ึงมค่ีาใช้จ่ายสงูและผูป่้วยต้อง
จ่ายเงินเอง ท�าให้หลายครอบครัวต้องสิ้นเนื้อ
ประดาตัวจากการจ่ายค่ารักษา ในช่วงแรกที่ 
สปสช. พิจารณาสทิธปิระโยชน์การบ�าบดัทดแทน
ไต เราเลอืกวธิกีารล้างไตทางช่องท้องให้เป็นสทิธิ
ประโยชน์อนัดบัแรก เพราะมคีวามยดืหยุน่และมี
ต้นทนุการบรกิารทีต่�า่กว่า ซึง่จะช่วยให้ผูป่้วยได้
เข้าถงึบรกิารมากทีส่ดุ และศนูย์ล้างไตแห่งนีก็้เป็น
ก�าลงัส�าคญัในการผลกัดนัการล้างไตทางหน้าท้อง
มาอย่างต่อเนือ่ง

“วนันีแ้ม้จะเปลีย่นผูด้�าเนนิการมาเป็นบรษิทั
เอกชน แต่พันธกิจและความมุ่งมั่นในการดูแล
ผู้ป่วยยังคงอยู่เหมือนเดิม บุคลากรและความ
เชีย่วชาญยงัมเีหมอืนเดมิ และเชือ่ว่าด้วยโครงสร้าง
ทีเ่ป็นบรษิทั จะท�าให้การบรหิารจดัการของศูนย์ฯ
มีความคล่องตัวและประสบความส�าเร็จ ในการ
ด�าเนินงานมากข้ึน” 

นพ.จเด็จ กล่าวอกีว่า สปสช. ให้ความส�าคญั
กับการล้างไตทางช่องท้องเป็นอย่างมาก เพราะ
มคีวามสะดวกในแง่ทีผู่ป่้วยสามารถล้างไตได้ด้วย
ตนเอง โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล ท�าให้มีความ 
ยืดหยุ ่นในการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ 
มากขึน้ ปัจจบุนั สปสช. มีผูป่้วยล้างไตผ่านหน้าท้อง 
กว่า 16,000 ราย และเพ่ือให้ผูป่้วยมคีวามสะดวก
ในการใช้ชวีติมากทีส่ดุ ในช่วงทีผ่่านมา สปสช. ยงัได้ 
เพิม่สทิธปิระโยชน์บรกิารล้างไตผ่านช่องท้อง ด้วย
เครือ่งอตัโนมตั ิหรอื APD ซึง่มข้ีอดคีอืจะล้างเพยีง 
1 ครัง้ต่อวันโดยใช้เวลา 8-12 ชัว่โมง โดยสามารถ
เปิดให้เคร่ืองท�างานขณะนอนหลับพกัผ่อนในตอน
กลางคืนได้เลย

“ต่างจากการล้างไตทางช่องท้องด้วยตนเอง
แบบเดิม ซ่ึงจะมรีอบการล้างเฉลีย่อยูท่ี ่3-4 รอบ
ต่อวนั และต้องเปลีย่นน�า้ยาล้างไตทุก 4-6 ชัว่โมง 
ท�าให้ผูใ้ช้เครือ่ง APD ออกไปใช้ชวีติประจ�าวนัหรอื
ออกไปท�างานในตอนกลางวนัถงึช่วงเยน็ได้สะดวก
ยิง่ขึน้ ในปัจจบุนัมผู้ีป่วยทีใ่ช้เครือ่ง APD เพิม่ข้ึน
อย่างต่อเนือ่ง จาก 380 ราย ในปี 2564 เป็น 4,649 
ราย ในปี 2567 และแนวโน้มเพิม่ขึน้อกีในอนาคต” 
นพ.จเดจ็ กล่าว

ร่วมกนัจะท�าให้เกดิการบรูณาการการพฒันาและ
ขบัเคลือ่นงานบรกิารรถทนัตกรรมเคลือ่นทีร่ะดบั 
ท้องถิน่ เพือ่ให้พีน้่องประชาชนในพืน้ทีส่ามารถเข้าถงึ 
บรกิารด้านทนัตกรรมได้อย่างทัว่ถึงและเท่าเทยีม

ทพ.อรรถพร ล้ิมปัญญาเลศิ รองเลขาธกิาร
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
เปิดเผยว่า ในปี 2568 สปสช. จะขบัเคลือ่นเพ่ือให้ 
ประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
(บัตรทอง) เข ้าถึงบริการทันตกรรมตามชุด 
สทิธปิระโยชน์ให้ครอบคลมุมากขึน้ โดยเฉพาะกลุม่
เปราะบางที่อยู่พื้นที่ห่างไกลให้ได้รับบริการผ่าน 
รถทนัตกรรมเคลือ่นที ่ทีเ่ป็นของภาคเอกชนเข้าร่วม 
เป็นหน่วยบรกิารในระบบหลกัประกันสขุภาพฯ

ภายใต้การ MOU ในครั้งนี้ สปสช. จะมี 
ส่วนร่วมในการให้ สปสช. เขต ทั้ง 13 เขต ได ้
ร่วมกันส�ารวจ และก�าหนดพื้นที่ในการให้มี 
รถทนัตกรรมเคลือ่นที ่เข้าไปให้บรกิารกบัประชากร
กลุม่เปราะบาง เพือ่เพิม่การเข้าถงึบรกิารให้ตรงจดุ 
โดยรถทนัตกรรมเคล่ือนทีส่ามารถเบกิจ่ายชดเชย
ค่าบริการกบั สปสช. ได้เหมอืนกบัคลนิกิทนัตกรรม 
จากภาคเอกชน ทีเ่ข้าร่วมเป็นหน่วยบรกิารนวตักรรม 
ภายใต้นโยบาย 30 บาทรกัษาทกุที่

“ก่อนหน้านี้ สปสช. มีการน�าร่องการให้ 
รถทันตกรรมเคลื่อนที่ไปให้บริการกับประชาชน
สทิธบิตัรทอง รวมทัง้ในเรอืนจ�า และสถานพินจิเดก็ 
และเยาวชน ซ่ึงท�าให้ประชาชนกลุม่นีเ้ข้าถงึบริการ
ทนัตกรรมตามสทิธปิระโยชน์ได้เพิม่มากขึน้ และ
ความส�าเรจ็ดงักล่าวกน็�ามาสูค่วามร่วมมอืในครัง้
นี้ เพื่อท�าให้สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมจาก 
รถทันตกรรมเคลื่อนที่ได้ตอบสนองการบริการ
ให้ประชาชนท่ีครอบคลมุกลุม่เป้าหมายมากขึน้” 
ทพ.อรรถพร กล่าว

ส�าหรับทั้ง 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย  
ทนัตแพทยสภา, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
(สถ.), กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ (สบส.), คณะ
ทนัตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, คณะ
ทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
(มศว), สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง
ประเทศไทย, สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย, สมาคมองค์การบริหารส่วนต�าบล
แห่งประเทศไทย, ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพ
แห่งชาต ิ (สปสช.) และส�านกังานคณะกรรมการ
สขุภาพแห่งชาติ (สช.) 

นพ.จเดจ็ ธรรมธัชอารี

นพ.อนรุกัษ์ สารภาพ

ศภุมาส อศิรภกัดี

สถาบันอดุมศกึษาจดัท�าข้อเสนอการจดัการศกึษาฯ 
ส่งมาที่กระทรวง อว. และรูปแบบ Top-down  
Approach ท่ีเกิดจากกระทรวง อว. ร่วมกบัเครอืข่าย 
มหาวทิยาลยั และภาคเอกชน ทีเ่ลง็เหน็โจทย์ความ
ขาดแคลนก�าลงัคนอย่างเร่งด่วนของประเทศ เช่น 
ก�าลงัคนด้าน Semiconductor and Advanced 
Electronics ท�าให้เกิดการผลักดันหลักสูตร 
เพือ่ผลติก�าลงัคนตอบความต้องการของประเทศ 

โดยท่ีผ่านมามกีารอนมุติัหลกัสูตรแซนด์บอ็กซ์ 
ในรูปแบบ Bottom-up Approach ไปแล้ว  
11 ข้อเสนอ มเีป้าหมายผลติก�าลงัคน 19,695 คน 
ภายใน 10 ปี และได้เปิดการเรยีนการสอนแล้วใน
ปีการศกึษา 2566 มนีกัเรยีนเข้าเรยีนรวม 530 คน  
นอกจากนี ้ยงัมีแนวทางขบัเคลือ่นหลกัสตูรแซนด์บอ็กซ์  
Semiconductor Engineering ในรูปแบบ  
Top-down Approach ใน 8 สถานประกอบการ 
15 สถาบนัอุดมศกึษาอกีด้วย และการด�าเนนิงาน
ในปี 2567 จะมีการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรฯ  
เพิม่เตมิอย่างน้อย 5 ข้อเสนอ

น.ส.ศุภมาส กล่าวว ่า ส�าหรับหลักสูตร 
“วิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์” นับเป็นคร้ังแรก

สานพลังความร่วมมือของทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง
ผ่านกลไกและเครือ่งมอืต่างๆ เช่น สมชัชาสขุภาพ  
คณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เป็นต้น เพือ่ 
ให้การพฒันาและขบัเคลือ่นบรกิารรถทนัตกรรม
เคลือ่นทีร่ะดบัท้องถิน่เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ

นพ.สเุทพ กล่าวว่า ตนเช่ือว่าการสร้างความ
ร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ จะ
ท�าให้เกิดนโยบายหรือแนวทางต่างๆ ทั้งระดับ
ส่วนกลางและระดบัพืน้ที ่ ทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อการ
พฒันาและขับเคลือ่นบรกิาร รถทนัตกรรมเคลือ่นที่
ระดบัท้องถิน่ได้อย่างแท้จรงิ ตามบทบาทหน้าที่
ของแต่ละหน่วยงานทีไ่ด้จัดท�าร่วมกันในข้อตกลง
ความร่วมมือ เช่น เกิดงานวจัิยทีจ่ะใช้ฐานข้อมลู
ในการออกแบบและพฒันารถทนัตกรรมเคลือ่นที่
แบบไฟฟ้า เพือ่รองรบักลุม่คนเปราะบางในพืน้ท่ี 
โดยเฉพาะคนผูอ้ายุ คนพกิาร เกดิแผนการด�าเนนิ
งานบรกิาร รถทนัตกรรมเคลือ่นทีข่องแต่ละจงัหวดั

ตลอดจนเกดิการสนบัสนนุของส่วนกลาง เช่น 
ผลักดันสนับสนุนการเบิกจ่ายในการให้บริการ 
ภายใต้รถทันตกรรมเคล่ือนที่ของท้องถิ่น ตาม 
สิทธิประโยชน์ ส�าหรับการดูแลสุขภาพช่องปาก
กลุม่คนเปราะบาง สดุท้ายแล้วการขบัเคลือ่นงาน



ปีที่ 19 ฉบับที่ 438 วันที่ 16-31 ตุลาคม 25678 คณุภาพชวีติ

งานสมัชชาฯ ปี 67 วาระสขุภาวะชาติ
ดันท่องเท่ียวแนวใหม่-พลกิโฉมก�าลงัคน
ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

(สช.) จดัประชมุคณะกรรมการจดัสมชัชาสขุภาพ
แห่งชาต ิ(คจ.สช.) คร้ังที ่17 และครัง้ที ่18 พ.ศ. 
2567-2568 ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งมี ดร.สัมพันธ์  
ศิลปนาฎ เป็นประธาน โดยทีป่ระชุมได้มีมตปิระกาศ 
ร่างระเบียบวาระสมัชชาสขุภาพแห่งชาต ิครัง้ที ่17 
จ�านวน 2 ประเด็น ภายใต้ช่ือมต ิ“การท่องเท่ียว
แนวใหม่ สูส่ขุภาวะและเศรษฐกจิไทยยัง่ยนื” และ 
“พลกิโฉมก�าลงัคนเพือ่สงัคมสขุภาวะ”

ดร.สัมพนัธ์ ศลิปนาฎ เปิดเผยว่า ทีป่ระชมุ
ได้พจิารณาชือ่อย่างเป็นทางการของระเบยีบวาระ
ทัง้ 2 ประเด็น ซึง่เป็นประเดน็ทีม่คีวามพร้อมท่ีจะ
ด�าเนินการรับรองในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
ครั้งที่ 17 ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 27-28 พ.ย. 2567  
ณ อาคารอมิแพค็ ฟอรัม่ เมืองทองธาน ีจ.นนทบุรี  
โดยทัง้ 2 ระเบียบวาระก�าลงัอยูร่ะหว่างกระบวนการ 
พฒันา และคาดว่าจะได้ออกมาเป็นร่างมตเิพือ่น�า
เข้าสู่การพจิารณาได้ภายในช่วงเดือน ต.ค. 2567

ส�าหรบัมต ิ“การท่องเทีย่วแนวใหม่ สูส่ขุภาวะ
และเศรษฐกจิไทยยัง่ยนื” มีกรอบทศิทางนโยบาย 
มุ่งให้ทุกภาคส่วนในสังคมให้ความส�าคัญกับการ
ท่องเทีย่วใน 5 มติ ิ“เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม 
วฒันธรรม และสขุภาวะ” พร้อมร่วมกนัเป็นแรง
ขบัเคลือ่นเพือ่พฒันาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมาย
ปลายทางของการท่องเทีย่วส�าหรบัคนทกุกลุม่ โดย
ด�าเนนิการผ่าน 1. พฒันาศกัยภาพชมุชนในการ
ออกแบบและมส่ีวนร่วม 2. เสรมิสร้างสมรรถนะ
ชมุชน พัฒนาให้การท่องเท่ียวไทยได้รับมาตรฐาน
ความปลอดภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (SHE)  
3. ยกระดับการท่องเทีย่วเพ่ือรองรบันกัท่องเท่ียว

และประชาชนในพืน้ทีอ่ย่างทัว่ถงึ 4. บรูณาการการ
บรหิารจดัการการท่องเทีย่วระดบัพืน้ที ่ 5. ศกึษา 
วจิยัเกีย่วกบัข้อจ�ากดัของกฎหมาย นโยบายและ
แนวทางทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเท่ียวโดยชมุชน

ในส่วนของมติ “พลกิโฉมก�าลงัคนเพือ่สงัคม
สุขภาวะ” มีกรอบทิศทางนโยบาย มุ่งให้เกิด
การพัฒนาก�าลังคนเพื่อสุขภาพแนวใหม่ โดยใช้
ระบบสขุภาพปฐมภูมเิป็นฐานเพือ่การขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจยุคใหม่ มีทีมสุขภาพที่มีคุณภาพด้วย
เทคโนโลยีและนวตักรรม ควบคูกั่บการขยายการ
บรกิารด้านสขุภาพอย่างครบวงจรเพือ่สร้างรายได้
ให้ประเทศอย่างยงัยนื และ สามารถตอบสนองต่อ
ภาวะฉกุเฉนิ สงัคมสงูวยั รวมถงึความท้ายใหม่ โดย
เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ พฒันา และจดัการ
ก�าลงัคน ทัง้ก�าลงัคนวชิาชพีและไม่ใช่วิชาชพี ให้ม ี
ศักยภาพที่เพียงพอและเหมาะสม พร้อมมีการ 
จ้างงานทีเ่ป็นธรรม มัน่คงและมคีณุค่า

“คจ.สช. ยงัได้พจิารณาประกาศระเบยีบวาระ
ในสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที ่ 18 อกีจ�านวน 
2 ประเดน็ คอื 1. การสร้างโอกาสและมลูค่าร่วม
ใน silver economy และ 2. การเข้าถงึและการ
เปล่ียนผ่านพลงังานอย่างมส่ีวนร่วมและสร้างสรรค์ 
ซึง่ในระหว่างนี ้สช.จะเปิดรับประเด็นอย่างต่อเนือ่ง 
หากมีประเดน็ทีน่่าสนใจและสามารถพฒันาต่อได้ 
กจ็ะท�าการน�าเสนอต่อ คจ.สช. เพือ่ประกาศเป็น
ประเด็นเพิม่เติมต่อไป” ดร.สมัพันธ์ กล่าว

ขณะที่ นพ.สมชาย พีระปกรณ์ ประธาน
อนุกรรมการก�ากับ สนับสนุน และเชื่อมโยง
กระบวนการสมัชชาสขุภาพ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้  
คจ.สช. มีมติเห็นชอบให้ปรับระยะเวลาการจัด

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ให้เร็วข้ึน 
เป็นช่วงเดอืน ก.ค. 2568 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ 
ขบัเคลือ่นนโยบายในเชงิระบบมากยิง่ขึน้ เพราะ
เมื่อได้มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร็วขึ้น ก็จะ
สามารถเสนอต่อ ครม. ได้ภายในปี พ.ศ. เดยีวกนั 
ท�าให้สามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานได้ทันในการ
ท�าแผนงบประมาณของปีถัดไป ซ่ึงจะท�าให้เกิด
การขับเคล่ือนนโยบายได้เร็วมากข้ึน ดังนั้นเพื่อ
ให้คณะอนกุรรมการก�ากบัฯ ชดุปัจจบุนั สามารถ
สนบัสนนุการท�างานคูข่นานพร้อมกนัไป 2 ปี โดย
จดัเตรยีมงานสมัชชาสขุภาพฯ ครัง้ท่ี 17 และ 18  
ไปพร้อมๆ กัน จึงเสนอให้แต่งต้ังคณะอนกุรรมการฯ  
เพิ่มเติม 3 ท่าน จาก 3 หน่วยงาน ได้แก่  
1. น.ส.เบญจวรรณ วงศ์ค�า ส�านกังานคณะกรรมการ 
ส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) 
2. ผู้แทนส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสรมิสขุภาพ (สสส.) 3. น.ส.บุณยวร์ี เอือ้ศิรวิรรณ 
สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.)

ด้าน นายสมเกียรต ิพทัิกษ์กมลพร ผูอ้�านวยการ 
ส�านักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ระดับชาติ สช. กล่าวว่า การจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาต ิครัง้ที ่17 พ.ศ. 2567 ท่ีจะจดัขึน้ภายใต้
ประเด็นหลกั (theme) “เศรษฐกิจยคุใหม่ สร้าง
สขุภาวะไทยยัง่ยนื” ในวนัที ่ 27-28 พ.ย. 2567 
จะประกอบด้วยกิจกรรมสองส่วนหลกั ส่วนแรกคอื 
การพิจารณาระเบียบวาระและแสดงถ้อยแถลง 
ร่วมขับเคลือ่นมตสิมชัชาฯ กบัอกีส่วนคอื “ตลาดนัด 
นโยบายสาธารณะ” ทีจ่ะเป็นการน�าเสนอประเดน็
นโยบายทางสงัคมต่างๆ รวมถงึท�าให้เกดิการหารอื
และแลกเปลีย่นประเดน็ทีอ่าจพฒันาในสมชัชาฯ  
ปีถดัๆ ไปได้ด้วย

ภายใน “ตลาดนัดนโยบายสาธารณะ” จะ
ประกอบไปด้วย 4 ส่วนย่อย ได้แก่ 1. Policy 
café พื้นที่ลักษณะลานกาแฟที่ให้คนได้เข้ามา
พดูคยุถงึประเดน็ทางสงัคม 2. Creative space 
พืน้ทีป่ระกอบกิจกรรมทีจ่ะสร้างการเรยีนรู ้ แลก
เปลี่ยนในประเด็นนโยบายของสังคม 3. Policy 
Forum พื้นที่เวทีสาธารณะที่ภาคีเครือข่าย
สามารถเข้ามาน�าเสนอหรือจัดกิจกรรมต่างๆ  
4. Policy market พืน้ทีน่�าเสนอนโยบายหรอืผลการ 
ขบัเคลือ่นนโยบายทีห่น่วยงาน องค์กร ภาคต่ีางๆ 
มกีารขบัเคลือ่นทัง้ในระดบัชาต ิรวมถงึระดบัพืน้ที่ 
นอกจากนี ้ยงัมกีจิกรรมการปาฐกถาและเวทเีสวนา 
ในประเดน็ทีส่�าคญัๆ อีกมากมาย เช่น เรือ่งการมี
ส่วนร่วมทางสงัคม หรอื Social Participation โดย
จะมตัีวแทนจาก 5 ประเทศทีม่ส่ีวนในการผลักดนั 
เข้ามาร่วมแลกเปลีย่น น�าเสนอ

ศนูย์ความเป็นเลศิด้านสาหร่าย วว.
วิจยั/พฒันา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วจัิยและนวตักรรม (อว.)  โดย สถาบนัวจัิย
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 
(วว.) จัดตัง้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย 
(ALEC) ซึง่เป็นหน่วยงานในสงักดั ศนูย์ความ
หลากหลายทางชวีภาพ  มภีารกจิด�าเนนิงาน 
ด้านสาหร่ายอย่างครบวงจร ได้แก่ วิจัย 
พฒันา ถ่ายทอดเทคโนโลย ี และบรกิารด้าน
สาหร่ายน�า้จดืมากกว่า 30 ปี

เริม่ต้ังแต่ “ต้นน�า้” คอื จดัการคลงัสาหร่าย 
เพื่อคัดเลือกสายพันธุ ์ตามเป้าหมายการใช้
ประโยชน์กลางน�า้  คอื ศกึษาสภาพทีเ่หมาะสม 
ในการเพาะเลี้ยงทั้งระดับห้องปฏิบัติการ/ 
กลางแจ้ง “ปลายน�้า”  คือ วิจัย พัฒนา
กระบวนการเพาะเลีย้งระดบักลางแจ้งต้นแบบ 
ตัง้แต่ขนาด 100-40,000 ลติร เป็นระบบการ
เพาะเลีย้งแบบต่อเนือ่งและครบวงจร มปีรมิาตร
รวม 400,000 ลิตร  เพื่อผลิตชีวมวล หรือ
ผลติภัณฑ์เป้าหมายอืน่ๆ จากสาหร่ายสายพนัธุ์
คดัเลอืก และในยคุทีโ่ลกเผชญิกับวกิฤตการณ์
ทางสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
(CO2) ในบรรยากาศกลายเป็นความส�าคัญ 
อนัดบัต้นๆ หนึง่ในแนวทางทีม่ศัีกยภาพและก�าลงั 
ได้รบัความสนใจเพิม่มากขึน้คอื การใช้สาหร่าย
ขนาดเลก็ (Microalgae) ทีไ่ม่เพยีงเพือ่ดดูซบั 
CO2 เท่านั้น แต่ยังเพ่ือการผลิตสารมูลค่าสูง 
ซ่ึงมปีระโยชน์ในหลายอตุสาหกรรม นบัเป็นการ
ใช้ทรพัยากรชวีภาพในประเทศ สูก่ารประยกุต์
ใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อภาคสิง่แวดล้อมและภาค
อตุสาหกรรมของประเทศอย่างยัง่ยนื

วว.น�าศักยภาพของสาหร่ายขนาดเล็ก 
ทีม่คีวามสามารถในการสงัเคราะห์แสงเช่นเดยีว
กบัพืช มาเป็นแนวคิดในการศกึษาค้นคว้าและ
พฒันาเทคโนโลย ี โดยใช้พลงังานจากแสงแดด
และดดูซับ CO2 จากบรรยากาศเพือ่สร้างอาหาร
และสารชีวโมเลกลุต่างๆ ในเซลล์ กระบวนการนี้
ไม่เพียงแต่ช่วยลดปรมิาณ CO2 ในบรรยากาศ 
แต่ยงัสร้างสารประกอบทีม่มีลูค่าทางเศรษฐกจิ 
เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต น�้ามัน และสาร 
ชวีโมเลกลุอืน่  ๆซึง่มปีระโยชน์ในหลายอตุสาหกรรม 
จากการด�าเนนิโครงการประสบผลส�าเรจ็ในการ
พัฒนานวัตกรรมของผลงาน คือ การพัฒนา

สายพันธุ์ดังกล่าวยังสามารถเจริญเติบโตได้ดี
ในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยไม่
จ�าเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิและการให้แสง 
เป็นการลดการใช้พลงังานส�าหรบัการเพาะเลีย้ง 
ผลผลติชีวมวลสาหร่ายเมือ่เลีย้งด้วย Flue gas  
จากโรงงานอตุสาหกรรมได้ชวีมวลสาหร่าย 2 กรมั 
ต่อลิตร ในเวลา 24 วัน ซึ่งให้ผลผลิตสูงกว่า 
การเพาะเลีย้งด้วยอากาศปกต ิ2.5 เท่า โดยชวีมวล 
สาหร่ายแห้งสามารถขายได้ในราคา 3,000 บาท
ต่อกิโลกรัม หากน�าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
จะสามารถเพิม่มลูค่าได้อกี ดังน้ันจะเหน็ได้ว่า
สาหร่ายขนาดเล็กสามารถดูดซบั CO2 ทีป่ล่อย
จากโรงงานอสุาหกรรมโดยระบบการเพาะเลีย้ง
ต้นทุนต�า่ และเปลีย่นเป็นชีวมวลสาหร่ายเพือ่น�า
ไปใช้สร้างเป็นผลติภณัฑ์มูลค่าสงูต่อไปได้

แม้ว่าการใช้สาหร่ายขนาดเล็กเพื่อดูดซับ 
CO2 และผลิตสารมูลค่าสูงจะมีศักยภาพสูง 
แต่ยังคงมีความท้าทายที่ต้องเผชิญ เช่น การ

ระบบการเพาะเลีย้งสาหร่ายในบ่อและระบบปิด ที่
สามารถควบคมุปัจจยัต่างๆ เช่น แสง อณุหภมู ิและ
แหล่งสารอาหาร ท�าให้สามารถเพิ่มผลผลิตและ
คณุภาพของสารชีวโมเลกุลทีไ่ด้จากกระบวนการ

เนื่องจากสาหร่ายเจริญเติบโตได้เร็วและใช้
เวลาในการเพาะเลีย้งเพียง 1-2 เดือน นอกจากนี้
ยงัสามารถเพาะเลีย้งได้ในแหล่งน�า้ต่างๆ เช่น ทะเล 
น�้าจืด และบ่อเลี้ยง จึงลดปัญหาการแย่งพื้นที่ 
ในการเพาะปลกูพชืน�า้มนั รวมทัง้สาหร่ายสามารถ 
ดดูซบั CO2  จากชัน้บรรยากาศได้ จงึช่วยลดปัญหา 
ภาวะโลกร้อน

การใช้ประโยชน์จาก CO2 เพือ่สนบัสนนุการ
เพาะเลีย้งสาหร่ายในภาคอตุสาหกรรม อยูร่ะหว่าง
การยืน่จดสทิธบิตัร มต้ีนทนุการวจิยั ประกอบด้วย

1) ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้แสง (Photo-
bioreactor) ซึ่งทาง วว. เป็นผู้ออกแบบระบบ
และสร้างขึ้นเองใช้งานเอง จึงมีประสิทธิภาพที่
จะรองรบัระบบการผลติในภาคอตุสาหกรรมและ
สภาพแวดล้อมของการเพาะเลีย้งในประเทศไทย 
โดยมรีาคาถูกกว่าการน�าเข้าจากต่างประเทศ 2 เท่า

2)  อาหารส�าหรบัการเพาะเลีย้งสาหร่าย  ที ่วว.  
มกีารปรบัปรงุให้มคีณุภาพเทยีบเท่ากบัท้องตลาด 
แต่มรีาคาทีล่ดลงกว่า 10 เท่า

3) หัวเชื้อสายพันธุ์สาหร่าย เป็นสายพันธุ์
ที่พบในประเทศไทย โดย วว. ขยายพันธุ์ได้เอง 
เป็นการลดการน�าเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนัน้ 

พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงและการสกัด
สารชวีโมเลกลุ การลดต้นทุนการผลติ และการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 
สงูสุด การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยเีหล่านีจ้ะช่วย 
ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายขนาดเลก็
ในอนาคตอย่างยัง่ยนื

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและรบับรกิาร
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
จาก วว. ได้ที ่call center โทร. 0 2577 9000  
โทรสาร 0 2577 9009  E-mail : tistr@tistr.
or.th หรอืที ่“วว. JUMP”

นายบญุสงค์ ทพัชยัยทุธ์ ปลดักระทรวงแรงงาน
คนใหม่ ได้แถลงนโยบายและแนวทางการด�าเนนิงาน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยขานรบันโยบาย 
ปี 2568 ภายใต้การน�าของ นายพพิฒัน์ รัชกจิประการ  
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน ทีมุ่ง่เน้นนโยบาย 
“หลักประกันทางสังคมเด่น เน้นทักษะทันสมัย 
คนไทยมีงานท�า สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 
เศรษฐกิจ แรงงานไทยมั่นคง” ขับเคลื่อนภารกิจ
ส�าคญัเพือ่ยกระดับคณุภาพชวีติและการท�างานของ
พีน้่องผูใ้ช้แรงงาน

“ตามที่ได ้มีประกาศพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผมด�ารงต�าแหน่ง 
ปลดักระทรวงแรงงาน เมือ่วนัที ่24 กนัยายน 2567 
ทีผ่่านมานัน้ ผมมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะขบัเคลือ่นภารกจิ 
ส�าคญัเพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติและการท�างานของพีน้่อง 
ผูท้�างานท่ัวประเทศ โดยนโยบายกระทรวงแรงงาน  
ปี 2568 จะถกูออกแบบมาเพือ่ตอบสนองความท้าทาย 
ด้านแรงงานในปัจจบุนั และส่งเสริมการสร้างระบบ
แรงงานท่ีมัน่คง มปีระสิทธภิาพ และทนัสมยั โดยจะใช้ 
นโยบายกระทรวงแรงงาน ปี 2568 “หลกัประกัน
ทางสังคมเด่น เน้นทักษะทันสมัย คนไทยมีงานท�า  
สร้างวฒันธรรมความปลอดภยั เศรษฐกิจ แรงงานไทย 
มั่นคง” ภายใต้   การก�ากับดูแลของท่านพิพัฒน์  
รชักจิประการ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน เป็น
เขม็ทศิในการท�างาน เพือ่ขับเคลือ่นกระทรวงแรงงาน
ให้เป็น “ครอบครวัแรงงาน” เป็นที ่“ยอมรบั เชือ่มัน่ 
ไว้วางใจ” เสรมิสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัพีน้่องแรงงาน
ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบ แรงงาน 
นอกระบบ ผู้ประกอบการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ซึง่ผมจะด�าเนนิงานให้ทกุภาคส่วนได้รบัการคุ้มครอง
และมสีทิธปิระโยชน์ทีเ่ป็นธรรม”

นายบญุสงค์ กล่าวว่า ส�าหรบัมาตรการในการ
ช่วยเหลือนายจ้าง และผู้ประกันตนที่ได้รับความ 
เดือดร้อนจากการประสบอุทกภัยตามประกาศของ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัว่า กระทรวงแรงงาน  
โดยคณะกรรมการประกนัสงัคม ส�านกังานประกนั
สงัคม มมีตเิหน็ชอบ มาตรการช่วยเหลอืเร่งด่วน ดงัน้ี

1) การลดอตัราเงนิสมทบ ช่วงระยะเวลา 6 เดอืน 
ตั้งแต่งวดเดือนตุลาคม 2567 ถึงงวดเดือนมีนาคม 
2568  โดยอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 33 
และนายจ้าง ลดจาก 5% เหลือ 3% และอตัราเงิน
สมทบส�าหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดจาก 9% 
เหลอื 5.9%  (เหลือจ่ายสมทบเดอืนละ 283 บาทต่อ
เดือน) ซึง่สามารถลดภาระนายจ้างและผู้ประกนัตน 
ได้เป็นจ�านวนท้ังส้ิน 7 พันกว่าล้านบาท จ�าแนกเป็น 
สมทบฝ่ายนายจ้าง ประมาณ 3,400 ล้านบาท และ
ผูป้ระกันตน มาตรา 33 และ 39 จ�านวนประมาณ 
3,700 ล้านบาท  โดยนายจ้างและผูป้ระกนัตนตาม
มาตรา 33 ทีเ่คยจ่ายเงนิสมทบ 750 บาทต่อเดอืน 
(ค�านวณจากเงินค่าจ้าง 15,000 บาท) จะได้ลดอัตรา 
เงินสมทบเดือนละ 300 บาท เหลือจ่ายสมทบ 
เดอืนละ 450 บาท รวม 6 เดอืน ได้ลดเงนิสมทบคนละ 
1,800 บาท ส�าหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 จากเดมิ
จ่ายเงินสมทบเดือนละ 432 บาท จะได้รับการลด
อตัราเงนิสมทบเดอืนละ 149 บาท รวม 6 เดือน ได้
ลดเงินสมทบ 894 บาท

2) การขยายระยะเวลาการน�าส่งเงนิสมทบ โดย
ส�านักงานประกันสังคมขยายก�าหนดเวลายื่นแบบ
รายการแสดงการส่งเงินสมทบและการน�าส่งเงิน
สมทบของนายจ้างและผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33  
และการน�าส่งเงินสมทบของผู ้ประกันตนตาม 
มาตรา 39 งวดกันยายน-งวดธนัวาคม 2567 ให้นายจ้าง 
สามารถน�าส่งเงนิสมทบได้ภายใน 4 เดอืน นับจากงวด
ทีต้่องน�าส่งตามมาตรการ เช่น งวดกนัยายน 2567 
สามารถน�าส่งได้ภายในเดือนมกราคม 2568

3) โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน 
พ.ศ. 2567 เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกันตน ในการเข้าถึง 
การซ้ือหรือสร้างท่ีอยู่อาศัยได้ง่ายข้ึน ลดภาระ
ทางการเงนิในการผ่อนช�าระทีอ่ยูอ่าศยัและส่งเสรมิ
ความมัน่คงด้านทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัผูป้ระกนัตน วงเงนิ
สินเชื่อในโครงการ 10,000 ล้านบาท ครอบคลุม  

“บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์” ปลัดแรงงานคนใหม่ 
ย�้าพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้แรงงาน

72 จงัหวดั โดยวงเงนิสินเช่ือกระจายตามสดัส่วนของ 
ผูป้ระกนัตนทีม่สีทิธ ิในแต่ละจงัหวดั ไม่เกนิรายละ 
2 ล้านบาท

นายบุญสงค์ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน 
โดยส�านกังานประกนัสงัคมได้ให้ความส�าคญักบัการ 
เสริมสร้างหลักประกันความม่ันคงให้แก่ผู้ประกนัตน เพือ่ 
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั และเพือ่
ยกระดบัคณุภาพชวีติ รวมถงึพฒันาสทิธปิระโยชน์ 
โดยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 ที่ประชุมคณะ
กรรมการประกันสังคม (ชดุที1่4) คร้ังท่ี 11/2567 ม ี
มติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร ส�าหรับ 
ผูป้ระกนัตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ซึง่มีบุตรตัง้แต่
แรกเกิด จนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จากเดิม 800 บาท เป็น
เดอืนละ 1,000 บาท ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพจิารณา
ยกร่างปรบัปรงุแก้ไขกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์
ทดแทนในกรณสีงเคราะห์บุตร (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... 

เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนาม 
โดยให้มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2568 ทัง้นี้ 
ให้ปรับอัตราเหมาจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเป็นอัตรา 
1,000 บาทต่อเดอืนต่อบตุรหนึง่คน ส�าหรบับตุรที่
มอีายไุม่เกนิ 6 ปี และได้รบัสทิธคิราวละไม่เกิน 3 คน

“ส่วนการช่วยเหลอืประชาชนทีป่ระสบอทุกภยั
ในระยะเร่งด่วนหลังน�้าลด ในพื้นที่ 5 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย แพร่ พะเยา สุโขทัย และ
น่าน กระทรวงแรงงานได้มกีารด�าเนนิการโครงการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอาชีพ เพ่ือประชาชน 
ที่ประสบความเดือดร้อนให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง
และครอบครัวในระหว่างที่ไม่มีรายได้ โดยการจ้าง
ให้ท�างานที่เป็นงานสาธารณประโยชน์ และเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน โดยได้รับค่าตอบแทนจากการ
ท�างานวันละ 300 บาท ด้วย ซึ่งผมในฐานะปลัด
กระทรวงแรงงานมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะเดนิหน้าผลกัดนั
นโยบายให้พีน้่องแรงงานได้รบัการคุม้ครองและการ
สนบัสนนุทีเ่ป็นธรรม และขอให้ทกุภาคส่วนร่วมมอืกนั  
เพ่ือสร้างสงัคมแรงงานทีเ่ข้มแขง็และมัน่คงอย่างยัง่ยนื
ต่อไป” นายบญุสงค์ กล่าว

สกสค. MOU ธอส. บรกิารวิชาการ
วางแผนการเงินและการออมให้ครฯู

พล.ต.อ.เพิม่พนู ชดิชอบ รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงศกึษาธกิาร เป็นประธานในพธิลีงนาม
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างส�านกังาน
คณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพ
ครแูละบุคลากรทางการศกึษา (สกสค.) โดยมี 
ดร.พรีะพนัธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ 
สกสค. และนายกมลภพ วีระพละ กรรมการ 
ผูจ้ดัการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการร่วมกนั 
ให้บริการทางวิชาการด้านการบริหารหรือ
วางแผนทางการเงนิ และการออมเพือ่การมบ้ีาน
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง รวมถงึ
การสนบัสนนุผลติภณัฑ์ทางการเงนิ อาท ิเงนิฝาก  
สินเชื่อ เพื่อส่งเสริมสวัสดิการและลดภาระ 
ครแูละบคุลากรทางการศกึษา

โดย นายกมลภพ วีระพละ กรรมการ
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า 
“สกสค. และ ธอส. ร่วมมือกันให้บริการทาง
วชิาการด้านการบรหิารหรือวางแผนทางการเงนิ 
และการออม เพ่ือการมีบ้านตามหลกัปรชัญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา ให้ค�าปรกึษาแก้ไขปัญหาทางการเงนิและ
กฎหมายแก่ครแูละบคุลากรทางการศึกษา ซึง่มี
ภาระผกูพนักบัสถาบนัการเงนิอืน่ และมคีวาม
ประสงค์ปรบัโครงสร้างหน้ีกบัทางธนาคาร และ
ความร่วมมือในการสนับสนุนผลติภณัฑ์ทางการ
เงนิ อาทิ เงินฝาก สนิเชือ่เพือ่ส่งเสรมิสวสัดิการ
และลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบด้วย โครงการโรงเรียนการเงิน เงิน
ฝากประจ�าสะสมทรพัย์ 24 เดือน เพ่ือส่งเสริม
การออมอย่างย่ังยืน สม�า่เสมอ ในวงเงนิตัง้แต่ 
1,000 บาท ถงึ 25,000 บาทต่อเดอืน ในอตัรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า 1.7% ต่อปี เมื่อฝาก

ครบ 24 เดอืนตดิต่อกนั จะได้รับอัตราดอกเบ้ีย
เพิม่อกี 1% ต้ังแต่ต้น 

โครงการสวัสดกิารลดภาระครูและบคุลากร
ทางการศกึษา Refinance In เพือ่ลดค่าครองชพี 
จากอัตราดอกเบี้ยสูง 6-7% เหลือ 1.71%  
โดยให้ครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีมี่สนิเชือ่ 
ท่ีอยู่อาศยักบัสถาบันการเงนิอืน่มา Refinance  
ปรบัโครงสร้างหนีก้บั ธอส. ซึง่จะท�าให้มีรายได้ 
ต่อเดือนคงเหลอืเพิม่ขึน้จากอัตราดอกเบ้ียทีล่ดลง  
โครงการสวสัดิการเกษยีณสขุส�าราญ Reverse 
Mortgage ให้ผูเ้กษียณได้มีรายได้เพ่ิมเป็นการ
ช่วยเหลอืค่าครองชพี โดยให้ผู้เกษียณแล้วอายุ
ระหว่าง 60-75 ปี ทีม่บ้ีานปลอดภาระจ�านอง 
ได้เข้าโครงการกูเ้งนิในอตัราครึง่หนึง่ของราคา
ประเมินทรัพย์สินแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท รับ
เงินกู้เป็นรายเดือนโดยไม่ช�าระดอกเบี้ยได้ถึง
อาย ุ85 ปี

ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะ
กรรมการ สกสค. กล่าวว่า ท้ัง 3 โครงการข้างต้น
จะเป็นการลดภาระและแก้ไขปัญหาหนีส้นิให้แก่
ครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียน
เข้าร่วมโครงการได้ที ่Line OA : สกสค. “ศูนย์
ปรกึษาทางการเงนิ” ได้ตัง้แต่บัดน้ีเป็นต้นไป

ส�าหรับความร่วมมือดังกล่าว สกสค. ได ้
หารอืกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ จนมคีวามเห็น 
และแนวทางร่วมกันในการจดัสวัสดิการการออม 
สวสัดกิารผูเ้กษยีณอาย ุและแก้ไขปัญหาหน้ีสนิ
ด้วยการลดดอกเบ้ียสงูจากอตัราร้อยละ 6-7 บาท 
ต่อปี เหลอื 1.71 บาทต่อปี เพ่ือให้ครูมเีงินได้
รายเดอืนเหลอืมากขึน้ จนมีการลงนามบนัทกึ
ข้อตกลงความร่วมมอืในวันนี ้ นบัว่าเป็นเรือ่งที่ 
น่ายินดเีป็นอย่างย่ิงท่ีครแูละบุคลากรทางการศกึษา  
จะได้มีสวัสดิการ รวมท้ังมีบรกิารผลติภณัฑ์ด้าน
การเงนิต่างๆ ท้ังด้านการออม และสนิเชือ่ทีม่ี
คณุภาพเป็นทางเลอืกเพ่ิมมากขึน้ อันท�าให้เกิด
คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ครอบครัวครูและบุคลากร
ทางการศกึษา ส่งผลให้สามารถพัฒนาคณุภาพ
การเรยีนการสอนของครแูละนักเรียนให้ดีย่ิงขึน้

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์

เกดิเมือ่วนัท่ี 5 มนีาคม 2509 เป็นชาวจงัหวัด
สงขลา ส�าเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(ม.อ.)

ผ่านการอบรมหลกัสตูรทีส่�าคัญ อาทิ  นกัปกครอง
ระดับสูง (นปส.) รุน่ที ่ 64 จากกระทรวงมหาดไทย 
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ 
และกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุน่ที ่ 17 จากสถาบนั
พระปกเกล้า หลกัสตูรประกาศนยีบัตรธรรมาภบิาล
ทางการแพทย์ ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.)  
รุน่ท่ี 7 จากสถาบนัพระปกเกล้า หลกัสตูรการป้องกนั 
ราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที ่ 62 จากสถาบนัวชิาการ 

ป้องกันประเทศ หลกัสตูรด้านความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์  
ส�าหรับผูบ้รหิารระดบัสงู “Executive CISO” รุน่ที ่1  
จากส�านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หลกัสตูรนกับริหารการเงนิ
การคลงัภาครฐัระดบัสงู (บงส.) รุน่ที ่9 กรมบญัชกีลาง 
หลกัสตูร TEN X รุน่ที ่2 มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
หลกัสตูรหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติ นวัตกรรม
การจัดการสขุภาพยคุดจิิทลั (HIDA) รุน่ท่ี 3 เป็นต้น

 ประวัตกิารรบัราชการ 
เคยด�ารงต�าแหน่งทีส่�าคญั ได้แก่ ปี 2554 ผู้ช่วย

จัดหางานจังหวัดอ�านาจเจริญ ปี 2556 จัดหางาน
จงัหวดันราธวิาส ปี 2556 ประกนัสงัคมจงัหวดัราชบรุ ีปี 
2556 เลขานกุารกรม ส�านกังานประกนัสงัคม ปี 2558 
ประกนัสงัคมจงัหวดัอ่างทอง ปี 2559 ผูอ้�านวยการ 
ส�านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9  
ปี 2561 ผูอ้�านวยการส�านักจัดระบบบริการทางการ
แพทย์ ส�านักงานประกันสงัคม ปี 2562 ผูต้รวจราชการ
กรม ส�านักงานประกันสงัคม ปี 2563 รองเลขาธกิาร
ส�านักงานประกันสังคม ปี 2564 ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงแรงงาน ปี 2564 เลขาธิการส�านักงานประกัน
สังคม และปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ปลัดกระทรวง
แรงงาน คนที ่14 ส�านกังานปลดักระทรวงแรงงาน

บญุสงค์ ทพัชัยยทุธ์
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ขอแสดงความไว้อาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับ
โศกนาฏกรรมไฟไหม้รถบสัทศันศกึษาคร่าชวีติคร-ูนกัเรยีน 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ี ทรงห่วงใย และทรงเสยี
พระราชหฤทยัเป็นอย่างยิง่ ต่อเหตกุารณ์รถบสัทัศนศกึษา
ของเดก็นักเรียนเกดิเพลงิไหม้ โปรดเกล้าฯ ให้เชญิดอกไม้
และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่นักเรยีนที่ได้
รบับาดเจ็บจากเหตรุถบัสเกดิเพลิงไหม้  ขณะท่ี  
“บิก๊ต่าย” พล.ต.อ.กิตติร์ฐั พันธุเ์พช็ร์ รักษาราชการ
แทนผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาต ิน�าทมี พล.ต.ท.ไตรรงค์  
ผิวพรรณ ผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.ศลิปคมณ์ เอีย่มวงศ์  
รอง ผบช.ภ.1 รรท.ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.นราเดช ทพิย์รกัษ์ 
รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.ยทุธนา จอนขนุ ผบก.ภ.จว.ปทมุธานี 
พล.ต.ต.วาท ีอศัวตุมางกรุ ผบก.พฐก. พล.ต.ต.สพุไิชย 
ลิม่ศิวะวงศ์ ผบก.นต.รพ.ตร. และ นายเสกสม อคัรพนัธุ ์ 
รองอธบิดกีรมการขนส่งทางบก แถลงผลตรวจพสิจูน์พบ
รถบสัติดตัง้ถงัก๊าซ 11 ถงั เป็นถังเถือ่นแอบติดเพิม่ถงึ  
5 ถงั แจ้ง 5 ข้อหาหนกัคนขบั ทัง้อาญาและ พ.ร.บ.จราจร
ทางบก  ถึงเวลาถอดหัวโขน “บ๊ิกต่อ”  
พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการต�ารวจแห่ง
ชาติ (ผบ.ตร.) ส่งมอบต�าแหน่งหน้าที่ให้ “บ๊ิกต่าย” 
พล.ต.อ.กิตต์ิรัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการต�ารวจ
แห่งชาติ ในฐานะรอง ผบ.ตร.อาวโุสสูงสดุ พร้อมกล่าว
ทิง้ท้าย “งานเลีย้งย่อมมวีนัเลกิรา” จากนีข้อให้ต�ารวจ
ตัง้ใจท�างานเพ่ือองค์กร ส่วนตวัเองขอพกัผ่อน   
เกาะตดิการแต่งตัง้ ผบ.ตร. คนใหม่ ครัง้นีน้อกจากจะองิ
ความอาวโุสแล้ว ยงัต้องค�านงึถงึความเหมาะสม   
3 แคนดิเดตเข้าชงิ ผบ.ตร. คนที ่15 รอบนี ้พล.ต.อ.กติติรั์ฐ 
พนัธุเ์พ็ชร์ รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.ธนา ชวูงศ์ รอง ผบ.ตร. 
พล.ต.อ.ไกรบญุ ทรวดทรง จตช.  จบัตาวนัที่ 
7 ตลุาคม นายกฯ แพทองธาร ชนิวัตร ในฐานะประธาน
คณะกรรมการข้าราชการต�ารวจ (ก.ตร.) นัดประชุม
คณะกรรมการข้าราชการต�ารวจ (ก.ตร.) ครัง้ท่ี 8/2567 
ข่าวสะพัดเคาะชื่ออาวุโสสูงสุด ชงเก้าอี้ “พิทักษ์1” 
ให้ “บิ๊กต่าย”ไปครอง  สนองนโยบาย สกัด
ยานรก พล.ต.ท.ส�าราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. น�าทมี 
พล.ต.ท.ธติิ แสงสว่าง ผบช.น. พล.ต.ต.ทนิกร รงัมาตย์  
รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.9 
ชื่นชม พ.ต.อ.ธิติพงษ์ สียา ผกก.สส.บก.น.9 พร้อม
ทีมสืบสวน 9 ทลายเครือข่าย “ลูกหมู ท่าหลา” จับ
สมนุ 3 ราย ซกุยาบ้า 5 ล้านเม็ด ไอซ์ร่วม 200 กิโล  
ทีห้่องพกัย่านรามอนิทรา 5 เตรยีมส่งภาคใต้   
ส่วน พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ทล. พล.ต.ต.มนตรี 

เทศขัน ผบก.ป. พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ป. 
ช่วยราชการ บก.ทล. พ.ต.อ.ภคพล สชุล ผกก.2 บก.ทล.  
และ พ.ต.อ.ภทัราวธุ อ่อนช่วย ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ต.พุทธางกรู  
เรืองธรรม สว.ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. พร้อมต�ารวจ
ทางหลวงประจวบฯ เรียกตรวจใบขับขี่รถบรรทุกพ่วง
เทรลเลอร์ ค้นเจอยาบ้าล๊อตใหญ่ 13 ล้านเม็ด มูลค่ากว่า 
1,000 ล้าน สารภาพรับจ้างขนลงใต้ ได้เทีย่วละ 2 แสน  

 เหยื่อจ�านวนมาก ร้องโดนหลอกซื้อทอง 
ไม่ตรงปก พล.ต.ต.วทิยา ศรปีระเสรฐิภาพ ผบก.ปคบ.  

ส่ง พ.ต.อ.ไกรวศิท์ แสนทวสีขุ ผกก.1 บก.ปคบ. น�าก�าลงั
เข้าลอ็กตวั “แม่ตัก๊-ป๋าเบยีร์” คาบ้าน แจ้งข้อหาหนกั 
ร่วมฉ้อโกง ปชช.-น�าเข้าข้อมูลสู่ระบบเป็นเท็จ จากนั้น
สนธกิ�าลงัเจ้าหน้าทีส่�านกังานป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ลุยตรวจค้นบ้าน-บริษัท ยึดรถหร ูปอร์เช่-
แมคลาเรน เงินฝาก และทรัพย์สินมูลค่ากว่า 70 ล้าน  

 “ผูก้ารจ๋อ” พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสธุร์ี ผบก.
สส.บช.น. น�าทีม พ.ต.อ.อดุลย์ ดอกพวง ผกก.สส.4 
บก.สส.บช.น. พ.ต.ท.ปกรณ์ ทองช่วง พ.ต.ท.รฐันนัท์  

พล.ต.อ.กติต์ิรฐั พันธุเ์พ็ชร์ พล.ต.อ.ไกรบญุ ทรวดทรงพล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ พล.ต.ท.ส�าราญ นวลมา

 

เปิดตัวนายต�ารวจหนุ่ม 
มอืสบืสวนสอบสวน 

พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ ์ทองแพ
ชือ่เล่น “ผกก.ต้อ” 

ต�าแหน่ง ผูก้�ากับการ (สอบสวน) 
กลุม่งานสอบสวน บก.สส.บชน.

เกดิเม่ือ 26 มิถุนายน 2515

สมชาย จรรยา...รายงาน

 วฒุกิารศกึษา
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ (RoyalThai Police 
Academy) (พ.ศ. 2533-2537)

ประวัตกิารฝึกอบรม
- โรงเรยีนเตรียมทหารรุ่นที ่31
- โรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ รุ่นที ่47
- หลักสูตรสารวตัร รุ่นที ่62
- หลักสูตรผู้ก�ากบัการ รุ่นที ่89
- หลักสูตรด ้านการสืบสวนสอบสวน 

คดอีาญา (กรณีพเิศษ) รุ่นที ่4

 ประวัตกิารรบัราชการ
- รองสารวตัรสอบสวน สถานตี�ารวจ นครบาล

ท่าข้าม (พ.ศ. 2537-2541)

โรงเรียนซ่ึงมกีารสอบอยู ่เป็นคดท่ีีส่ือให้ความสนใจ  
ผู้ใหญ่ทางกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บังคับบัญชา 
ระดบั ตร. และประชาชนให้ความสนใจ เนือ่งจาก
เป็นคดทีีอ่กุอาจ มผีูก่้อเหตจุ�านวนมาก เป็นคดทีี่
การสบืสวนสอบสวนต้องแข่งกบัเวลา เพือ่ให้ได้ตัว 
ผูก่้อเหตใุห้ครบถ้วน และพสิจูน์หาผูก้ระท�าความผดิ 
โดยเร็ว โดยแกะรอยหลักฐานจากกล้องวงจรปิด  
จนทราบบุคคลท่ีเข้ามาก่อเหตุ จึงรวบรวมพยาน 
หลกัฐาน ออกหมายจบัผูต้้องหา 23 คน สามารถจบักมุ 
ได้ 20 คนในวันรุ่งขึ้น ส่วนท่ีเหลือเข้ามามอบตัว
ในภายหลงั คดีน้ีสามารถตอบค�าถามสังคมและสือ่
ได้ ต�ารวจไม่ถกูโจมตเีรือ่งการปฏบิตังิานเป็นความ
ประทบัใจ เน่ืองจากคดนีี ้พล.ต.อ.สวุฒัน์ แจ้งยอดสขุ  
อดีต ผบ.ตร. ได้ลงมาดูคดีนี้ด้วยตนเอง แล้วได้
แนะน�าแนวทางการสืบสวน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง 
พฤติการณ์ของผู้ต้องหาแต่ละคน จนอยัการสัง่ฟ้อง 
ต่อมาศาลตดัสนิลงโทษจ�าคกุ และปรับ ผูต้้องหา 
ทุกคน หนกัเบา ตามพฤตกิารณ์ท่ีปรากฎ

- รองสารวัตรจราจร สถานีต�ารวจนครบาล
ทองหล่อ (พ.ศ. 2541-2545)

- สารวตัรป้องกนัปราบปราม สถานีด�ารวจภธูร
วงัม่วง จงัหวดัสระบรีุ (พ.ศ. 2545-2547)

- สารวัตรสืบสวน สถานีต�ารวจนครบาล
คลองสาน (พ.ศ. 2547-2549)

- สารวตัรสบืสวน สถานตี�ารวจนครบาลตลาดพลู 
(พ.ศ. 2549-2552)

- รองผูก้�ากับการสบืสวน กองก�ากบัการสบืสวน
ต�ารวจนครบาล 4 (พ.ศ. 2552-2559)

- รองผูก้�ากบัการสืบสวน สถานีต�ารวจนครบาล
บางขุนเทยีน (พ.ศ. 2559-2562)

- ผู้ก�ากับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน 
บก.สส.บชน. (พ.ศ. 2562-ปัจจุบนั)

 ผลงานท่ีประทับใจ 
ขณะด�ารงต�าแหน่ง รอง ผกก.สส.สน.บางขนุเทยีน 

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2562 เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นบุกรุก 
เข้ามาภายในโรงเรยีนมธัยมวัดสิงห์ แขวงบางขนุเทียน 
เขตจอมทอง กทม. ซ่ึงอยูร่ะหว่างจดัการสอบ PAT5 
และร่วมกนัใช้ก�าลังประทุษร้ายคร ูนกัเรยีน เจ้าหน้าท่ี
รกัษาความปลอดภยั ได้รบับาดเจบ็ ท�าลายทรัพย์สนิ
ภายในโรงเรียน และกระท�าอนาจารนักเรียนหญิง 
แล้วหลบหนไีป สาเหตผุูก่้อเหตทุีม่าร่วมงานบวชเพือ่น 
ทีวั่ดสิงห์ ซึง่อยู่ใกล้โรงเรยีน ไม่พอใจทีถ่กูส่ังให้หยดุเล่น
ดนตรใีนขบวนแห่นาค เนือ่งจากเสยีงดงัรบกวนทาง

พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ ์ทองแพ

นโยบาย “บาซกู้า” กบั 75 ปีจีนใหม่

สมวงศ์ รอง ผกก.ฯ ต�ารวจสืบสวนนครบาล จับ 
พระปลอมคาธนาคารในห้างดัง หลังสืบสวน พบมีการ 
เปิดรับบริจาคเงินจากเหย่ือผู้มีจิตศรัทธาผ่านช่องทาง 
ส่ือออนไลน์ สารภาพมาจากปมตดิหนีพ้นนัออนไลน์   
หลอกลงทนุ พล.ต.ต.อธปิ พงษ์ศวิาภยั ผบก.ปอท. สัง่การ 
พ.ต.อ.สพุจน์ พุม่แหยม ผกก.2 บก.ปอท. พร้อมต�ารวจ 
ปอท.ทลายเครอืข่ายหลอกลงทนุซือ้หุน้กู ้“CP ALL” พบ
เงนิหมนุเวยีนในระบบกว่า 1,500 ล้านบาท อ้างถกูหลอก
บงัคับท�างานให้แก๊งคอลเซน็เตอร์ในปอยเปต

นที่ 1 ตุลาคม 2024 ที่ผ่านมา พรรค
คอมมิวนิสต ์จีนได ้จัดงานเฉลิมฉลอง 

ครบรอบ 75 ปีการสถาปนา “สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน” แม้ทางการจะไม่ได้จัดงานให้
ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษ แต่ช่วงหยุดยาววันชาติจีน 
ท่ีผ่านมาหลายส่ือของจนีบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า 
บรรยากาศดคูกึคกัเป็นพิเศษในรอบหลายปี การ
เดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวทั่วประเทศดูมี
ชวิีตชวีากว่าท่ีเคยเป็น 

 ทัง้นี ้น่าจะเพราะก่อนหน้านัน้ไม่กีว่นัรฐับาล
โดยกระทรวงการคลังและกระทรวงกิจการ
พลเรือนมีการแจกเงินแก่กลุ่มเปราะบาง (แบบ
เดียวกับที่รัฐบาลไทยเปลี่ยนจากแจกเงินดิจิทัล 
เป็นให้เงนิสดคนละ 10,000บาท) โดยของรฐับาลจนี 
ไม่ชัดเจนว่าแจกคนละเท่าไร แต่บอกว่าเพื่อ
อุดหนุนการด�ารงชีพผู้ยากไร้ เด็กก�าพร้า ฯลฯ 
จ�านวน 4.74 ล้านคน รวมวงเงนิจ�านวน 1.5 แสน
ล้านหยวน (ประมาณ 6.5 แสนล้านบาท) เพือ่ให้
เป็นขวญัถงุมเีงนิใช้จ่ายในช่วงหยดุยาววนัชาตจินี

 พรรคคอมมิวนิสต์จีนเคยประกาศความ
ส�าเร็จในการแก้ปัญหาความยากจน โดยในปี 
2020 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เคยป่าวร้องต่อ
ชาวจีนท้ังประเทศ 1,400 ล้านคนว่าชาวจีนได้
หลดุพ้นความยากจนอย่างส้ินเชงิตามเป้าหมาย
ที่พรรคตั้งไว้ เคยบอกว่าคนจีนมีคุณภาพชีวิต 
ดขีึน้ ดกีว่าชาตอิตุสาหกรรมตะวนัตกอกีหลายๆ
ประเทศทีอ่วดอ้างความร�า่รวย 

 แต่หลังจากเผชิญสงครามการค้ากับ
สหรัฐอเมริกา หลังจากเจอการระบาดของเชื้อ 
โควดิ-19 จนต้องปิดบ้านปิดเมอืง ต้องออกมาตรการ 
เข้มงวดกบัสถาบันการเงนิและบริษทัพฒันาทีด่นิ
หลังจากฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์แตก มีผลให้
เศรษฐกจิจนีชะงกังนั ไม่เตบิโตเหมอืนเดมิ 

 อย่างไรกต็าม หลงัจากรักษาพยายามฉดียา
รักษาไข้มาแล้วหลายเข็ม พรรคคอมมิวนิสต์จีน
ตัดสินใจครั้งส�าคัญว่าต้อง “เล่นใหญ่”ถึงจะได้
ผล ก่อนหน้าน้ันธนาคารกลางของจนีได้ประกาศ
มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิครัง้ใหญ่ทีเ่รยีกกนัว่า 
“มาตรการบาซูก้า” เพื่อพลิกฟื้นความเชื่อม่ัน
ของประชาชนในประเทศและนักลงทุนทั่วโลก 
โดยออกมาตรการทางการเงิน ปลุกตลาดทุน 
ท่ีซบเซา ปลุกตลาดอสังหาริมทรัพย์ท่ีตายซาก 
เป็นซอมบ้ีให้ฟ้ืนคนืชพีอีกคร้ัง 

 ความจริงมาตรการของแบงก์ชาติจีน 
ถูกรายงานข่าวไปเยอะแล้ว แต่ก็ขอสรุปส้ันๆ 
เป็นบันทกึเอาไว้ตรงนีส้�าหรับท่านทีผ่่านหผู่านตาไป  
อาท ิ การลดดอกเบีย้นโยบายลงสูร่ะดบั 2.00% 
การลดเงือ่นไขสดัส่วนการกนัส�ารองของธนาคาร
พาณชิย์ลง 0.50% ซ่ึงคาดว่าจะเพิม่สภาพคล่อง
ในระบบเศรษฐกิจจนีถงึ 1 ล้านล้านหยวน การ
ลดเงินดาวน์บ้านหลงัที ่2 จาก 25% เหลือ 15% 
และจดัสรรเงนิกูร้ะยะยาวดอกเบีย้ต�า่ให้ 1 ล้าน
ล้านหยวน หรือการอนุมัติงบกว่า 8 แสนล้าน
หยวน ส�าหรับการลงทุนในกองทุนและบริษัท
หลกัทรัพย์ เป็นต้น

 ข้อพิเศษที่ถูกใจคนรุ่นใหม่คือ มาตรการ
ประกนัสงัคมช่วยบัณฑติจบใหม่ทีเ่ตะฝุน่มา 2 ปี 
เพือ่หวงักระตุน้การจ้างงานทีบ่ณัฑติใหม่ตกงาน
มากถึง 21%

 ส่วนเขตพื้นที่ที่เจริญแล้วเช่นมหานคร
เซีย่งไฮ้ ทางรัฐบาลเซ่ียงไฮ้มนีโยบายกระตุน้การ
บริโภคด้วยการแจกคูปองอีเล็กทรอนิกส์รวม
มลูค่า 500 ล้านหยวน (ประมาณ 2,500 ล้านบาท)  
เป็นบัตรก�านัลผ่านแพลตฟอร์ม WeChat Pay ให้
ชาวเซ่ียงไฮ้ไปใช้ซ้ืออาหาร ดหูนัง เล่นกฬีา หรือ
ทีพ่กั ในช่วงไตรมาสสีข่องปีนี้ 

 โลกคงจับตาติดตามวัดผลการฟื้นตัวของ
เศรษฐกจิจนีจนถงึปลายปีนี้

 แต่ถ้าให้วดัผล 75 ปีของจนียคุสงัคมนยิม 
จากชาติ เกษตรกรรมที่อดอยากแร ้นแค ้น 
ขาดแคลนเงนิทนุและเทคโนโลย ี หลังการปฏิวตัิ
ส้ินสุดสงครามกลางเมืองมีการปฏิรูปเศรษฐกิจ

อย่างจริงจงัต่อเนือ่ง มีการลองผดิลองถกู ใช้การ
ปฏบัิตมิาเป็นบทเรียน จากสงัคมนยิมเข้มข้นมาสู่
สงัคมนยิมผสมผสานทนุนยิม ใช้ระบบการตลาด 
ยอมเปิดประเทศรับการลงทุน ก้าวเข้าสูต่ลาดโลก 
แข่งกับการค้าเสรี จนกลายเป็นมหาอ�านาจ
เศรษฐกจิโลก 

 รายได้ประชากรจากท่ีเคยต�า่กว่า 90 ดอลลาร์/ 
คน/ปี เพิม่เป็นมากกว่า 7,000 ดอลลาร์/คน/ปี  
ขณะที่ประชากรเพิ่มจากระดับ 700 ล้านคน 
เป็น 1,400 ล้านคน และจีนจากชาติทีเ่คยถกูกดขี่ 
กลายเป็นมังกรทะยานฟ้าข้ึนมามีบทบาท 
ในเวทีโลก

 75 ปีของจีนคือการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน มแีบบอย่างการพฒันาของตนเอง
ทีเ่รียกว่า “สงัคมนิยมทนัสมยัแบบมอีตัลกัษณ์” 
สามารถแก้ปัญหาความอดอยาก ขยายพื้นท่ี
การเกษตร เพิ่มผลผลิต สร้างความม่ันคงทาง
ด้านอาหาร แม้จะยงัมกีารน�าเข้าผลผลติทางการ
เกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศ 
แต่ก็มีผลผลิตประเภทผักและผลไม้ที่สามารถ 
ส่งออกไปจ�าหน่ายต่างประเทศ 

 จีนมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม ทั้ง
น�าเข้าเทคโนโลยี และค้นคว้าวิจัยสร้างสรรค์
นวัตกรรมของตนเอง มีทั้งโรงงานท่ีรับจ้างผลิต
สนิค้าให้แก่แบรนด์ดงัต่างๆ ทัว่โลก จนสามารถ
สร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาแข่งขันแย่งชิง 
ส่วนแบ่งในตลาดโลก และวันนีส้นิค้าจนีถกูส่งไปขาย 
ทัว่โลก 

 ไม่เพียงการแผ่อิทธิพลทางเศรษฐกิจ จีน
ยังอาศัย Soft Power แผ่ขยายอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมและการเมืองไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก 
ยกตวัอย่างเช่น โครงการเส้นทางสายไหมยคุใหม่  
(Belt and Road Initiative) ท่ีจนีวางแผนเชือ่มโลก 
ด้วยการจับมือกับนานาชาติพัฒนาเส้นทาง 
ขนส่งสินค้าและคมนาคม หรือการส่งเสริม 
การเรียนการสอนภาษาจนี การให้ทนุการศกึษา
แก่เยาวชนท่ัวโลก เปิดโอกาสให้ “โลกรูจ้กัจนี” 
เพือ่ให้จนีเข้าถงึใจชาวโลกอย่างเป็นมติร 

 อกีบทบาทของจนีทีโ่ลกจบัตาคอืการออกหน้า 
เป็นเสาหลักเรียกร้องและขับเคลื่อนให้มีการ  
“จัดระเบียบโลกใหม่” จากเดิมท่ีชาติตะวันตก
ภายใต้ “สหรัฐอเมริกา” เป็นผู้สร้างระเบียบ
โลกเก่า วางกฎกติกาองค์กรระดับโลกต่างๆ 
ให้นานาชาตเิข้ามาอยูภ่ายใต้ร่มเงาทีฝ่่ายพนัธมติร
ตะวันตกเป็นผู้ได้เปรียบ และใช้ประโยชน์จาก 
ระเบียบโลกเก่าอ้างความชอบธรรมในการกอบโกย 
ทรัพยากรและความมัง่คัง่จากชาตท่ีิเลก็กว่า 

 Global South หรือ “กลุม่โลกใต้” ทีเ่คย
ถกูเหยยีดจากพนัธมติรตะวันตกโลกเหนือว่าเป็น 
กลุม่โลกทีส่าม ล้าหลงัทางวฒันธรรมและเศรษฐกจินัน้  
วนันีคื้อเหล่ามติรประเทศของจนีท่ียนิดร่ีวมค้าขาย 
และมชีาวซีกโลกใต้ทีพ่ดูจนีปร๋อนบัล้านคน

 SCO: Shanghai Cooperation Organisation  
หรือ องค์การความร่วมมอืเซีย่งไฮ้ ทีเ่ป็นความ
ร่วมมือทางด้านเศรษฐกจิและความมัน่คงทีม่จีนี 
รัสเซีย อหิร่าน เป็นแกนส�าคญั

 BRICS คอืข้ัวอ�านาจใหม่ของเศรษฐกจิโลก
ทีว่นันีม้สีมาชกิใหม่เข้าร่วมอกี 12 ประเทศ(รวม
ไทย) ซ่ึงมีก�าหนดการประชุมในวันที่ 22-24 
ตลุาคม 2024 ทีรั่สเซีย

 RCEP: Regional Comprehensive  
Economic Partnership หรือ ความตกลงหุน้ส่วน
ทางเศรษฐกจิระดบัภูมภิาค กเ็ป็นอีกหนึง่องค์กร 
ทีจ่นีมบีทบาทส�าคญัเพือ่ถ่วงดลุกบัชาตติะวนัตก

 ทุกปีในวันชาติจีน ผู้น�าจีนยังไงก็ต้องพูด 
เร่ือง “ไต้หวัน” เพราะเป็นความสัมพันธ์ของ 
แผ่นดนิใหญ่กบั “เกาะเลก็” ซึง่ต่างกเ็ป็นลกูหลาน
ของจักรพรรดิเหลือง ไต้หวันคือสาธารณรัฐที่ม ี
ทกุอย่างแต่ไม่ใช่รฐัเอกราช ผูน้�าสบีอกว่ายงัคงเป็น
ดนิแดนศกัดิส์ทิธิข์องจนีทีต้่อง “รวมชาต”ิแน่นอน 

 เพราะนัน่คือหนึง่ในความฝันของจนีทีค่นจนี
ต้อง “มัง่คัง่รุ่งเรืองร่วมกนั”

สวสัดคีรบั วนันีโ้ลกโซเชียลมเีดยี ท�าให้ผู้บรโิภค
หรอืแฟนคลบัได้ใกล้ชดิและตดิตามคนท่ีชืน่ชอบได้
ง่ายข้ึน การตลาดท่ีทรงพลงัในยคุน้ีทีส่ามารถท�าให้ 
ผู ้บริโภคยอมควักกระเป๋าจ่ายเงินคงหนีไม่พ้น 
เหล่าแฟนคลบัทีย่อมสนบัสนนุคนทีช่ืน่ชอบ ไม่ว่า 
จะเป็น ศลิปิน ดารา นกัร้อง ไอดอล คนดงั ครเีอเตอร์  
รวมไปถึง ภาพยนตร์ ซรีส์ี ซึง่เป็นเทรนด์การตลาดทีม่า 
แรง เพราะมรีายได้มหาศาลจากฐานแฟนคลับ ซึง่ถ้า 
แฟนคลับเกดิความภกัดีข้ึนมาแล้วละก ็เหล่าแฟนคลบั 
กพ็ร้อมเปย์ พร้อมจ่าย พร้อมอดุหนนุสินค้าบรกิาร
โดยไม่ต้องคดิมากเลยทเีดียว

ดังจะเห็นได ้จากปรากฏการณ์เศรษฐกิจ 
แฟนคลบั “Fan Economy” ทีก่�าลังร้อนแรงในจีน  
อ้างอิงจาก ThaiRath Money โดยข้อมูลจาก
ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมือง
หนานหนงิ รายงานว่า จากในอดีต กลุม่แฟนคลบั
ส่วนใหญ่ จะติดตามนักร้องและดาราภาพยนตร์ 
โดยเริ่มก่อตัวและค่อยๆ มีอิทธิพลทางด้านดนตรี 

ภาพยนตร์ ซึง่การเตบิโตของโซเชยีลมเีดยี ท�าให้เกดิ
ช่องทางการพูดคยุ แฟนๆ สามารถโต้ตอบกบัดารา
ผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ออนไลน์และออฟไลน์ต่างๆ และรปูแบบธรุกจิของ
เศรษฐกจิแฟนคลบัมคีวามหลากหลายมากขึน้ รวมถงึ 
การไลฟ์สด ระบบสมาชกิ การระดมทนุของแฟนๆ 
เศรษฐกิจของแฟนคลับคนดงัส่วนใหญ่ พึง่พาเสน่ห์ 
ส่วนตัวและอิทธิพลของดารา และสร้างมูลค่า 
เชงิพาณชิย์จากกจิกรรมต่างๆ เช่น การจดัคอนเสร์ิต 
และงานแฟนมีตติง้ 

“ธรุกจิโดยตรงส่วนใหญ่สร้างมูลค่าทางการค้า
ผ่านแฟนๆ ทีซ่ือ้สนิค้าหรอืบรกิารทีเ่กีย่วข้องโดยตรง 
เช่น การซ้ืออัลบ้ัมเพลง ตั๋วภาพยนตร์ อุปกรณ์
ประกอบเกม เป็นต้น รปูแบบธุรกจิทางอ้อม คอื การ
ขบัเคลือ่นกจิกรรมทางธรุกจิอืน่ๆ ผ่านการสนบัสนนุ
และการมส่ีวนร่วมของแฟนๆ เช่น โฆษณา ความ
ร่วมมือของแบรนด์ กจิกรรมออนไลน์และออฟไลน์” 

รูปแบบรายได้ จะอิงจากการเชื่อมโยงทาง
อารมณ์ระหว่างแฟนคลบักบับคุคลทีมี่ความน่าสนใจ 
(โดยปกติจะเป็นไอดอล คนดงัในสาขาต่างๆ หรอื 
Virtual IP) สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยการแปลง
ความชื่นชอบ การติดตาม (Loyalty) และความ
เต็มใจของแฟนๆ ให้เป็นพฤติกรรมการบริโภคที ่
แท้จรงิ แกนหลกัของเศรษฐกิจแฟนคลับอยู่ทีก่ารสะสม 
และการใช้ “ทนุทางอารมณ์” กล่าวคอื บรษิทัหรือ
บุคคลจะพึ่งพาพลังของชุมชนแฟนคลับ และการ
ใช้โซเชยีลมีเดยี แพลตฟอร์มดจิิทลั และเครือ่งมอื
อืน่ๆ เพือ่เปลีย่นการลงทนุทางอารมณ์ของแฟนๆ 
ให้เป็นมลูค่าแบรนด์ การขายสินค้า และการสมัคร
เป็นสมาชกิบรกิาร เป็นต้น

โดยขนาดตลาดและอัตราการเติบโตของ
เศรษฐกิจแฟนคลับในประเทศจีน ปี 2021 อยู่ที่ 
1.8 แสนล้านหยวน ขอบเขตขยายอย่างกว้างขวาง
ไปยงัสาขาดนตรี ภาพยนตร์ วรรณกรรม และเกม 
ขณะท่ีในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ขนาดตลาดอยู่ที่  
5.5 หม่ืนล้านหยวน เพ่ิมขึน้ 6.06% เมือ่เทยีบกับ 
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน

จากข้อมูลดังกล่าว ความคิดเห็นในเรื่องการ
ตลาดแฟนคลับในโลกโซเชียลมีเดีย นับว่าเป็น
กลยทุธ์การตลาดทีส่ามารถขบัเคล่ือนโดยใช้ผู้บรโิภค
ทีเ่กดิเป็นแฟนคลบัแล้วได้อย่างแท้จรงิ โดยใช้พลงั
ของโซเชียลมีเดียท�าให้เกิดการเข้าถึงและเกิดการ
ติดตาม ชื่นชอบ จนเกิดเป็นการจงรักภักดีอย่าง 
เต็มใจของพวกเขาเหล่าแฟนคลับที่มีต ่อส่ิงที่ 
คลัง่ไคล้ จะสามารถสร้างผลลพัธ์ให้กบัธรุกจิทีม่มีลูค่า 
เมด็เงนิทางเศรษฐกจิมหาศาล อกีทัง้ยังช่วยกระตุน้
ยอดขาย สร้างการรบัรู ้และการมส่ีวนร่วม จงึไม่ต้อง
แปลกใจเลยว่าท�าไมการท�าการตลาดด้วยแฟนคลบั
จงึมาแรงในยคุน้ี 

(บทความนี้เป็นการแชร์แบ่งปันความรู้ให้กับ
ประชาชน ไม่ได้เพ่ือการพาณชิย์แต่อย่างใด ใช้ภาพ
ประกอบจาก freepi)

การตลาดแฟนคลบัในโลกโซเชียลมีเดยี
สร้างปรากฏการณ์ “เศรษฐกจิแฟนคลบั”

‘‘ประสทิธ์ิศกัด์ิ มีลาภ” ประธานศาลปกครองสงูสุด 

ประสทิธิศ์กัดิ ์มีลาภ 

ตามที่  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 
รามาธบิดศีรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชริเกล้า 
เจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
กระหม่อมประกาศแต่งต้ัง นายประสิทธ์ิศักด์ิ  
มลีาภ รองประธานศาลปกครองสูงสดุ ให้ด�ารง
ต�าแหน่งประธานศาลปกครองสงูสดุ ตัง้แต่วนัท่ี 
1 ตลุาคม 2567 เป็นต้นไป นัน้ 

เมือ่วนัที ่1 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 น.  
นายประสิทธ์ิศักดิ์  มีลาภ ประธานศาล 
ปกครองสูงสุด ได้สักการะพระพุทธมหากรุณา
ประชานาถ ศาลพระภูม ิและถวายราชสกัการะ 
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วั รชักาลที ่5 ซึง่เป็นส่ิงศกัดิสิ์ทธิป์ระจ�า
ศาลปกครอง เพ่ือความเป็นสิริมงคล เน่ืองใน

 - 1 ตลุาคม 2540-7 มกราคม 2544 อยัการ
จงัหวดัประจ�ากรม ชัน้ 4 ส�านกังานอยัการสงูสดุ

 - 2 กมุภาพนัธ์ 2544-30 กันยายน 2545 
ตลุาการศาลปกครองกลาง

 - 1 ตุลาคม 2545-30 กันยายน 2551 
ตลุาการหวัหน้าคณะศาลปกครองกลาง

 - 1 ตุลาคม 2551-14 กนัยายน 2552 รอง
อธบิดศีาลปกครองระยอง

 - 15 กนัยายน 2552-20 เมษายน 2559 
ตลุาการศาลปกครองสงูสุด

 - 21 เมษายน 2559-19 กมุภาพนัธ์ 2560 
ตลุาการหวัหน้าคณะศาลปกครองสงูสุด

 - 20 กุมภาพนัธ์ 2560-30 กนัยายน 2563  
ประธานแผนกคดีละเมดิและความรับผิดอย่างอืน่ 
ในศาลปกครองสูงสดุ

 - 1 ตลุาคม 2563-30 กนัยายน 2567 รอง
ประธานศาลปกครองสงูสดุ

โอกาสเข้าปฏิบัติหน้าท่ีในต�าแหน่งประธานศาล
ปกครองสงูสดุอย่างเป็นทางการ โดยม ีนายสชุาติ  
มงคลเลศิลพ รองประธานศาลปกครองสงูสดุ นาย
พรชัย มนัสศิริเพ็ญ รองประธานศาลปกครอง

สูงสุด พร้อมด้วย นายจ�านงค์ ถาวรวิสิทธิ์ รอง
เลขาธิการส�านักงานศาลปกครอง รักษาราชการ
แทนเลขาธิการส�านกังานศาลปกครอง และผูบ้รหิาร
ส�านกังานศาลปกครอง ให้การต้อนรบั ร่วมแสดง
ความยนิด ีณ อาคารศาลปกครอง

 นาย ประสิทธิศ์กัดิ ์มลีาภ ประธานศาลปกครอง
สงูสดุ คนที ่6 จบการศึกษานติศิาสตรบณัฑติ จาก
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(บริหารรฐักิจ) จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, เนติ
บัณฑิต จากส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บณัฑติยสภา และได้รับประกาศนยีบตัรการอบรม
หลักสูตรหลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป.) 
รุน่ท่ี 2 จากส�านักงานศาลรฐัธรรมนูญ โดยด�ารง
ต�าแหน่งทีส่�าคญั ดงันี้



ปีที่ 19 ฉบับที่ 438 วันที่ 16-31 ตุลาคม 256710 เศรษฐกจิทัว่ไทย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม 
(DIPROM) ขานรบันโยบายปฏริปูอตุสาหกรรม
ของ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอตุสาหกรรม เน้นให้ความส�าคญักบัการ
พฒันา และยกระดบัภาคอตุสาหกรรมให้เตบิโต
อย่างยัง่ยนืควบคู่ไปกบัการรกัษาสิง่แวดล้อม 

ภายใต้โครงการ “ยกระดับธรุกจิ SMEs ด้วยการ 
ประยกุต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG” ด้วยการอปัสกลิ 
บุคลากร ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง 
จากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงอัปไซเคลิ 
ของเสยีให้เป็นผลติภณัฑ์ใหม่เชิงสร้างสรรค์ ท�าให้สถาน 
ประกอบการมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นจากต้นทุนที่ 
ลดลงและสามารถต่อยอดสูต่ลาดสากล คิดเป็นมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจรวมกว่า 1,390 ล้านบาท/ปี และ
สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
มากกว่า 61,000 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า 
/ปี (tCO2eq) หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้  
5 ล้านต้น คดิเป็นพืน้ทีป่ระมาณ 1 แสนไร่ 

นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริม
อตุสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรฐับาล
ในการสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล ้อม เพื่อให ้ประเทศไทยเป ็น
ผู ้น�าของอาเซียนในการลดการปล ่อยก ๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนส่งเสรมิให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางด้านการซือ้ขายคาร์บอนเครดติ (Carbon 
Credit) ควบคูไ่ปกบัการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและ
สงัคม ดงันัน้ กระทรวงอตุสาหกรรม ได้มนีโยบาย 
ในการปฏริปูอตุสาหกรรมทีมุ่ง่ขบัเคลือ่น 3 ด้านหลัก  

ได้แก่ การจดัการกากอตุสาหกรรมท่ีเป็นพษิ การ 
ส่งเสรมิความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรม 
ไทย และการสร้างอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ 
โดยมียุทธศาสตร์ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรม พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลงังาน 
ส่งเสรมิเศรษฐกจิสเีขียว เพ่ือบรรลเุป้าหมายความ
เป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 

โดยมุ่งม่ันสนับสนุนผู้ประกอบการ ให้บรรลุ
เป้าหมายของอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม และเติบโตไปพร้อมกับชุมชน จึงได ้
มอบหมายให้ กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม หรอื ดพีร้อม  
(DIPROM) ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา และ 
ยกระดับภาคอุตสาหกรรมให้เตบิโตอย่างยัง่ยนืควบคู่ 
ไปกบัการรกัษาสิง่แวดล้อม 

นายภาสกร กล่าวว่า กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 
หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ได้ด�าเนินโครงการ  
“ยกระดบัธรุกจิ SMEs ด้วยการประยกุต์ใช้โมเดล
เศรษฐกจิ BCG” โดยการพฒันาองค์ความรูด้้าน
การด�าเนนิธรุกจิตามแนวคดิ BCG ส่งเสรมิการใช้
นวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอน
ต�่า พร้อมเชื่อมโยงสู่การขอมาตรฐานหรือฉลาก
สนิค้าทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม รวมถงึบูรณาการ
เครือข่ายความร่วมมือให้เป็นกลไกสนับสนุนการ
พฒันาทีย่ัง่ยนื 

ชีวภาพ 130 ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการผลิต 
ผลิตภัณฑ์เชิงสร ้างสรรค ์จากกระบวนการ 
อปัไซเคลิ กว่า 70 ผลติภัณฑ์ ผ่านการด�าเนินงานตาม 
แนวคดิ BCG คอื 1) Bio Economy เศรษฐกจิ
ชวีภาพ มุง่พฒันาผลติภณัฑ์สมนุไพรท่ีมีศักยภาพ
เชงิพืน้ทีม่าพฒันาเป็นผลติภณัฑ์ เพือ่สขุภาพและ
เครือ่งส�าอาง อาท ิขงิ ขมิน้ชนั ไพล การผลิตภณัฑ์
ใหม่จากซเูปอร์ฟูด้ อาท ิโกโก้ ผ�า ตัก๊แตน และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม

“ดพีร้อม” เดินหน้าหนุน SME รกุ BCG โมเดล 
ช่วยลดต้นทุน สร้างรายได้เพิม่ ต่อยอดสู่สากล

จากเส้นใยชวีภาพ อาท ิกัญชง สบัปะรด ไผ่ ผกัตบ
ชวา 2) Circular Economy เศรษฐกิจหมนุเวียน 
มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านอาหาร แฟชั่นและ 
ไลฟ์สไตล์ หรอือเิลก็ทรอนกิส์ จากวสัดเุหลอืใช้ ของเสยี  
หรอืผลพลอยได้จากกระบวนการผลติ อาท ิเศษไม้ 
ป้ายไวนลิ เศษผ้า 3) Green Economy เศรษฐกิจ
สเีขยีว โดยการส่งเสรมิให้สถานประกอบการมกีาร
ก�าหนดแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ด�าเนินการยกระดับและปรบัปรงุกระบวนการผลติ
ให้เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม และเตรยีมความพร้อม
เพือ่จัดท�ารายงานการประเมินก๊าซเรอืนกระจกเพือ่
ขอรับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรอืนกระจก อาท ิCFO, CFP, CFR และ CE-CFP 

“ดพีร้อม พร้อมจะเป็นหน่ึงในฟันเฟืองท่ีส�าคญั
ของภาครฐัในการขับเคลือ่นเศรษฐกิจ BCG ไปสู ่
เป้าหมาย Net Zero Emission ซึง่น�าไปสูก่ารบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป” นายภาสกร 
กล่าวทิง้ท้าย

ภาสกร ชยัรตัน์  

ฟ้ืนอัตลกัษณ์ผ้าย้อมห้อมเมืองแพร่
เสรมิคุณค่าท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

นายวทิวสั นวลอนิทร์ หรอื “พีเ่ค” นวตักร 
ชุมชนจากชุดโครงการกรุ ่นกลิ่นเสน่ห์ห้อม
ย้อมห้อมธรรมชาติ สร้างเศรษฐกิจท่องเที่ยว
วฒันธรรมเวยีงโกศยั จงัหวัดแพร่ ซึง่ได้รบัการ
สนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กล่าวว่า 
เริม่ต้นโครงการวจิยันี ้เพราะพบว่าผ้าย้อมห้อม
ธรรมชาตทิีผู่บ้รโิภคซ้ือใช้งาน มกัมปัีญหาสตีก  
สซีดีเรว็ ซึง่ท�าให้ไม่ได้รบัความนยิมและถูกแทนที ่
ด้วยการย้อมเคมี ซึง่เป็นทีน่ยิมเนือ่งจากต้นทุน
ทีถ่กูและกระบวนการทีร่วดเรว็ 

นอกจากนี ้ การใช้สารเคมบีางชนดิในการ
ย้อม อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ 
ผูผ้ลติ ดงันัน้ การผลติห้อมจากธรรมชาตทิีเ่ป็น
ภมูปัิญญาดัง้เดมิ จงึเป็นทางออกทัง้ในเร่ืองของ
สขุภาพ ระบบนเิวศสิง่แวดล้อมและการรกัษา
คณุค่าทางวฒันธรรม จุดเปลีย่นส�าคัญทีท่�าให้
ผ้าย้อมห้อมมคุีณภาพทีด่ข้ึีน มาจากการลงพืน้ที ่
และต่อยอดกบันกัวจิยั ด้วยการน�าเทคโนโลยี
พลาสมามาใช้ ซึ่งเป็นการน�าอากาศมาท�าให้ 
แตกตวัและปล่อยอนุมลูอสิระออกมา เพ่ือปรบัปรงุ 
พืน้ผวิของเส้นใยผ้า การเปลีย่นแปลงโครงสร้าง

ทางเคมีของเส้นใย ท�าให้ผ้ามีความสามารถ 
ในการดดูซมึสไีด้ดขีึน้ สตีดิทนนานกว่าเดมิ อีกท้ัง 
ยังสามารถช่วยป้องกนัการซีดและป้องกนัแสง 
UV ได้อกีด้วย 

“เมื่อเราเอาพลาสมามาใช ้กับเส ้นใย
ธรรมชาติ จะเกิดคุณสมบัติที่เรียกว่า “ชอบ
น�า้” ท�าให้สธีรรมชาตซึิมเข้าสูเ่ส้นใยได้มากขึน้
และตดิแน่นกว่าเดิม ผลจากการทดสอบในห้อง
ปฏบิตักิารแสดงให้เหน็ว่า ผ้าทีผ่่านกระบวนการ
พลาสมานัน้มคีวามเข้มของสีทีม่ากกว่าผ้าท่ีไม่ได้
ผ่านกระบวนการน้ีอย่างชัดเจน ซึง่เป็นจดุเด่นที่
เชือ่ว่าจะช่วยสร้างความแตกต่างและเพิม่มูลค่า
ให้กับผลติภณัฑ์”

นอกจากการปรับปรุงคุณภาพผ้าแล้ว 
เทคโนโลยีพลาสมา ยังท�าให้ชุมชนสามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย
มากข้ึน โดยทมีวจัิยให้ความส�าคญักบัการสร้าง
อัตลักษณ์เฉพาะตัวของผ้าย้อมห้อม ซึ่งได้รับ
แรงบนัดาลใจจากลวดลายเครือ่งประดบัทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ของชมุชนจงัหวดัแพร่ และน�ามาปรับ
เป็นลวดลายบนผนืผ้า รวมถงึการสร้างเครอืข่าย
การท�างานที่ยั่งยืนในชุมชน โดยกระจายงาน
ตามความถนัดของแต่ละคน เพื่อให้เกิดการ 
แบ่งปันรายได้อย่างเป็นธรรม 

ทั้งนี้ ทีมวิจัยยังพัฒนาแพลตฟอร์มการ
ขายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www. 
rujiradaphrae.com เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์
ผ้าย้อมห้อมเข้าถงึตลาดได้กว้างขึน้ ท้ังในและ
ต่างประเทศ “สิง่ทีเ่ราขายไม่ใช่แค่ผ้าย้อมห้อม
ธรรมดา แต่เป็นงานศลิปะทีท่กุชิน้มคีณุค่า มี
เรือ่งราว และแฝงนวตักรรมเข้าไปในน้ัน การ
ขายผ้าย้อมห้อมแบบเดิม แล้วน�างานวิจัยมา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม่ใช่เป็นเพียงการ
ปรบัปรงุคณุภาพสนิค้า แต่ยงัเสรมิสร้างความ
เข้มแขง็ให้กับชมุชน ยกระดบัเศรษฐกิจท้องถิน่ 
และอนรุกัษ์วฒันธรรมพ้ืนบ้านให้คงอยูต่่อไป” 
พีเ่ค กล่าว

วทิวัส นวลอนิทร์  

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวง
อตุสาหกรรม (อก.) มแีผนทีจ่ะให้พืน้ทีห่นิเขางู  
เป็นต้นแบบในการพัฒนาเหมืองเก่าที่ไม่ได ้
ใช้ประโยชน์แล้ว มาปรบัปรงุให้เกดิประโยชน์
แก่พืน้ทีแ่ละชมุชนรอบข้าง โดยได้เชญิธนาคาร
พฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.) มาร่วมส�ารวจพืน้ท่ีด้วยกนั
ว่ามกีลุม่ผูป้ระกอบการหรอืวสิาหกจิใดในพืน้ที่ 
ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนมาเพื่อใช้ประกอบ 
กจิการ หรอืควรได้รบัการสนบัสนนุจากหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงให้กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม (กสอ. หรือ ดีพร้อม) ช่วยให ้
ค�าปรกึษา แนะน�า ด้านการพฒันาอาชพี พฒันา
สนิค้า และร่วมสร้างอตัลกัษณ์เฉพาะให้สนิค้า 
อาหาร และของใช้ต่างๆ ของเขาง ู ให้มคีวาม 
น่าสนใจเพือ่ช่วยดงึดดูนกัท่องเทีย่ว และเป็นการ 
กระจายรายได้ให้เมอืงรอง 

 “ผมอยากให้พืน้ทีข่องอทุยานเขางแูห่งนี้ 
เป็นต้นแบบของการพัฒนาเหมืองเก่า ที่ไม่ได้
ใช้ประโยชน์แล้ว 

โดยให้ผูเ้กีย่วข้องเข้ามาพฒันาเปลีย่นแปลง 
ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพื่อสร้าง
มูลค่า สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน ชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียง โดยอุทยานเขางูได้รับการพัฒนา 
จนกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วส�าคญัระดบัประเทศ  

ซึ่งถือเป็นการคืนก�าไรให้กับสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม สร้างรายได้ อาชีพ ให้กับชุมชน 
โดยรอบ ตามแนวทางเศรษฐกิจสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน หรือ BCG Model (Bio-Circular 
-Green Economy) เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ประเทศในด้านสังคม เศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับ
การรกัษาสิง่แวดล้อมอย่างเป็นรปูธรรม ซึง่น�า
มาเป็นแนวทางในการออกแบบกระบวนการ 
ผลติภัณฑ์ บรกิาร และรปูแบบธรุกจิท่ีสามารถ
ผลกัดนัให้เกดิการเตบิโตทางธุรกจิอย่างยัง่ยนืได้ 

ผ่านการจดัการทรพัยากรให้มีประสทิธภิาพ
มากขึน้ มกีารหมนุเวียนของทรพัยากรหรอืวสัดุ
กลบัมาใช้ใหม่ และเป็นการจัดการทรพัยากรทีมี่
อย่างจ�ากดัให้มปีระสทิธิภาพมากข้ึน

ส�าหรับแนวคดิน้ี เกดิจากการทีน่ายเอกนฏั 
ได้มโีอกาสลงพืน้ทีร่่วมกบัคณะผูบ้ริหารระดบัสงู
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทีภ่ผูาแรด ซึง่ตัง้อยู่
ในอทุยานหินเขาง ู อ�าเภอเมอืง จงัหวดัราชบรุี 
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ก�าลังได้รับความนิยม 
ในจงัหวดัราชบรีุ ซ่ึงภเูขาหินเขางู เคยเป็นแหล่ง 
ท�าเหมอืงแร่หินปนูทีส่�าคญัในอดตี มกีารขดุค้นแร่ 
เพื่อน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ แต่เมื่อการ 
ท�าเหมืองหยุดลง พื้นที่แห่งนี้ได้ถูกทิ้งร้างเป็น
เวลานาน จนเกดิการฟ้ืนฟูตามธรรมชาต ิ จนม ี
ความสวยงามและเหมาะส�าหรับการส่งเสริม 
ให้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์

มีทั้งบริการแคมป์ปิ้งและกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ ที่ 
ไม่เพียงแต่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ แต่ยงัเป็นสถานทีถ่่ายท�าภาพยนตร์ 
และเป็นสถานทีส่�าหรบัผูช้ืน่ชอบกจิกรรมผจญภยั 
เช่น ปีนหน้าผา ป่ันจกัรยาน 

ทัง้ในอนาคตยงัมแีผนทีจ่ะน�าอปุกรณ์เหมอืง
เก่า มาจัดแสดงโชว์ไว้ส�าหรับศึกษาและอนุรักษ์ 
เพือ่ช่วยเพิม่ความน่าสนใจ และดงึดดูนกัท่องเทีย่ว
อีกทางหนึ่ง ซึ่งผมเชื่อว่าด้วยความร่วมมือของ 
ทกุฝ่ายทัง้ภาครฐั เอกชน ท้องถิน่ และประชาชน 
จะท�าให้การฟื้นฟูอุทยานเขางู กลายเป็นแหล่ง 
ท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ สามารถกระตุน้เศรษฐกจิมวลรวม 
ของจังหวดั และสร้างรายได้อย่างยัง่ยนืได้ “ นาย
เอกนัฏ กล่าว 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว 
เพิม่เตมิว่า ได้มอบหมายให้กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐาน 
และการเหมืองแร่ (กพร.) และขอความร่วมมือ 
จากหน่วยงานท้องถิน่จงัหวดัราชบรุ ีร่วมกนัพฒันา
พื้นที่นี้ให้เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยว
ปักหมุดเมื่อมาเยือนจังหวัดราชบุรี และเน้นย�้า 
ถึงความส�าคัญของการมีแผนการพัฒนาพื้นที่
เหมือง หลังจากการหยุดประกอบกิจการ ก่อน
การขอประทานบัตรท�าเหมืองแร่ อีกทั้งก�าหนด
แผนการพัฒนาพื้นท่ีประกอบการท่ีชัดเจน เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของชมุชน เช่น พฒันาเป็นสถานที ่
ท่องเทีย่ว เป็นพืน้ทีส่นัทนาการ 

นายปรัชญา เปปะตงั รองผู้ว่าราชการจงัหวัด
ลพบุร ี เป็นประธาน เปิดงานประชาสมัพนัธ์สนิค้า
เกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยจังหวัด
ลพบุรี ประจ�าปี 2567 พร้อมมอบ ป้ายแสดงสินค้า
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย ให้แก่ผูป้ระกอบการกว่า 30 ราย 

 โดยมหีน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และภาคีเครือข่าย ได้ด�าเนินโครงการ 
ส่งเสรมิการตลาด การบรโิภคอาหารปลอดภยั กจิกรรม 
ส่งเสรมิการตลาดสนิค้าเกษตรปลอดภยัและเกษตร
อนิทรย์ีภายในพืน้ทีจ่งัหวดัลพบรุ ี ประจ�าปี 2567 
โดยส่งเสริมให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชนและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
และอาหารปลอดภยั ทีไ่ด้รบัรองมาตรฐานหรอืผ่าน 

การขึน้ทะเบียนมีพืน้ทีจ่�าหน่ายสนิค้าโดยตรง (Direct  
Sale) ให้กับผู้บริโภคซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาจังหวัด คือ... “ลพบุรีเมืองน่าอยู่ ด้วย 
สิง่แวดล้อมด ีมอีาหารปลอดภยั และท่องเทีย่ว วถิใีหม่”

 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด ให้
เกษตรกรท่ีผลิตสินค้าคุณภาพแก่ผู ้บริโภคแบบ 
ขายตรง (Direct Sale) ตามนโยบาย ตลาดน�าการผลิต  
เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้บริโภค 
ในการซือ้สินค้าคณุภาพ ส่งเสรมิให้เจ้าหน้าทีข่องรฐั
และประชาชน ได้ให้ความส�าคัญในการดูแลสขุภาพ
ของตนเองเป็นหลัก จากการบริโภคสินค้าเกษตร 
ทีป่ลอดภยั ไร้สารพษิ มีประโยชน์ต่อสขุภาพ

 ดงัน้ัน การจดัพืน้ทีพ่บปะกนัระหว่างเกษตรกร
ผู้ผลิตกับผู้บริโภค จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยเหลือ 

เพิม่ทางเลอืกในการจ�าหน่ายสนิค้าเกษตรและสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกร อีกท้ัง ยังเป็นการรวบรวม
ผลผลติทีม่คีณุภาพได้มาตรฐานของเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี มาจ�าหน่าย
ให้ผูบ้รโิภคโดยตรง เพือ่เป็นการสร้างโอกาสให้แก่ 
เกษตรกรและผู้ประกอบการได้มช่ีองทางการตลาด
เพิม่มากขึน้ รวมถงึ ยงัเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน
ทั่วไปได้หันมาใส่ใจสุขภาพ ให้ความส�าคัญในการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น ในลักษณะของ
การกินอาหารเป็นยา อกีด้วย

จงัหวัดลพบุรจีดังานส่งเสรมิการตลาด
สนิค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

“ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกติต”ิ
ขึน้แท่น ผูจ้ดัการ กยศ. คนใหม่

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการ
คลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให ้
กูย้มืเพ่ือการศกึษา เปิดเผยว่า จากการทีก่องทนุฯ  
ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา 
ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพือ่การศกึษาคนใหม่ เมือ่เดอืนกรกฎาคม 2567 
ที่ผ่านมา แทน นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท ์ 

ผูจ้ดัการกองทนุฯ คนปัจจบุนั ทีจ่ะส้ินสดุวาระการ 
ด�ารงต�าแหน่งในเดือนพฤศจกิายน 2567 นี ้หลงัจากที ่
ได้ปฏบิตัหิน้าทีต่่อเนือ่ง 2 วาระ ตัง้แต่ปี 2560

โดยในการสรรหาคร้ังน้ี มีผู้มาสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเพ่ือด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการกองทุนฯ 
จ�านวนทัง้สิน้ 11 ราย ซึง่ได้มกีารสมัภาษณ์ผู้สมคัร
และรบัฟังการน�าเสนอวสิยัทศัน์เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว 

ทัง้นี ้คณะกรรมการกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การ
ศกึษามมีตคิดัเลอืก “ดร.นันทวนั วงศ์ขจรกิตต”ิ  
ให้ด�ารงต�าแหน่งผู ้จัดการกองทุนเงินให้กู ้ยืม 
เพือ่การศกึษาคนใหม่ (กยศ.) โดยมผีลตัง้แต่วนัที่  
4 พฤศจกิายน 2567 เป็นต้นไป

ส�าหรับ “ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ” ด�ารง
ต�าแหน่งรองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ
ศกึษา ตัง้แต่ปี 2558 จนถงึปัจจบัุน 

จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา
วิชาการเมือง จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 
ปรญิญาโท Master of Science in Management  
จากมหาวิทยาลั ย  L ibe r ty  ประ เทศ 
สหรัฐอเมริกา, ปริญญาตรี Bachelor of 
Science in Medical Technology จาก
มหาวิทยาลัย George Mason ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา

ประวตักิารท�างานทีผ่่านมา ดร.นนัทวัน เคย
เป็นผูอ้�านวยการฝ่ายนวตักรรมและผูอ้�านวยการ 
ฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการสารสนเทศ 
ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) ต�าแหน่ง Chief Information  
Security Officer (CISO) และผู้อ�านวยการ
ฝ่าย ICT ส�านักงานความช่วยเหลือภัยพิบัต ิ
ต่างประเทศของสหรฐัอเมรกิา (OFDA) (ปัจจุบัน
คอืองค์การเพ่ือการพฒันาระหว่างประเทศของ
สหรัฐอเมรกิา หรอื USAID)

ดร.นันทวนั วงศ์ขจรกติติ

‘เอกนัฏ’ ปล้ืมอุทยานเขางู ชงเป็นต้นแบบ
พฒันาเหมืองเก่าให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว

ซึ่งได้อัปสกิลบุคลากรภาคอุตสาหกรรมกว่า 
2,500 คน พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ผลติให้เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 565 กจิการ เกดิ
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากความหลากหลายทาง
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ความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน
ระหว่างไทย-จนี เป็นความสมัพนัธ์ทีแ่น่นแฟ้นและ
ต่อเนื่องมาโดยตลอด แม้ว่าปัจจุบันจะมีปัญหา
เรือ่งสนิค้าจีนราคาถกู คณุภาพต�า่ บางประเภท 
บกุเข้ามาตตีลาดในประเทศไทย ซึง่รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงพาณิชย์ได้เจรจากับเอกอัครราชทูต
สาธารณรฐัประชาจนี ประจ�าประเทศไทย เหน็พ้อง 
ต้องกันที่จะหามาตรการควบคุมที่เหมาะสม  
แถมยังมข่ีาวดีว่า จนีจะเปิดช่องให้ SMEs ไทย  
ได้เข้าไปขายสนิค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีน 
ได้มากขึ้น เพ่ือขยายช่องทางการส่งออกไปยัง
ประเทศจีน 

เมือ่เรว็ๆ นี ้นายพิชัย นรพิทะพันธ์ุ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงภายหลัง “การ
ประชุมหารือแนวทางการขยายความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจการค้าการลงทุน ไทย-จีน” ว่า การค้า
การลงทนุระหว่างไทยกบัจนีถอืเป็นการเชือ่มความ
สัมพันธ์อันดีและจ�าเป็นต้องท�าต่อไปในอนาคต 
และเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวเป็นอย่างมาก ซึ่งมี
ความเชือ่มัน่ว่าในอนาคตตวัเลขผลติภณัฑ์มวลรวม
ของจนี (GDP) จะขยายตัว 2 เท่าของสหรฐัอเมรกิา

“พิชยั” เชือ่ม่ันสายสัมพันธ์ ไทย-จนี ย่ังยืน
ความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนสดใส

อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ไทยและจีนมีความ
สมัพนัธ์ทางการค้า การลงทนุทีด่ต่ีอกันมาโดยตลอด 
และต่อเนือ่งในอนาคต จนีมขีนาดประชากรทีใ่หญ่ 
นักเศรษฐศาสตร์คาดเศรษฐกิจจีนจะยิ่งโตมากขึ้น 
จึงต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือประโยชน์ของ
สองประเทศ ส่วนประเดน็ความกงัวลเร่ืองสนิค้าจีน 
เข้าไทย 

“ผมได้อภิปรายในสภาว่า ไม่อยากให้คนไทย
รู้สึกว่าจีนเป็นผู้ร้าย หลังอภิปรายในสภาผมได้
ตดิต่อกับทางสถานทตูจนี ซึง่ทางจนีรบัทราบปัญหา 
ทีเ่กิดขึน้แล้ว และดใีจท่ีได้มโีอกาสพูดคุยกัน”

นายพิชัย กล่าวอีกว่า เวลานี้จีนจะเปิดให้ 
SMEs ไทย ได้เข้าไปขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ของจนีมากขึน้ ถอืเป็นโอกาสทองของไทย
ทีจ่ะขยายการส่งออกไปยงัจนี ช่วยให้ SMEs ไทย 
มีโอกาสเติบโตมากข้ึน หวังว่าการพบกันครัง้นีจ้ะน�าไปสู่ 
ความรุง่เรืองระหว่างไทยและจีนขยายยิง่ขึน้ในอนาคต 
ทางไทยได้หารือในการเปิดช่องทางให้สินค้าไทย 
เข้าสู่แพลตฟอร์ม e-Commerce จนีมากขึน้

วันที ่ 25-29 ก.ย. 67 ประเทศไทยได้จัดงาน 
International Live Commerce Expo 2024 

“มหกรรมไลฟ์คอมเมร์ิซนานาชาต ิ2567” มกีารน�า 
อนิฟลฯู จนี มาไลฟ์ขายสนิค้าไทย ทีส่ามย่านมติรทาวน์  
เพียงวันเดียวสามารถขายสินค้าได้ถึง 320 ล้าน 
บาท ตลอดงานคาดว่าจะทะลไุปถึง 1,000 ล้านบาท 
และเพ่ือให้ทันกับการเปล่ียนแปลงการค้าของโลก 
ไทยกจ็ะเพิม่ปรมิาณอนิฟลฯู เพือ่ขายสนิค้าไปจนี 
ให้มากขึ้น โดยได้หารือเรื่องการลงทุนและการ 
ท่องเที่ยว ซึ่งท่ีผ่านมา 7-8 เดือนแรกของปีนี้ ม ี
นกัท่องเทีย่วจีนมาเทีย่วไทยแล้วถงึ 5 ล้านคน

คาดว่าสิน้ปี 2567 จะมีนกัท่องเทีย่วจนี เข้ามา
ประเทศไทยถงึ 8 ล้านคน ซึง่เป็นรายได้หลกัของไทย 
นอกจากนี ้ ยงัขอให้ทางจนีช่วยรบัซือ้สนิค้าเกษตร
จากไทยเพ่ิมข้ึน เพราะประชากรจนีเยอะ สามารถ
รองรบัสินค้าเกษตรจากไทยได้มาก ทางจนีเองก็ยนิดี 
อีกทั้งอยากให้ทางจีนช่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ในไทย รองรบัเทคโนโลยยีคุใหม่ๆ ด้วย และขอให้จนี 
ช่วยส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลไทยเรื่องซอฟต์ 
พาวเวอร์ เช่น ภาพยนตร์ ซึง่ล่าสดุเรือ่ง “หลานม่า” 
ทีไ่ด้สะท้อนความสมัพันธ์ระหว่างไทยและจนี

“ไทยและจีน มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 
ถ้าเรามช่ีองทางทีด่เีขายนิดใีห้ความร่วมมอื อยาก
มคีวามสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั และกบัทกุประเทศทีเ่ข้า
มา ส่วนสนิค้าคุณภาพต�า่จากจนี เราจะมมีาตรฐาน
ในการตรวจสอบสินค้า ท้ัง มอก. และ อย. ซึง่จะ
ใช้บงัคบักบัทกุประเทศไม่ใช่เฉพาะจนี ทางจนีเอง
ก็ยินดีที่จะท�าตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือดูแล
สขุภาพความปลอดภัยของประชาชนคนไทย” นาย
พิชยั กล่าว

ด้าน นายหาน จ้ือเฉียง เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาจีน ขอบคุณกระทรวงพาณิชย ์

ที่เป็นคนแรกที่กล้าหาญมาพูดให้จีน ซึ่งตนเช่ือว่า 
ไม่ควรปล่อยไว้ให้กระทบความสัมพันธ์ ได้พดูคยุเรือ่ง 
การค้าการลงทุนไทย และทางไทยขอให้ทางจีน 
น�าเข้าสินค้าไทยเพิ่มขึ้นเพื่อลดการขาดดุล ซึ่งใน
รายละเอียดการน�าเข้าสินค้าจากจีนส่วนใหญ่เป็น
สินค้าทุนที่เราเอาไปผลิตและขายต่อ เป็นสัดส่วน
หลายแสนล้าน

“อยากเหน็การลงทนุจากจนีใน EEC มากขึน้ 
ขณะนีท้างจนีเข้ามาลงทนุในไทยมากทีส่ดุแซงญีปุ่น่ 
และได้เชญิชวนให้มาลงทุนในไทย โดยเฉพาะสินค้า
ประเภท เซมิคอนดักเตอร์ และ PCB (แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์) มากขึ้น โดยทางจีนเองก็มีความ
สนใจในการลงทนุเศรษฐกิจสเีขยีวและอตุสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า ซึง่จะก่อให้เกดิการจ้างงานอกีเป็น
จ�านวนมาก” นายหาน กล่าว

เรือ่งการค้าการลงทนุระหว่างจนีกบัไทย ทางจนี 
กับไทยเราให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก พยายาม 
หาวธิแีก้ไขทีเ่หมาะสม หามาตรการมาควบคุมจดัการ  
ไม่อยากให้ไปเหมารวมความร่วมมือการค้าการ
ลงทุนในเชิงลบ ท�าลายผลประโยชน์ของทั้งสอง
ประเทศ และขอชื่นชมรัฐบาลไทยและกระทรวง
พาณิชย์ท่ีมีท่าทถูีกต้องให้ความส�าคญักบัการแก้ไข
ปัญหา ค�านงึภาพรวมการค้าการลงทนุระหว่างไทย
และจนี

นายหาน จื้อเฉียง กล่าวว่า ส�าหรับกรณีของ
แอปพลเิคชัน่ TEMU นัน้ ทางบรษิทั TEMU ได้ 
รบัทราบกฎระเบยีบและข้อเรยีกร้องต่างๆ ทาง TEMU  
ก�าลงัประสานงานกบัฝ่ายท่ีเกีย่วข้องของไทย เพ่ือ
ปฏิบติัตามข้อเรยีกร้องของฝ่ายไทย และก�าลงัจดัต้ัง
บรษัิทและลงทะเบยีนอย่างเป็นทางการทีไ่ทย ยนิด ี
ให้ความร่วมมือกบักระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอืน่ 
ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้มงวดในการตรวจสินค้า 
ที่น�าเข ้าจากต ่างประเทศบังคับใช ้กฎหมาย 
ในการควบคุมให้ถูกต้องตามมาตรฐานและกฎหมาย
ของไทย

6 วิสาหกจิชุมชน ดเีด่น ปี 2567
ต้นแบบของการบรหิารจดัการท่ีดี
นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรม 

ส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสรมิการเกษตร 
ได้ด�าเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการ
บรหิารจดัการทีด่ ี มแีนวโน้มการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
สามารถเป็นตวัอย่างหรอืต้นแบบส�าหรบัวสิาหกจิ
ชมุชนอืน่ในการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ กระตุน้และ
พฒันาประสิทธิภาพ การประกอบวสิาหกจิชมุชน
ให้เกิดความม่ันคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 
พ.ร.บ.ส่งเสริมวสิาหกจิชมุชน พ.ศ. 2548 และ 
แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2562  และเผยแพร่ 
เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัล 
สูส่าธารณะ ซึง่กรมส่งเสรมิการเกษตรได้ด�าเนนิการ 
ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ  
ปี 2567 เสรจ็เรียบร้อยแล้ว 

โดยมผีลการประกวด ดงัน้ี
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน

กลุ ่มเกษตรกรผู ้ปลูกกล ้วยหอมทองและ 

4. รางวัลชมเชย จ�านวน 3 รางวัล ได้แก่  
1. วิสาหกจิชมุชนวยัหวาน ต.ไร่ใหม่พฒันา อ.ชะอ�า  
จ.เพชรบุรี มีผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ ผ้าใยกล้วย 
ผงโรยข้าว กล้วยหอมทองตากแสงอาทติย์ และ
วาฟเฟิลกรอบกล้วยหอมทอง ผลประกอบการ 
1,741,972.19 บาท 2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
คลองน�า้เค็มทนัใจ ต.คลองน�า้เค็ม อ.แหลมสงิห์ 
จ.จันทบรุ ีมผีลติภัณฑ์เด่น ได้แก่  เมีย่งค�ากรอบ
ทเุรยีน ขนมชสีไส้มงัคดุกวน  ขนมชสีไส้ทเุรยีน
หมอนทอง ผลประกอบการ 4,179,990.60 บาท 
และ 3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง 
ต.คอนฉมิ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น มีผลติภณัฑ์เด่น  
ได ้แก ่ ข ้าวแตนแปรรูป ผลประกอบการ 
5,008,378.11 บาท

“ขอแสดงความยินดีกับวิสาหกิจชุมชน 
ทีไ่ด้รบัรางวัลทัง้ 6 แห่ง หวงัว่าความส�าเร็จของ
วิสาหกิจชุมชนเหล่านี้ จะเป็นแบบอย่างการ
บรหิารจดัการทีด่ ีซึง่มแีนวทางการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
สามารถเป็นต้นแบบให้วิสาหกิจชุมชนอื่นๆ ได้
เรียนรู้ และน�าไปประยุกต์ใช้กับวิสาหกิจชุมชน
ของตนเองต่อไป” นายรพีทศัน์ กล่าว

ไม้ผลปลอดภัย อ.บางแก้ว ต.ท่ามะเดือ่ อ.บางแก้ว  
จ.พทัลงุ ได้แก่ กล้วยหอมทอง เค้กกล้วยหอม กล้วยกวน  
ขนมพบรักไส้กล้วยกวน ขนมปั้นสิบไส้กล้วยกวน 
กล้วยอบ และกล้วยหอมอบแห้ง ผลประกอบการ 
11,661,753.31 บาท 

2. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่1 ได้แก่ วสิาหกจิ
ชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ชะอม ต�าบล
ชะอม อ�าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ีมกีจิกรรมเด่น  
ได้แก่ กจิกรรมท่องเทีย่วเชงิเกษตรอนรุกัษ์ เดนิป่า
ศึกษาธรรมชาติน�า้ตกโกรกอดีก งานเทศกาลผลไม้ 
ชะอมแฟร์ และบุฟเฟ่ต์ทุเรียน ผลประกอบการ 
1,692,732.62 บาท

3. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่2 ได้แก่ วิสาหกจิ
ชุมชนแปรรปูสาหร่ายน�า้จดืบ้านหนองบวั ต.ป่าคา 
อ.ท่าวงัผา จ.น่าน มผีลติภัณฑ์เด่น ได้แก่ สาหร่ายแผ่น 
ทรงเครือ่ง สาหร่ายไกย ีน�า้พรกิสาหร่ายไกมะแขว่น  
ห่อหมกไกกึ่ งส�าเร็จรูป ข ้าวเกรียบไกติญ ่า  
ผลประกอบการ 675,579.00 บาท

 รพทีศัน์ อุน่จติตพนัธ์ 

พช.กาฬสนิธ์ุโชว์ความส�าเรจ็ ปี 67
พลงัการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิชุมชน

เรอืนจ�าห้วยโป่ง ฝึกอาชีพผูต้้องขงั
เปิดร้าน ‘กนิเตีย๋วเหลียวแลควาย’ 

พฒันาการ จ.กาฬสินธุ ์แถลงผลงานความ
ส�าเร็จการขบัเคล่ือนงาน “เหลยีวหลงัฟังเสยีง 
เรื่องพัฒนาปี 2567 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง 
ชมุชนเข้มแขง็อย่างยัง่ยืน” ตามภารกจิส�าคญั
ทีอ่ธิบดกีรมการพฒันาชมุชนเน้นย�า้ 

นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัด
กาฬสิ นธุ ์  กล ่ า ว ว ่ า  ส� านั ก ง านพัฒนา
ชุมชน จ .กาฬสินธุ ์  มีพั นธมิ ตรซึ่ ง เป ็ น 
กลุม่ผูน้�า องค์กรเครอืข่ายในการขบัเคล่ือนงาน 
มากกว่า 26,447 คน และเครอืข่ายการพฒันา 
7 ภาคี ภารกิจที่ผ่านมาสามารถเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้ชุมชน ส่งเสริมและยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
ในชีวิตแก่ประชาชนและชุมชน สร้างความร่วมมอื  
และส่งเสริมบทบาทเครือข่ายการพัฒนาชุมชน 
เพ่ือยกระดับงานพัฒนาชุมชนให้ได้รับการ
ยอมรบัทัง้ในและนอกประเทศ และพฒันาองค์กร 
ให้ทนัสมยั มสีมรรถนะสูง และมธีรรมมาภิบาล 
บุคลากรมีอุดมการณ์ และเชี่ยวชาญในงาน
พฒันาชมุชน

ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จ.ระยอง เปิด
โครงการพัฒนาบูรณาการและต ่อยอด 
ฐานการเรยีนรูก้ารฝึกอาชพี ภายใต้ชือ่ “กนิเตีย๋ว  
เหลียวแลควาย” ซึง่มุง่เน้นการพฒันาทกัษะ
อาชพีและพฤตนิสัิยของผูต้้องขงั 

ผู้ต้องขังสามารถน�าทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้
ประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ สร้างโอกาสและ
ความสามารถในการเลีย้งดคูรอบครวั ลดโอกาส
ในการกลับมากระท�าความผิดซ�้า และสร้าง
ความเชือ่มัน่ให้กบัสงัคมในการต้อนรบัพวกเขา
กลบัสู่สงัคมอย่างมคีณุภาพ

นายพิทักษ์พงษ์ น้อยพิทักษ์ ผู้อ�านวย
การทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง ต.มาบตาพุด 
อ.เมือง จ.ระยอง กล่าวว่า ทัณฑสถานเปิด 
ห้วยโป่งสนบัสนนุนโยบาย “เรอืนจ�าท่องเทีย่ว”  
ด ้วยการใช ้ประโยชน ์จากพื้นที่บริ เวณ 
เรือนจ�าชั่วคราวและหน้าเรือนจ�าที่มีด้านหน้า
และด้านข้าง เพือ่ปรบัเป็นแหล่งท่องเทีย่ว มุง่
เน้นการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขงั โดยเฉพาะด้าน 

“ส�าหรับภารกิจที่อธิบดีกรมการพัฒนา
ชมุชนเน้นย�า้ ส�านกังานพฒันาชมุชน จ.กาฬสนิธุ์
ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนในปี 2567  
จนเกดิความส�าเรจ็อย่างเป็นรปูธรรม ประกอบด้วย 
โครงการโคก หนอง นา มศีนูย์เรยีนรูท้ีม่ศีกัยภาพ 
2,897 แห่ง เกดิรายได้ 104,292,000 บาทต่อปี, 
โครงการสร้างความมัน่คงทางอาหาร สามารถลด
รายจ่ายได้ 77,711,758 บาทต่อปี, โครงการผ้าไทย 
ใส่ให้สนกุ มกีลุม่ผู้ประกอบการผ้าไทย 1,720 กลุ่ม  
มยีอดจ�าหน่ายผ้าไทย 211,005,200 บาท”

ด้านโครงการศูนย์อ�านวยการขจัดความ
ยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ยืน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือน  
เป้าหมาย TPMAP จ�านวน 9,003 ครวัเรือน สร้าง 
อาชพีใหม่ 2,266 ครวัเรอืน,  ผลติภณัฑ์โอทอป  
มผีูป้ระกอบการลงทะเบยีน 2,912 กลุม่ ม ี5,277 
ผลติภัณฑ์ มยีอดจ�าหน่าย 6,957,160,133 บาท 
และยอดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปที่โดดเด่น  
(ผ้าไหมแพรวา) มากถงึ  2,782,864,053 บาท 

น อ ก จ า ก น้ี  ยั ง มี ก า ร ขั บ เ ค ล่ื อ น
โ ค ร ง ก า ร ก อ ง ทุ น พั ฒ น า บ ท บ า ท ส ต รี , 
Click ชุมชน, จปฐ, กองทุนชุมชน และองค์กร
คณุธรรม รวมท้ังยงัได้รับรางวลัเชดิชเูกียรตผิูน้�า
ชมุชน กลุม่ องค์กรชมุชน เครอืข่ายองค์กรชมุชน 
ชมุชนหมูบ้่าน/ต�าบล และบคุลากรกรมพฒันา 
ชมุชนทีม่ผีลงานดเีด่นประจ�าปี 2567 ซึง่แสดงให้เหน็ถงึ 
ความร่วมมอืในการขบัเคล่ือนงานพัฒนาชมุชน
ของจงัหวดักาฬสนิธุด้์วย

การท�าอาหาร ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจาก บรษิทั 
พทีีท ีโกลบอลเคมคีอล จ�ากดั (มหาชน) หรอื GC  
ทีช่่วยเพิม่โอกาสในการประกอบอาชพีให้ผูต้้องขัง  
และส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิในท้องถิน่

GC ได ้ ริ เริ่ มและเข ้ าร ่ วมสนับสนุน
ทณัฑสถานเปิดห้วยโป่ง ตัง้แต่ปี 2564 ภายใต้
โครงการ “Functional Green House Film” 
เพือ่สนบัสนนุการเรยีนรูด้้านการเกษตรส�าหรบั 
ผูต้้องขงั โดยใช้นวัตกรรมพลาสตกิของ GC สร้าง
หลังคาโรงเรือนส�าหรับปลูกเมลอนและผลไม้
ในแนวดิ่ง ผลการทดลองพบว่าผลผลิตเจริญ
เตบิโตได้อย่างรวดเรว็และมคีณุภาพด ี ปัจจบุนั 
โครงการได้ขยายผลสร้างโรงเรอืนในโคกหนองนา 
โมเดลภายในทณัฑสถาน รวม 3 โรงเรอืน 

นอกจากนี ้ในปี 2566 GC ได้ร่วมดดัแปลง
และประดิษฐ์รถปั๊มน�้าพลังงานแสงอาทิตย์
เคลือ่นที ่ โดยอ้างองิแบบจากรถป๊ัมน�า้พลงังาน
แสงอาทติย์ของส�านกังานพลงังานจงัหวดัระยอง 
ผสานกบัทกัษะของพนกังาน GC เพือ่ลดค่าใช้จ่าย 
ไฟฟ้าในการใช้เครื่องปั๊มน�้าส�าหรับรดพืชผัก 
ในทณัฑสถาน อกีด้วย

ส�าหรับท่านที่เข้ามาท่องเที่ยวเย่ียมชม
ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง นอกจากจะแวะให้
อาหารสตัว์แล้ว ยังสามารถแวะมาทานก๋วยเตีย๋ว
รสเด็ด น�า้ซปุร้อนๆ ในบรรยากาศดีๆ  ท่ามกลาง
ธรรมชาตไิด้ ทีร้่าน “กนิเตีย๋ว เหลียวแลควาย” 
ซึง่เปิดให้บริการตัง้แต่วนัที ่5 ต.ค. 2567

โดย มนวภิา จภูบิาล
  กรรมการบรษัิท วอีาร์ทวนิส์ จ�ากดั

เดก็ๆ เป็นความสุข เป็นความหวงั เป็น
ก�าลงัใจ เป็นสิง่ทีร่กัทีสุ่ด เป็นทกุอย่างของ
พ่อแม่ และครอบครวั 

จากอบัุตเิหตไุฟไหม้รถบัสโดยสารนกัเรียน
กลางกรุง มีครูและนักเรียนเสียชีวิตจ�านวน 
มาก ท�าให ้ต ้องกลับมาทบทวนซ�้าแล ้ว 
ซ�้าเล่าว่า ความปลอดภัยในชีวิตของคนไทย 
มีคณุภาพแค่ไหน มสีิง่ใดทีภ่าครฐัและเอกชน
จะช่วยกันป้องกัน และสร้างมาตรฐานให้
สูงไว้ เพื่อลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด 
ท้ังเรื่องกฎหมาย การควบคุมให้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย การสื่อสารอบรมให้ความรู้ ทักษะ
การป้องกนัตวัเอง จรรยาบรรณและมาตรฐาน
ของผูป้ระกอบการ การใส่ใจกบัมาตรการและ
มาตรฐาน การคดัเลอืกยานพาหนะของโรงเรยีน 
รวมทั้งการจัดโปรแกรมทัศนศึกษาต่างๆ ให ้

Good Health and Well-Being

เหมาะสมกับวยัของเดก็ และมงีบประมาณเพยีงพอ 
ท่ีจะสามารถบรหิารจดัการ ให้สามารถดแูลเดก็
ได้ท่ัวถงึ และปลอดภยัตลอดการเดินทาง  

ไม่เฉพาะเด็กเท่านั้น เรื่องของสวัสดิภาพ
ความปลอดภัย ได้รบัการยอมรับว่า เป็นหนึง่ใน
จดุอ่อนของโลก จงึถกูบรรจไุว้ในเป้าหมายการ
พฒันาอย่างยัง่ยนื 17 เป้าหมาย ขององค์การ
สหประชาชาต ิ(Sustainable Development 
Goals: SDGs 17) เพ่ือให้แน่ใจว่าโลกจะดขีึน้
ภายในปี 2573 

SDG ข้อ 3 ได้แก่ “การสร้างหลักประกนั
ว่าคนมชีวีติทีม่สีขุภาพดแีละส่งเสรมิสวสัดภิาพ
ส�าหรบัทกุคนในทกุวยั (Ensure healthy lives 
and promote well-being for all at all 
ages)” ข้อย่อย 3.6 คอื “ลดจ�านวนการตาย
และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลง 
ครึง่หนึง่ ภายในปี 2563”

ปัจจบัุน ปี พ.ศ. 2567 ยงัมอีบุติัเหตทุัว่โลก
มากมาย การไปถงึเป้าหมายในปี พ.ศ. 2573 
ยังริบหรี่ แต่ในส่วนของประเทศไทย หวังว่า 
จะมกีารจดัการอย่างจริงจงัเสยีท ีกรณสีะเทอืนใจ 
คนทั้งประเทศที่เห็นกันจะๆ ครั้งนี้ จะโทษ 
คนอืน่ไม่ได้เลย นอกจากรถโดยสารไร้คุณภาพ 
ไร้ความปลอดภัย ทีม่าจากหลายสาเหตุทีอ่ยูใ่น
ระหว่างการสอบสวน

ในเวบ็ไซต์ของกรมการขนส่งทางบก มีรายชือ่ 
บริษัทรถโดยสารที่แนะน�าว ่ามีมาตรฐาน  
เป็นรายชือ่ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตประกอบการขนส่ง
รถโดยสารไม่ประจ�าทาง ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานคณุภาพรถโดยสารสาธารณะ Q Bus  
จ�านวน 13 บรษิทั และรายชือ่ผูไ้ด้รบัใบอนญุาต

เดก็ยังมคีวามเสีย่ง ในการขึน้และลงรถ รวมถงึ 
การเข้าไปในบริเวณใกล้รถ ดงันัน้ คนขับ ผูป้กครอง 
และตัวนักเรียนเอง ต้องมีความเข้าใจเรื่อง 
ความปลอดภยัของรถโรงเรียนด้วย

นอกจากเรื่องสัญญาณ กฎจราจร และ 
ข้อบงัคับต่างๆ แล้ว รถบสัท่ีเป็นรถโรงเรยีน เป็น 
ยานพาหนะท่ีมีการควบคุมความปลอดภัย 
มากทีสุ่ดบนท้องถนน รวมถงึการถกูออกแบบมา 
ให้ปลอดภัยกว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ในการ
ป้องกันการชนและการบาดเจบ็   

รถโรงเรียนได้รบัการออกแบบให้มองเหน็ได้
ชัดเจน และมคุีณสมบตัด้ิานความปลอดภยั เช่น 
ไฟแดงกะพริบ กระจกมองข้าม (cross-view 
mirrors) และ stop-arm นอกจากนี ้ยงัมทีีน่ัง่
ป้องกนัการบดขยีม้าตรฐานสงู และมคีณุสมบตัิ
ป้องกันการพลกิคว�า่ 

รถโรงเรียนขนาดใหญ่มีน�้าหนักมากกว่า 
และกระจายแรงกระแทกแตกต่างจากรถยนต์
นั่งส่วนบุคคลและรถบรรทุกขนาดเล็ก ความ
แตกต่างเหล่านี้ ช่วยให้ผู้โดยสารรถบัสได้รับ
แรงกระแทกน้อยกว่ารถยนต์นัง่ส่วนบคุคล เมือ่
เกดิอุบตัเิหตุ 

เข็มขัดนิรภัยมีบทบาทส�าคัญในการท�าให ้
ผูโ้ดยสารในยานพาหนะปลอดภัย และถึงแม้ว่า 
เดก็จะไม่ได้คาดเขม็ขดันริภยั แต่รถบสัขนาดใหญ่ 
ยงัมกีารออกแบบภายใน เรียกว่า compartmentalization  
ที่ ป กป ้ อ ง เ ด็ ก ด ้ ว ย เ บ า ะนั่ ง ที่ แข็ ง แร ง   
ระยะห่างที่นั่งไม่มาก และมีพนักพิงที่ปกป้อง
แรงกระแทก

ลกูหลานคนไทยกต้็องได้รบัความปกป้อง
สงูสดุเช่นกนั

ประกอบการขนส่งรถโดยสารไม่ประจ�าทางทีม่ี
รถบัสโดยสาร จ�านวน 478 บรษิทั   

บรษิทั ชนิบุตร เอ็นจเินยีริง่ (ประเทศไทย) 
จ�ากดั บรษิทัทีเ่ป็นเจ้าของรถบสัทศันศกึษาของ
เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม  
จังหวัดอุทัยธานี ที่ประสบอุบัติเหตุไฟไหม้  
ไม่ได้อยูใ่นลสิต์รายชือ่น้ี

ส� านั กงานบริหารความปลอดภัย
การจราจรบนทางหลวงแห่งชาติของ
สหรัฐอเมรกิา (National Highway Traffic 
Safety Administration: NHTSA) มีหน้าที่ 
รับผิดชอบในการก�าหนดมาตรฐานความ
ปลอดภยัของยานยนต์ของรฐับาลกลาง  เพือ่
ลดจ�านวนผูเ้สยีชวิีตและการบาดเจบ็ทีเ่กดิจาก
ยานยนต์ NHTSA กล่าวถึงรถโดยสารของ
เดก็ๆ ว่า ในแต่ละวนัเด็กหลายล้านคนนัง่รถ
โรงเรียน รถโรงเรียนเป็นหนึ่งในยานพาหนะ 
ทีป่ลอดภยัทีสุ่ดบนท้องถนน  การเสยีชวีติจากการ 
จราจรทัง้หมด ทีเ่กีย่วข้องกับเด็กในยานพาหนะ
ขนส่งของโรงเรียน มน้ีอยกว่า 1%  อย่างไรก็ตาม  

“เรื่องของสวัสดิภาพความปลอดภัย ได้รับการยอมรับว่า  
เป็นหนึ่งในจุดอ่อนของโลก จึงถูกบรรจุไว้ในเป้าหมายการ 
พัฒนาอย่างยัง่ยนื 17 เป้าหมาย ขององค์การสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals: SDGs 17) เพือ่ให้แน่ใจว่า 
โลกจะดขีึน้ภายในปี 2573”
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DAD ชูงานพฒันาศูนย์ราชการฯ
5 รางวัล PRIX D’EXCELLENCE

บ.ไทยโกลเด้นเฮ็มพ์ จบัมือ สจล.
พฒันาเส้นใยกญัชงด้วย “กราฟีน”

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท 
กรรมการผูจ้ดัการ มอบหมาย ดร.ธธีชั สขุสะอาด  
รองกรรมการผู ้จัดการ บริษัท ธนารักษ ์ 
พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด หรือ DAD เข้ารับ  
5 รางวลัในเวทกีารประกวด FIABCI-THAI Prix 
D’Excellence Awards 2024 จาก นายกองตร ี
พิศิษฎ์ พิพัฒน์วิไลกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ว ่าการกระทรวงพาณิชย ์ จัดโดยสมาคม 
การค้าอสงัหารมิทรพัย์สากล ณ โรงแรม อมารี 
กรงุเทพมหานคร

ดร. ธธีชั สขุสะอาด รองกรรมการผูจั้ดการ 
DAD กล่าวว่า DAD ส่งผลงานเข้าประกวด  
2 โครงการ ได้รบัการคดัเลอืกจากคณะกรรมการ
ตดัสนิ ให้ได้รบั 5 รางวลั จาก โครงการพฒันา
พื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
โซน C ใน 2 รางวลั คอื 1. รางวลัประเภทอาคาร
ส�านกังานดเีด่น 2. รางวลัประเภทโครงการพฒันา
ทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development) และ  
ผลงานช้ินที ่2 ทีเ่สนอเข้าประกวด คือ โครงการ
เชือ่มต่อพืน้ทีภ่ายในโครงการศนูย์ราชการฯ ตาม
แนวทางในการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื 
สูเ่มอืงคาร์บอนต�า่ รวม 3 รางวลั ได้แก่ 1. รางวลั
ประเภทโครงการเมอืงใหม่ เมอืงชีน้�า (Master 
Plan) 2. รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ด้าน
การรักษาส่ิงแวดล้อม (Environmental Design) 
และ 3. รางวลัประเภทโครงการพัฒนาทีย่ัง่ยนื 
(Sustainable Development)

DAD ให้ความส�าคญักับการออกแบบอาคาร 
ทีต้่องค�านงึถงึสิง่แวดล้อม การใช้งาน และการใช้
พลงังาน เนือ่งจากเป้าหมาย DAD ต้องการพฒันา
ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ ให้เป็นมากกว่า
สถานที่ท�างาน แต่เป็นเมืองสีเขียวที่สามารถ 
ยกระดบัคณุภาพชวีติให้กบัข้าราชการ เจ้าหน้าที่

บริษัท ไทยโกลเด้นเฮ็มพ์ จ�ากัด MOU 
กับ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั (สจล.) 
เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมพัฒนาเส้นใยกัญชง 
เพือ่เพ่ิมมลูค่าเส้นใยโดยสารสกดักราฟิน

เมือ่เรว็ๆ นี ้บรษิทัไทยโกลเด้นเฮ็มพ์ จ�ากัด 
โดย นางอรพนิทร์ พญาพทิกัษ์สกุล ประธาน
กรรมการบริหาร มอบหมาย นายธนารัตน์ 
จิตต์พายัพ กรรมการผู้จัดการ นายเชิงชาย 
ภูววีรานนท์ ที่ปรึกษา และผู้บริหารโครงการ 
ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี ชุติไพจิตร คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เชรษฐา 
รัตนพันธ์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาฟิสิกส  ์
คณะวทิยาศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงนามความร่วมมือ
ระหว่างกัน เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้เกิดความ
ก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเกีย่วกบั 
สารสกัดจากพืชกัญชงและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่ง
ทางทมีวจิยัจะพฒันาเส้นใยกญัชง ให้มคีณุภาพ
ที่ดีขึ้น ด้วยสารสกัดกราฟีน โดยความร่วมมือ
ในคร้ังนี ้ เป็นการสนบัสนนุให้เกิดการวจัิย เพ่ือ
การพัฒนาบุคลากร พร้อมไปกับการยกระดับ
บคุลากรของทัง้สองฝ่าย และพฒันาให้เกดิงาน
อนัมทีรัพย์สนิทางปัญญาขึน้ใหม่ 

การผลติกราฟีนจาก (Hemp) เป็นกระบวนการ 
ที่เพ่ิงถูกพัฒนาข้ึนมาเม่ือไม่นานมานี้ และเป็น
ทางเลือกที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม “กราฟีน” 
เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของความ 
แข็งแรง คงทน มีน�้าหนักเบา และสามารถน�า
ไฟฟ้าได้ โดยเส้นใยจากกัญชง สามารถน�าไปใช้

ผู ้ปฏิบัติงาน ตลอดจนชุมชนและประชาชน
ให้ได้ใช้ประโยชน์ ตอกย�้า “ผู้น�าการพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ให้กบัภาครฐั” เพราะ DAD ยงั
ใช้ความเชี่ยวชาญที่มีรับพัฒนาโครงการอาคาร 
ส�านกังาน และโครงการทีพั่กอาศยั ให้กบัหน่วยงาน 
ภาครฐัอกีด้วย

ทั้งนี้ PRIX D’EXCELLENCE เป็นรางวัล 
ทรงเกยีรตขิองการประกวดโครงการอสงัหารมิทรพัย์ 
สากล จดัโดย FIABCI ซึง่ย่อมาจากภาษาฝร่ังเศส
แปลว่า “The International Real Estate  
Federation”. FIABCI จดัต้ังขึน้ในปี ค.ศ. 1940 
ณ กรงุปารสี ปัจจบัุนมอีาย ุ83 ปี มสีมาชกิซึง่เป็น 
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ กว่า 90 แห่ง จาก  
80 ประเทศทั่วโลก ซึ่งแต่ละประเทศจะน�า
โครงการส่งเข้าประกวด คณะกรรมการตดัสนิของ  
FIABCI มาจากหลายประเทศ ดังนั้นโครงการ 
ที่ได้รับรางวัลจึงนับเป็นโครงการที่ได้รับการ 
ยอมรบัจรงิๆ ในระดบัสากล 

ความส�าคัญของ FIABCI คือเป็นแหล่ง
เชื่อมโยงนักอสังหาริมทรัพย์สากล ที่มีความ
สนใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร และ
ท�าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ นัก
อสังหาริมทรัพย์ของ FIABCI ประกอบด้วย
นักพัฒนาที่ดิน นายหน้า นักบริหารทรัพย์สิน 
ผู ้ประเมินค่าทรัพย์สิน นักลงทุน ที่ปรึกษา
อสงัหารมิทรพัย์ สถาปนกิ วศิวกร นกัผงัเมอืง 
นักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยสมาชิกยังเป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ท้ังภาครฐับาล นัก
พัฒนาที่ดินและที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ ใน
ด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย 
ศูนย์การค้า อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการพักผ่อน อสังหาริมทรัพย์ชนบทและ
เกษตรกรรม

ในภาคอตุสาหกรรมยานยนต์ เฟอร์นเิจอร์ เสือ้ผ้า
เคร่ืองนุง่ห่ม สินค้าแฟชัน่ รวมถงึของใช้ในชวีติ
ประจ�าวนั ทดแทนการใช้วัสดจุากพลาสตกิ ซึง่
ก่อให้เกดิมลภาวะต่อส่ิงเเวดล้อม

ปัจจุบัน “ไทยโกลเด้นเฮ็มพ์” ได ้ขึ้น 
ทะเบยีนสายพนัธ์กัญชงโดยถกูต้องตามกฏหมาย 
มกีารพัฒนาสายพันธ์มาท�าเป็นเส้นใยสทีอง ซึง่
เส้นใยกัญชงที่ได้นั้น มีความแข็งแรงโดดเด่น 
มากข้ึนด้วยกราฟิน ซึง่เป็นนวตักรรมใหม่ อกีทัง้ 
เป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม โดยบริษทัฯ มเีป้าหมายทีจ่ะ 
สนบัสนนุให้เกดิการสร้างรายได้ ให้กบัเกษตรกร
ผูป้ลกูกญัชงอกีทางหนึง่ เพือ่ยกระดบัรายได้และ
คณุภาพชวีติของเกษตรกรให้สงูขึน้ ควบคูไ่ปกบั 
การรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม ตาม 
เป้าหมายทีร่ฐับาลก�าหนดไว้ ตามนโยบายความ
เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality)

“เราหวงัว่า การลงนามในครัง้นี ้จะสามารถ
ร่วมมอืและส่งเสริม สนบัสนนุงานวจิยัโครงการ 
ให้เกดิการต่อยอด จนสามารถน�าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรปูธรรม ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ ทัง้ภาครฐั
และเอกชน รวมถึงมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
งานวจิยัและพฒันาประเทศต่อไป เพือ่เพิม่รายได้ 
อีกช่องทางหนึ่งให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกัญชง  
นอกเหนอืจากการขายวตัถดุบิกัญชง อีกทัง้ยังเป็น 
การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ ์
ส่ิงแวดล้อม ในการดูดซบัก๊าซเรือนกระจกจากภาค 
การเกษตร และยกระดับการแก้ไขปัญหาทาง 
ภมูอิากาศอย่างเป็นรปูธรรม เพือ่บรรลเุป้าหมาย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้กับ
ประเทศไทยต่อไป

นายกฯ เผยผลส�าเรจ็จากการประชุม ACD 
หลายประเทศสนใจเข้าร่วมลงทุนในไทย

นายกรัฐมนตรี พอใจภาพรวมความส�าเร็จ 
จากการเข้าร่วมประชุมสุดยอดกรอบความ 
ร่วมมอืเอเชยี ครัง้ท่ี 3 (3rd Asia Cooperation  
Dialogue Summit) ระหว่างวนัที ่2-3 ตลุาคม 2567  
ณ โรงแรม Ritz-Carlton Doha กรงุโดฮา รฐักาตาร์  
โดยระบุว่า มีผู ้น�าหลายชาติใน ACD สนใจ 
ร่วมมอืด้านอาหาร เทคโนโลยี การท่องเท่ียวเชงิ
สขุภาพ ขณะท่ีกระทรวงพาณชิย์ ขานรบันโยบาย
ด้วยการสานต่อความร่วมมือด้านการสร้าง 
คลังอาหารกบักลุม่ประเทศตะวันออกกลาง เพือ่รบัมอื 
กบัความมัน่คงทางอาหาร (Food Security)

นางสาวแพทองธาร ชนิวตัร นายกรฐัมนตรี 
ให้สัมภาษณ์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง
ประเทศไทย ถึงผลส�าเร็จการเข้าร่วมการประชุม
ระดับผู้น�ากรอบความร่วมมือเอเชียครั้งที่ 3 (3rd 
ACD Summit ) ระหว่างการประชุม หลายประเทศ
ได้กล่าวยกย่องไทยในฐานะผู้ริเริ่มและเป็นเวที
ส�าหรบัความร่วมมอื ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั โดย
หลายประเทศ ยังสนใจและต่ืนตวัทีจ่ะเข้ามาลงทนุ
ในประเทศไทย และสอบถามโอกาสความร่วมมือกบั
ไทย โดยเฉพาะด้านเทคโนโลย ีการศกึษา ซึง่หลาย
ประเทศตดิตามและชืน่ชมที ่ Google ได้ตดัสนิใจ
เข้ามาลงทุนมลูค่ากว่า 3.5 หม่ืนล้านบาท เก่ียวกับ 
Cloud และเทคโนโลยี รวมทัง้ด้านศกึษา อาหาร 
ด้านการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่ไทยมี 
ชือ่เสยีงและได้รับการยอมรบั

นายกรัฐมนตรี ได้ย�้าจุดยืนของไทยในการ 
ส่งเสริมสนัตภิาพและความมัง่ค่ังร่วมกนั ไทยอยากเห็น 
และผลกัดันให้เกดิสนัตภิาพ โดยให้ความส�าคญักับ
การปกป้องชวิีตบรสิทุธิ ์และกฎบตัรสหประชาชาติ 
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการหารือกับเจ้าผู้ครองรัฐ

เศรษฐกิจ เทคโนโลยีด้านอาหาร ซึ่งจากนี้ก็จะให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องสานต่อ เพือ่การแสวงหาโอกาส
และสร้างรายได้ให้กบัประเทศชาติต่อไป

ด้าน นายพิชยั นรพิทะพันธ์ุ รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุม ACD 
summit ครัง้นี ้นางสาวแพทองธาร ชินวตัร นายก
รฐัมนตร ีได้แสดงบทบาทผูน้�าของประเทศไทยอย่าง
ยอดเยี่ยม และเป็นที่ชื่นชมของผู้น�าต่างประเทศ

และผู้น�าประเทศ ทัง้ประธานาธบิดแีห่งสาธารณรัฐ
อสิลามอิหร่าน นายมัสอดู เปเซซกยีาน (Masoud 
Pezeshkian) เน้นการหารอืเศรษฐกจิ เทคโนโลยี 
ในส่วนของการเข้าเฝ้าฯ และหารือกับเจ้าผู้ครอง
รฐักาตาร์ เชค ตะมีน บนิ ฮะมัด อาล ษานี (His 
Highness Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani) 
ทรงได้แสดงความสนใจถึงความมั่นคงด้านอาหาร 
โดยไทยได้เสนอรปูแบบการสัง่ซือ้อาหารไทย โดย

ระหว่างกนั รวมทัง้แสดงความพร้อมของไทยในการ
ผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพ่ือเป็นคลังอาหารให้แก ่
ทัง้สองประเทศเพ่ือเสริมความมัน่คงทางอาหาร

นอกจากนี ้นายพิชยั ได้หารอืกบั ดร.ธาน ีบนิ 
อาเหมด็ อลัเซ ยดู ี(Dr.Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi)  
รัฐมนตรีแห่งรัฐประจ�ากระทรวงเศรษฐกิจสหรัฐ
อาหรบัเอมเิรตส์ โดยกล่าวว่า สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์
เป็นคู่ค้าส�าคัญอนัดบั 1 ของไทยในตะวันออกกลาง 
และไทยได้แสดงความพร้อมและศักยภาพท่ีจะเป็น
แหล่งความม่ันคงทางอาหารให้กับสหรัฐอาหรับ 
เอมเิรตส์ จงึได้เชญิชวนมาลงทนุในอตุสาหกรรมการผลิต 
อาหารและสนิค้าเกษตรของไทย นอกจากนี ้ทัง้สองฝ่าย 
ยังแสดงเจตนารมน์ที่จะสรุปผลการเจรจาความ
ตกลงการค้าเสรไีทย-ยเูออ ีในโอกาสแรก

รวมทั้งยังได้หารือกับ ดร.ซาอิด โมฮัมเหม็ด 
(Dr.Said Mohammed Al-Saqri) รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงเศรษฐกจิโอมาน เพือ่พดูคยุหารอืแนวทาง
การขยายการค้าระหว่างกัน ทางฝ่ายโอมานได้ช่ืนชม
พัฒนาการด้านเศรษฐกจิดิจทิลัและการน�า AI มาใช้ 
ในภาคธรุกจิของไทย และเห็นว่าสองฝ่ายควรร่วมมอืกนั 
เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า 
ให้แน่นแฟ้นยิง่ขึน้ โดยฝ่ายโอมานแสดงความสนใจต่อ 
บทบาทการเป็นคลงัอาหารให้แก่โอมาน พร้อมทัง้
เชญิชวนโอมานเข้ามาลงทนุในไทยเพิม่ขึน้ นอกจากนี้  
ฝ่ายโอมานแสดงความประสงค์ที่จะจัดท�าความ
ตกลงคุ้มครองการลงทุนระหว่างกันเพ่ือเพ่ิมความ
มัน่ใจในการลงทุนอกีด้วย 

“กระทรวงพาณชิย์ ได้ด�าเนนิการตามข้อส่ังการ 
ของท่านนายกฯ ซ่ึงได ้ เชิญชวน และแสดง 
ความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นคลงัอาหาร
ให้กับประเทศตะวันออกกลาง โดยในการหารือ
ทวิภาคีวงต่างๆ ระหว่างผมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
ของประเทศต่างๆ กไ็ด้เน้นย�า้ถงึศกัยภาพของไทย 
ในการผลิตอาหารและการมีสนิค้าฮาลาลคุณภาพสูง  
โดยประเทศต่างๆ มีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุน
ในไทย และใช้ไทยเป็นคลังอาหารเพื่อจัดหาและ
ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังประเทศ 
ในตะวนัออกกลาง เพ่ือเสรมิความมัน่คงทางอาหาร” 
นายพิชัย กล่าว

ไทยจะเกบ็และพร้อมส่งอาหารให้เมือ่ต้องการ ซึง่ 
ได้รบัความสนใจจากหลายประเทศ ซึง่หลงัจากนีจ้ะให้ 
กระทรวงพาณชิย์ ตดิตามต่อไป

ในส่วนการหารอืกบั นายเอมอมาล ีเราะห์มาน  
(Mr.Emomali Rahmon) ประธานาธิบด ี
ทาจิกิสถาน กล่าวว่า เคยมาท่องเที่ยวพักผ่อนที่
จังหวัดภูเก็ต ชื่นชอบอาหารทะเลของไทย อยาก
ช่วยประชาสมัพนัธ์อาหารทะเลไทยด้วย และการ 
เข้าเฝ้ามกุฎราชกุมารและรองเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต  
“เชค เศาะบาฮ์ อลัคอลดิ อลัฮะมัด อลัมบุารอ็ก  
อศัเศาะบาฮ์” (Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad  
Al-Mubarak Al-Sabah) ทรงแสดงความยนิดทีีไ่ทย 
เป็นเจ้าภาพในการประชุม ACD ในปีหน้า โอกาสนี้ 
นายกรฐัมนตรยีงัเชญิชวนให้เข้ามาลงทนุในโครงการ
แลนด์บรดิจ์ ด้วย 

นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเข้าร่วมประชุม 
ACD หลงัจากทีไ่ด้พบปะผูน้�าประเทศต่างๆ ได้สมัผสั
ถึงพลังงานแห่งความร่วมมือและความช่วยเหลือ  
ยกระดับความสมัพนัธ์แต่ละประเทศให้ใกล้ชดิ ได้คยุ 
หารือ และยอมรบัท่าทกีารต่างประเทศของไทย ท่ี
ยดึมัน่ต่อการส่งเสรมิสนัติภาพโลกและรกัษาความ
เป็นกลาง ซึง่ทกุประเทศให้ความสนใจและให้เวลา
ในการพูดคุยกับไทย รวมทั้งเร่งรัดความร่วมมือ

จ�านวนมาก ทัง้นี ้ นายกรฐัมนตรไีด้แสดงวสัิยทศัน์ 
โดยเสนอว่าในภาวะที่ความไม่สงบและมีความ
ผันผวนในบริเวณกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง 
ที่อาจจะทวีความรุนแรงขึ้นได้ จึงได้เสนอแนวคิด
ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) โดย
ประเทศไทยจะเสนอเป็นประเทศที่จะผลิตอาหาร
เพือ่จ�าหน่าย อกีทัง้ เกบ็รกัษาพร้อมส่งมอบให้กบั
กลุม่ประเทศในตะวนัออกกลางทนัทภีายใน 24 ชม. 
หากเกิดปัญหาขาดแคลนอาหารในกลุ่มประเทศ
ดังกล่าว ซ่ึงสามารถท�าให้ม่ันใจได้ว่าประชาชน 
ในกลุม่ประเทศในตะวนัออกกลางจะไม่ขาดแคลน
อาหาร โดยประเทศไทยจะสามารถขายสินค้าเกษตร 
และอาหารส�าเร็จรูปพร้อมทาน และเก็บรักษา 
ในประเทศไทยพร้อมส่งมอบทันทีให้กับประเทศ 
ในตะวนัออกกลาง

ทัง้นี ้ นายกรฐัมนตรไีด้มอบหมายให้กระทรวง
พาณิชย์  สานต่อความร่วมมือด้านการสร้าง 
คลงัอาหารกบักลุม่ประเทศตะวนัออกกลางเพือ่รบัมอื 
กบัความมัน่คงทางอาหาร (Food Security) ต่อไป
ให้ส�าเร็ จ โดยตนได้มโีอกาสหารอืกบัรฐัมนตรด้ีาน
เศรษฐกจิจ ากสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ และประเทศ
โอมาน เพ่ือกระชบัความสมัพันธ์ทางเศรษฐกจิและ
ส่งเสริมโ อกาสความร่วมมือการค้าและการลงทุน

แพทองธาร ชนิวัตร

ททท.นครพน ม เปิดเทศกาลท่องเที่ยว 
ออกพรรษากลุม่จงัหวดัสนกุ ‘1 ปี ม ี1 ครัง้ ความเชือ่  
ความศรัทธา สู ่ประเพณสีสีนกุ’ พร้อมเชญิชวน
เที่ยวงาน ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด
จงัหวัดนครพนม วนัท่ี 8–18 ตุลาคม 67

นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนค รพนม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดนค รพนม เป็นประธานในกิจกรรม TAT 
Nakhonphanom Open House #9 เพือ่เป็นการ
ขบัเคลือ่ นการท่องเท่ียวของจงัหวัดในช่วงเทศกาล
ท่องเทีย่ วออกพรรษา ประจ�าปี 2567 และแถลง
แนวทางการ ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว การด�าเนนิงาน
ด้านการตล าดและการประชาสัมพันธ์ด้านการ 
ท่องเที่ย ว ประจ�าปี 2568 โดยการท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย (ททท.) ส�านกังานนครพนม ได้สร้าง 
การรบัรูก้ารจัดกิจกรรมในพืน้ทีร่บัผดิชอบ พร้อมทัง้
เชญิชวนนกัท่องเทีย่วร่วมออกเดนิทางมาสมัผสังาน
บญุใหญ่ประจ�าปี งานประเพณอีอกพรรษา ในพืน้ท่ี

กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มกุดาหาร) 
การจดังาน ในครัง้นี ้ ททท.ส�านกังานนครพนม 

ได้เปิดส�า นกังาน ททท. ตกึเหลอืงสไตล์โคโลเนยีล 
ติดริมแม่น�้าโขง ประดับประดาอาคารส�านักงาน
ด้วยแสงระยบิระยบั จากดวงไฟและเรอืไฟโบราณ
จ�าลองอย่างสวยงาม ให้เป็นอกี 1 แหล่งท่องเทีย่ว
ของจังหวัดนครพนม ในช่วงเทศกาลออกพรรษา 
โดยนกัท่องเทีย่วสามารถมาถ่ายรปูได้ ระหว่างวนัที่  
4–20 ตลุาคม 2567 ทัง้ยงัได้มาสมัผสักับอากาศท่ี
เย็นสบายในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่เมืองน่าเที่ยว
ทัง้ 3 จังหวัด 

“เราจัดงานเพือ่กระตุน้ให้เกดิการเดนิทางท่องเทีย่ว 
เข้าสู่พื้นที่ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล 
ออกพรรษา ในพืน้ที ่3 จงัหวดั เช่น งานประเพณแีห่
ปราสาทผึง้ ชงิถ้วยพระราชทานฯ และแข่งขนัเรอืยาว  
จงัหวดัสกลนคร งานกฐินน�า้บชูาพญานาค ครัง้ที ่17  
จังหวัดมุกดาหาร และงานประเพณีไหลเรือไฟ 

และงานกาชาดจังหวดันครพนม” 
ด้าน นางสาวเสาวนีย์ คนกล้า ผูอ้�านวยการ

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ส�านกังานนครพนม 
เปิดเผยว่า งานประเพณไีหลเรอืไฟและงานกาชาด
จังหวัดนครพนม ประจ�าปี 2567 ก�าหนดจัดขึ้น
ระหว่างวนัที ่8-18 ตลุาคม 2567 ณ บรเิวณรมิฝ่ัง
แม่น�า้โขงเทศบาลเมอืงนครพนม อ.เมอืง จ.นครพนม 
ชม Highlight การประกวดเรือไฟ 12 ล�า จาก  
12 อ�าเภอ จงัหวดันครพนม ในวันที ่17 ตลุาคม 2567  
ตืน่ตาตืน่ใจไปกับแสงไฟนบัพนันบัหมืน่ดวงสว่างไสว 
งดงามตามล�าแม่น�า้โขง พเิศษสุด “แสงแห่งศรทัธา
สูเ่วทโีลก” 

ในป ีนี้  ททท.  ได ้ เชิญ ส่ือต ่ างประเทศ  
(Influencers-Nas Daily) เดนิทางมาร่วมท�าข่าว
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือยกระดับให้เป็นงานประเพณี
ระดบัสากล ให้ก้าวไกลสูส่ายตาชาวโลก ด้วยการ 
น�าเสนอ “8 เรอืไฟพระธาตปุระจ�าวนัเกิด” ผสมผสาน 
นวตักรรมแสง ส ีเสยีง และความร่วมสมยั ออกแบบ
และตกแต่งเรอืไฟฟ้า ภายใต้แนวคิด “เรอืไฟพระธาตุ
ประจ�าวันเกิด” ได้รับการออกแบบอย่างประณีต
และมคีวามหมายแฝงถงึความเป็นมงคล ตัง้แต่ชือ่
ของเรือไฟไล่มาจาก “รุง่สรุยัิน” ทีส่ื่อถงึความเจรญิ
รุง่เรอืง ไปจนถงึ “มิง่เมอืงนคร” ท่ีเป็นตวัแทนของ
ความรุ่งเรืองของจังหวัดนครพนม โดยจะไหลโชว์
ตลอดการจดังานทัง้ 11 วนั

ไหลเรอืไฟ-งานกาชาด นครพนม
8-18 ต.ค. 67 รมิฝ่ังแม่น�า้โขง

ขอส่งก�าลงัใจให้ผูป้ระสบภยัสามารถผ่านพ้นช่วง
เวลายากล�าบากน้ีในเรว็วัน 

ก่อนหน้านี ้ เมือ่วนัที ่ 30 กนัยายน 2567 
ธนาคารออมสินได้ออกประกาศมาตรการ 
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม ส�าหรับผูท้ีม่คีวาม 
จ�าเป็นต้องใช้เงินกู ้เพื่อน�าไปบรรเทาความ 
เดอืดร้อนจากภยัพบิตั ิสามารถยืน่ขอสนิเชือ่ฉกุเฉนิ  
หย่อนเกณฑ์อนุมัติ ให้กู้สูงสุดรายละไม่เกิน 
10,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกันและไม่ม ี
ผู้ค�้าประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0% ส�าหรับ  
3 เดอืนแรก หลงัจากนัน้เดอืนที ่4 เป็นต้นไป อตัรา 
ดอกเบีย้ 0.60% หรอือาจยืน่ขอสนิเช่ือวงเงนิ
สงูขึน้เป็นรายละไม่เกนิ 50,000 บาท แบบมี
หลกัประกนั อตัราดอกเบีย้ 3 เดอืนแรก 0% 
ตอ่เดือนเช่นกนั รวมถึงมาตรการสินเชื่อเคหะ
ส�าหรับผู้ที่ต้องการซ่อมแซมฟื้นฟูที่อยู่อาศัย 
ทีเ่สยีหาย ธนาคารให้วงเงนิกูส้งูถึง 100% ของ
ราคาประเมนิ อตัราดอกเบีย้พเิศษเฉลีย่ 3 ปีแรก
อยูท่ี ่3.233% ต่อปี 

ส�าหรบัผูส้นใจสามารถสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิ  
ได้ท่ี GSB Contact Center โทร.1115 หรอืที่ 
Facebook : GSB Society

‘ออมสนิ’ ช่วยลูกหน้ีประสบภยัน�า้ท่วม
ขยายเวลาพกัหน้ีอัตโนมัต ิเป็น 6 เดือน

ออมสนิ ช่วยลกูหนีร้บัมอืน�า้ท่วมซ�า้เตมิ 
อกีระลอก ให้ขยายเวลาพกัหนีอ้อโต้จาก 3 เดอืน  
เป็น 6 เดือน เพิม่ช่ือผู้ได้รบัสทิธ์ิพกัหนีเ้ป็น 
140,000 บญัช ีหลงัรัฐประกาศพืน้ทีป่ระสบภยั 
ล่าสุด 5,515 หมูบ้่าน

ธนาคารออมสิน รับมอบนโยบายจาก
รฐับาลโดย นางสาวแพทองธาร ชนิวัตร นายก
รฐัมนตร ีและ นายพชัิย ชณุหวชริ รองนายก
รฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั 
ให้ขยายระยะเวลามาตรการพักหนี้อัตโนมัติ 
จาก 3 เดือน เป็น 6 เดอืน เพือ่กระจายความ
ช่วยเหลือให้ทั่วถึงลูกหน้ีที่ประสบอุทกภัย 
ตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั (ปภ.) ในปัจจบัุน ทีล่่าสดุได้เพิม่รายชือ่ 
จังหวัดและพื้นที่ได้รับผลกระทบกินบริเวณ 
กว้างมากขึน้เป็น 43 จงัหวดั 5,515 หมูบ้่าน 
(จากเดิม 41 จังหวดั 4,000 หมูบ้่าน) และมี
จุดท่ีต้องประสบภัยน�้าท่วมซ�้าเติมอีกระลอก 

จนท�าให้ผู้ได้รับผลกระทบมีจ�านวนเพิ่มข้ึนมาก 
ธนาคารจึงด�าเนนิการตามนโยบายให้ขยายระยะ
เวลาพักหนีอ้ตัโนมตั ิจาก 3 เดอืน เป็น 6 เดอืน 
และเพิ่มจ�านวนผู้ได้รับสิทธิ์พักหนี้ตามมาตรการ
นี ้จากเดมิ 110,000 บญัช ีเป็น 140,000 บัญชี 
คดิเป็นเม็ดเงนิทีธ่นาคารลดดอกเบีย้ช่วยบรรเทา 
ความเดอืดร้อนของผูไ้ด้รบัผลกระทบ เป็นจ�านวนเงนิ 
กว่า 2,000 ล้านบาท 

ส�าหรับการขยายระยะเวลามาตรการพักหนี้
อตัโนมตั ิจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน ใช้หลกัเกณฑ์เดิม 
คือให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบพักจ่ายเงินต้น 
และธนาคารไม่คิดดอกเบี้ย มีผลทันทีต้ังแต่งวด
เดือนตุลาคม 2567 ถึงงวดเดือนมีนาคม 2568 
ครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อรายย่อย สินเชื่อบุคคล 
และ SMEs วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 10 ล้านบาท 
(ยกเว้นสินเชือ่ชวีติสขุสนัต์และสนิเชือ่ตามนโยบาย
รฐั : หรอื Public Service Account - PSA 

โดยธนาคารจะส่ง SMS หรือ จดหมายแจ้ง

เพือ่ทราบการพกัช�าระหนีไ้ปยงัลกูหนีต้ามรายชือ่
ผูม้สีทิธิร่์วมมาตรการฯ ซึง่มภีมูลิ�าเนา ทีอ่ยู ่หรอื
ทีป่ระกอบอาชพี ในพืน้ทีป่ระสบภยัตามประกาศฯ 
ในปัจจบุนั (ประกาศฯ เมือ่วนัที ่2 ตลุาคม 2567) 
และหลังจากสิ้นสุดมาตรการฯ ให้ลูกหนี้กลับมา
ช�าระหนี้ตามสัญญาเดิมต้ังแต่งวดเดือนเมษายน 
2568 เป็นต้นไป ทัง้น้ี ลกูหนีส้ถานะปกตท่ีิมกีาร
ช�าระหนีใ้นช่วงเวลาของมาตรการฯ ธนาคารจะน�า
ไปตดัลดต้นเงนิของลกูหนีต่้อไป ธนาคารออมสนิ
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“การรังสรรค์นวัตกรรมสีเขียวท่ียั่งยืน พร้อมการสร้าง
สมดุลระหว่างพลังงานกับธรรมชาติคือแนวทางที่จะช่วย 
ขบัเคล่ือนกลุ่มบริษทับางจากสู่เป้าหมาย Thailand Net Zero 
อย่างมัน่คงและยัง่ยนื” ชยัวัฒน์ โควาวสิารชั

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่บรษัิทบางจาก

สเีขยีวให้ถงึร้อยละ 55 ของประเทศ ตามทีก่�าหนด
ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเพิ่มพื้นที่ป่าไม ้
ทัว่ประเทศให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 40 ตามนโยบาย 
ป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2562 ตลอดจนร่วมเป็น 
แรงหนุนประเทศไปสู่เป้าหมายความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน การส่งเสรมิให้ชมุชน เข้ามามบีทบาท
ในการบรหิารจัดการ ฟ้ืนฟ ูรักษา และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลร่วมกับ 
ภาครัฐ ในรปูแบบของป่าชมุชน ตามพระราชบญัญตัิ 
ป่าชมุชน พ.ศ. 2562 ถอืเป็นยทุธศาสตร์การเพ่ิม
พืน้ทีป่่าทีก่รมป่าไม้ให้ความส�าคญั ด้วยเลง็เห็นว่า ราช กรุ ๊ป เผย โครงการ  “คนรักษ์ป่า 

ป่ารักชุมชน”17 ปี ที่ผ่านมา ได้สนับสนุน
ป่าชุมชนไปแล้ว 1,779 แห่ง พื้นที่ป่ารวม 
1,607,072.23 ไร่ ซึง่สามารถกกัเกบ็และดดูกลบั
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 10,124,555.049 ตนั 
คาร์บอน พร้อมสนบัสนนุโครงการต่อไปในอนาคต

กรมป่าไม้ และบรษิทั ราช กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) 
ได้ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมป่าชุมชนมาต้ังแต่ปี 
2551 ภายใต้โครงการ  “คนรกัษ์ป่า ป่ารกัชมุชน” 
ทุกปีจะมีการเฟ้นหาป่าชุมชนต้นแบบที่มีความ 
เข้มแขง็ในการดแูลรักษาป่า การฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์ป่า 
ให้มีความยั่งยืน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากป่า 
อย่างพอเพยีง จากท่ัวทกุภมูภิาคของประเทศ เพ่ือมอบ 
รางวัล  คนรกัษ์ป่า ป่ารกัชมุชน เป็นการเชดิชเูกียรติ
และเป็นขวัญก�าลังใจแก่ชุมชน รวมทั้งช่วยปลุก
สังคมให้เกิดการรับรู้และตระหนักถึงความส�าคัญ
ของป่าไม้ ซ่ึงเป็นแหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
ลดภาวะโลกรวนและยงัเป็นกลไกในการป้องกนัภยั
พบิตัธิรรมชาต ิท้ังพาย ุฝนตกหนกั ดนิถล่ม น�า้ท่วม 
น�า้แล้ง ซึง่ทวีความรนุแรงมากขึน้ทุกขณะ

ส�าหรับรางวลัคนรกัษ์ป่า ป่ารกัชมุชน ประจ�า
ปี 2567 ป่าชมุชนบ้านหนองบัว่ ต�าบลช้างเผอืก 
อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คว้ารางวัล
ป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ รับถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พร้อมเงนิกองทุนอนรุกัษ์ป่าชมุชน 200,000 บาท 

ป่าชมุชนบ้านหนองบัว่ มพีืน้ทีป่่า 1,013 ไร่ 
ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีความรักหวงแหน 
ในผนืป่า ผนกึก�าลงักันปกป้องผืนป่าจากการบกุรกุ
ตดัไม้ท�าลายป่ากว่า 19 ปี และฟ้ืนฟผูนืป่าจนอดุม 
สมบูรณ์ หลุดพ้นจากปัญหาการขาดแคลนน�้า 
ได้ส�าเร็จ ป่าแห่งน้ีใช้แนวคิด  การจัดการป่า 
ในรูปแบบ “น�า้รอบป่า” ด้วยการปลกู ฟ้ืนฟจูนป่าอดุม 
สมบรูณ์ สามารถดดูซับน�า้ไว้ใต้ดนิ เพือ่น�ามาใช้เป็น 
น�า้ในการอปุโภคบรโิภคของชมุชน พร้อมหล่อเลีย้ง
ป่า โดยได้ตดิตัง้โซลาร์เซลล์เพือ่ผลติไฟฟ้าส�าหรบั
ระบบน�้าบาดาล และวางท่อประปารอบผืนป่า 
เพ่ือให้น�า้แก่ต้นไม้ สตัว์ป่าและสรรพชวีติในป่า รวมท้ัง 
ปล่อยสู่แหล่งน�้าในชุมชนเพื่อประโยชน์ทางการ
เกษตรด้วย ทีส่�าคัญสมาชกิชมุชนมส่ีวนร่วมในการ
ร่วมคดิร่วมท�าแผนพฒันาและก�าหนดกฎระเบยีบ
ข้อบงัคบัการใช้ป่าชมุชน อกีทัง้ ยงัสร้างเครือข่าย
พทิกัษ์ป่าร่วมกบัป่าชมุชนใกล้เคียง จดัท�าเส้นทาง
ศกึษาธรรมชาตแิละฐานเรยีนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู ้
ให้กบัเยาวชนและผูท้ีส่นใจ มุง่ขยายกลุม่คนรักษ์ป่า 
ออกไปในวงกว้าง เพื่อที่จะได้ช่วยกันรักษาและ
ปกป้องผนืป่าให้คงอยูต่่อไปในอนาคต

นายสรุชยั อจลบญุ อธบิดกีรมป่าไม้ กล่าวว่า  
กรมป่าไม้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเพิ่มพื้นที่ 

ป่า และป่าชุมชนต้นแบบเหล่านี้จะเป็นแหล่ง
ข้อมลูด้านการบรหิารจดัการป่าชุมชนทีส่�าคญั ให้
ประชาชนได้เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และประสบการณ์ด้านการดแูลป่าชมุชน เพือ่น�าไป 
ปรับใช้ในการพัฒนาป่าชุมชนของตนเองต่อไป 
ซึ่งโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ถือได้ว่า 
เป็นโครงการต้นแบบที่บูรณาการความร่วมมือ 
หน่วยงานรฐั ภาคประชาชน และภาคเอกชน หลอมรวม 
เป็นพลงัอนัย่ิงใหญ่ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้
อย่างย่ังยืน ก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิง่แวดล้อม” นายสุรชยั กล่าว

ราช กรุป๊ ยืนหยัดสนบัสนุนป่าชมุชนต่อเนือ่ง
17 ปี กกัเก็บก๊าซคาร์บอนได้ 10 ล้านตันคาร์บอน

บรษัิทฯ ภูมิใจท่ีได้ร่วมสนับสนุนชมุชนคนรกัษ์ป่า 
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ บริษัทฯ ขอชื่นชม 
และยกย่องป่าชมุชนทีไ่ด้รบัรางวัลคนรกัษ์ป่า ป่า
รกัชมุชนท้ัง 16 แห่ง ท่ีร่วมมอืร่วมใจมุง่มัน่ดูแล 
ป่าไม้อย่างจรงิจังและต่อเน่ืองยาวนาน ทกุท่านล้วน
เป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของประเทศ 
ที่ช ่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่เป ็น 
ต้นก�าเนดิของน�า้และความหลากหลายทางชวีภาพ
ทีท่กุคนในสงัคมพึง่พาอาศยั บรษิทัฯ ยังคงมุ่งม่ัน
ที่จะสนับสนุนป่าชุมชนเพื่อตอบสนองเป้าหมาย
ยทุธศาสตร์ของชาต ิ ความเป็นกลางทางคาร์บอน 
และการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็นศูนย์ต่อไป

ส�าหรับการประกวดป่าชมุชน ภายใต้โครงการ
คนรกัษ์ป่า ป่ารกัชมุชน ประจ�าปี 2567 มีป่าชุมชน
ท่ีได้รบัรางวัล 16 แห่ง รวมพืน้ทีป่่า 37,062.61 
ไร่ มีความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนได้ 
233,494.443 ตันคาร์บอน (ค่าเฉลี่ยอัตราการ
กักเก็บคาร์บอนของป่าไม้ประมาณ 6.3 ตัน/
ไร่) รวมตลอด 17 ปี ที่ผ่านมา โครงการได้
สนับสนุนป่าชุมชนไปแล้ว 1,779 แห่ง พ้ืนที่ป่า 
รวม 1,607,072.23 ไร่ ซึง่สามารถกกัเกบ็และดูดกลบั 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 10,124,555.049 ตัน
คาร์บอน

นายนทิศัน์ วรพนพพิฒัน์ กรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ บริษทั ราช กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) กล่าวว่า 
ในสภาวการณ์ที่สภาพภูมิอากาศของโลกก�าลัง
แปรปรวนอย่างหนัก ทุกประเทศต่างยอมรับว่า 
การเพิม่พืน้ท่ี “ป่าไม้” จะช่วยลดปัญหาน้ีได้ ดงัน้ัน  
ป่าชุมชน จึงเป็นความหวังและพลังในการรักษา 
ฟ้ืนฟู ดูแลผนืป่าและขับเคลือ่นสังคม ตลอดระยะ
เวลา 17 ปีของโครงการคนรกัษ์ป่า ป่ารักชมุชน 
บรษิทัฯ ได้เห็นก้าวย่างการพัฒนาป่าชมุชน ท้ังการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และศักยภาพ
ความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการป่า 
และความสามคัคขีองชมุชนทีน่บัวนัจะยิง่แขง็แกร่งขึน้  

นทิศัน์ วรพนพิพัฒน์

รางวัลป่าชมุชนชนะเลศิระดบัประเทศ 

ชมุชนบ้านหนองบัว่

TCAC 2024 สานพลงัภาคี สูส่งัคมทีเ่ป็นมิตรต่ออากาศ
 แสดงพลงัความร่วมมือ ชผูลส�าเรจ็สูเ่วทโีลก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม ร่วมกบัภาคเีครอืข่าย ปิดการประชมุ 
ภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด ้าน 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย  
ครัง้ท่ี 3 หรอื Thailand Climate Action 
Conference: TCAC 2024 ภายใต้แนวคดิ  
“เร่งเปลีย่นผ่าน สานพลงัภาค ีสูส่งัคมท่ีเป็นมติร 
ต่อภมูอิากาศ Accelerating the Climate 
Transition” แสดงพลงัความร่วมมอื ชผูล
ส�าเร็จสูเ่วทีโลก 

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพือ่เศรษฐกิจและสงัคม กล่าวว่า ประเทศไทย
ได้ต้ังเป้าหมายมุง่สูค่วามเป็นกลางทางคาร์บอน 
ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065 พร้อมกับ
บรรลเุป้าหมายลดก๊าซเรอืนกระจกลงร้อยละ 40  
ภายในปี ค.ศ. 2030 ซ่ึงรัฐบาลได้จัดท�าแผน
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
และแผนปฏิบัติ การลดการปล ่อยก ๊ าซ 
เรอืนกระจก โดยภายในปี ค.ศ. 2030 จะสามารถ 
ลดก๊าซเรอืนกระจกได้ถงึ 222 ล้านตนั อกีทัง้ 
ยงัให้ความส�าคญักบัการเตรยีมระบบเตอืนภยั
พิบตั ิและเร่งพัฒนากลไกการเงนิเพือ่สนบัสนุน
การด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ประเสรฐิ จนัทรรวงทอง

มส่ีวนร่วมทีป่ระเทศก�าหนดใหม่ หรอื NDC 3.0 
ซึ่งเป็นเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก ภายในปี 
ค.ศ. 2035 การพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม
เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก และปรับตัวเพื่อรับมือ
กบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยเฉพาะ
ในภาคเกษตรและเมอืงยัง่ยนื ซึง่เป็นหวัใจส�าคญั 
ในการสร้างวถิชีีวติแบบคาร์บอนต�า่ การด�าเนนิงาน 
ด้านการปรับตัวต ่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ อาท ิการคาดการณ์ความเสีย่งจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในระยะยาว กลไก
การเตือนภัยพิบัติของประเทศไทย รวมถึงการ 
เสริมสร้างขีดความสามารถให้พร้อมรับมือกับ 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

จดุแขง็ของไทย เพือ่กระตุน้การลงทุนจากต่างชาติ 
มากขึ้น ส�าหรับในเวที COP29 ที่จะมาถึงนี้ 
ประเทศไทยจะใช้โอกาสนีแ้สดงให้ประชาคมโลก
เหน็ว่าประเทศไทยมคีวามมุง่มัน่ และบรูณาการ
การท�างานอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับ
แนวทางของโลก และเชือ่ม่ันว่าความร่วมมอืจาก
ทกุภาคส่วน ทัง้ภาครฐั เอกชน และประชาสงัคม 
จะเป็นแรงผลกัดนัทีส่�าคญัในการเปลีย่นผ่านไปสู่
สงัคมคาร์บอนต�า่ แม้จะเป็นการเริม่ต้นเลก็ๆ แต่
มัน่ใจว่าจะสร้างความเปลีย่นแปลงทีย่ิง่ใหญ่ เพือ่
ส่งต่อโลกทีย่ัง่ยืนให้กบัคนรุน่ต่อไป

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า 

ภมูอิากาศเพือ่ให้ภาครฐั ภาคธรุกจิ และประชาชน 
สามารถรบัมอืและปรบัตวัได้อย่างเหมาะสม และ 
ที่ส�าคัญ รัฐบาลจะมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว  
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตพลังงาน
สะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลม น�้า และ
พลังงานทางเลือกอื่นๆ พร้อมทั้งพัฒนาตลาด
ซื้อขายไฟฟ้าเสรีและคาร์บอนเครดิต เพื่อสร้าง 
ความมั่นคงด ้านพลังงานส�าหรับทั้ งการใช ้ 
ภายในประเทศและการส่งออกสูภ่มูภิาคอาเซียน 
ปรับปรุงกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรมและบริการให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
รัฐบาลส่งเสริม green economy ให้เป็น 

นายจตุพร กล่าวเพิม่เตมิว่า ทีป่ระชุมเน้นย�า้
ถงึความส�าคญัของการเงนิ การลงทุน ซึง่มคีวาม
จ�าเป็นต่อการเปลีย่นผ่านไปสูเ่ศรษฐกจิและสงัคม
คาร์บอนต�า่ โดยต้องมกีารด�าเนนิการเชงิรกุ และ
มนีวัตกรรมทางการเงนิโดยความร่วมมอืระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน สถาบันทางการเงินทั้งภายใน
และต่างประเทศ รวมถึงการสื่อสาร สร้างความ
เข้าใจ ในสาระส�าคญัของร่างพระราชบญัญติัการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พ.ศ. …. ซึง่จะเป็น
เครื่องมือภาคบังคับและส่งเสริมที่จ�าเป็นต่อการ 

ผ่านกิจกรรมทีน่่าสนใจเพือ่สร้างแรงบนัดาลใจ
ในการตัง้รบัปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ นอกจากนี ้ภาคธรุกจิได้น�าเสนอการ
ด�าเนินงานที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ผ่านนวัตกรรมทาง
ความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน ท่ีจะน�าไปสู่
เศรษฐกจิคาร์บอนต�า่ ความส�าเรจ็ในคร้ังน้ี แสดง
ให้เหน็ถงึความก้าวหน้าการด�าเนนิงานด้านการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของประเทศไทย 
ในทุกระดับและทุกภาคส่วน ซ่ึงประเทศไทย 
จะได้จดัแสดงใน Thailand Pavilion ในห้วงการ
ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ สมัยท่ี 29  
หรือ COP29 ที่จะจัดขึ้นปลายปี ระหว่าง
วนัที ่ 11-22 พฤศจกิายน 2567 ณ กรงุบากู 
สาธารณรฐัอาเซอร์ไบจาน ต่อไป

ทัง้น้ี การประชมุ TCAC 2024 ครัง้นี ้ได้ม ี
การน�าคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย หรอื T-VER มาชดเชยปรมิาณการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์

ในทกุระดบั เช่ือมโยงไปสูก่ารคุ้มครองความหลากหลาย 
ทางชวีภาพ ด้วยการแก้ปัญหาโดยอาศยัธรรมชาต ิ
เป็นฐาน หรอื Nature-based Solutions (NbS)  
ผ่านการน�าเสนอตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี ท้ังของ 
ภาครฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม

การฟ้ืนฟูและอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้จะยัง่ยืนได้ ต้อง 
อาศัยความร่วมมือจากองคาพยพของสังคม โดย
เฉพาะประชาชนและชมุชนซึง่เป็นผูอ้ยูใ่กล้ชิดป่า
มากทีส่ดุ โดยตัง้เป้าหมายขยายการจดัตัง้ป่าชมุชน
ทัว่ประเทศให้ถงึ 15,000 แห่ง รวมพืน้ที ่10 ล้าน
ไร่ ภายในปี 2570

“ผลส�าเร็จของป่าชมุชนทีไ่ด้รบัรางวลัเป็นภาพ
สะท้อนท่ีแจ่มชดัว่า คนอยูร่่วมกบัป่าได้อย่างสมดลุ 
และเกือ้กลูกนั เมือ่มกีารพฒันาและบรหิารจดัการป่า 
ที่ดี ชุมชนก็สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตจากป่า 
ทีส่มบรูณ์ ลดรายจ่าย สร้างรายได้ ต่อยอดพัฒนา
อาชพีได้อย่างยัง่ยนื โดยไม่จ�าเป็นต้องบกุรกุท�าลาย

ตลอดการประชุม TCAC 2024 สะท้อนให้เห็น
ถงึความตืน่ตวั และความมุง่มัน่ในการร่วมมอืกบั
รฐับาลในการแก้ไขปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ ซ่ึงมผีูเ้ข้าร่วมจากทกุภาคส่วน รวมกว่า 
4,500 คน ซึง่มกีารน�าเสนอ แลกเปลีย่น เรยีนรู้ 
ความก้าวหน้าการด�าเนนิงานด้านการเปลีย่นแปลง 
สภาพภมูอิากาศของประเทศไทย และการด�าเนนิงาน 
ตามเป้าหมายระดับโลกภายใต้กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและความตกลงปารีส มีการเสวนา  
แลกเปล่ียนความคดิเหน็ เพือ่ยกระดบัการด�าเนนิงาน 
ภายในประเทศ อาทิ การก�าหนดเป้าหมายการ

ขบัเคลือ่นประเทศไทย ให้บรรลเุป้าหมายการด�าเนินงาน 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล อกีทัง้ยงัเป็นเวทใีห้
กบัเยาวชนได้มส่ีวนร่วมและแสดงออกถงึแนวคดิ 
บทบาทของผูน้�าการเปลีย่นแปลงในอนาคต รวมถงึ 
Influencer บคุคลต้นแบบในการส่งต่อเจตนารมณ์ 

“ในสภาวการณ์ท่ีสภาพภูมอิากาศของโลกก�าลงัแปรปรวนอย่างหนกั  
ทุกประเทศต่างยอมรบัว่า การเพิม่พืน้ท่ี “ป่าไม้” จะช่วยลดปัญหานีไ้ด้ 
ดงันัน้ ป่าชมุชน จงึเป็นความหวงัและพลงัในการรกัษา ฟ้ืนฟ ูดแูลผนืป่า 
และขับเคล่ือนสังคม”

“ทีป่ระชมุเน้นย�า้ถงึความส�าคัญของการเงนิ การลงทนุ ซึง่มคีวาม
จ�าเป็นต่อการเปลีย่นผ่านไปสู่เศรษฐกจิและสังคมคาร์บอนต�า่ โดยต้อง
มกีารด�าเนนิการเชงิรกุ และมนีวัตกรรมทางการเงนิโดยความร่วมมอื
ระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันทางการเงนิทัง้ภายในและต่างประเทศ”
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กรมอทุยานแหง่ชาตฯิ โชว์ผลงานเดน่ 
ลดขัดแยง้คน-ป่า-สัตว์ รายไดพุ่้ง 2,139 ล.

22 ปี กรมอทุยานแห่งชาตฯิ โชว์ผลงานเด่น 
เดินหน้าแก้ปัญหาสัตว์ป่ารบกวนประชาชนและ
พฒันาคุณภาพชวีติชุมชนในพืน้ท่ีป่า รายได้พุง่ 
2,139 ล้านบาท

ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า 
รฐับาลได้ให้ความส�าคัญเรือ่งการอนรุกัษ์ทรพัยากร
ป่าไม้ เนือ่งจากเป็นทรพัยากรทีม่คุีณค่า และเป็น
รากฐานทีส่�าคญัของการพฒันาประเทศ แต่อย่างไร
ก็ตาม ยังต้องการให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ เพิ่ม
ความเข้มข้นในการด�าเนนิงานมากขึน้ ในเรือ่งต่างๆ 
ทัง้การอนุรกัษ์ ปกป้องรกัษาพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ การ
ป้องกันและควบคมุไฟป่า การฟ้ืนฟูพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ 
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างเศรษฐกิจจาก
นิเวศบรกิารอย่างยัง่ยนื บรหิารจัดการทรพัยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างสมดุลในทุกมิติ มุ่งแก้ไข
ปัญหาทีส่่งผลกระทบต่อประชาชน อาท ิ การแก้
ปัญหาสัตว์ป่า การแก้ปัญหาท่ีดนิ และทกุภารกจิ
จะส�าเรจ็ได้ต้องอาศยัการบูรณาทกุภาคส่วน โดย
ขอให้ “เจ้าหน้าที่ทุกท่านต้องร่วมกันขับเคลื่อน  
ประชาชนต้องมีส่วนร่วม สือ่มวลชนช่วยกระจายข่าว  
และขอให้สนกุกับทกุงานทีท่�า”

ด้าน นายอรรถพล เจรญิชนัษา อธบิดกีรม
อทุยานแห่งชาตฯิ กล่าวว่า กรมอทุยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพนัธุพื์ช จดัตัง้ขึน้เมือ่วันที ่2 ตลุาคม 
พุทธศักราช 2545 มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ 
สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู และดูแลรักษาทรัพยากร 
ป่าไม้ สตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื เพือ่เป็นฐานทรัพยากร
ในการสร้างเศรษฐกิจจากนเิวศบรกิารอย่างสมดลุ
และยั่งยืน และมุ่งมั่นขับเคลื่อนทุกภารกิจ เพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 

เป็นส�าคญั มุ่งเน้นการป้องกนัมากกว่าการปราบปราม  
ค�านงึถงึผลกระทบต่อประชาชน ลดปัญหาความ 
ขดัแย้งทกุมติ ิเพือ่ให้ป่าไม้ สตัว์ป่า และประชาชน
อยูร่่วมกนัอย่างยัง่ยนื ซึง่ปัจจบุนัมพ้ืีนทีป่่าอนรุกัษ์
ตามกฎหมาย จ�านวน 74.25 ล้านไร่ แบ่งเป็น 
อทุยานแห่งชาต ิ156 แห่ง, วนอทุยาน 91 แห่ง, 
เขตรกัษาพนัธ์ุสตัว์ป่า 60 แห่ง, เขตห้ามล่าสตัว์ป่า  
98 แห่ง, สวนพฤกษศาสตร์ 17 แห่ง, สวนรกุชาติ 
51 แห่ง 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นหน่วยงานที ่
ร่วมสนองการด�าเนินโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ โดยได้น้อมน�าแนวพระราชด�ารมิาสูก่าร 
ปฏบิตักิว่า 178 โครงการ ขณะทีก่ารป้องกนัการ
บกุรกุป่า ได้มกีารด�าเนนิการอย่างหลากหลาย เช่น 
การจัดตั้งศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวน
เชิงคุณภาพ มีหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษ 
ผูพ้ทิกัษ์อุทยานแห่งชาต ิ(พญาเสอื) ชุดปฏิบตักิาร
ปราบปรามการกระท�าผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า 
(เหย่ียวดง) ส่วนการแก้ปัญหาไปป่าและหมอกควนั 

จากการวางแผนและท�างานอย่างหนัก 
ร่วมกบัชมุชนและประชาชนจิตอาสา ส่งผลให้พืน้ที่ 
เผาไหม้ในเขตป่าอนุรักษ์ ปี 2567 ลดลงจาก

นายธนัว์ เหลยีงไพบลูย์ Head of Venture 
Builder บรษัิท อนิโนพาวเวอร์ จ�ากัด เปิดเผย
ว่า บรษัิทฯ ได้ร่วมมอืกับบริษทั ทางยกระดบั
ดอนเมอืง จ�ากดั (มหาชน) หรอื DMT (ดอนเมอืง 
โทล์ลเวย์) ซึ่งเป็นผู้น�าในการบริหารจัดการ 
ทางหลวงสมัปทานฯ ช่วงดนิแดงถงึอนสุรณ์สถาน  
เพือ่ยกระดบัการช่วยเหลอืกรณฉีกุเฉนิส�าหรบั
ผูใ้ช้ทางทีใ่ช้รถยนต์ไฟฟ้า ด้วยการตดิตัง้สถานี
ชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV Station) 

โดยอนิโนพาวเวอร์ ได้น�าเครือ่งชาร์จไฟฟ้า 
Exicom รุน่ Harmony Direct ทีม่กี�าลงัไฟฟ้าสงู
ถงึ 120 kW พร้อมกบับรกิารติดตัง้เครือ่งชาร์จ
แบบครบวงจร ผสานเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม 
BackENEV มาประยกุต์ใช้กบัเครือ่งชาร์จ เพือ่

Direct เป็นการอัดประจุไฟฟ้าแบบรวดเร็ว 
(Quick Charge) จ่ายไฟกระแสตรง (DC EV 
Charger) ขนาดก�าลงัไฟฟ้า 120 กโิลวัตต์ทีม่า
พร้อม 2 หัวชาร์จ ใช้เวลาในการชาร์จเพียง 
15 นาท ีได้ระยะทางในการวิง่ถงึ 100 กโิลเมตร 
ท�าให้ผู้ใช้สามารถเดินทางต่อได้อย่างรวดเร็ว  
อนิโนพาวเวอร์ ยงัได้น�าแพลตฟอร์ม BackENEV 
มาประยกุต์ใช้กบัเครือ่งชาร์จ ผ่านแอปพลเิคชัน 
EleXA การติดต้ังนี้ถือเป็นการยกระดับการ
ให้บรกิารของ DMT ซึง่เป็นส่วนส�าคญัในการ
สนบัสนนุการใช้พลงังานสะอาดและการลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในประเทศไทย

“เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ 
DMT ในการสนับสนุนการติดต้ังเครื่องชาร์จ
รถยนต์ไฟฟ้า ซ่ึงเป็นหนึง่ในโครงการส�าคญัของ
อินโนพาวเวอร์ ที่มุ่งสนับสนุนการใช้พลังงาน
สะอาดในประเทศไทย การร่วมมือกับ DMT  
ในครั้งนี้ ไม่เพียงแค่เพิ่มความปลอดภัยให้กับ 
ผูใ้ช้ทางทีขั่บขีร่ถยนต์ไฟฟ้า แต่ยงัมบีทบาทส�าคัญ 
ในการส่งเสริมการลดการใช้พลังงานฟอสซิล 
และผลกัดันประเทศไทยให้ก้าวสูก่ารเป็นสงัคม
คาร์บอนต�่า (Low Carbon Society) ตาม
นโยบายของภาครฐัและเป้าหมายสากลในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ประเทศไทย
ให้ก้าวสู ่Net Zero ในอนาคต” นายธนัว์ กล่าว

ปี 2566 คดิเป็นร้อยละ 47.48 ด้านการพัฒนา
ศกัยภาพพ้ืนทีป่่าอนรุกัษ์ในการบริหารด้านนเิวศ
อย่างสมดุลส่งผลให้ปัจจุบัน มีพื้นท่ีที่ได้รับการ
ประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยองค์การ 
ยเูนสโก จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า 
ทุง่ใหญ่-ห้วยขาแข้ง กลุม่ป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ 
และกลุ่มป่าแก่งกระจาน 

ด้านการบรหิารอทุยานแห่งชาติได้มกีารพฒันา
ระบบ E-National-Park มาให้บรกิารอ�านวยความ
สะดวกแก่นกัท่องเทีย่ว เพือ่ความโปร่งใสในการ 
จดัเกบ็รายได้ ส่งผลให้ปีงบประมาณ 2567 เกบ็รายได้ 
อทุยานแห่งชาต ิได้กว่า 2,139 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 53 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ 

อนิโนพาวเวอร์ จบัมือ DMT 
ตดิตัง้เครือ่งชาร์จ EV 

ยกระดบัพลงังานสะอาด

ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังได้แก้ไขปัญหาที่ดิน 
ของราษฎรในเขตป่าอนรุกัษ์ ตาม พ.ร.บ.อทุยาน 
แห่งชาต ิพ.ศ. 2562 มาตรา 64 และ พ.ร.บ.สงวน
และคุม้ครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2562 เพือ่ให้ประชาชนที่
อยูใ่นเขตป่าอนรัุกษ์ตามกฎหมาย เกิดความม่ันคง 
ในการด�ารงชีวิตอยู่อาศัยท�ากินอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย 

ด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนา โดยในปี 
พ.ศ. 2567 ประเทศไทย ได้รบัการยกย่องให้เป็น 
“Champion ด้านการอนรัุกษ์เสอืโคร่งในภมูภิาค
เอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้” โดยในปี 2567 ประชากร
เสอืโคร่งในป่าไทยเพิม่เป็น 179-223 ตวั ขณะที่
การแก้ปัญหาสัตว์ป่ารบกวนประชาชน เช่น ลิง  
ได้มีการแก้ปัญหาลิงในพ้ืนที่เทศบาลเมืองลพบุรี 
และเทศบาลเมอืงเพชรบรุ ีซึง่คาดว่าจะเป็นต้นแบบ 
ส�าหรบัการจัดการแก้ปัญหาลิงในพืน้ทีอ่ืน่ๆ ส่วน
การแก้ปัญหาช้าง ได้จัดตั้ง “เครือข่ายเฝ้าระวัง 

“ดร.เฉลิมชัย” เร่งแก้ไขปัญหาการ 
ขอใช้พ้ืนท่ีป่าไม้ ให้แล้วเสร็จเป็นของขวัญ
ปีใหม่ 68 ให้ประชาชน เน้นย�า้แก้กฎหมาย
ต้อง “ยดืหยุน่ สะดวก และคล่องตวั” เพือ่
ประโยชน์ประชาชน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตพุร บุรุษพฒัน์  
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม และ นายสรุชยั อจลบญุ อธบิดกีรม 

ทส.เร่งแก้ไขปัญหาขอใช้พืน้ทีป่่าไม้
ต้อง “ยดืหยุน่ สะดวก และคล่องตวั”

ก่อนได้รบัอนญุาต จ�านวนกว่า 137,000 ค�าขอ ให้
แล้วเสรจ็ภายใน 6 เดอืน โดยจดัให้มกีารประชมุ
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาต ิจากเดมิเดอืนละ 1 ครัง้ เป็น เดอืนละ  
2 คร้ัง

3. ส�าหรับกรณีส่วนราชการที่ไม่สามารถย่ืน

ค�าขออนญุาตเข้าท�าประโยชน์ในพืน้ทีป่่าไม้ ได้
ตามห้วงเวลาทีค่ณะรฐัมนตรกี�าหนด เมือ่วนัที่ 
11 พฤษภาคม 2567 (7 กนัยายน 2564 ซ่ึงเป็น
วนัสดุท้าย) จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ส�ารวจและรวบรวมข้อมลูค�าขออนญุาตเข้าท�า
ประโยชน์ในพืน้ทีป่่าไม้ ทีต่กค้างส่งให้กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยกรมป่าไม้  
ด�าเนินการขอขยายระยะเวลา ครม. ต่อไป

ทั้งนี้  เพื่่อให ้การด�าเนินงานเกี่ยวกับ 
การขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่าไม้ ท้ังท่ี 
ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทัว่ประเทศ  
ได้ด�าเนนิการอย่างถกูต้องตามกฎหมาย และให้
ประชาชนได้รบัประโยชน์สงูสดุ ตลอดจนช่วย 
ในการดแูลรกัษาทรพัยากรป่าไม้ของประเทศต่อไป  
ดร.เฉลมิชยั กล่าว

ดร.เฉลมิชยั ศรีอ่อน

ป่าไม้ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือการ
เข้าท�าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ณ ห้องประชุม  
ช้ัน 17 อาคารกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม โดยมีผู้น�าท้องถิ่นและคณะ น�าโดย 
ดร.ชพูงศ์ ค�าจวง นายกสมาคมองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายวิสตูร จงชวูณชิย์  
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
และ รศ.วริะศกัดิ ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์การ
บริหารส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย ร่วมประชุม
หารือ

ดร.เฉลิมชัย รมว.ทส. กล่าวว่า ได้ให้ความ
ส�าคัญในเรื่องการเข้าท�าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ 
โดยได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ เร่งรัดด�าเนินการ
ใน 3 ประเดน็ ได้แก่

1. ด�าเนนิการลดขัน้ตอนในการพจิารณาการ
ด�าเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์พืน้ท่ีป่าไม้ โดย
ให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องให้มีความ
ยดืหยุ่น สะดวก และคล่องตัวมากขึน้

2. เร่งรัดการพิจารณาค�าขออนุญาตกรณี
ส ่วนราชการเข้าท�าประโยชน์ในพื้นที่ป ่าไม้ 

สนับสนุนการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่รถยนต์ไฟฟ้า
ของผู้ใช้ทาง โดยใช้งานผ่านแอปพลเิคชัน EleXA 
ทีส่ถานอีดัประจุไฟฟ้า ด่านเกบ็ค่าผ่านทางดนิแดง 
ซึง่ อนิโนพาวเวอร์ เป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายเครือ่งชาร์จ
แบรนด์ดงักล่าวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย 
(Authorized Distributor) บรษัิท ทางยกระดบั
ดอนเมือง จ�ากัด (มหาชน) หรอื DMT เปิดสถานี
อดัประจไุฟฟ้า ณ ด่านดินแดง เพือ่ก้าวสู่ความเป็น
ผูใ้ห้บรกิารทางด่วนทีส่นบัสนนุการเดินทางทีเ่ป็น
มติรต่อสิง่แวดล้อมอย่างจริงจงัเจ้าแรก

อีกทั้ง ยกระดับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินต่อ 
ผูใ้ช้บรกิารทางยกระดบัอุตราภมิขุ ส�าหรบัรองรบั
ผู้ใช้บริการทีใ่ช้รถยนต์ไฟฟ้า และเพือ่ให้การด�าเนนิ
ธรุกจิของบริษทัมคีวามยัง่ยนืและรักษาสิง่แวดล้อม 
โดยเฉพาะการมส่ีวนช่วยสนบัสนนุการขับเคลือ่น
ประเทศเดินหน้าสู ่การสร้างความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ด้วยการเดินทาง 
ทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม ลดการใช้เชือ้เพลงิฟอสซิล

นอกจากนี ้DMT ยงัมุง่หวังทีจ่ะเปลีย่นรถยนต์
ของบริษทัให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าทัง้หมดในอนาคต
เครือ่งชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Exicom รุ่น Harmony 

น�า้มันเชือ้เพลงิรอบ 8 เดอืน ปี 67 
เบนซนิลด/ยานยนต์ไฟฟ้าขยายตวั

นายสราวธุ แก้วตาทพิย์ อธบิดีกรมธรุกจิพลงังาน 
เผยภาพรวมการใช้น�า้มนัเชือ้เพลิงรอบ 8 เดอืน เฉลีย่
เดือนมกราคม–สิงหาคม 2567 อยู่ที่ 156.37 ล้าน 
ลิตร/วัน เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 1.0 โดยกลุม่เบนซนิลดลงร้อยละ 0.7 ซึง่มปัีจจยั
ส�าคัญจากการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ  
การขยายตวัของยานยนต์ไฟฟ้า ส�าหรบั ดเีซลหมนุเรว็  
ณ สถานบีริการเพิม่ขึน้ร้อยละ 3.2 เน่ืองจากการขยายตัว 
ของเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและ
ภาคบริการ รวมทัง้มาตรการตรงึราคาน�า้มนัดเีซลของ
รฐับาล น�า้มนัอากาศยานเชงิพาณชิย์ (Jet A1) เพิม่ขึน้
ร้อยละ 17.3 ขยายตัวจากการฟ้ืนตวัทางด้านเศรษฐกจิ
จากปีก่อนประกอบกบัมาตรการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
ของรฐับาล ขณะทีน่�า้มนัเตาลดลงร้อยละ 16.4 NGV 
ลดลงร้อยละ 17.1 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
และการใช้ LPG เพิม่ข้ึนร้อยละ 3.4

รายละเอียดการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด 
ในเดือนมกราคม-สงิหาคม 2567 เมือ่เทยีบกบัช่วงเวลา
เดยีวกนัของปีก่อน มดัีงนี้

การใช้น�า้มนักลุม่เบนซนิ เฉลีย่อยูท่ี ่ 31.65 ล้าน
ลติร/วัน ลดลงร้อยละ 0.7 เนือ่งจากได้รบัผลกระทบ
จากการขยายและเชือ่มต่อรถไฟฟ้าในเขตกรงุเทพและ
ปริมณฑลและรถไฟระหว่างเมือง จ�านวนยานยนต์
ไฟฟ้าทัง้ BEV HEV และ PHEV ขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง
คิดเป็นร้อยละ 5.1 ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 
7 คน รวมถึงราคาขายปลีกที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง
เดยีวกนักบัปีก่อน

เม่ือพจิารณาเป็นรายชนดิประกอบด้วย แก๊สโซฮอล์ 95  
ลดลงมาอยูท่ี ่ 17.77 ล้านลติร/วนั แต่ยงัคงมส่ีวนแบ่ง 
การตลาดสูงสดุทีร้่อยละ 56.2 รองลงมาคอืแก๊สโซฮอล์ 91  
เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 7.59 ล้านลิตร/วัน เป็นผลจากราคา 
ขายปลกีของแก๊สโซฮอล์ 91 ทีร่าคาต�า่กว่าแก๊สโซฮอล์ 95  
เฉลีย่อยูท่ี ่1.01 บาท/ลติร (ม.ค.-ส.ค. 66 เฉล่ีย 0.27 บาท 
/ลติร) ประชาชนบางส่วนจงึหนัไปใช้แก๊สโซฮอล์ 91 แทน  
ส�าหรับแก๊สโซฮอล์ อี20 ลดลงมาอยู่ที่ 5.48 ล้าน 
ลิตร/วัน เบนซิน ลดลงมาอยู่ที่ 0.42 ล้านลิตร/วัน  
และแก๊สโซฮอล์ อี85 ลดลงมาอยูท่ี ่0.07 ล้านลติร/วนั 

การใช้น�า้มนัดเีซลหมนุเรว็ ณ สถานบีริการ เฉลีย่อยูท่ี่  
67.48 ล้านลติร/วัน เพิม่ข้ึนร้อยละ 3.2 ประกอบด้วย

ดเีซลหมนุเรว็ธรรมดา เพิม่ข้ึนมาอยูท่ี ่67.33 ล้าน
ลิตร/วัน เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการ
เติบโตของภาคการขนส่ง ส�าหรับดีเซลหมุนเร็วบี20 
ลดลงมาอยูท่ี ่ 0.15 ล้านลติร/วัน ทัง้นี ้ รฐับาลยงัคงมี 
มาตรการตรึงราคาน�้ามันดีเซลหมุนเร็วไม่ให้เกิน  
33 บาท/ลติร จนถงึวนัท่ี 31 ตลุาคม 2567 ในขณะที่ 
ดเีซลพืน้ฐาน ลดลงมาอยูท่ี ่1.80 ล้านลติร/วนั โดยน�า้มนั 
กลุม่ดีเซลภาพรวมอยูท่ี ่69.28 ล้านลติร/วนั 

การใช้น�า้มนัอากาศยานเชงิพาณชิย์ (Jet A1) เฉลีย่
อยูท่ี ่ 15.61 ล้านลติร/วนั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 17.3 โดยมี
ปัจจัยมาจากการฟื้นตัวในภาคการท่องเที่ยว ผลจาก
มาตรการยกเว้นการตรวจลงตราโดยมเีป้าหมายดึงดูด
นกัท่องเท่ียวต่างประเทศจ�านวนไม่น้อยกว่า 35 ล้านคน 
ภายในปี 2567 

การใช้ LPG เฉลีย่อยู่ที ่18.81 ล้านกก./วนั เพ่ิมขึน้
ร้อยละ 3.4 ประกอบด้วยภาคปิโตรเคม ีเพ่ิมข้ึนมาอยู่ท่ี 
8.76 ล้านกก./วนั โดยดัชนผีลผลติการผลติอตุสาหกรรม
ปิโตรเคมีเดือนกรกฎาคม ปี 2567 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 0.47 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ภาคครวัเรอืน  
เพิ่มข้ึนมาอยู่ที่ 5.74 ล้านกก./วัน และภาคขนส่ง  
เพิ่มข้ึนมาอยู่ที่ 2.32 ล้านกก./วัน ในขณะที่การใช้ 
ในภาคอตุสาหกรรม ลดลงมาอยูท่ี่ 1.99 ล้านกก./วนั

การใช้ NGV เฉลีย่อยูท่ี ่ 2.85 ล้านกก./วนั ลดลง 
ร้อยละ 17.1 โดยมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่งสอดคล้อง 
กบัจ�านวนรถจดทะเบยีน NGV สะสม และจ�านวนสถานี 
บรกิาร NGV ท่ีมีแนวโน้มปิดตวัลง ทัง้นี ้ปตท. ยงัคงช่วยเหลอื 
โดยตรึงราคาให้กับกลุ ่มรถแท็กซี่และรถโดยสาร
สาธารณะทีถ่อืบัตรสทิธปิระโยชน์ ปัจจุบนัด�าเนนิการ
อยูใ่นระยะที ่2 (1 กรกฎาคม 2567-31 ธนัวาคม 2568) 

การน�าเข้าน�า้มนัเชือ้เพลงิ เฉลีย่อยู่ท่ี 1,049,118 
บาร์เรล/วัน เพิม่ข้ึนร้อยละ 0.5 คิดเป็นมลูค่าการน�าเข้า
รวม 99,254 ล้านบาท/เดอืน โดยเป็นการน�าเข้าน�า้มนัดบิ 
อยูท่ี ่983,502 บาร์เรล/วนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.6 คิดเป็น 
มูลค่าการน�าเข้าน�้ามันดิบอยู่ที่ 94,516 ล้านบาท/ 
เดอืน ส�าหรบัการน�าเข้าน�า้มันส�าเรจ็รูป (น�า้มนัเบนซิน
พืน้ฐาน น�า้มนัดีเซลพืน้ฐาน น�า้มนัเตา น�า้มนัอากาศยาน 
และ LPG) อยูท่ี ่65,615 บาร์เรล/วนั ลดลงร้อยละ 12.6 
คิดเป็นมลูค่าการน�าเข้าน�า้มนัส�าเร็จรปูอยู่ท่ี 4,738 ล้าน
บาท/เดอืน

การส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป เฉลี่ยอยู่ที่ 171,566  
บาร์เรล/วัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.4 เป็นการส่งออก 
น�า้มันเบนซนิ น�า้มนัดเีซล น�า้มนัเตา น�า้มนัอากาศยาน  
น�า้มันก๊าด และ LPG คดิเป็นมลูค่าส่งออกรวม 17,544  
ล้านบาท/เดอืน

ช้างป่าและสัตว ์ป ่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์” 
ด�าเนนิการร่วมกบัประชาชนอาสาสมคัร ส่งผลให้
จ�านวนช้างป่าออกนอกพืน้ทีล่ดลง พร้อมทัง้สร้าง 
“ศนูย์ปรบัพฤตกิรรมช้างป่า” ด้วย 

ส่วนการให้ความส�าคญักบัเจ้าหน้าที ่ได้ปรับขึน้ 
ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนของบุคคลภายนอก 
ต�าแหน่งพทิกัษ์ป่า จ�านวน 13,419 อตัรา จาก 
9,000 บาท เป็น 11,000 บาทต่อเดอืน พร้อม
สวัสดิการอ่ืนๆ อีก ขณะที่การพัฒนางานระบบ
และกระบวนการท�างานเข้าสู ่องค์การภาครัฐ  

แบบดิจิทัล ได้มีการอ�านวยความสะดวกและ
รวดเรว็ ลดภาระให้กบัประชาชน และมีการเผยแพร่ 
ข้อมลูต่างๆ ผ่านเวบ็ไซต์กลางกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนการท�างานด้านการ 
ประชาสมัพนัธ์ ได้รบัรางวลั Best Brand Performance  
on Social Media สาขากลุม่หน่วยงานภาครฐั
และวสิาหกจิ 3 ปีซ้อน จากงาน Thailand Social 
Award งานประกาศรางวลัโซเชยีลมีเดยีท่ีใหญ่ท่ีสุด 
ในประเทศไทย 

ขณะท่ีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรม
อทุยานแห่งชาต ิ สตัว์ป่า และพันธุพ์ชื ครบรอบ 
22 ปี เป็นการระลึกถึง “การก่อตั้งกรมอุทยาน
แห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื” อกีทัง้เพือ่เป็นการ
ประชาสมัพนัธ์ และเผยแพร่ผลงานของกรมฯ สู ่
สาธารณะ รวมถึงการแสดงความขอบคุณ 
แก่บคุคล หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ทีส่นับสนนุ
การท�างานของกรมฯ ด้วยดตีลอดมา โดยมีกจิกรรม
ต่างๆ อาท ิ พิธบีชูาสิง่ศักดิส์ทิธิ ์พธิวีางพวงมาลา
สดดุีวรีชนปา่ไม้ พธิสีงฆ ์ การเปิดศนูย์ช่วยเหลอื
ประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากช้างป่า การมอบโล่ 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 
กรมอุทยานฯ การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“พทิกัษ์ทรพัยากรป่าไม้” การมอบโล่ผูช่้วยเหลอื
ราชการ เป็นต้น

ดร.เฉลมิชยั ศรีอ่อน อรรถพล เจรญิชนัษา
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สทนช.ร่วมงานสปัดาห์น�า้นานาชาตฯิ 
เดนิหน้าถกร่วมมอืบรหิารจัดการน�า้โขง

ดร.สรุสห์ี กิตติมณฑล เลขาธกิารส�านกังาน
ทรพัยากรน�า้แห่งชาต ิ(สทนช.) เปิดเผยว่า สนทช. 
เข้าร่วมงานสปัดาห์น�า้นานาชาตแิห่งเอเชยี คร้ังที ่3  
(3rd Asia International Water Week:  
3rd AIWW) ณ ศนูย์ประชุมนานาชาติปักกิง่ กรงุ
ปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดย สภาน�า้
แห่งเอเชยี (Asia Water Council: AWC) ร่วมกบั
กระทรวงทรัพยากรน�า้แห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีน (Ministry of Water Resources: MWR) 
โดยม ี China Institute of Water Resources 
and Hydropower Research (IWHR) เป็น 
ผูจ้ดังาน มเีป้าหมายหลกัเพือ่ขบัเคลือ่นการแก้ไข
ปัญหาการบรหิารจดัการน�า้ในภมูภิาคเอเชยีและ
เวทนีานาชาต ิผ่านการประชมุและการแลกเปลีย่น 
ความคดิเหน็ระหว่างประเทศสมาชกิและหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง หวัข้อหลกัของงานคอื “การเสริมสร้าง 
ความมั่นคงทางน�้าในอนาคต” (Enhancing  
Our Future Water Security) ซึง่แบ่งออกเป็น
หัวข้อย่อยส�าคัญ 6 หัวข้อ ได้แก่ นโยบายและ
กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม, การเปลี่ยนแปลงทาง
ดจิทิัลในการจดัการน�า้, ภยัพบิตัทิางน�า้และการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ, น�า้เพือ่ความม่ันคง
ด้านอาหารและพลงังาน, ระบบนเิวศน�า้และลุม่น�า้ 
และฐานข้อมลูและการเผยแพร่ 

โดย สทนช. เป็นหนึ่งในสมาชิกของสภาน�้า 
แห่งเอเชยี ได้เข้าร่วมในพธีิเปิดและเป็นสกัขพียาน

สรุสห์ี กติตมิณฑล

ล้านช้าง-แม่น�า้โขง (LMC Special Fund) เพือ่พฒันา 
ความร่วมมือด้านน�้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
ได้แก่ เงนิทนุสนบัสนนุโครงการวจิยัร่วมเพือ่การ
บริหารจัดการน�้าข้ามพรมแดนด้านอุทกภัยและ
ภยัแล้งในพืน้ทีแ่ม่น�า้สายและแม่น�า้รวกในปี 2018 
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรน�้าและการป้องกันภัย
พิบัติ โดยเฉพาะการบริหารจัดการน�้าท่วมและ
ภยัแล้งในพืน้ทีช่ายแดนไทย-เมยีนมา ในปี 2023 
ได้สนับสนุนเงินทุนด�าเนินโครงการพัฒนาเชิง
นวัตกรรมเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ และการสนบัสนนุเยาวชนในโครงการ 
Building Water Sector Youth Leadership 
Network in the Mekong-Lancang/Lancang 
-Mekong Region เพือ่สร้างเครอืข่ายความร่วมมือ 
ด้านทรพัยากรน�า้

“ไทยได้ย่ืนข้อเสนอโครงการส�าหรับขอ
สนบัสนนุงบประมาณในปี 2025 จาก LMC Special  
Fund ของจีน เพื่อด�าเนินโครงการต่อในพื้นท่ี
ชายแดนเมยีนมาทีม่แีม่น�า้สายและแม่น�า้รวก โดย
เฉพาะการพัฒนาด้านเทคนิคของระบบเตือนภัย
ล่วงหน้า (Early Warning System) ซึง่จะช่วยให้
สามารถรบัมอืกับภยัพบิติัได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

นอกจากนี ้ไทยได้เสนอให้มีการน�าเทคโนโลยี
ของจีนมาใช้แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน�้า 
ร่วมระหว่างไทยและเมยีนมา อาท ิเทคโนโลย ีAI 
หรือ Digital Twin มาใช้จ�าลองสภาพแวดล้อม 
ของแม่น�า้และทรพัยากรน�า้ เพือ่ให้สามารถวางแผน 
การบริหารจัดการน�้าได้อย่างแม่นย�าและยั่งยืน
ตั้งแต่ต้นน�้าล้านช้างไปจนถึงปลายน�้าโขง ซึ่งจะ
เช่ือมโยงสอดรับกับวาระที่ประเทศไทยได้ร่วม
เจรจาระดับทวิภาคีกับเมียนมา และ สปป.ลาว  
ไปแล้วเมือ่ช่วงกลางเดอืน ก.ย. ทีผ่่านมา ในประเดน็ 
ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน�้า
เพือ่ใช้ในการบรหิารจดัการและการแจ้งเตอืนภัย  
โดยเชือ่ว่าข้อมลูทีม่คีวามแม่นย�าและสอดคล้องกนั 
จากทุกประเทศในภูมิภาคจะช่วยให้สามารถ
คาดการณ์สถานการณ์น�้าและวางแผนรับมือกับ
ปัญหาน�า้ท่วม น�า้แล้ง และภัยพบิตัอ่ืินๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือนี้จะช่วยให้ 
ทกุประเทศสามารถใช้ข้อมลูทีม่คีณุภาพสูงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน�้า ลดความเสี่ยงจาก 
ภยัพบิตั ิและส่งเสรมิการพฒันาทีย่ัง่ยนืในภมูภิาค
ต่อไป” เลขาธิการ สทนช. กล่าวในตอนท้าย

กกพ.เร่งรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
รองรับความต้องการไฟฟ้าสีเขียว

ดร.พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน 
(ส�านักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ
ก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ความ
คืบหน้าในการพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมนุเวยีนเพิม่เติม ตามมติคณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแห่งชาต ิ (กพช.) ครัง้ที ่ 2/2566 (ครัง้ที่ 
165) เมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2566 ก�าหนดให้เปิดรบั
ซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรอบสอง จ�านวน  
3,668.50 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยประเภท 
เชือ้เพลงิ ดงันี้ 

(1) พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน  
จ�านวน 2,632 เมกะวัตต์ (แบ่งโควตาให้ผู ้ท่ี 
ไม่ได้รบัเลอืกในรอบแรก จ�านวน 1,580 เมกะวตัต์ 
จะเหลือส�าหรับเปิดเชิญชวนรับซื้อทั่วไป จ�านวน 
1,052 เมกะวตัต์) (2) พลงังานลม 1,000 เมกะวตัต์ 
(แบ่งโควตาให้ผูท้ีไ่ม่ได้รับเลอืกในรอบแรก จ�านวน 
600 เมกะวตัต์ จะเหลอืส�าหรบัเปิดเชญิชวนรบัซือ้ 
ทั่วไป จ�านวน 400 เมกะวัตต์) (3) ก๊าซชีวภาพ  
(น�้าเสีย/ของเสีย) จ�านวน 6.50 เมกะวัตต์ และ  
(4) ขยะอตุสาหกรรม จ�านวน 30 เมกะวตัต์ 

ซึง่ปัจจบุนั กกพ.ได้ออกระเบยีบ กกพ. ว่าด้วย
การจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ 
Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 ส�าหรบักลุม่ไม่มี
ต้นทนุเชือ้เพลิง พ.ศ. 2565 (เพิม่เตมิ) พ.ศ. 2567 
และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2567 
ซึง่เป็นการรบัซือ้ไฟฟ้าเพิม่เตมิจากกลุม่รายชือ่เดมิ 
ที่เป็นผู ้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าประเภทพลังงานลม
และพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 
ท่ีผ่านความพร้อมทางด้านเทคนิคและได้รับการ

ประเมินคะแนนแล้ว แต่ไม่ได้รบัคดัเลอืก จ�านวน 
198 ราย ซ่ึงเป็นผูย่ื้นขอผลติไฟฟ้าทีผ่่านเกณฑ์การ
พจิารณาความพร้อมทางด้านเทคนคิขัน้ต�า่ (Pass/
Fail Basis) และได้รบัการประเมินความพร้อมตาม
เกณฑ์คะแนนคณุภาพ (Scoring) 

แต่เนือ่งจากการจดัหาครบตามเป้าหมายแล้ว
จงึไม่ได้รบัการคดัเลอืกในรอบทีผ่่านมา ในขัน้ตอน
ต่อไป กกพ.อยูร่ะหว่างพจิารณาเตรียมออกประกาศ
รบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนในรปูแบบ Feed  
-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 ส�าหรบักลุม่ไม่มี
ต้นทนุเชือ้เพลิง พ.ศ. 2565 (เพิม่เตมิ) พ.ศ. 2567  
ภายในเดือนกันยายนนี้ โดยให้สิทธิ์กับกลุ ่ม 
รายชือ่เดมิ จ�านวน 198 ราย มายืน่แบบการแสดง
ความประสงค์ขอเข้าร่วมการคดัเลือก ทัง้นี ้ กกพ.
จะพิจารณารับซ้ือไฟฟ้าจากผลการประเมินความ
พร้อมตามเกณฑ์คะแนนคณุภาพ (Scoring) ทีไ่ด้
จัดท�าไว้ โดยไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข ค�าเสนอขาย
ไฟฟ้า ปรมิาณรบัซือ้ไฟฟ้ารวมไม่เกนิ 600 เมกะวัตต์  
ส�าหรับพลงังานลม และไม่เกนิ 1,580 เมกะวัตต์ 
ส�าหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน 
ซ่ึงคาดว่าส�านักงาน กกพ. จะประกาศผลคดัเลอืก
ได้ภายในสิน้ปี 2567 

ทีผ่่านมา กกพ.ได้ติดตามสถานะโครงการจัดหา
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in 
Tariff (FiT) ส�าหรบัปี 2565-2573 ส�าหรับกลุม่ไม่มี
ต้นทนุเชือ้เพลิง พ.ศ. 2565 ได้แก่ (1) ก๊าซชวีภาพ 
(น�า้เสยี/ของเสยี) (2) ลม (3) พลงังานแสงอาทติย์
แบบตดิตัง้บนพืน้ดินร่วมกบัระบบกกัเกบ็พลงังาน 
และ (4) พลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนพืน้ดนิ 
ซ่ึงเป็นไปตามมต ิกพช. ในการประชมุครัง้ที ่3/2565 
(คร้ังท่ี 158) เม่ือวนัที ่6 พฤษภาคม 2565 รวมทัง้ส้ิน 
จ�านวน 4,852.26 เมกะวตัต์ และโครงการจดัหา
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in 
Tariff (FiT) ปี 2565-2573 

ส�าหรับขยะอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นไปตามมติ 
กพช. ในการประชมุครัง้ที ่ 4/2565 (ครัง้ที ่ 159) 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 รวมท้ังสิ้นจ�านวน 
100 เมกะวัตต์ หลังจากก่อนหน้าน้ี ได้เกิดกรณ ี
ฟ้องร้องทางกฎหมายส่งผลให้ศาลปกครองได้มีค�าสัง่ 
ให้ทเุลาการบงัคบัตามประกาศรายชือ่ผู้ทีไ่ด้รบัการ
คัดเลือกโครงการฯ ประเภทเชื้อเพลิงพลังงานลม 
จ�านวน 22 ราย ส่งผลให้การจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
เชงิพาณชิย์ได้ล่าช้ากว่าก�าหนดการเดมิออกไป มผีล 

ดร.พูลพฒัน์ ลสีมบัตไิพบลูย์

ต่อกระบวนการรับรองไฟฟ้าสีเขียวตามแนวทาง 
Utility Green Tariff (UGT) ของ กกพ. ท่ีต้องอาศยั
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในโครงการ 
รบัซ้ือไฟฟ้าดงักล่าวด้วย

“ภายหลังจากท่ีเกิดข้อพิพาททางปกครอง 
และศาลปกครองได้มีค�าสัง่ให้ทุเลาการบังคบัตาม
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกโครงการฯ 
ประเภทเชือ้เพลงิพลงังานลม ท�าให้ กกพ. จะต้อง
ชะลอโครงการเพือ่รอความชดัเจนจากผลของการ
อุทธรณ์ค�าสั่งทุเลาการบังคับดังกล่าว ซึ่งในระยะ
เวลาต่อมา ศาลปกครองสงูสดุได้มีค�าสัง่ยกค�าขอของ 
ผูฟ้้องคดทีีข่อให้ทเุลาการบงัคบัตามประกาศรายชือ่
ผูท้ีไ่ด้รบัการคดัเลอืกโครงการฯ ดงักล่าวแล้ว และ
ล่าสดุบรษิทั วนิด์ กาฬสนิธุ ์2 จ�ากดั ได้ยืน่ขอถอน
ฟ้องคด ีโดยศาลปกครองกลางได้มคี�าสัง่อนญุาตให้
ถอนค�าฟ้องและจ�าหน่ายคดอีอกจากสารบบความ
แล้ว ส่งผลให้ในปัจจุบันกระบวนการรับซ้ือไฟฟ้า
ในรอบใหม่ที่ได้ล่าช้าไปจากก�าหนดเดิมสามารถ 
เดนิหน้าต่อไปได้” ดร.พลูพฒัน์ กล่าว

ดร.พูลพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2567 คณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลงังาน (กบง.) ได้เหน็ชอบหลกัการการปรับเลือ่น
ก�าหนดวนัจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชงิพาณชิย์ (SCOD)  
ส�าหรับโครงการฯ ประเภทเชื้อเพลิงพลังลม 
ที่ได้รับผลกระทบจากค�าสั่งศาลปกครอง และ 
มอบหมายให้ กกพ. พิจารณาปรับกรอบระยะเวลา
การเข้าท�าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า และปรบัเลือ่น SCOD  
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของ
แต่ละโครงการได้ตามสมควร ซึง่ต้องไม่ให้เกนิกรอบ 
ภายในปี 2573 โดยให้ผู ้ที่ผ ่านการพิจารณา 
คดัเลอืกเข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 22 ราย แจ้งความ 
ประสงค์การขอปรบัเลือ่น SCOD เสนอให้ กกพ. 
พจิารณาก่อนลงนามสญัญาต่อไป 

“ด้วยการเร่งเดินหน้าการจัดหาไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนดังกล่าวจะช่วยให้ประเทศไทย 
มคีวามพร้อมในการจดัหาพลงังานสะอาดเพือ่รองรบั 
การลงทนุและการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 
และสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถบรรล ุ
เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon 
Neutrality) และการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
สทุธิเป็นศนูย์ (Net-Zero Carbon Emission)” 
ดร.พูลพฒัน์ กล่าวทิง้ท้าย

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน 

ในฐานะประธานกรรมการ กปภ. เปิดเผยว่า เม่ือ

วนัที ่1 ตลุาคม 2567 ครม. มมีติเหน็ชอบตามที ่

กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายจักรพงศ์  

ค�าจนัทร์ รองผูว่้าการ (ปฏบัิตกิาร 2) เป็นผู้ว่าการ 

กปภ. คนที ่17 และล�าดบัที ่9 ทีม่าจากระบบการ

สรรหาของคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปภ.  

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป  

นบัเป็นก้าวส�าคญัเพือ่เสรมิความแขง็แกร่งให้กบั กปภ. 

โดยนายจกัรพงศ์ มปีระสบการณ์และวสิยัทศัน์

ทีจ่ะน�า กปภ. สูค่วามเป็นเลศิและสร้างความยัง่ยนื

เพือ่ตอบสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการ

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและยกระดบัคณุภาพชีวติ 

ประชาชนใน 74 จังหวัดทั่วประเทศให้เกิดผล 

เป็นรูปธรรม 

คณะรั ฐมนตรี  (ครม . )  เห็นชอบ 
แต่งตัง้ นายจักรพงศ์ ค�าจันทร์ รองผู้ว่าการ 
(ปฏิบัติการ 2) ด�ารงต�าแหน่งผู ้ว ่าการ 
การประปาส่วนภมิูภาค (กปภ.) คนที ่17 เม่ือวันที่  
1 ตลุาคม 2567 

นายเทอดเกียรติ ส�าเร็จการศึกษาระดับ
ปรญิญาโท Master of Engineering (Industrial 
& Manufacturing Systems Engineering) จาก 
University of Missouri, Columbia, USA และ

ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรม
เคม)ี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

นายเทอดเกยีรต ิCEO ล�าดบัท่ี 8 ของ IRPC 
จะมาขับเคลื่อนองค์กร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ 
ธุรกิจ ผ่านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมี 
ประสทิธภิาพสงูสดุ สร้างสมดลุในการด�าเนนิธรุกจิ 
บนพื้นฐานของธรรมาภิบาล ที่ค�านึงถึงสังคม 
ชมุชน สิง่แวดล้อม อย่างยัง่ยนืต่อไป

ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) (IRPC) แต่งตัง้  
นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ด�ารงต�าแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผูจั้ดการใหญ่ มผีลตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2567 
เป็นต้นไป 

ส�าหรับ นายเทอดเกยีรต ิ มปีระสบการณ์
ในต�าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลยทุธ์
องค์กร บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และมี
ความเชีย่วชาญทัง้งานแผนกลยุทธ์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ผ่านภารกิจในการก�ากับดูแล 
และก�าหนดทิศทางให้กับกลุ่มธุรกิจที่ส�าคัญ
ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. รวมทั้ง
ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญในหลายองค์กร ได้แก่ 
กรรมการบริหารสถาบันวิทยสิริเมธี ประธาน
คณะกรรมการจดัการสถาบนัวทิยาการพลงังาน 
อุปนายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก
แห่งประเทศไทย กรรมการสมาคมพลังงาน
หมนุเวียนไทย

“เทอดเกียรติ พร้อมมูล” CEO ใหม่ IRPC
ขับเคลื่อนองค์กรเติบโตยั่งยืน

“จักรพงศ์ ค�ำจันทร์” ลูกหม้อ กปภ. 
นั่งเก้ำอี้ผู้ว่ำกำรฯ คนที่ 17

บคุลากร ได้แก่ ผู้เชีย่วชาญ นกัวิจยัและนกัศึกษา
เพือ่พฒันาศกัยภาพด้านการจดัการทรพัยากรน�า้ 
การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการ
แบ่งปันข้อมลูอทุกวทิยาและอตุนุยิมวทิยาระหว่าง
สองหน่วยงาน ซึง่จะเป็นโอกาสในการแลกเปลีย่น
องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน�้าและการ
บ�าบัดน�้าเสีย น�าไปสู่การพัฒนาแผนปฏิบัติการ 
ภายใต้ความร่วมมอืและพฒันาโครงการร่วมกนั โดย 
เฉพาะอย่างยิง่การน�าแนวปฏบิตัทิีด่มีาปรับใช้ใน
การเพิม่ประสทิธภิาพระบบการบรหิารจดัการน�า้
ในระดบัพืน้ทีต่่อไป

จากนั้น คณะผู้บริหาร สทนช. ได้เข้าร่วม
การเจรจาระดับทวิภาคีกับผู้บริหารจากประเทศ
จนี ภายใต้ความร่วมมอืแม่น�า้โขง-แม่น�า้ล้านช้าง 
(LMC Water Center) น�าโดย นายโจว จือ้ เหว่ย  
เลขาธิการศูนย์ความร่วมมือด้านทรัพยากรน�้า 
แม่โขง-ล้านช้าง และคณะผูบ้รหิาร โดยล�าดับแรก 
สทนช. ได้แสดงความขอบคณุประเทศจนีส�าหรบั
ความร่วมมอืในการควบคมุการปล่อยน�า้จากแม่น�า้
ล้านช้างในช่วงสถานการณ์น�า้ท่วมแม่น�า้โขงทีผ่่าน
มา ซึ่ง สทนช. ได้ประสานงานส่งจดหมายผ่าน 
LMC Water Center และกระทรวงทรพัยากรน�า้ 
ของจีน ซึง่ได้ตอบรับการร้องขอของไทย โดยการ
ควบคุมปริมาณน�้าที่ปล่อยออกจากเขื่อนจิ่งหง 
เพ่ือช่วยชะลอการระบาย ลดปริมาณน�้าที่ไหล 
ลงสูแ่ม่น�า้โขงตอนล่าง ท�าให้สถานการณ์น�า้ท่วม
ในประเทศไทยและประเทศตอนล่างบรรเทาลงได้ 

และได้แสดงความขอบคุณรัฐบาลจีนและ 
LMC Water Center ทีไ่ด้สนับสนนุเงนิกองทนุ 
พิ เศษเพื่ อการพัฒนาความร ่ วมมือแม ่น�้ า 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ GC ลงนามบันทึกข้อตกลง 
ในความร่วมมอืกับบรษัิท ปตท. น�า้มนัและการ 
ค้าปลกี จ�ากดั (มหาชน) หรอื OR เพือ่ศกึษา 
โอกาสทางการตลาดและกลยทุธ์การขายน�า้มัน 
เชือ้เพลงิอากาศยานแบบย่ังยืน (Sustainable 
Aviation Fuel: SAF) เพือ่เสรมิสร้างความ
แขง็แกร่งในอตุสาหกรรมปิโตรเคมแีละธรุกจิ 
น�า้มันเช้ือเพลงิพร้อมสนบัสนนุอตุสาหกรรมการบนิ 
ทีย่ัง่ยนืของประเทศไทย

GC มุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต�่า ด้วย
การก�าหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์ ภายในปี  พ.ศ. 2593  
พร้อมผสานแนวทางเศรษฐกิจหมนุเวยีน (Circular  
Economy) ควบคูก่ารกบัพฒันาธุรกจิ จงึเกดิ
การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ทีย่ัง่ยนืด้วยการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัน�า้มนัพชื 
ใช้แล้ว (Used Cooking Oil: UCO) ผสาน
เทคโลยีการกลั่นขั้นสูง สู ่การผลิตน�้ามัน 
เชือ้เพลงิอากาศยานแบบยัง่ยนื หรอื SAF ซึง่
ถอืเป็นพลงังานหมนุเวยีน หรือ Renewable & 
Sustainable Energy ทีม่วีงจรชวีติผลติภณัฑ์
ที่ปล่อยคาร์บอนต�่า ช่วยลดผลกระทบด้าน 
สิง่แวดล้อม

OR ก�าหนดเป้าหมายมุง่สู่การเป็น Energy  
Solution Provider ด ้วยแนวทางการ 
พัฒนาน�้ามันเชื้อเพลิงเพื่อลดผลกระทบต่อ 
สิง่แวดล้อม และขยายสูอุ่ตสาหกรรมการบนิของ 
ประเทศไทย ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่สามารถ
ผสมน�า้มนัเชือ้เพลงิอากาศยานแบบยัง่ยืน หรือ 
SAF เข้ากบัน�า้มนั JET โดยไม่ต้องปรบัเปลีย่น
เครื่องยนต์ของเครื่องบิน เป็นหลักการเดียว
กับการผสมเอทานอลกับน�้ามันเบนซิน หรือ 
การผสมไบโอดีเซลกับน�้ามันดีเซล ส่งเสริม
ให้อุตสาหกรรมภาคการบินทั้งสายการบิน 
ในประเทศและสายการบนิระหว่างประเทศได้ใช้ 
น�้ามันเช้ือเพลิง SAF เพื่อสนับสนุนการบรรล ุ
เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธิเป็นศูนย์  
หรอื Net Zero ภายในปี พ.ศ. 2608 

นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร GC กล่าวว่า GC ในฐานะผู้น�า
ในธุรกจิเคมภีณัฑ์ มคีวามพร้อมในด้านโครงสร้าง

พื้นฐานและความเชี่ยวชาญด้านโรงกลั่นน�้ามัน 
โดยเพิม่ขดีความสามารถและศกัยภาพโรงกลัน่
สู ่การผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืนหรือ 
SAF จากน�า้มนัพชืใช้แล้ว การบกุเบกิผลติภัณฑ์ 
SAF ในเชงิพาณชิย์ สูอุ่ตสาหกรรมการบินของ
ประเทศไทย มทีัง้โอกาสและความท้าทาย ซึง่
ความร่วมมือระหว่าง GC และ OR ในฐานะ
ผู ้น�าด้านการตลาดและการจ�าหน่ายน�้ามัน
อากาศยานของไทย จะเป็นแรงผลกัดนัในการ 
ขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมพลงังานและอตุสาหกรรม 
การบินของประเทศไทยไปสูอ่นาคตทีย่ัง่ยนืและ
มปีระสทิธภิาพย่ิงขึน้ได้ส�าเรจ็

นายดษิทตั ปันยารชนุ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร OR กล่าวว่า ความร่วมมอืระหว่าง OR 
และ GC ในครัง้นี ้OR ในฐานะผูน้�าการจ�าหน่าย
น�า้มนัเชือ้เพลงิอากาศยานของไทย มุง่มัน่ทีจ่ะ
แบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกับ 
GC ซ่ึงเป็นผูน้�าในธรุกจิเคมภีณัฑ์ทีม่กีารด�าเนนิ
งานด้านความยั่งยืนระดับสากล เพื่อศึกษา
และน�าน�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน 
(Sustainable Aviation Fuel หรอื SAF) จาก
กระบวนการ Co-Processing ของ GC มาใช้ใน 
อุตสาหกรรมการบิน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให ้
สายการบินท้ังในประเทศและสายการบนิระหว่าง 
ประเทศได้ใช้ SAF เพื่อลดผลกระทบต่อ 
สิง่แวดล้อม อกีทัง้ ยงัสอดคล้องกบัเป้าหมาย Net  
Zero ของประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2608 
และยังเป็นการปฏิบตัติามมาตรฐานของ ICAO 
และ IATA ในอนาคต นอกจากนี ้ความร่วมมอื 
ครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับนโยบายการเป็นผู้ให้
บรกิารโซลชูนัด้านพลงังาน (Energy Solution 
Provider) ของ OR เพือ่สร้างอนาคตทีย่ัง่ยืน
ร่วมกันต่อไป 

GC และ OR ผนกึก�าลงัผสานจดุแขง็ร่วมกัน
เพือ่ยกระดบัศกัยภาพและเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัสูก่ารเตบิโตทีม่ัน่คงและยัง่ยนื ใน
กลุม่ ปตท. และร่วมผลกัดนัให้เกดิการบรหิาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งห่วงโซ่
คณุค่า (Value Chain) ส่งผลให้ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดในด้านความรับผิดชอบต่อ 
สิง่แวดล้อมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

GC จับมือ OR มุ่งเป้ำหมำย Net Zero 
ร่วมมือด้ำนเชื้อเพลิงอำกำศยำนแบบยั่งยืน

ในการลงนามรับรองปฏิญญาปักกิ่ง (Beijing  
Declaration) ในฐานะผูบ้รหิาร สทนช. ได้กล่าวปาฐกถา 
เปิดช่วงเสวนาเก่ียวกับหัวข้อการปกป้องและ 
ธรรมาภบิาลน�า้ในลุม่น�า้โขง-ล้านช้าง ซึง่เป็นความ 
ร่วมมือระหว่างประเทศในภมูภิาคลุ่มน�า้ส�าคัญแห่งนี้  
รวมถงึได้ให้สมัภาษณ์ประเดน็การบริหารจดัการน�า้ 
ในไทย และการด�าเนนิความร่วมมอืด้านการบรหิาร 
จดัการน�า้ร่วมกบัจนีด้วย

เลขาธกิาร สทนช. กล่าวต่อว่า นอกจากการ
ร่วมงานดงักล่าวแล้ว สทนช. ยงัได้มโีอกาสร่วมพธิ ี
ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า ระหว่าง
สถาบันวิจัยทรัพยากรน�้าและพลังงานน�้าแห่ง
สาธารณรฐัประชาชนจนีและส�านกังานทรพัยากรน�า้ 
แห่งชาติแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นการลงนาม
โดยตนเองในฐานะผูบ้รหิาร สทนช. และ ดร.เพงิ จงิ  
(Dr. PENG Jing) ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัย
ทรัพยากรน�้าและพลังงานน�้าแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (China Institute of Water  
Resources and Hydropower Research: IWHR)  
โดยมีผู้แทน สทนช. IWHR และเทศบาลนคร
นครราชสมีา ร่วมเป็นสกัขพียาน ความร่วมมอืใน
ครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นกลไกขบัเคลือ่นความ
ร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม 
และส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ
ทรพัยากรน�า้ทีค่รอบคลมุใน 4 ประเดน็ ได้แก่ 

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ าแบบ 
บรูณาการ การพฒันาระบบน�า้ประปา การจดัการ
อุทกภัยและภัยแล้ง และการพัฒนาพื้นที่สีเขียว 
โดยการร่วมด�าเนนิโครงการต่างๆ การแลกเปลีย่น

นายจักรพงศ์ ค�าจันทร์ ผู้ว่าการ กปภ. 

คนล่าสุด ปัจจุบันอายุ 57 ปี ส�าเร็จการ

ศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้มีความรู้ความ

เชีย่วชาญมปีระสบการณ์การท�างานด้านกจิการ

ประปามากกว่า 30 ปี ร่วมงานกับ กปภ. ตัง้แต่

ปี 2534 เคยด�ารงต�าแหน่งด้านการบรหิารต่างๆ 

เป็นผูอ้�านวยการ กปภ.เขต 3 (ราชบรุ)ี กปภ. 

เขต 6 (ขอนแก่น) รองผู้ว่าการ (ปฏบิติัการ 2) 

นอกจากนี้ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร

ต่างๆ เช่น การบรหิารงานภาครฐัและกฎหมาย

มหาชน (ปรม.รุน่ที ่ 21) สถาบนัพระปกเกล้า  

นกับรหิารการงบประมาณระดบัสงู (นงส. รุ่นท่ี 3)  

ส�านกังบประมาณ เป็นต้น ก่อนได้รบัการแต่งตัง้

เป็นผู้ว่าการ กปภ. คนล่าสดุ
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กรมอุทยานฯ ปล่อยสัตว์ป่าคนืสู่ธรรมชาติ
หนนุโครงการรวมใจภักดิ ์รักษ์ป่า เฉลิมพระเกยีรติ

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี 
เป็นประธานโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า 
เฉลมิพระเกียรต ิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 
กิจกรรมการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู ่ธรรมชาติ 
ในพืน้ท่ีป่าอนรุกัษ์ 4 ภาค และจดัท�าโป่งเทยีม  
พร้อมด้วยพระอาจารย์ชายกลางอภิญาโณ 
นายชลธี  ยังตรง ผู ้ว ่าราชการจังหวัด 

การท�างานกบัทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง และสร้าง
ความตระหนกัรู้ให้กบัประชาชนในวงกว้าง

ส�านักอนุรกัษ์สตัว์ป่า กรมอทุยานแห่งชาติ 
สตัว์ป่า และพนัธ์ุพืช จึงได้ก�าหนดจัดกจิกรรม
การปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติและการจัดท�า 
โป่งเทียม เพื่อเข้าร่วมสนับสนุนในโครงการ 
รวมใจภกัดิ ์รกัษ์ป่า เฉลมิพระเกยีรต ิซึง่การปล่อย 
สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติเป็นส่วนส�าคัญของการ
อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ ท้ังการเพ่ิมจ�านวน
ประชากรสตัว์ป่า และการรกัษาสมดลุของระบบ
นิเวศ โดยมีการตรวจสอบความเหมาะสมของ
พืน้ที ่ความเหมาะสมของชนดิพนัธุสั์ตว์ป่า และ
การเตรียมความพร้อมของสตัว์ป่าก่อนปล่อย ทัง้ 
ด้านสขุภาพและพฤตกิรรม โดยพยายามด�าเนนิการ 
ให้สอดคล้องตามแนวทางปล่อยแบบ Soft 
Release เพือ่ให้สตัว์ป่าสามารถปรบัตวัเข้ากบั
ธรรมชาตไิด้อย่างสมบรูณ์

ส่วนการจดัท�าโป่งเทยีมถูกจดัท�าขึน้ใน 72 แห่ง 
ทั่วประเทศ เพื่อสร้างแหล่งอาหารและแร่ธาตุ
ให้กับสัตว์ป่า สนับสนุนความหลากหลายทาง

ทส.น�าทมีเครือข่าย เปิดเวท ีTCAC 2024 
ยกระดบังานเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม และภาคีเครือข่าย จัดประชุม
ภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด ้าน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย  
ครัง้ที ่3 หรอื Thailand Climate Action 
Conference: TCAC 2024 ภายใต้แนวคดิ  
“เร่งเปลีย่นผ่าน สานพลงัภาคี สูส่งัคมท่ีเป็นมติร 
ต่อภมูอิากาศ Accelerating the Climate 
Transition” 

ดร.พรุิณ สยัยะสิทธิพ์านชิ อธบิดีกรมการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
กล่าวว่า จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของโลกที่ก�าลังทวีความรุนแรงขึ้น 
หลายประเทศประสบกับภัยพิบติัทางธรรมชาติ
ร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทัว่โลก 
โดยประเทศไทยได้ประกาศความมุง่มัน่ทีจ่ะมุง่
สูเ่ป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายใน
ปี ค.ศ. 2050 และบรรลเุป้าหมายการปลอ่ย 
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ.  
2065 ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม ได้ก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ในมติต่ิางๆ 
ทั้งการพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
การส่งเสรมิงานวจิยั การพฒันาและสนบัสนนุ
นวัตกรรมสีเขียว การสร้างความตระหนักรู้
และการมีส่วนร่วมของประชาชน การเพิ่ม 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
และการน�าเสนอการด�าเนินงานด้านการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของประเทศไทย 
ในการแก้ไขปัญหา พร้อมตัง้รบั ปรับตวั และ
สร้างภูมิคุ ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ รวมถงึนวตักรรมต่างๆ ท่ีช่วยแก้ไข
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้ง  
Climate Policy นโยบายการด�าเนินงานด้านการ 
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของประเทศไทย 
Climate Action การมส่ีวนร่วมของภาคส่วน

ต่างๆ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชา
สงัคม Climate Technology เทคโนโลยทีีม่ี
บทบาทในการลดก๊าซเรอืนกระจก และปรับตวั 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเป็น
รปูธรรม Climate finance การเงนิเพือ่การ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเข้าถึง 
แหล่งเงนิต่างๆ

ฉะเชงิเทรา นายวรีะ ขนุไชยรักษ์ รองอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
นายวีระพงศ์ โคระวตัร หัวหน้าเขตรักษาพนัธุ ์
สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน เจ้าหน้าทีส่�านกัอนรุกัษ์
สตัว์ป่า ส�านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์ท่ี 2 (ศรรีาชา)  
เข้าร่วมพธีิ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี ทรงมีพระราชปณิธานสืบสาน รักษา 
ต่อยอด พระราชด�ารพิระบาทสมเดจ็พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เรื่องการบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข
ของประชาชน และทรงเล็งเห็นความส�าคัญ
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดย 
ไม่ละเลยคณุภาพชวีติของประชาชน ซึง่เป็นความ 
ห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มี 
ต่อประชาชนชาวไทย ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของ 
ผนืแผ่นดนิไทย โดยในปี 2567 ถือเป็นโอกาส 
พระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 6 รอบ  
28 กรกฎาคม 2567 

กรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุพ์ชื 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก ในการดูแล
ปกป้องทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า จงึได้จดัท�า 
“โครงการรวมใจภกัด์ิ รกัษ์ป่า เฉลมิพระเกยีรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” และ “โครงการฟ้ืนฟู 
ป่าต้นน�า้คลองแม่ข่า เฉลมิพระเกยีรตพิระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่วั เนือ่งในโอกาสพระราชพธิ ี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  
28 กรกฎาคม 2567” โดยการด�าเนนิกจิกรรม
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน อนัจะเป็นการยกระดบัความส�าคญั
ของกิจกรรมการอนุรักษ์สัตว์ป่า บูรณาการ 

ขดีความสามารถในการปรบัตัวของชุมชนและระบบ 
นเิวศ และการส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างภาครฐั 
และเอกชน 

ด้วยเหตนุี ้ จงึได้ร่วมกบัภาคเีครอืข่ายภาครฐั  
และเอกชน จัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการ
ปฏิบตังิานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ของไทย (Thailand Climate Action Conference)  
เพือ่เป็นเวทีแสดงพลงัการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน 
การต ่ อสู ้ ป ัญหาการ เปลี่ ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศภายในประเทศส�าหรบัทกุภาคส่วน ให้ 
บรรลเุป้าหมายการมส่ีวนร่วมทีก่�าหนดขึน้ และนบัว่า 
เป ็นวาระที่ดีของไทยที่จะเสริมสร ้างการมี 
ส่วนร่วมระหว่างภาคเีครอืข่ายทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจน
บรูณาการและขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากระดับนโยบาย
สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ภายในประเทศอย่าง
เป็นรปูธรรม อกีทัง้ ยงัเป็นโอกาสให้ทกุภาคส่วน
น�าเสนอผลการด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่ ีและสามารถ

น�าผลการด�าเนินงานไปน�าเสนอในเวทีระดับ
โลก สร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ถึงความ
ส�าคัญและทิศทางของการด�าเนินงานด้านการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น�าไปสู ่การ 
เสรมิสร้างความเข้มแขง็ในการด�าเนนิงานร่วมกนั
ภายในประเทศอย่างมปีระสิทธภิาพ 

ดร.พิรณุ กล่าวเพิม่เตมิว่า การประชมุ TCAC 
2024 น้ี จดัขึน้เป็นครัง้ท่ี 3 ภายใต้แนวคดิ “เร่ง
เปลี่ยนผ่าน สานพลังภาคี สู ่สังคมที่เป็นมิตร 

 กก.คพ.เห็นชอบ ประกาศ ทส. 
เพื่อควบคุมน�้าเสียจากบ่อเลี้ยงสัตว์น�้าจืด-โรงงาน 
ปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
เห็นชอบการปรบัปรงุมาตรฐานควบคมุการระบาย
น�า้ทิง้จากบ่อเพาะเลีย้งสตัว์น�า้จดื ซึง่มกีารปรบัปรงุ
ในประเด็นค�านิยามประเภทและขนาดของบ่อ
เพาะเลีย้งสตัว์น�า้จดื พารามเิตอร์และค่ามาตรฐาน
ควบคมุ วธิกีารตรวจสอบค่ามาตรฐาน ทัง้นี ้ เพือ่
ประโยชน์ในการป้องกนัผลกระทบต่อแหล่งน�า้และ
สัตว์น�้าซึ่งส่งผลต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ และ

ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบก�าจัดขยะ อาทิ ก�าหนดแนวทางการ 
ยกระดับสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยที่ด�าเนินการ
ก�าจัดขยะมลูฝอยอย่างไม่ถกูต้องทัว่ประเทศ ส่งเสริม 
ให้เอกชนร่วมลงทุนในการก�าจัดขยะ การจัดการ 
ส่ิงปฏกูิลหรือวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วจากอตุสาหกรรม ส�าหรับ 
การพฒันาเครือ่งมอืและกลไกทีจ่ะน�ามาใช้ในการ
บรหิารจดัการขยะทกุประเภททีส่�าคญั ได้แก่ การ
พัฒนากฎหมายการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยัง่ยนื 
กฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการควบคุม
ก�ากับกิจการสะสมวัสดุหรือสิ่งของที่ช�ารุดใช้แล้ว 
หรอืเหลอืใช้

 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยทีป่ระชุมฯ  
ได ้พิจารณาร ่างพระราชบัญญัติการจัดการ 
บรรจภุณัฑ์อย่างยัง่ยนื พ.ศ. .... เพือ่ส่งเสรมิ ช่วยเหลอื  
สนับสนุน การจัดการบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตาม
ล�าดับชั้นของการจัดการขยะ ภายใต้เศรษฐกิจ
หมุนเวียน นอกจากนี้  ยั งได ้ พิจารณาร ่าง 
พระราชบญัญติัคุม้ครองซากดึกด�าบรรพ์และแหล่ง
ทรพัยากรธรณอีนัควรอนรุกัษ์ พ.ศ. .... เพือ่สงวนไว้ 
ซึ่งซากดึกด�าบรรพ์และแหล่งทรัพยากรธรณ ี
ให้เป็นมรดกทางธรรมชาตขิองแผ่นดิน พัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีที่สร้าง 
รายได้ให้ประเทศอย่างสมดุลและย่ังยืน พร้อมท้ัง  
มอบหมายให้กรมควบคมุมลพษิ และกรมทรพัยากรธรณี  
น�าข้อคดิเหน็รวมถงึข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ไปพจิารณาปรับปรุงแก้ไข และน�าเสนอตามขัน้ตอน 
ต่อไป

มอบโล่ประกาศเกยีรติคณุ องค์กรผูน้�าด้านการจดัการก๊าซเรือนกระจก
จตุพร บุรุษพัฒน ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี 

มอบโล่ประกาศเกยีรตคิณุ “องค์กรผูน้�าด้านการจดัการก๊าซเรอืนกระจก” ประจ�าปี 2567 (Climate 
Action Leading Organization: CALO) เพือ่เชดิชูเกยีรติองค์กรสมาชกิจากภาคส่วนต่างๆ ท่ีมี
ส่วนร่วมในการบรหิารจดัการและขบัเคลือ่นการลดก๊าซเรอืนกระจกขององค์กรอย่างเป็นรปูธรรม 
สะท้อนความมุง่มัน่สูเ่ป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธิ
เป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065 โดยมี ดร.ณฐัรกิา วายภุาพ นติพิน รองผูอ้�านวยการ และรกัษาการ 
ผูอ้�านวยการองค์การบริหารจดัการก๊าซเรอืนกระจก กล่าวรายงาน และมผีูบ้รหิารและผูแ้ทนองค์กร
ผูน้�าด้านการจดัการก๊าซเรอืนกระจก และสมาชิกเครอืข่ายคาร์บอนนวิทรลัประเทศไทย เข้าร่วมพธิี 

 ดร.ชญานนัท์ ภักดจีติต์ รองปลดั
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม เพือ่พจิารณาร่างกฎหมายของกระทรวง

ต่อภูมิอากาศ Accelerating the Climate  
Transition” โดยภายในการประชมุ TCAC 2024  
จะมเีวทีเสวนาแลกเปลีย่นการด�าเนนิงานในประเด็น  
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศของทกุภาคส่วน ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน 
ภาคประชาสงัคม ภาคการเงนิ และเยาวชน อาทิ 
“Climate Tech เทคโนโลยเีพือ่วถิ ีlow-carbon” 
“เตือนภัยอย่างไร ในภาวะโลกเดือด” “การ 
ปลดลอ็กการเงนิทีย่ัง่ยนื อนาคตทีเ่ป็นมติรต่อสภาพ 
ภมูอิากาศ” “ESG: เพือ่ความย่ังยืนของชุมชนและ
สิง่แวดล้อม” “ประชาสงัคม กุญแจสู ่Net Zero” 
“พลงัเครอืข่ายเยาวชนไทย กบัภารกจิ หยดุโลก
เดอืด” “Influencer: Role Model พลงัสือ่สาร
สร้างกระแสยคุโลกเดอืด” เป็นต้น 

(รมว.ทส.) น�าทีม หารอื 3 สมาคม เร่งแก้ไขปัญหา
การเข้าท�าประโยชน์ในพืน้ทีป่่าไม้ ย�า้แก้กฎหมาย 
“ยืดหยุ่น สะดวก และคล่องตัว” เพื่อประโยชน์
ประชาชน เร่งรัดด�าเนนิการใน 3 ประเด็น ได้แก่ 
1) ด�าเนนิการลดขัน้ตอนในการพจิารณาการด�าเนนิ
การขออนญุาตใช้ประโยชน์พ้ืนทีป่่าไม้ โดยให้มกีาร
ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องให้มีความยืดหยุ่น 
สะดวก และคล่องตัวมากขึน้ 2) เร่งรัดการพจิารณา
ค�าขออนญุาตกรณส่ีวนราชการเข้าท�าประโยชน์ใน
พืน้ทีป่่าไม้ก่อนได้รบัอนุญาต จ�านวนกว่า 137,000 
ค�าขอ ให้แล้วเสรจ็ภายใน 6 เดอืน โดยจดัให้มกีาร
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน ์
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จากเดิมเดอืนละ 1 คร้ัง เป็น 
เดือนละ 2 ครัง้ และ 3) ส�าหรบักรณส่ีวนราชการยืน่
ขออนญุาตเข้าท�าประโยชน์ในพ้ืนทีป่่าไม้ ตามห้วง
เวลาท่ีคณะรฐัมนตร ีมมีติเมือ่วนัท่ี 11 พฤษภาคม 
2567 (7 กันยายน 2564 ซึง่เป็นวนัสดุท้าย) ไม่ทนั
ขอให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส�ารวจและรวบรวมข้อมูลค�าขออนุญาตเข้าท�า
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ที่่ตกค้างส่งให้กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตริและสิง่แวดล้อม โดยกรมป่าไม้ 
ด�าเนินการ ขอขยายระยะเวลาต่อ ครม. ต่อไป

ชีวภาพและเสริมสร้างความสมบูรณ์ของระบบ
นเิวศ นอกจากนี ้ ยงัช่วยเสรมิสร้างสขุภาพของ
สตัว์ป่าและสนบัสนนุการอยูร่่วมกนัอย่างสมดลุ
ในระบบนเิวศ

ส�าหรบัเป้าหมายปล่อยสตัว์ป่าคนืสูธ่รรมชาติ
ในพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ 4 ภาค จ�านวนไม่น้อยกว่า 
720 ตัว และจัดท�าโป่งเทยีม จ�านวนไม่น้อยกว่า 
72 แห่ง ได้ก�าหนดด�าเนนิการใน 4 พืน้ที ่ดงันี้ 

- ภาคเหนือ ด�าเนนิการ ณ เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า 
เวยีงลอ จงัหวดัพะเยา ปล่อยสตัว์ป่า 2 ชนิด รวม 
191 ตวั และจดัท�าโป่งเทียม 10 แห่ง เม่ือวนัที่ 
21 สงิหาคม 2567

- ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ด�าเนินการ ณ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ปล่อยสตัว์ป่า 5 ชนดิ รวม 272 ตวั และจัดท�า
โป่งเทยีม 10 แห่ง 22 สงิหาคม 2567

- ภาคใต้ ด�าเนินการ ณ เขตรกัษาพันธ์ุสตัว์ป่า
โตนงาช้าง จังหวดัสงขลา ปล่อยสตัว์ป่า 9 ชนดิ 
รวม 172 ตัว และจัดท�าโป่งเทียม 10 แห่ง เมือ่
วนัที ่5 กนัยายน 2567

- ภาคกลางและตะวันออก ด�าเนินการ ณ  
เขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน จงัหวดัฉะเชงิเทรา  
ก�าหนดปล่อยสตัว์ป่า 9 ชนดิ รวม 372 ตัว และ
จดัท�าโป่งเทยีม 42 แห่ง ในวันที ่ 23 กันยายน 
2567”

ส�าหรับสัตว์ป่าที่ได้ท�าการปล่อยในพ้ืนท่ี 
เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน จ.ฉะเชงิเทรา นัน้  
ได้แก่ ไก่ป่าตุ้มหูขาว ไก่ฟ้าพญาลอ เป็ดแดง  
นกเค้ากู ่ นกกาเหว่า นกขนุแผน นกกระทาทุง่ 
เม่นใหญ่ เต่าเหลอืง

ได้เห็นชอบการปรับปรุงการก�าหนดประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขต
ประกอบการอตุสาหกรรม ทีจ่ะต้องถกูควบคุมการ 
ปล่อยน�้าเสียลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะหรือออกสู ่
สิง่แวดล้อม ให้สอดคล้องกบัพระราชบัญญตัโิรงงาน 
(ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2562 โดยก�าหนดประเภทหรือ
ชนิดของโรงงานอุตสาหกรรมเฉพาะที่มีน�้าเสีย 
จากกระบวนการผลติรวม 68 ประเภท และรวมถงึ 
โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทหรือชนิดของ
โรงงานทีม่จี�านวนคนงานตัง้แต่ 200 คนข้ึนไปด้วย 
เพ่ือเป็นการควบคุมการปล่อยน�้าทิ้งจากโรงงาน
ทกุประเภท

 นอกจากนี ้ยงัมีการรายงานผลการ
ด�าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารด้านการจดัการขยะ 
ของประเทศ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2565-2570) ซึง่คณะ
รัฐมนตรีได้เห็นชอบให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน 
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้มาต้ังแต่ปี  
2565 โดยมผีลการด�าเนนิงานครอบคลมุตัง้แต่การ
จดัการขยะทีต้่นทาง อาทิ ก�าหนดระบบการคดัแยก 
ขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางการส่งเสริมให้ผู ้ผลิต 
ปรบัเปลีย่นและเรยีกคนืบรรจภุณัฑ์ของตนเองตาม 
หลกัการ EPR การออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภณัฑ์ 

 เฉลมิชัย ศรอ่ีอน ชญานนัท์ ภกัดีจติต์

วรีะ ขุนไชยรกัษ์ 

ปรญีาพร สวุรรณเกษ

พริณุ สยัยะสทิธิพ์านชิ



ปีที่ 19 ฉบับที่ 438 วันที่ 16-31 ตุลาคม 2567 เกษตรน�าไทย   17

กองทุน FTA ผนึกความร่วมมอื 14 ภาคี 
พฒันาเครอืข่ายโครงการเกษตรพันธมติร

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ
ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน
เปิดงานสมัมนาเชิงปฏบิติัการ “Project Matching  
Connecting Opportunities การพัฒนา 
เครือข่ายโครงการเกษตรพนัธมติร สูโ่อกาสตลาด
การค้าเสร”ี ณ โรงแรมดวงตะวนั จงัหวดัเชยีงใหม่ 
โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย 14 หน่วยงาน ที่
กองทนุปรบัโครงสร้างการผลติภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิม
ขดีความสามารถการแข่งขนัของประเทศ (กองทนุ 
FTA) ลงนาม MOU ร่วมมอืในการแก้ไขปัญหาและ
พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัให้เกษตรกร
ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าให้มี
ศกัยภาพในการแข่งขนั ประกอบด้วย 

1) กรมปศุสัตว์  2) กรมส่งเสริมสหกรณ์  
3) องค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย 
4) สภาเกษตรกรแห่งชาติ 5) สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย 6) สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 7) ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน�าเข้า 
แห่งประเทศไทย 8) สหกรณ์โคเนื้อก�าแพงแสน 
และ 9) บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จ�ากัด และที่เพิ่ง 
ลงนามความร่วมมอืเพ่ิมเตมิล่าสดุอกี 5 หน่วยงาน  
10) กรมการข้าว 11) กรมวิชาการเกษตร  
12) ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

13) บรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม 
และ 14) ส�านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม มาร่วมจัดกจิกรรม โดยมผีูเ้ข้าร่วม 
สัมมนาประกอบด้วยเกษตรกร ข้าราชการ หน่วยงาน 
ภาคเอกชน วิทยากร และเจ้าหน้าท่ีทัง้ส่วนกลาง
และส่วนภมูภิาค จ�านวน 200 คน

โอกาสนี้ เลขาธิการ สศก. ได้ร่วมบรรยาย
พเิศษ CEO Talk “The Next Chapter Project  
Matching Connecting Opportunities  
มุมมองการสร้างความร่วมมือ พัฒนาเครือข่าย
โครงการเกษตรพันธมิตร สู่โอกาสตลาดการค้า
เสร”ี นอกจากนี ้ยงัมีการบรรยายเรือ่ง “เจาะลกึ
สถานการณ์ภาคเกษตรยคุดจิทิลั ในตลาดการค้า
เสรี: การเปล่ียนแปลง ผลกระทบ ความท้าทาย 
และการปรบัตวั” โดย รศ.ดร. เริงชยั ตนัสุชาติ  
ผูอ้�านวยศนูย์ความเป็นเลศิเศรษฐมติ ิมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และส�าหรับช่วงบ่าย เป็นเสวนาเรื่อง 
“Success Stories from Local to Global: 
ไขเคล็ดลับโครงการต้นแบบของกองทุน FTA”  
โดยผูแ้ทนเกษตรกรและผู้รับผิดชอบจากโครงการ
ทีป่ระสบผลส�าเร็จ ได้แก่ 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ

การตลาดโคเนื้อสุรินทร์วากิวครบวงจรเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขันให้เกษตรกร (กรม
ปศุสัตว์) 2) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต
กาแฟของกลุ่มเกษตรกรท�าสวนเขาทะลุ (กรม
ส่งเสรมิสหกรณ์) 3) โครงการน�าร่องต้นแบบการ
พัฒนาเกษตรกรผูป้ลูกข้าวสู่การรับรองมาตรฐาน
เกษตรอนิทรย์ีสากล EU/NOP ด้วยวธีิการบรหิาร
จดัการน�า้เพือ่การท�าเกษตรอนิทรย์ี (มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์) 

และ 4 )  โครงการจัดตั้ งฟาร ์ม โคนม
ประสิทธิภาพสูง (อ.ส.ค.) พร้อมด้วยกิจกรรม
พเิศษ Fast Track Project Matching กจิกรรม 
จบัคู่โครงการทีม่ศีกัยภาพระหว่างหน่วยงานเครอืข่าย  
MOU กองทนุ FTA และเกษตรกร เพือ่สร้างโอกาส
การเสนอโครงการทีม่คีวามเป็นได้ในการขอรับการ
สนบัสนนุจากกองทนุ FTA ตลอดจนนทิรรศการ 
ผลด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ความ 
ร่วมมอื MOU และโครงการทีไ่ด้รบัเงนิสนบัสนนุ
จากกองทนุ FTA ทัง้หมด 18 บธูร่วมกจิกรรม

ทีผ่่านมา เกษตรกรบางส่วนยงัมศีกัยภาพการ
ผลติอยูใ่นระดับต�า่ สนิค้าเกษตรมคุีณภาพไม่ตรง
ตามความต้องการของตลาด ท�าให้มีต้นทุนการ 

กฟก.เข้าพบ รมว.เกษตรฯ
ชง นายกฯ แก้หนีเ้กษตรกร

16,000 ราย ภายใต้กรอบงบประมาณที ่
เจ้าหนีจ้ะได้รับการชดเชยตาม มต ิครม. จ�านวน 
15,481 ล้านบาท   ภายหลงัการหารอื รมว.
เกษตรและสหกรณ์ รบัจะน�าเรือ่งหารอืกบัท่าน
นายกรัฐมนตร ีเพือ่น�าเข้า ประชุม ครม. ต่อไป 

นอกจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรฯ ยังได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รู้สึกสงสาร
และเป็นห่วงเกษตรกร ทีม่าเดนิขบวนและนอน
ค้างแรมข้างถนน บางวนัฝนก็ตก การอยูก่ารกนิ
ก็ล�าบาก ท�าอย่างไรท่ีจะให้เกษตรกร ท่ีได้รับ
ความเดอืดร้อนจากปัญหาต่างๆ และต้องการให้ 
รัฐบาลช่วยเหลือไม่ต้องมาเดินขบวนและนอน
ค้างแรมข้างถนนอีกต่อไป 

ซ่ึงผูบ้ริหารกองทนุฯ ทีเ่ข้าพบแจ้งว่า คณะ
กรรมการกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร ได้
เสนอตัง้คณะอนกุรรมการ เพือ่ให้มตีวัแทนแต่ละ
องค์กรในแต่ละภาคเข้ามาร่วมพจิารณารบัทราบ
ปัญหาและแก้ไขร่วมกัน ซึ่งนางนฤมล รับจะ
รีบด�าเนินการประสานรองนายกรัฐมนตรีท่ีรับ
มอบหมายจากนายกรฐัมนตร ี เพือ่แต่งตัง้คณะ
อนกุรรมการ โดยเรว็ต่อไป

ส�าหรับภารกิจด้านการจัดการหนี้ของ
เกษตรกร ขณะนี้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
5.55 แสนราย จ�านวน 8.89 สัญญา วงเงิน 
137,000 ล้านบาท จ�านวนหน้ีดงักล่าว กฟก. 
จะขอให้รฐับาลช่วยปรบัโครงสร้างหน้ีกบัเจ้าหน้ี  
4 แบงค์รัฐ ส่วนการช�าระหนี้แทนเกษตรกร 
ซ่ึง กฟก.ได้ด�าเนินการมาตัง้แต่เมือ่ปี 2549-2567 
จ�านวน 35,343 ราย จ�านวน 35,818 สญัญา 
มลูหน้ี 11,097 ล้านบาท แยกเป็นหนีท่ี้ไม่ก่อให้
เกดิรายได้ (เอน็พแีอล) วงเงนิ 10,481 ล้านบาท 
เกษตรกร 34,555 ราย สถาบนัเกษตรกร 7,032 
ล้านบาท จ�านวน 26,682 ราย และธนาคาร
พาณชิย์ นิตบิคุคล ธกส. จ�านวน 3,449 ล้านบาท 
จ�านวน 7,873 ราย ปัจจุบนั กฟก.ได้รักษาทีดิ่น
ท�ากนิให้เกษตรกรทีเ่ป็นสมาชิก จ�านวน 28,635 
แปลง เนือ้ท่ี 192,511 ไร่ 2 งาน 71.2 ตารางวา

ทัง้นี ้ เมือ่วนัที ่ 3 ต.ค.2567 นายเอกภาพ 
พลซือ่ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิด
เผยภายหลงัที ่นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธกิาร
ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
(กฟก.) ได้น�าผู้บริหารกองทุนฯ เข้าพบ นาง
นฤมล  ภิญโญสนิวฒัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับทราบนโยบายการ
ด�าเนินการเกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูฯ และเสนอ
แผนด�าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ�าปี 2568

โดย นางนฤมล ได้สอบถามถงึปัญหา และ
อุปสรรคในการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรของ 
กฟก. ซึ่งนายสไกร ได้รายงานปัญหาและ
อปุสรรคของสมาชกิ กฟก. ทีม่าชมุนุมในขณะนี้ 
คือเรื่อง การปรับโครงสร้างหน้ีของเกษตรกร
สมาชิกกองทุนฯ ลูกหนี้ ธนาคารของรัฐ  
4 แห่ง ได้แก่ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(ธอส.) ธนาคารออมสนิ ธนาคารพฒันาวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
(SME) 

ก่อนหน้านีต้ัง้แต่ปี พ.ศ. 2565 รฐับาลชุดก่อน 
ที่มีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงเกษตรฯ ได้เสนอคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วนัท่ี 14 มีนาคม 2565 ให้ปรับโครงสร้างหนี้
เกษตรกรลกูหนี ้4 แบงค์รัฐ จ�านวน 50,621 ราย  
และให้ กฟก. เป็นหน่วยบรหิารโครงการ ร่วมกบั 
ธนาคารของรฐั 4 แห่ง ซึง่ปัจจบุนัมเีกษตรกร
สมาชิก กฟก. มาลงทะเบียนรายงานตัวแล้ว
จ�านวน 41,000 ราย ประสงค์เข้าร่วมโครงการ
ปรับโครงสร้างหนี้จ�านวน 29,000 กว่าราย  
ไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ 9,000 กว่าราย  
และยงัไม่มารายงานตัว 8,000 กว่าราย 

ขณะเดียวกัน มีเกษตรกรท่ีไม่มีรายช่ือ 
อยู่ในกลุม่แรกทีไ่ด้สทิธ ิ50,621 ราย ได้แจ้งความ
ประสงค์เข้าร่วมปรับโครงสร้างหนี ้ แทนกลุม่ที ่
ไม่ประสงค์และทีไ่ม่มารายงานตวัจ�านวนประมาณ  

สานต่อความร่วมมอืกบั FAO 
ช ูก.เกษตรฯ ผูน้�าเวทีเกษตรโลก

โดยงานส�าคัญที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันเป็น 
เจ้าภาพในช่วงต้นเดอืนธนัวาคม 2567 ได้แก่ งาน 
เฉลิมฉลองวันดินโลก ประจ�าปี 2567 (The 
Global Celebration of World Soil Day 
2024) ณ จังหวดันครราชสมีา และการประชมุ
นานาชาตว่ิาด้วยการจดัการทรพัยากรดิน และ
น�า้ เพือ่ความมัน่คงทางอาหารอย่างยัง่ยนื (The 
International Soil and Water Forum 2024: 
ISWF) ณ กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นเวทีแรกของโลก 
ท่ีบูรณาการประเดน็หารอืด้านดนิและน�า้ และ
คาดว่าจะมผีูน้�าระดับรฐัมนตรเีข้าร่วมประมาณ 
20 ประเทศทัว่โลก ทัง้นี ้ผลลพัธ์จากการประชมุ
ในกรอบเวทีนีจ้ะน�าไปต่อยอดและยกระดบัการ 
ขับเคลื่อนการจัดการดินและน�้าอย่างยั่งยืน 
ให้เป็นวาระโลกต่อไป

นอกจากนี ้ฝ่าย FAO ได้แสดงความขอบคุณ
รัฐบาลไทย โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในฐานะท่ีเป็นพันธมิตรท่ีใกล้ชิดและ
ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของ FAO มา
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเชิญรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
วันอาหารโลก ณ ส�านักงาน FAO ประจ�าภมูภิาค
เอเชียแปซิฟิก กรุงเทพฯ และเข้าร่วมประชุม 
World Food Forum ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง 
วนัที ่ 14-17 ตุลาคม ณ ส�านกังานใหญ่ FAO  
กรงุโรม สาธารณรฐัอติาลี

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือ 
ร่วมกับ นายจอง จนิ คิม (Mr. Jong-Jin Kim) 
ผูช่้วยอ�านวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (FAO) และผู้แทน FAO 
ประจ�าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยมี นาย
ถาวร ทันใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง เข้าร่วม 
ณ ห้องรบัรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน
โอกาสนี ้ ผู้ช่วยอ�านวยการใหญ่องค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้แสดง
ความยินดกัีบ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสนิวฒัน์ ใน
โอกาสเข้ารบัต�าแหน่งรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ท้ังนี้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความมัน่ใจต่อ 
FAO ว่าจะสานต่อนโยบายและแนวทางความ
ร่วมมือ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและได้ผลลัพธ์
ตามท่ีได้ร่วมหารอืไว้

ส�าหรบัการหารอืในวนันี ้ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มุ ่งเน้นแผนงานร่วมกันเพื่อ
สนับสนุนการด�าเนินงานตาม “เป้าหมาย 
ทีด่กีว่าเดมิ (4 Betters)” ได้แก่ ด้านการผลติ 
ทีด่กีว่า (Better production) ด้านโภชนาการ 
ที่ดีกว่า (Better nutrition) ด้านสิ่งแวดล้อม 
ทีด่กีว่า (Better environment) ด้านคุณภาพ
ชวิีตทีด่กีว่า (Better live) ของประชาคมโลก 

“อคัรา” มอบกรมวชิาการเกษตร
ดนังานวจิยั เพิม่รายได้เกษตรกร

โดยเม่ือวนัที ่ 1 ต.ค. ทีผ่่านมา ศ.ดร.นฤมล 
ภญิโญสนิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มอบหมายให้ นายอคัรา พรหมเผ่า 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นประธานพิธีอา่นสารแสดงความยินดเีนื่องใน
โอกาสวนัสถาปนากรมวชิาการเกษตร ครบรอบ 
52 ปี ร่วมกบั นายอทิธิ ศิรลิทัธยากร รฐัมนตรช่ีวย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยม ี นาย 
รพภีทัร์ จนัทรศรวีงศ์ อธบิดกีรมวชิาการเกษตร 
และคณะผู้บริหารกรมวชิาการเกษตรให้การต้อนรบั

นายอัครา กล่าวว่า ในปี 2567 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มุง่ขบัเคลือ่นนโยบายรัฐบาล
ด้านการเกษตรสูค่วามส�าเรจ็ สานต่อนโยบายเดมิ 
9 ด้าน เกษตรกรต้องอยูดี่ สนิค้าเกษตรมลูค่าสงู 
ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน เพ่ือสร้างรายได้ โอกาส 
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เกษตรกรไทย 
สอดรับกับนโยบาย “ตลาดน�า นวัตกรรมเสริม 
เพิม่รายได้” ของรฐับาลและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ทีม่เีป้าหมายให้เกษตรกรมชีวิีตความเป็น
อยู่ที่ดีขึ้น สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้ภาค
การเกษตรไทย

“กรมวชิาการเกษตร” เป็นหน่วยงานทีส่�าคญั
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เป็นหลัก 
ในการพฒันาภาคการเกษตรของประเทศไทย โดยใช้ 
งานวิจยั นวัตกรรม และเทคโนโลย ีโดยเฉพาะใน
ปัจจุบนัเป็นยคุท่ีมคีวามท้าทาย เพราะเตม็ไปด้วย
การเปลีย่นแปลงทีส่�าคญั เช่น การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ ภยัพบิตัต่ิางๆ การระบาดของ

โรค แมลงศัตรูพืชใหม่ ความมั่นคงทางอาหาร 
ความต้องการอาหารสขุภาพในอนาคต และการ
กดีกันทางการค้าระหว่างประเทศ ในรปูแบบอ่ืนๆ

กรมวิชาการเกษตร ต้องเตรียมความพร้อม
เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยการน�าผล
วิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยี มาช่วยในการ
สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพ
ชีวติ ให้กบัเกษตรกร โดยเน้นการบรหิารจดัการ
ภาคการเกษตรทีค่รบถ้วนทกุด้าน ตัง้แต่ ดนิ น�า้ 
นวตักรรมเทคโนโลยี การพฒันาพันธุพ์ชื ตลอดจน
การใช้สารชวีภณัฑ์ลดการใช้สารเคม ีเพือ่ยกระดบั
สนิค้าเกษตรปลอดภยัมลูค่าสงู ซึง่เป็นอกีนโยบาย
ทีต้่องการให้ช่วยในการขบัเคลือ่น โดยขอให้มงีาน
วจิยัท่ีมกีารต่อยอด โครงการ 1 ท้องถิน่ 1 สนิค้า
เกษตรปลอดภยัมลูค่าสงู (76 จงัหวัดสนิค้าเกษตร
ปลอดภยัมลูค่าสูง) รวมถงึการส่งเสรมิและพฒันา
สนิค้าเกษตรอตัลกัษณ์พืน้ถิน่ เพือ่สร้างอาชพีและ
เพิม่รายได้ ให้กบัเกษตรกร 3 เท่า ใน 4 ปี

ส�าหรับนโยบายด้านการจัดการทรัพยากร
ทางการเกษตร เป็นนโยบายจ�าเป็นทีก่รมวชิาการ
เกษตรต้องเร่งด�าเนนิการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี
การผลติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม เพือ่สนบัสนนุ
ให้เกดิสงัคมคาร์บอนต�า่ในภาคการเกษตร ซึง่กรม
วิชาการเกษตรได้จัดท�าโครงการน�าร่องการผลิต

ถัว่เหลอืงทีมี่ประสทิธภิาพแบบ  Low Carbon ที่ 
อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่

รวมทั้งการจัดตั้งกองวิจัยพืชเศรษฐกิจใหม่ 
และการจัดการก๊าซเรือนกระจกส�าหรับภาค
เกษตร เพื่อท�าหน้าที่ศึกษาวิจัยและด�าเนินงาน
เกีย่วกบั การลดก๊าซเรอืนกระจกในการผลติพืช ซึง่
กรมวชิาการเกษตรก�าลงัด�าเนนิการเพือ่ขอรบัรอง
คาร์บอนเครดติในพชืเศรษฐกจิหลกั และพฒันา
หน่วยงานจนสามารถเป็นหน่วยตรวจรับรอง
คาร์บอนเครดิตภายใต้มาตรฐานขององค์การ
บรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (อบก.)

รมช.เกษตร กล่าวอีกว่า ภารกิจที่ส�าคัญยิ่ง 
อกีด้านของกรมวชิาการเกษตร ทีต้่องการให้มกีาร
พฒันาการด�าเนนิงานโดยใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วย 
คือการสานต่อการท�าสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน 
การป้องกันและปราบปรามการลักลอบน�าเข้า-  
ส่งออกสนิค้าเกษตรผดิกฎหมายด้านพชื รวมถงึการ 
ลดขัน้ตอนการด�าเนนิงาน เพือ่อ�านวยความสะดวก
ให้ผูร้บับรกิารด้านการรบัรองสขุอนามยัพชืส�าหรบั
สนิค้าส่งออกไปยงัต่างประเทศ  เพือ่สนบัสนนุการ 
ส่งออก ซึ่งแต่ละปีมีการขอและออกใบรับรอง 
สขุอนามยัพชื ไม่น้อยกว่า 400,000 ฉบบั มลูค่าการ 
ส่งออกไม่ต�า่กว่า 800,000 ล้านบาท

รวมถงึการพฒันาระบบใบรบัรองสุขอนามยัพชื 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Phyto)  เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการให้บรกิาร ให้เกดิความสะดวกต่อผูรั้บ 
บริการ อย่างชัดเจน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ทีซ่�า้ซ้อน อ�านวยความสะดวกในการขึน้ทะเบยีน
ผู้ผลิตพืช และผลิตภัณฑ์จากพืชเพื่อการส่งออก 
ให้สามารถท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ
ปลอดภยั และไร้เอกสาร (Paperless) สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลบัได้  

ด้าน นายรพภีทัร์ จนัทรศรวีงศ์ อธบิดกีรม
วชิาการเกษตร กล่าวว่า ส�าหรบัแนวทางในการ
ปฏิบัติภารกิจของกรมวิชาการเกษตร ภายใต้
การก�ากับดูแลของ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรฯ ในด้านการวิจยั 
คอืการน�าเทคโนโลยสีมยัใหม่เข้ามาใช้ในงานวจิยั 
และการให้บรกิาร เช่นห้องปฏบิตักิารในโครงการ 
DOA Future Lab เพือ่ยกระดบัห้องปฏิบัตกิาร 
ทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาคให้มมีาตรฐานสากล 
และการยกระดับการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยการ
ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ในการปรบัปรงุพนัธุ์
พชื (Gene Editing)

เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ มีความทนทานต่อ
สภาพภูมิอากาศและต้านทานต่อโรคและศัตรู
อบุตัใิหม่ เป็นศนูย์กลางการผลิตเมลด็พนัธุ ์ และ
พนัธุพ์ชืเขตร้อน (Tropical Seed Hub) และมี
ศูนย์ถ่ายทอดเพื่อสร้างการเรียนรู้ความเป็นเลิศ
ทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร 
สมัยใหม่ การน�าระบบ AI เข้ามาใข้ในการถ่ายทอด
องค์ความรูด้้านการวจิยัเพือ่ให้เกดิการน�าผลงาน 
ไปสูก่ารปฏบิติัอย่างแพร่หลาย

อคัรา พรหมเผ่า

ผลิตสูง รวมทั้งการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน 
ในการประกอบอาชพี การไม่มทีีด่นิเป็นของตนเอง 
ขาดแคลนเงนิทนุในการท�าการเกษตร ขาดความรู ้
และเทคโนโลยีนวตักรรมทีท่นัสมยัในการผลติ รวมทัง้  
ข้อกดีกนัทางการค้าต่างๆ จากประเทศคูค้่า น�าไปสู ่
การเจรจาการเปิดเสรีทางการค้าท้ังในรูปแบบ
ทวภิาคแีละพหภุาค ีซึง่การพฒันาภาคการเกษตร
ให้ประสบผลส�าเรจ็ ต้องอาศัยความร่วมมอืระหว่าง
หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร 
ทัง้กลุม่เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร มาร่วมกนั 
ด�าเนินงานในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เพื่อ 
สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรของไทย  
เพือ่ให้สามารถแข่งขนักบัสนิค้าเกษตรในตลาดโลก
ได้อย่างยัง่ยนื

“วนันีก้องทนุ FTA เรามภีาคเีครอืข่าย MOU 
ร่วมกัน 14 หน่วยงาน การสมัมนาในวนันี ้จงึเป็น
นิมิตรหมายที่ดีท่ีจะร่วมกันสร้างความร่วมมือ 
ในการพฒันาโครงการทีม่าขอรบัเงนิสนบัสนนุจาก
กองทนุ FTA และเพือ่เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครฐั 
และภาคเอกชนได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้าน
ต่างๆ กบักลุม่เกษตรกร ซึง่เป็นผูผ้ลติสนิค้าเกษตร
ดงักล่าว  และตวัแทนจากมหาวทิยาลยัทีต้่องการ
ขอรบัเงนิสนบัสนนุจากกองทนุ FTA มาน�าเสนอ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรดังกล่าว 
เข้ามาด้วยเชือ่มัน่ว่า การสมัมนาครัง้น้ี จะท�าให้มี
โครงการทีเ่สนอขอรบัเงนิสนบัสนนุมายงักองทนุ 
FTA เพิม่ขึน้ มปีระสิทธภิาพมากขึน้ เพือ่ร่วมกนั
สร้างความมัน่คงในอาชีพเกษตรกรรม ภาคเกษตร
ของไทยมีความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนืต่อไป” เลขาธกิาร สศก. กล่าว

ฉนัทานนท์ วรรณเขจร  

มกอช.ตะลยุกรงุโซล โชว์มาตรฐาน Q อาหารไทยปลอดภยั
มกอช.บุกกรุงโซลเสริมความรู้มาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของไทย-
เครือ่งหมาย Q แก่ผูบ้รโิภคชาวเกาหล ี ในงาน 
“Sawasdee Seoul Thai Festival 2024”

นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ รองเลขาธิการ
ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 
แห่งชาต ิ(มกอช.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดย มกอช. ร่วมจดักิจกรรมให้ความรู้เรือ่ง 

มาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารปลอดภยัของไทย 
Trust on Thai Taste : Food Safety in Thailand 
รวมทัง้เครือ่งหมาย Q แก่ผูบ้ริโภคชาวเกาหล ีในงาน  
Sawasdee Seoul Thai Festival 2024 ณ กรงุโซล 
สาธารณรฐัเกาหล ีระหว่างวนัที ่5-6 ตลุาคม 2567 
ณ ลานหน้าคลองซองเก กรงุโซล สาธารณรฐัเกาหลี

โดยม ีนายธาน ีแสงรตัน์ เอกอคัรราชทตู ณ กรงุ
โซล และ นายดสุติ เมนะพันธุ ์ ทีป่รกึษารฐัมนตรี 
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน ร่วมด้วย  
H.E. Sohn Jie-ae, Ambassador for Cultural 
Cooperation, Ministry of Foreign Affairs of the 
Republic of Korea

โดยการจัดงานในครัง้นี ้สถานเอกอคัรราชทตูไทย  
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ได้ร่วมกับการ 
ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�านกังานส่งเสรมิ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน จัดขึ้น ซ่ึง 
เป็นการกลบัมาจดังานไทยเฟสตวิลัครัง้แรก หลงัจาก 
ไม่ได้จัดมานานเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-19

โดยปีนีจ้ดัในธมี T-pop Story เพือ่เปิดโอกาส 
ให้ศลิปินไทยได้มโีอกาสแสดงผลงานให้ชาวต่างชาต ิ
ได้เห็นถึงศักยภาพของศิลปินไทย และช่ืนชอบ
วัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศไทย อาหารไทย  
และภายในงานมกีารออกบธูประมาณ 70 บธู ซ่ึง
มีประชาชนชาวเกาหลีให้ความสนใจเข้าชมงาน
เป็นจ�านวนมาก

กาญจนา แดงรุ่งโรจน์
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กสก.เล็งขยำย 3R Model 4 ท่ัวประเทศ 
ลดผลกระทบกำรเผำ/ปลอด PM2.5

กรมส่งเสริมการเกษตรชูผลส�าเร็จจากการ 
ขับเคลือ่น 3R Model 4 ต้นแบบ 4 พ้ืนท่ี เพ่ือลด 
ผลกระทบจากการเผาในพื้น ท่ี เกษตรกรรม 
โดยเครอืข่ายเกษตรกรทีก่ระจายอยูท่ั่วประเทศ

นายพรีพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร 
(กสก.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสรมิการเกษตรส่งเสรมิการใช้ 
เทคโนโลยแีละแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องกบั Climate 
Smart Agriculture ด้วยการส่งเสริมการเกษตร 
ทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมในหลายมติ ิ ได้แก่ ส่งเสรมิ
การจดัระบบนาข้าวร่วมกบัการเพาะปลกูพืช โดยน�า
การวางแผน และจัดระบบพืน้ท่ีนาข้าวท่ีเหมาะสมกบั
การเพาะปลกูมาวเิคราะห์เพือ่ปลกูพชืสร้างรายได้อืน่ๆ 
แทนการท�านาปรงั เช่น พชืตระกูลถัว่ ไม้ตัดดอกอายสุัน้  
มนัฝร่ัง เป็นผลให้สามารถลดรอบการท�านา และช่วย
ลดก๊าซเรอืนกระจกจากการขงัน�า้ท�านาปรงัลงได้ 

การไม่เผาในพ้ืนทีก่ารเกษตร โดยใช้ 3R Model 
มาใช้ในการขับเคลื่อนโดยการบริหารจัดการพื้นที่
การเกษตร ให้ปลอดการเผา เกษตรกรมรีายได้ตลอด
ฤดูกาลผลิต การพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ ใน
มนัส�าปะหลงัและอ้อยโรงงาน ด้วยการน�าเทคโนโลยี
มาใช้ในขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการผลิต ตั้งแต่
การเตรยีมดนิ การจัดการระหว่างการเพาะปลกู การ
จดัการหลงัการเกบ็เกีย่ว และการจดัการดนิปุย๋อย่าง
มปีระสทิธภิาพ ส่งเสรมิให้เกษตรกรใช้ปุย๋ตามความ
ต้องการของพชื เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพและลดการ
ใช้ปุย๋ทีม่ากเกินความจ�าเป็น 

รวมถงึการพฒันาแบบจ�าลองการพยากรณ์สภาพ
อากาศล่วงหน้า โดยออกแบบและสร้างฐานข้อมูล

สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ โดยพัฒนาระบบ 
เชือ่มโยงข้อมลูผ่าน API (Application Programming  
Interfaces) เพือ่แจ้งเตือนเกษตรกรให้สามารถวางแผน 
ท�าการเกษตร ได้อย่างถกูต้องเหมาะสมตัง้แต่ข้ันตอน
การปลูก การให้น�า้ ให้ปุย๋ การป้องกนัโรคและแมลง
ศตัรพูชื

ส�าหรับขับเคลื่อน 3R Model กรมส่งเสริม
การเกษตรได้ขบัเคลือ่นและพฒันาโดยน�าเทคโนโลยี
ดาวเทียมมาใช้ระบุพื้นที่เผาซ�้าซาก พัฒนาระบบ
แจ้งเตือนเกษตรกรเป็นรายบุคคล (Personal– 
notification System) ในการจัดการเศษวัสดุหลัง 
เกบ็เกีย่ว ผ่านแอปพลเิคชนั “Farmbook” และทะเบยีน 
เกษตรกรออนไลน์ (e-Form) รวมถึงพัฒนาระบบ
แผนทีใ่ห้สามารถแสดงพกิดัสถานทีท่ีม่คีวามสามารถ
ในการจดัการเศษวัสดุเหลอืใช้ทางการเกษตร เช่น พิกดั 
จดุรบัซือ้เศษวสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตร โรงไฟฟ้าชวีมวล  
จุดรับอัดฟาง หรือให้บริการเช่าเคร่ืองจักรอัดฟาง 
เป็นต้น

นอกจากนี ้ยงัได้ขบัเคลือ่น 3R Model ในพืน้ที่
ต้นแบบของเกษตรกร จ�านวน 4 แห่ง ได้แก่ กลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ�าเภอล�าสนธิ 
จงัหวดัลพบรุ ีเป็นตัวอย่างความส�าเร็จของการเปลีย่น
พฤติกรรมของเกษตรกร โดยการส่งเสริมวิธีปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ไม่เผา ซึ่งเป็นการสนับสนุนการน�า 
เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยมีาใช้ในการจดัการเศษซากพชื 
ในรูปแบบที่ไม่จ�าเป็นต้องเผา หรือ Re-Habit  
เกษตรกรเลือกใช้เครื่องจักรเก็บเก่ียวสับต้นข้าวโพด
ไถกลบเป็นปุย๋ในดนิ ท�าการเกษตรแบบ GAP และท�า
สญัญาเป็นคูค้่าข้าวโพดเล้ียงสตัว์คุณภาพกบัเอกชน

โดยปัจจยัในความส�าเรจ็ของกลุม่คอื ผูน้�าบรหิาร
ในรปูแบบธุรกจิ บริหารเงินทนุ สร้างความเชือ่มัน่ กลุม่
เข้มแขง็ สามารถรักษาคณุภาพและควบคุมมาตรฐาน
ผลผลติได้ มตีลาดแน่นอน สร้างเครอืข่ายความรู้และ
การตลาด รวมถึงใช้เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน และ
ข้อมลูทีห่ลากหลายในการบรหิารจดัการทัง้ระบบ

นอกจากนี้ การส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนจาก
การปลูกพืชแบบด้ังเดิมไปสู่การปลูกพืชทางเลือก 
ทีใ่ห้ก�าไรสงูกว่า Replace with High Value Crops 

ส่ังห้ามเลี้ยงปลาหมอคางด�า 
พบด�าเนินคดีตามกฎหมาย

กรมประมง สัง่คมุเข้มก�าจัดปลาหมอคางด�า 
ในบ่อเล้ียง ส่งผูต้รวจราชการคมุชดุเฉพาะกจิ 
เพื่อตรวจสอบที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า หากพบ
การกระท�าความผิด พร้อมด�าเนินการตาม
กฎหมายทนัที

นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง 
เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของปลาหมอคางด�าทีผ่่านมา กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยกรมประมงได้ด�าเนินการ
ตามมาตรการ 7 มาตรการส�าคัญมาอย่าง 
ต่อเนือ่ง โดยเฉพาะมาตรการที ่1 การควบคมุและ 
ก�าจดัปลาหมอคางด�าในแหล่งน�า้ทุกแห่งทีพ่บ
การแพร่ระบาด โดยการจับออกจากแหล่งน�้า
ธรรมชาตด้ิวยเครือ่งมอืประมงทีม่ปีระสทิธภิาพ

และมาตรการที ่ 3 การน�าปลาหมอคางด�า 
ที่ก�าจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์ 
เพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ควบคุมและก�าจัดปลาหมอคางด�าออกจาก
แหล่งน�า้ อาท ิโครงการผลติน�า้หมกัชวีภาพเพือ่
เกษตรกรชาวสวนยางฯลฯ ท�าให้สถานการณ์
การระบาดในแหล่งน�้าธรรมชาติที่เคยวิกฤต 
เริม่ดีขึน้ตามล�าดบั

และขณะนี้มีข้อกังวลว่า อาจมีเกษตรกร 
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าบางราย ท�าการเพาะเลี้ยง 
ปลาหมอคางด�าเพือ่การจ�าหน่าย กรมประมงจงึได้ 
จัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบที่เพาะเลี้ยง
สัตว์น�้าขึ้น ในพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของ 
ปลาหมอคางด�าอย่างรนุแรง ดงันี ้จงัหวดัสมทุรสาคร  

จงัหวัดสมทุรปราการ จงัหวัดสมทุรสงคราม และ
จงัหวดัเพชรบรุ ี โดยมผีูต้รวจราชการกรมประมง
เป็นหัวหน้าชดุเฉพาะกจิฯ มหีน้าท่ีประชาสัมพนัธ์
และเร่งรัดให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ม ี
ปลาหมอคางด�าอยู่ในบ่อเร่งก�าจดัออกจากบ่อ 

รวมถึง ตรวจสอบที่เพาะเล้ียงสัตว์น�้าที่มี 
เหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการเพาะเลี้ยงปลาหมอ 
คางด�า หรอืมเีหตใุห้สงสยัว่ามกีารจ�าหน่ายปลาหมอ 
คางด�าให้กบัโครงการของราชการ แบบมกีารวน
จ�าหน่ายซ�า้ และหากตรวจพบว่ามีการกระท�าผดิ
ตามกฎหมาย ก็จะด�าเนินการแจ้งความด�าเนนิคด ี
ทนัที

โดยในวันที ่27 กันยายน 2567 นายสมบญุ 
ธญัญาผล ผู้ตรวจราชการกรมประมง พร้อมด้วย
นายเผดิม รอดอนิทร์ ประมงจงัหวดัสมุทรสาคร 
น�าทมีชดุเฉพาะกจิฯ ลงพืน้ท่ีตรวจสอบทีเ่พาะเลีย้ง
สตัว์น�า้ทีม่เีหตอุนัควรสงสยัว่าจะมีการเพาะเลีย้ง
ปลาหมอคางด�า บริเวณบ่อเลีย้งกุง้ ในพืน้ท่ีต�าบล
บางหญ้าแพรก อ�าเภอเมอืง จงัหวัดสมทุรสาคร 
จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการเพาะเลี้ยง 
ปลาหมอคางด�า ในขณะท่ี ผูต้รวจราชการกรมประมง  
ยังได้ลงพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าของเกษตรกร 
หมูท่ี ่8 ต�าบลบางตะบนู อ�าเภอบ้านแหลม จังหวดั
เพชรบรุ ีจ�านวนบ่อเล้ียง 2 บ่อ พืน้ท่ีเลีย้ง 400 ไร่  
จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการเพาะเลี้ยง 
ปลาหมอคางด�า

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ นายสมพร 
เกื้อสกุล ประมงจังหวัดสมุทรปราการ น�าชุด 
เฉพาะกจิฯ ลงพ้ืนทีห่มู่ที ่7 ต�าบลคลองด่าน อ�าเภอ
บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเกษตรกร 
ที่จ�าหน่ายปลาหมอคางด�าให้กับโครงการรับซ้ือ 
ปลาหมอคางด�าเพือ่ท�าน�า้หมกัชีวภาพ งบ กยท. 3 ราย  
ปรมิาณปลาหมอคางด�าทีจ่�าหน่าย 2,799 กโิลกรมั 
ขนาดบ่อเลีย้งแต่ละราย ประมาณ 50-80 ไร่ 

ผลการลงพื้นท่ีตรวจสอบ พบว่าบ่อเล้ียง
ของเกษตรกรเป็นแบบเลี้ยงแบบธรรมชาติและ
ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้าเสริม ได้มีการเติมน�้าเข้าบ่อ
เพื่อเพาะเลี้ยงในรอบใหม่แล้ว ไม่พบเจตนา 

เพื่อเลี้ยงปลาหมอคางด�าแต่อย่างใด และยัง
มอบหมายให้ นายบณัฑติ กุลละวณชิย์ ประมง
จงัหวดัสมทุรสงคราม น�าชดุเฉพาะกจิฯ ลงพืน้ท่ี 
หมู่ที่ 5 ต�าบลย่ีสาร อ�าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม เกษตรกร 1 ราย ปริมาณ 
ปลาหมอคางด�าทีจ่�าหน่าย 1,264 กโิลกรมั ขนาด 
บ่อเล้ียง 96 ไร่ 

พบว่าบ่อเลีย้งของเกษตรกรเป็นแบบเลีย้ง
แบบธรรมชาติและปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว 
1,000 ตัว ปูทะเล 250 กิโลกรัม และปลา
นวลจนัทร์ทะเล 2,000 ตวั การเลีย้งได้มกีาร 
เตมิน�า้เข้าบ่อเพือ่เพาะเลีย้งในรอบใหม่แล้ว ไม่พบ 
เจตนาเพื่อเลี้ยงปลาหมอคางด�าเพื่อเวียนมา
จ�าหน่ายใหม่แต่อย่างใด ทัง้นี ้ชดุเฉพาะกิจได้ให้ 
ข้อเสนอแนะแก่เกษตรกร และขอบคณุทีด่�าเนินการ 
ตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ เป็นไปตาม 
ทีก่รมประมงก�าหนด และขอให้น�าไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรายอื่นๆ ในพื้นท่ี
ทราบและปฏบิตัเิป็นแนวทางเดยีวกนั

“จากสถานการณ์การระบาดของปลา 
หมอคางด�าทีผ่่านมา จนถงึขณะนีส้ถานการณ์เริม่ดขีึน้ 
ตามล�าดับต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนท่ีให้
ความร่วมมือและเข้ามามส่ีวนร่วมอย่างจรงิจัง 
โดยเฉพาะในภาคของประชาชนที่เข้ามามี 
ส่วนร่วมในการก�าจดัปลาหมอคางด�า และน�าไป 
ใช้ประโยชน์

ทัง้นี ้ถงึสถานการณ์จะเริม่บรรเทาลง แต่กย็งั 
มีความจ�าเป็นที่กรมประมงจะต้องด�าเนินการ
ตามมาตรการทัง้ 7 มาตรการต่อไปอย่างเข้มข้น  
เพื่อก�าจัดปลาหมอคางด�าออกจากแหล่งน�้า
ธรรมชาต ิ และบ่อเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ให้หมดไป 
และยังมีภารกิจส�าคัญท่ีจะต้องเร่งฟื้นฟูระบบ
นิเวศในแหล่งน�้าธรรมชาติให้กลับมาสู่ภาวะ
ปกตโิดยเรว็

และขอความร่วมมือทุกภาคส่วน โดย
เฉพาะภาคประชาชน หากพบการกระท�าที่
ผดิกฎหมาย ทัง้การเพาะเลีย้งหรอืการขนย้าย 
ปลาหมอคางด�าทีผ่ดิต่อประกาศของกรมประมง  
สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าท่ีกรมประมงในพื้นท่ี  
เพือ่หยดุการกระท�าทีจ่ะส่งผลให้การแพร่ระบาด 
กลบัมารนุแรงขึน้อกีครัง้อย่างทนัท่วงที

นายณฏัฐกติต์ิ ของทิพย์ อธิบดกีรมการข้าว  
เปิดเผยว่า ในขณะนี้กรมการข้าวได้จัดตั้ง 
ศนูย์ข้าวชมุชน รวม 4,745 แห่งแล้ว ใกล้เป้าหมาย 
ท่ีจะจัดต้ังให้ครบ 5,000 แห่ง หรือทุกต�าบล
ทั่วประเทศ โดยศูนย์ข้าวชุมชนนี้เปรียบเสมือน 
ตวัแทนของกรมการข้าว และเป็นหวัใจส�าคัญทีจ่ะเป็น 
ศูนย์กลางในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์
คุณภาพดีให้สามารถส่งถึงมือชาวนาได้โดยตรง 
พร้อมเปลีย่นวิถกีารปลกูข้าวของชาวนาไทยแบบ
ดัง้เดมิ ทีส่่วนใหญ่ใช้วธีิการหว่านข้าว ใช้เมลด็พนัธุ์ 
ซ�้าๆ จ�านวนมาก เฉลี่ยกว่า 30 กิโลกรัมต่อไร่ 
ท�าให้ต้นข้าวแน่นไม่แตกกอ ผลผลิตข้าวที่ได้ 
ด้อยคุณภาพลงอย่างต่อเนือ่ง ทัง้หมดนี ้ต้องปรบั
เปลี่ยน ต้ังแต่ทัศนคติของชาวนา การจัดการ
แปลงนา การใช้เมลด็พนัธุคุ์ณภาพ ควบคมุการ
ใส่ปุย๋ การเกบ็เกีย่วดแูลหลงัการเกบ็เกีย่ว และ
การพักดิน ซึ่งเป็นการท�างานร่วมกันระหว่าง 
เจ้าหน้าทีก่รมการข้าวและศนูย์ข้าวชมุชน ดแูลบรหิาร 
จัดการในลักษณะของโซนน่ิงอย่างประณีต 
ใช้เมลด็พนัธุท์ีเ่หมาะสม ก�าจดัวชัพชื ท�านาน้อยครัง้ 
แต่ได้ผลผลติต่อไร่สงู

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จะท�าหน้าที่ผลิต
เมลด็พนัธุค์ดั เพือ่ให้ได้พนัธุท์ีบ่รสิทุธิท์ีส่ดุ จากนัน้ 
น�าไปผลติเป็นเมลด็พนัธุห์ลกั เพือ่ให้ได้เมล็ดพนัธุ์
ขยายส่งต่อให้ศนูย์ข้าวชมุชน ผลติเป็นเมลด็พนัธุ์
จ�าหน่ายให้กับชาวนาในพื้นที่เพ่ือปลูกเป็นข้าว 
เพื่อบริโภค ซึ่งเมล็ดพันธุ์คัด 1 กิโลกรัม จะ 
เพาะปลกูเป็นเมลด็พนัธ์ุหลกัได้ 10 กิโลกรมั และ 
1 กโิลกรมัของเมลด็พนัธุห์ลกัสามารถผลติเมลด็
พนัธ์ุขยายได้ 30-40 กโิลกรัม โดยเมล็ดพันธุข์ยาย
ควรเปล่ียนทุก 3 ปี เพือ่ป้องกนัความเสีย่งเรือ่งโรค 
คณุภาพและผลผลติต่อไร่ทีล่ดลง

“ปัญหาการส่งต่อเมล็ดพันธุ์คุณภาพไม่ได้
ตามเป้าหมายในขณะนีค้อื การผลติเมลด็พนัธุคั์ด 
พนัธุห์ลกั และพนัธ์ุขยาย ท�าได้น้อย การเร่งผลติ
ไม่สามารถท�าได้เพราะแปลงปลกูบางพืน้ทีข่าดน�า้ 

“กรมการข้าว” ยกระดับศูนย์ข้าวชุมชน
กระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีถึงชาวนา

ไม่มรีะบบชลประทาน เนือ่งจากการผลติเมลด็พนัธุ ์
คณุภาพต้องใช้วธิกีารปักด�าเท่าน้ัน ท�าให้การผลติ
เมล็ดพันธุ์ขาดช่วง อีกทั้ง การปลูกข้าวต้องใช้ 
ช่วงเวลาตามฤดกูาล และระยะเวลา 90-120 วนั 
ไม่สามารถเร่งรัดให้เร็วกว่านี”้

นายณฏัฐกิตต์ิ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส�าหรบัเมลด็
พนัธุข์ยาย ทีผ่่านมาผลติได้เพียงปีละ 6 หม่ืนตัน
เท่าน้ัน เม่ือมีโอกาสเข้าบรหิารงาน ในช่วง 3 ปี 
ทีผ่่านมา ได้รเิร่ิม “โครงการนาสะอาด” เพือ่ให้ได้
เมลด็ข้าวทีม่คีณุภาพคดัสรรมาเป็นชัน้พันธุข์ยาย 
โดยในปี 67 คาดว่าจะได้ประมาณ 1 แสนตัน  
ปี 68 เพิม่เป็น 1.2 แสนตัน แม้จะเป็นปริมาณท่ี 
น้อยมาก ไม่ถงึ 1% ของความต้องการของพืน้ท่ีปลกู  
60 ล้านไร่ แต่ในปี 2569 อตัราการผลติเมลด็พนัธุ์
คณุภาพ จะเพ่ิมอย่างก้าวกระโดด เนือ่งจาก กรม
การข้าว ได้รบัจัดสรรงบประมาณการซือ้รถปักด�า  
รถเกี่ยว ท�าให้การท�างานสะดวกขึ้น จากเดิม
เครือ่งมอืเหล่านีต้้องเช่าจากเอกชน ท�าให้เสีย่งต่อ
การปลอมปนและไม่สะดวกต่อการบรหิารจดัการ 
นอกจากน้ี ทีผ่่านมากรมการข้าวส่งเจ้าหน้าท่ีไป
ศกึษาด้านเทคโนโลยกีารตัดต่อพนัธกุรรมแนวใหม่  
(Gene editing) ที่ไม่ใช่ GMOs ที่สถาบันข้าว
ระหว่างประเทศ (IRRI) หรอือร่ีี ประกอบกรมการ
ข้าวได้ลงนามความร่วมมอืกันเพือ่เชือ่มพนัธกุรรม
ข้าว ซึ่งจะส่งผลให้ไทยมีฐานพันธุกรรมข้าว 
ทีก่ว้างขึน้ จะย่นระยะเวลาการวจัิยพนัธุ ์เหลอืเพยีง  
2-3 ปี จากเดมิทีใ่ช้เวลา 8-10 ปี การผลติเมลด็พนัธุ์ 
จะเร็วขึน้ทนักับความต้องการของตลาด

“การพัฒนาเมล็ดข้าวพันธุ์ดีเพื่อกระจายให้
เกษตรกรอย่างท่ัวถึง ไม่ควรใช้เวลาเกิน 3 ปี หรอื
อย่างน้อยควรได้ 50% ของความต้องการ 1 ล้าน
ตนั แต่ผมกพ็อใจระดบัหนึง่ ในช่วง 3 ปีผ่านมา 
ได้สร้างระบบการผลติรองรบัไว้แล้ว แต่ม่ันใจมาก 
ในปี 69 จะสมบูรณ์แบบ ไม่เกินปี 70 ชาวนา 
จะได้รบัเมลด็ข้าวคณุภาพท่ัวประเทศ โดยการท�า
เมลด็ข้าวพนัธ์ุดไีม่จ�าเป็นต้องท�าให้ได้ถงึ 50% ของ
ความต้องการ เป้าหมายจรงิๆ ผมก�าหนดท่ี 20% 
กน่็าจะเพยีงพอ แต่ต้องท�าอย่างจริงจงั”

ในขณะทีก่ารกระจายเมลด็พนัธุ ์จะถ่ายทอด
ผ่านอาสาชาวนา 1.4 แสนคน กระจายอยูต่าม 
ศนูย์ข้าวชมุชน สามารถติดต่อเฟซบุก๊ และไลน์  
จะเป็นก�าลงัพลทีส่�าคญั ทีจ่ะเป็นแบบอย่างถ่ายทอด 
การท�าแปลงนาสะอาดไปยงัเกษตรกรและอาสา
เหล่านีจ้ะเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง จากผูท่ี้ประสบผล
ส�าเร็จในการท�าแปลงนาสะอาด

ตัวอย่าง บ้านแกน้อย อ�าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ 
สนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกไม้ผล เพื่อลดพื้นที่ 
การปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ โดยส่งผลผลิตขายโครงการหลวง 
และตลาดท่ัวไป พบว่าสามารถปรับลดสัดส่วน 
พื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการปลูกไม้ผล 
ได้แก่ มะม่วงแก้วขมิน้ อะโวคาโด ถัว่ด�า ถ่ัวแดงอะซกิุ 
เป็นพืชทางเลือกทีใ่ห้ก�าไรสงูกว่า 

ทัง้น้ี ปัจจัยของความส�าเรจ็ คอืมตีลาดแน่นอน มี
การจัดการผลผลติตามความต้องการตลาด เกษตรกร
เปลี่ยนการเพาะปลูกแบบค่อยเป็นค่อยไปและเลือก
พชืปลกูทีเ่หมาะสมกบัพ้ืนที ่ส่วนความส�าเร็จของการ
ส่งเสริมการเกษตรจัดการพื้นที่การเกษตรในพื้นที่
ราบ Replace with Alternate Crop ในอ�าเภอ 
โพนสวรรค์ จงัหวดันครพนม และอ�าเภอราษีไศล จังหวดั 
ศรีสะเกษ เกษตรกรในพ้ืนที่ท�านาคร้ังเดียว ในช่วง
เดอืนพฤษภาคม-ตลุาคม แล้วปล่อยพืน้ทีว่่าง เผาฟาง
เอง ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว 
พันธุ์ sweet purple ปลูกพริกจินดา โดยแปรรูป 
พรกิแห้ง ขายปลกีและส่งพ่อค้าชมุชน รวมถึงเก็บฟาง
อัดก้อนเลี้ยงสัตว์และขายในพ้ืนท่ี วางแผนมีตลาด 
รบัซ้ือผลผลติ สามารถวางแผนปลกูข้าวโพดข้าวเหนยีว 
หมนุเวียน 6 รอบ/ ปี 

โดยปัจจัยของความส�าเร็จคือ ตลาดที่ไม่จ�ากัด
สามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิม่ได้ เกษตรกรวางแผน
การผลิตให้มีรายได้ตลอดปี ผลิตเหมาะสมกับพื้นที่ 
ปริมาณน�้าและแรงงาน รวมถึงกลุ่มมีสร้างเครือข่าย
ความรูแ้ละการตลาดร่วมกันด้วย

“การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะ 
ฝุ ่นละออง PM2.5 จากภาคเกษตร เป็นเร่ืองที่ 
ทกุภาคส่วนต้องด�าเนนิการร่วมกนั เพือ่ช่วยกันแก้ไข 
ปัญหาในภาพรวมให้ส�าเรจ็ โดยต้องได้รับความร่วมมอืจาก 
ทุกฝ่าย ซึ่งเกษตรกรควรตระหนักถึงผลเสียของการ
ก่อมลพษิด้วยการเผาในพืน้ทีเ่กษตรกรรมและร่วมกัน
รับผิดชอบ ทางเลือกที่ส�าคัญคือใช้วิธีการจัดการกับ
เศษวัสดุเหลอืใช้ทางการเกษตรท่ีถูกต้องเหมาะสมกบั
พืน้ที ่ ซ่ึงจะส่งผลดทีัง้ต่อการท�าเกษตรกรรมและช่วย
ลดปัญหามลพิษได้อย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร กล่าวทิง้ท้าย

บญัชา สขุแก้ว
พีรพนัธ์ คอทอง

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากดนิกรด

สอบถามเพิม่เติม : กองวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ กรมพฒันาท่ีดนิ โทร. 0 2579 7562

ลกัษณะของดนิกรด

ปัญหาของดนิกรด

แนวทางการแก้ไขดนิกรด

ดนิกรดทีม่ค่ีา pH ต�า่กว่า 5.5 เป็นข้อจ�ากดัประเภทหนึง่ในด้านความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร 
การเกิดดินกรดมสีาเหตุหลายประการ ได้แก่ เกดิตามธรรมชาตจิากวตัถตุ้นก�าเนดิดนิทีเ่ป็นกรด เกดิการ
ชะละลายธาตทุีเ่ป็นด่างออกไปจากดนิโดยน�า้ฝนหรอืน�า้ชลประทาน พชืดูดเอาธาตทุีเ่ป็นด่างออกไปแล้ว
ปลดปล่อยกรดลงไปแทนที ่การใช้ปุย๋เคมหีรอืสารเคมต่ีางๆ ทีม่สีารก�ามะถนัเป็นองค์ประกอบ และเกดิ
จากฝนกรดบรเิวณใกล้โรงงานอตุสาหกรรม เป็นต้น พบกระจดักระจายทัว่ไปทกุภาคของประเทศ มี
เนือ้ท่ีรวม 95,410,591 ไร่

 ณฏัฐกติติ ์ของทิพย์

นกรด หมายถึง ดินที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของดิน 
ต�า่กว่า 7.0 แต่ดนิกรดท่ีเป็นปัญหาทางด้านการเกษตร คือ ดินกรด 

ทีม่ค่ีา pH ของดนิต�า่กว่า 5.5 ความเป็นกรดของดนิแต่ละช่วงจะมผีลต่อ 
การปลดปล่อยธาตุอาหารพืชในดินให้เป็นประโยชน์

ขาดธาตอุาหารพชืทีเ่ป็นประโยชน์ในดนิ เช่น ฟอสฟอรสัถูกตรงึ ท�าให้พชืดดูไปใช้ไม่ได้ และมธีาตุ
บางธาตไุด้แก่ อะลมูเินยีม เหลก็ และแมงกานสี ละลายออกมามากจนเป็นพษิต่อพชืทีป่ลกู ผลกระทบ
ของปัญหาดนิกรดต่อการปลกูพชื

- ขาดแคลนธาตอุาหารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อพชื ท�าให้พชืทีป่ลูก เช่น ข้าวโพด มะเขอืเทศ ถัว่ แสดง
อาการขาดธาตุอาหาร พืชไม่เจริญเตบิโต ผลผลติเสยีหายและได้ผลผลติต�า่

1) การใช้วสัดปุนูทางการเกษตร 
ลดความรนุแรงของกรดในดิน

- วัสดุปูนท่ีนิยมใช้ ได้แก่ ปูน
โดโลไมท์ ซึ่งมีทั้งแคลเซียมและ
แมกนเีซยีมเป็นองค์ประกอบ อตัรา
ปูนที่ใช้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของ
กรดในดนิ โดยทัว่ไปใช้ปนูโดโลไมท์
อตัรา 300-500 กิโลกรมัต่อไร่

การสงัเกตดนิกรด ดนิกรดไม่สามารถมองเหน็ได้ด้วยสายตาเหมอืน
ดนิปัญหาอืน่ๆ ส่วนใหญ่เป็นดินเนือ้หยาบ ดินร่วนหยาบ ดินร่วนละเอียด 
ทั้งที่ลุ่มและในที่ดอน พื้นที่ที่มีการชะล้างหน้าดินสูง มีการใช้ปุ๋ยเคมี 
ต่อเน่ืองกนัเป็นเวลานานและขาดการปรบัปรงุบ�ารงุดนิ ซึง่อาจพบอาการ
ผดิปกตขิองพชื เช่น รากสัน้ บวม หรอืปลายรากถกูท�าลายจากความเป็นพษิ 
ของอะลูมิเนียม อาการผิดปกติจากการขาดธาตุอาหารพวกฟอสฟอรัส 
แมกนเีซยีม และแคลเซียม ทีแ่สดงออกร่วมกนั คอื ใบเลก็ สใีบเขยีวเข้ม
จนคล�า้ และอาจพบอาการทีเ่กดิจากแมงกานสีเป็นพษิ คอื ใบจะซดีเหลอืง

พชืตระกลูถัว่รากจะมปีมน้อยลง ปมท่ีเปิดจะเป็นสเีขยีว ไม่เป็นสีชมพู 
มกีารระบาดของเช้ือโรคพชืทางเดนิ เช่น โรครากเน่าโคนเน่า และพชืแสดง
อาการเหีย่วจากการขาดน�า้ได้ง่ายผดิปกต ิ เพราะรากไม่สามารถแผ่ขยาย
ลงไปในดนิลกึๆ ได้

การตรวจสอบค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดนิท�าได้หลายวธิ ีเกษตรกร
สามารถปฏบัิตไิด้ด้วยตนเอง โดยการใช้น�า้ยาตรวจสอบ ใช้กระดาษเทยีบสี  
หรอืเกบ็ตวัอย่างดนิไปวเิคราะห์ในห้องปฏิบตักิารของกรมพัฒนาทีด่นิ

- การแก้ความเป็นกรดของดนิในทีด่อนทีร่ะดบัลกึมากกว่า 15 เซนตเิมตร ซึง่ดนิเป็นกรดจัดจนรากพชื 
ไม่สามารถแผ่ขยายลงไปได้ การใช้วสัดปุนูมกัไม่ได้ผล เนือ่งจากวสัดปุนูมกีารละลายและเคลือ่นลงไป 
ในดนิล่างได้น้อยจงึต้องใช้วสัดอุืน่ๆ เช่น ยปิซมั หรอืฟอสโฟยปิซมัทีม่คีณุสมบตัใินการละลาย และสามารถ
แทรกซมึลงไปในดนิล่าง อัตรายปิซมัทีใ่ช้ขึน้อยูก่บัความรนุแรงของกรดในดิน

2) การใส่อนิทรยีวตัถ ุ ได้แก่ ปุย๋หมกั ปุย๋คอก ปุย๋พชืสด ช่วยเพ่ิมการดดูซับธาตุอาหารพชืในดนิ 
ลดการสูญเสียธาตุอาหารจากการถูกชะล้าง และอินทรียวัตถุยังช่วยลดความเป็นพิษของเหล็กและ
อะลมิูเนยีมในดนิด้วย

3) เพิม่ธาตอุาหาร การใส่ปุย๋หมกั ปุย๋คอก ปุย๋พชืสด ร่วมกับปุย๋เคม ีทัง้ปุย๋ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั 
และโพแทสเซยีม ตามชนดิและปรมิาณทีเ่หมาะสมกับพืชทีป่ลกู และฉดีพ่นด้วยฮอร์โมนหรอืน�า้หมกั
ชวีภาพ (จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2)

4) การคลมุดนิ ใช้วสัดคุลมุดิน เศษพืชหรอืปลกูพชืตระกลูถัว่คลมุดนิ เป็นการรกัษาหน้าดนิ ป้องกนั
การชะละลายหน้าดนิ รกัษาความชืน้ในดนิ และเพิม่อนิทรียวตัถใุห้กบัดนิ

5) เลอืกชนดิพชืและพนัธุพ์ชืทีช่อบดนิกรดมาปลกู ดนิกรดทีไ่ด้รบัการปรบัปรงุแก้ไขแล้วสามารถ
ปลกูพืชได้เกือบทกุชนิด แต่ต้องมีการจดัการน�า้และธาตอุาหารพชืให้เหมาะสม

6) เลอืกใช้ระบบการปลกูพชืทีเ่หมาะสม เลอืกระบบการปลูกพชืทีม่รีะบบรากลกึสลบักบัรากตืน้ เพือ่
เป็นการน�าเอาอาหารทีถ่กูชะละลายลงในดนิล่างมาใช้ปลกูพชืหมนุเวยีนชนดิต่างๆ สลบักบัพชืตระกลูถัว่ 
และการปลกูหญ้าแฝกล้อมรอบไม้ผล เพือ่ดกัเก็บตะกอนและรกัษาความชืน้ในดนิบรเิวณรอบๆ ต้นไม้

- ระบบรากพืชถูกท�าลาย เนื่องจากมีอะลูมิเนียมและเหล็กละลายออกมามากจนเป็นพิษต่อพืช 
และดนิขาดธาตอุาหารพชื ท�าให้พชืท่ีปลกูไม่สามารถเจรญิเตบิโตได้ดเีหมอืนปกต ิจงึท�าให้ได้ผลผลติต�า่

- เกดิการระบาดของเช้ือโรคพชืหลายชนดิ เช่น เชือ้ราโรครากเน่าโคนเน่าในพชื เจรญิเตบิโตได้ดี 
ในสภาพดนิกรด ท�าให้พชืทีป่ลกูเกดิความเสยีหาย
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“สุริยะ” สั่งปรับแผนพัฒนา “รถไฟฟ้า
เชียงใหม่” ศึกษาสร้างอุโมงค์เขตพ้ืนท่ีเมือง
เก่า ก่อนยกระดับในเขตนอกเมือง ยอมรับ 
งบประมาณลงทุนอาจปรับเพ่ิมสูงขึ้น แต่เป็น
ทางออกเคลียร์ปมกระทบโบราณสถาน และ
เคล่ือนโครงการตอกเสาเขม็ได้

นายสรุยิะ จงึรุง่เรอืงกจิ รองนายกรฐัมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผย
ว่า ขณะนี้โครงการลงทุนระบบรถไฟฟ้าในพ้ืนที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑลเดินหน้าตามแผนแล้ว 
กระทรวงฯ จึงอยู่ระหว่างเตรียมพัฒนาโครงการ
ระบบรถไฟฟ้าในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
มแีผนพฒันาในจงัหวดัเชยีงใหม่ ภเูกต็ พษิณโุลก 
และนครราชสมีา

โดยกระทรวงฯ ประเมนิว่า โครงการรถไฟฟ้า 
ในภมูภิาคสายแรกทีต้่องเร่งพฒันา คอืโครงการระบบ 
ขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ เน่ืองจากจังหวัด 
เชียงใหม่ เป็นพืน้ทีท่่องเทีย่วทีมี่การจราจรตดิขัด
อย่างมาก อีกทั้งหากมีการพัฒนาระบบรถไฟฟ้า 
จะช่วยเพิม่โอกาสในการเข้าถงึแหล่งท่องเทีย่วใหม่ๆ  
นอกเขตเมอืง การเดนิทางของประชาชนในพืน้ที่ 
จะสะดวกขึน้ ลดความแออัดในเขตเมอืง

อย่างไรก็ดี ทราบว่าปัจจุบันยังมีประเด็น 
ข้อกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 

‘รถไฟฟ้าเชยีงใหม่’ โปรเจกต์เร่งด่วน 
‘คมนาคม’ ลยุท�าอโุมงค์เขตเมืองเก่า

ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อโบราณสถานในพื้นท่ี 
เขตเมือง กระทบภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ว ตนจงึ 
มแีนวคดิให้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบโครงการนี ้ศกึษา
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
ให้เป็น 2 รปูแบบ โดยในพืน้ทีเ่ขตเมอืงให้พฒันา
เป็นอโุมงค์ใต้ดนิ และนอกเขตเมอืงให้พฒันาเป็น
รถไฟฟ้าตามแผนทีศ่กึษาไว้

“เม่ือโครงการมีข้อกังวลเราก็ต้องกลับมาดู
ปัญหา ซึง่หากพฒันาเป็นอโุมงค์ในช่วงเขตเมอืง ก็
จะช่วยลดข้อกงัวลผลกระทบแหล่งท่องเทีย่ว และ
ยงัท�าให้การจราจรสามารถสญัจรได้ตามปกต ิส่วน
พ้ืนที่นอกเขตเมืองก็สามารถพัฒนาตามแผนเดิม  
เชื่อว่าหากปรับแผนเป็นลักษณะน้ีจะสามารถ 
เดนิหน้าโครงการได้”

นายสุริยะ กล่าวด้วยว่า แม้ว่างบประมาณ
การลงทนุจะต้องปรบัเพิม่ขึน้จากการก่อสร้างงาน
อุโมงค์รถไฟฟ้า แต่หากสามารถท�าให้โครงการนี้
เดนิหน้าได้ทนัท ี เพือ่แก้ไขปัญหาการเจรจา และ
สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนอกเขตเมือง
อย่างสะดวก กจ็ะเป็นประโยชน์คุม้ค่าต่อการลงทนุ 
โดยเบือ้งต้นประเมนิว่าการศกึษาเรือ่งน้ีไม่น่าจะใช้
เวลานาน คาดว่าปี 2568 น่าจะได้เหน็ความชดัเจน

ส�าหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัด
เชยีงใหม่ (สายสแีดง) ก่อนหน้านี ้รฟม.ศกึษาพฒันา
แนวเส้นทางช่วงโรงพยาบาลนครพงิค์-แยกแม่เหยีะ

สมานสามคัครีะยะทางประมาณ 15.8 กโิลเมตร 
ประเมินวงเงินลงทุน 29,523.29 ล้านบาท โดย 
รฟม.ศกึษาพฒันาระบบรถรางไฟฟ้า (LRT/Tram) 
มสีถานใีห้บรกิาร 16 สถาน ีสถานะปัจจบุนั รฟม.
ยืนยันเดินหน้าพัฒนาโครงการ อยู ่ในขั้นตอน 
ยื่นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการ (EIA) ให้คณะผูช้�านาญการฯ พจิารณา

นอกจากนี ้รฟม.ยงัก�าหนดแผนด�าเนนิโครงการ
เบือ้งต้น แบ่งเป็น ปี 2568-2569 พิจารณารปูแบบ
การลงทุนโครงการที่เหมาะสม หลังจากนั้นในปี 
2569 เตรยีมเสนอคณะรฐัมนตรี (ครม.) เหน็ชอบ
รปูแบบการลงทุน ส่วนในปี 2570-2571 จะเข้าสู่
กระบวนการคดัเลอืกเอกชนลงทนุโครงการ (PPP) 
และในปี 2571 เริม่งานก่อสร้าง เพือ่เปิดให้บริการ
ในปี 2574

ส�าหรับโครงการรถไฟฟ้าเชียงใหม่ สายสี
แดง ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะ
สมานสามคัค ี จะมสีถานใีห้บริการรวม 16 สถานี 
ประกอบด้วย สถานโีรงพยาบาลนครพงิค์ สถานี
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ สถานีสนามกีฬา
สมโภชเชยีงใหม่ 700 ปี สถานศีนูย์ประชมุ และ
แสดงสินค้านานาชาติ

สถานีแยกหนองฮ่อ สถานีโพธาราม สถาน ี
ข่วงสงิห์ สถานมีหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ สถานี
ขนส่งช้างเผือก สถานีมณีนพรัตน์ สถานีประตู 
สวนดอก สถานแียกหายยา สถานแียกท่าอากาศยาน 
นานาชาตเิชยีงใหม่ สถานท่ีาอากาศยานเชยีงใหม่ 
สถานีบ้านใหม่สามัคคี และสถานีแม่เหียะสมาน
สามคัคี

นอกจากน้ี ยังมีอาคารจอดแล้วจร (Park 
& Ride) 2 แห่ง บริเวณจุดเร่ิมต้นโรงพยาบาล
นครพิงค์ รองรับรถยนต์ได้ 1,600 คัน และรถ
จกัรยานยนต์ 800 คนั และบรเิวณส�านกังานขนส่ง
จงัหวดัเชยีงใหม่ รองรับรถยนต์ส่วนบคุคลประมาณ 
1,200 คนั และรถจกัรยานยนต์ 2,800 คนั อกีท้ัง
ยังมีศูนย์ซ่อมบ�ารุงบริเวณแยกหนองฮ่อ พัฒนา 
บนพืน้ที ่25 ไร่

‘คมนาคม’ ดันธุรกิจเรือส�าราญ
ปรับหลักเกณฑ์ หนุนท่องเที่ยว

“มนพร” เผย “เจ้าท่า” ปรับประกาศ
กระทรวงฯ ก�าหนดหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข การ
อนุญาตเรือส�าราญและกีฬาขนาดใหญ่ ให้
ทันสมัย-สร้างรายได้เพิ่ม-หนุนไทยเป็นฮับ 
ท่องเทีย่วทางน�า้ภมูภิาคเอเชยี

นางมนพร เจรญิศร ี รฐัมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า ได้
ปรับปรุงประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง 
ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การ 
อนญุาตให้เรอืส�าราญและกฬีาขนาดใหญ่ (Super  
Yacht) ของบุคคลผู ้ไม่ต้องด้วยลักษณะที ่
จะถอืกรรมสทิธิเ์รอืไทย ท�าการค้าในน่านน�า้ไทย  
ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ 
เรอืไทย พ.ศ. 2481 เพ่ือสนบัสนนุยทุธศาสตร์ชาติ
และนโยบายกระทรวงคมนาคมที่ส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจเรือส�าราญและกีฬาขนาดใหญ่  
(Super Yacht)

รวมทั้งสร้างความหลากหลายด้านการ 
ท่องเท่ียว ท�าให้ประเทศไทยเป็นจดุหมายปลายทาง 
ที่ส�าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลก ดึงดูด
นักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของ 
นกัท่องเทีย่ว ทีม่คุีณภาพสงู สร้างรายได้จาก การ 
ท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 
ประกอบกับจังหวัดภูเก็ต มียุทธศาสตร์ที่มี 
จดุเด่นเป็น ศนูย์กลางการท่องเทีย่วทางทะเล
ระดบัโลก (World Maritime Destination Hub)

โดยที่ผ่านมา มีการบังคับใช้มาเป็นระยะ
เวลาพอสมควร ต้ังแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558 
จนถงึปัจจบุนั (กนัยายน 2567) รวมระยะเวลา 
9 ปี ดังนั้น จึงมีนโยบายให้ด�าเนินการปรับปรุง 
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรือ่งดงักล่าวใหม่ เพือ่ให้ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่งเสริม 
ธรุกจิท่องเทีย่วทางทะเล โดยปัจจุบันเรือส�าราญ
และกฬีาขนาดใหญ่ (Super Yacht) ยงัมเีรอืไทย
ไม่เพียงพอกบัความต้องการอกีด้วย

นายกรชิเพชร ชยัช่วย อธบิดกีรมเจ้าท่า กล่าว
ว่า ส�าหรับการปรับปรงุประกาศเรือ่งดงักล่าว ได้
ปรับขนาดของเรือส�าราญและกีฬาขนาดใหญ่ 
(Super Yacht) จากเดมิทีเ่ป็นเรอืต้องมคีวามยาว
ตัง้แต่ 30 เมตรข้ึนไป บรรทกุคนโดยสารได้ไม่เกนิ 
12 คน ให้เป็นเรอืท่ีมขีนาดต้ังแต่ 24 เมตรขึน้ไป 
บรรทุกคนโดยสารได้ไม่เกนิ 12 คน ให้สอดคล้อง
กบัมาตรฐานสากล

พร้อมทั้งก�าหนดกรมธรรม์ประกันภัย ให้
เหมาะสมครอบคลุมตามมาตรฐานและหลักการ
ประกันภัยทางทะเล ที่มีวงเงินคุ้มครองความ
เสียหายไม่ต�่ากว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อครั้ง 
หรือราว 171 ล้านบาทต่อคร้ัง ทัง้นี ้ การยืน่ขอ
อนุญาตสามารถด�าเนินการได้โดยผ่านระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้เอกสาร

มนพร เจรญิศรี 

ประกอบค�าขอได้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
รวมทัง้ก�าหนดกรอบระยะเวลาในการพจิารณา
อนญุาตให้เสรจ็ภายใน 25 วนัท�าการ

อย่างไรก็ตาม การอนญุาตให้เรือส�าราญและ
กฬีาขนาดใหญ่ (Super Yacht) เข้ามาท�าการค้า 
ในน่านน�้าไทยได้ จะเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการท่องเทีย่ว สนบัสนุนประเทศไทยให้เป็น
ศนูย์กลางการท่องเทีย่วทางน�า้และเรอืส�าราญ
ในภูมิภาคเอเชยี (Marina Hub Of Asia) ตาม
นโยบายรัฐบาล กระตุ้นการลงทุนในธุรกิจที่
เกีย่วข้อง ช่วยสร้างรายได้ให้ประเทศ โดยการ
แวะท่องเทีย่ว เช่าท่าท่ีจอดเรือ จ้างซ่อมบ�ารุง
รกัษาเรอื ใช้บรกิารโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขาย
เสบยีงอาหาร เป็นต้น

รวมถงึสร้างงานให้กบัคนในพืน้ที ่ได้แก่ การ
จ้างกปัตนัและลกูเรอืเพือ่ดแูลเรอื การจ้างช่าง
ซ่อมเรือ อีกทั้งช่วยพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพ
เกี่ยวกับการซ่อมเรือและการเป็นกัปตันเรือ 
ส่งเสริมให้รัฐบาลมีรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ส�าหรับการใช้จ่ายในประเทศ ตลอดจนเกิดการ
ท่องเทีย่วของกลุม่นกัท่องเทีย่วเศรษฐต่ีางชาติ 
โดยเรอืซปุเปอร์ยอร์ชทีต้่องการมาเทีย่วในเขต
ภูมิภาคเอเชีย ส่งผลให้เกิดเม็ดเงินจากการ 
ใช้จ่ายทีส่งูมากของนกัท่องเทีย่วกลุม่นีอ้กีด้วย

AOT ร่วมทนุ EA ผลติเชือ้เพลงิอากาศ SAF 
จ่อออกกฎสายการบนิ ใช้เช้ือเพลิงชีวภาพ 2%

AOT ร่วมทุน EA ตัง้บรษัิท ท่าอากาศยาน 
พลังงานบริสุทธิ์ ปูทางสู่กระบวนการผลิต 
เชือ้เพลงิอากาศยานยัง่ยนื SAF เร่งศกึษารูปแบบ 
การลงทุนแทงค์ฟาร์ม ระบบการผสมเชือ้เพลงิ 
SAF ลงทนุกว่า 3 พนัล้านบาท 

ล่าสุดบาฟส์ แสดงความสนใจลงทุน ดัน
ไทยเป็นศูนย์การผลิตและการจ�าหน่าย เพื่อใช้
ในภมิูภาคนี ้พร้อมรองรับ กพท. เตรยีมออกกฏ
สายการบนิออกจากไทยต้องใช้น�า้มนั SAF 2% 
ใน 3 ปี

โดย นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการ 
ผู้อ�านวยการใหญ่ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด  
(มหาชน) AOT หรอื ทอท. เปิดเผยเมือ่เรว็ๆ นีว่้า 
ปัจจุบนั AOT ได้ต้ังบรษิทัลกู ภายใต้ช่ือ บรษิทั 
ท่าอากาศยาน พลังงานบรสิทุธ์ิ จ�ากดั หรือ AEA 
โดยเป็นการร่วมลงทนุกบับรษิทั พลงังานบรสิทุธิ์ 
จ�ากดั (มหาชน) หรอื EA ด�าเนนิกิจการแทงค์
ฟาร์ม และระบบการผสมเชื้อเพลิงอากาศยาน
แบบยัง่ยนื

รถแทก็ซี ่EV และในส่วนของ airside ทีส่นามบนิ 
สุวรรณภูมิ มี 3 จุดที่ให้บริการ คือ 1. อาคาร 
เทยีบเครือ่งบนิรองหลงัที ่1 หรอื SAT-1 เป็นทีช่าร์จ 
ส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไป 2. TBT คือ ท่ีชาร์จ
ส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้าทัว่ไป 3. คองคอร์ส B ทีช่าร์จ
ส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้าทัว่ไป

รวมทัง้เตรยีมขยายการให้บรกิารไปยงัสนามบนิ 
ให้ครบทั้ง 6 แห่งของ AOT ส่วนการจัดท�า 
แทงค์ฟาร์ม และผลิตเชือ้เพลงิ SAF ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง 
การศกึษาทกุรูปแบบการลงทนุทีเ่ป็นไปได้ คาดว่า
จะใช้เวลา 6 เดอืนจงึจะด�าเนนิการศกึษาแล้วเสรจ็

ล่าสดุบรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิ การบนิกรงุเทพ 
จ�ากัด (มหาชน) หรอืบาฟส์ ซึง่เป็นเป็นผูใ้ห้บรกิาร
เติมน�้ามันสู่อากาศยานในปัจจุบัน ก็แสดงความ
สนใจท่ีจะร่วมลงทุนด้วยเช่นกนั 

นอกจากนั้น AOT ยังจะให้ความร่วมมือกับ
บริษัทปิโตรเคมีช้ันน�า ท้ัง บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน) และ บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชนั จ�ากดั 
(มหาชน) เพือ่ท�าการวจิยัในการปลูก และผลิต SAF 

ประกอบกบัต่อไปประเทศไทยจะออกมาตรการ
ให้สายการบินใช้เชื้อเพลิง SAF จึงต้องมีความ
พร้อมในการรองรบัมาตรการนีด้้วย ขณะเดยีวกนั
ยงัเป็น Next S-Curve ส�าหรบัการลงทนุใหม่ๆ
ของ AOT ด้วยในอนาคต

นายกีรติ ยังกล่าวต่อว่า ในขณะนี้รัฐมี 
นโยบายชดัเจนเรือ่งมาตรการการใช้น�า้มนั SAF 
ในไทยแล้ว โดยจะก�าหนดให้สายการบนิทีท่�าการ
บินออกจากประเทศไทย ส�าหรับเส้นทางบิน
ระหว่างประเทศ ต้องใช้เชือ้เพลิง SAF คดิเป็น
สัดส่วน 2% ภายใน 3 ปี โดยทางส�านักงาน
การบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรอื 
กพท. ก�าลังเตรียมการในการออกกฏเพื่อให ้
สายการบนิต่างๆ ด�าเนนิการ ซึง่ก็จะเหมือนกบั
อกีหลายประเทศ ทีก่�าหนดให้สายการบนิต้องใช้ 
น�า้มนั SAF

AOT ให้ความส�าคัญกับการลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์ (Net Zero) เพราะ
ในเร่ืองของการให้บรกิารท่าอากาศยาน ไม่ใช่แค่
ประเทศไทยท�าประเทศเดียว เราเป็นส่วนหนึง่
ของ Network ที่เชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆ  
ทัว่โลก หากเราไม่ตระหนกัในเรือ่งของ Net Zero 
วันนึงที่ท่าอากาศยานอื่นเริ่มเก็บค่าใช้จ่ายทาง
เชิงภาษีกับอากาศยานที่จะบินมาประเทศไทย 
เพราะบอกว่าเราไม่ให้ความส�าคัญในเรื่องของ
การลดการปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรอืนกระจก

ฉะนัน้วันนี ้หาก AOT ไม่รบีด�าเนนิการ จะ
เสยีโอกาสในด้านต่างๆ ท�าให้องค์กรขาดขดีความ
สามารถในการท่ีจะเป็น player ในต่างประเทศ
ได้ นายกรีต ิกล่าวทิง้ท้าย 

ปัจจุบันมีประเทศท่ีประกาศมาตรการ
บงัคบัใช้ SAF แล้ว ได้แก่ สหภาพยุโรป (EU) 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และอินเดีย 
เป็นต้น โดยในปี 2568 อียยูงัออกมาตรการว่า 
สายการบนิทีบ่นิเข้ายโุรปต้องใช้น�า้มัน SAF ราว 
3% และเพิม่เป็น 15% ในสเตป็ต่อไป และจะ
ปรบัสัดส่วนเพิม่เป็น 50% ภายในปี 2593

ขณะที่ประเทศสิงคโปร์ ออกประกาศ
ว่าเครื่องบินขาออกทั้งหมด จะใช้เชื้อเพลิง
อากาศยานแบบยัง่ยืน (SAF) ตัง้แต่ปี 2569 โดย
สงิคโปร์ตัง้เป้าใช้เชือ้เพลงิ SAF คดิเป็น 1% ของ
เชื้อเพลิงเครื่องบินทั้งหมดที่ใช้ที่สนามบินชางงี 
และสนามบนิเซเลตาร์ภายในปีดังกล่าว และเพิม่
เป็น 3-5% ภายในปี 2573

ทั้ งนี้  เ พ่ือผลิตและจัดให ้มี เชื้ อ เพลิง 
อากาศยานทีเ่ป็นน�า้มนัเช้ือเพลงิจากวตัถดุบิชวีมวล 
 (Sustainable Aviation Fuel: SAF) ส�าหรบั
เติมน�า้มนัอากาศยานให้แก่สายการบิน ทีบิ่นออก 
จากประเทศไทย AOT ถอืหุ้น 25% เบือ้งต้น 
คาดว่าจะใช้งบในการลงทุนราว 3,000 ล้านบาท 
ตัง้เป้าศนูย์การผลิต SAF และการจ�าหน่าย เพือ่ใช้ 
ในภมิูภาคนี้ 

โดยปัจจุบนับรษัิท AEA เปิดให้บริการสถานี
อัดประจุไฟฟ้า EV charging station ชาร์ต

ด้วย โดย AOT มเีป้าหมายว่าภายใน 3 ปี AOT  
จะมนี�า้มนั SAF มาให้บรกิารอากาศยานทีอ่อกจาก
ประเทศไทย

การลงทนุของ AOT ในบริษทั AEA จะดูแลเร่ือง
การลงทนุแทงค์ฟาร์ม และระบบการผสมเชือ้เพลงิ 
SAF เพ่ือผสมเชือ้เพลงิคดิเป็นสัดส่วน 1% 2% หรือ 
3% ตามทีส่ายการบนิต้องการ ส่วนพาร์ตเนอร์ จะดู
เรือ่งของการผลติน�า้มนั SAF เป็นหลกั

โดยสายการบินพร้อมจะเติม SAF แต่ปัญหา
คอืไทยยงัไม่มบีรกิารนี ้ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ 

กรีต ิกจิมานะวัฒน์

เคาะต่ออายรุถไฟฟ้าสแีดง 20 บาท 
ส่วน รฟม. ยังต้องรอต้ังบอร์ดชดุใหม่

สนข.กางโมเดลลดคาร์บอนคมนาคม 
หนนุเป้าหมาย Net Zero ประเทศไทย

สนข.กางโมเดลลดคาร์บอนด้านคมนาคม หนนุ 
Net Zero ประเทศไทย ขนส่งลุยระบบตั๋วร่วม 
รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ปีหน้า หวงัขยายความ
ส�าเร็จเป็นต้นแบบลดคาร์บอนภูมภิาค

นายปัญญา ชูพานิช ผู้อ�านวยการส�านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผย 
ในงานสัมมนา Road to Net Zero 2024 The  
Extraordinary Green จดัโดย ฐานเศรษฐกจิ เมือ่วนัที ่
26 ก.ย. ทีผ่่านมาว่า นโยบายการพฒันาระบบโลจสิตกิส์ 
อย่างยั่งยืนของกระทรวงคมนาคม ถือว่าเป็นแผน 
ท่ีต้องท�าให้เกิดขึ้น เนื่องจากในทุกๆ ปีไทยมักจะ 
พบเจอปัญหาฝุน่ PM2.5 รวมถงึสถานการณ์น�า้ท่วม และ 
ดนิสไลด์ ซึง่กลายเป็นชวีติประจ�าวนัแล้ว ซึง่ไทยต้องม ี
การวางแผนลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ตาม 
เป้าหมายทีว่างไว้ ซึง่ภาคการขนส่งถอืเป็นภาคส่วนส�าคญั 
ในการช่วยให้เป้าหมายนีเ้ป็นจรงิได้ และประเทศไทย
กม็นีโยบายท่ีชดัเจนท่ีจะเป็นโมเดลให้กบัภมูภิาคได้

“ความท้าทายเหล่านีถ้อืเป็นโอกาสของไทยทีเ่ป็น
ศนูย์กลางของอาเซยีน ท�าให้ไทยได้เป็นฮบัด้านการบนิ  
และการขนส่ง หากเราสามารถเป็นตัวอย่างในการ
พฒันาระบบคมนาคมขนส่งทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
ได้ จะท�าให้ประเทศในภมูภิาคยดึเป็นแบบอย่างท่ีดี” 
นายปัญญา กล่าว

ท้ังน้ี กระทรวงคมนาคม ได้ให้ความส�าคัญในการ
แก้ไขปัญหาเหล่านีท้ีเ่กดิขึน้จากสภาวะทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป โดยการพัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกส์ควบคู่ไป
ด้วยกัน

ปัญญา ชพูานชิ

นายปัญญา กล่าวต่อว่า ส�าหรับเป้าหมายของ 
การพฒันาคมนาคมอย่างยัง่ยนืนัน้ โดยไทยได้ประกาศ 
เจตจ�านงท่ีจะยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพ 
ภมิูอากาศอย่างเต็มท่ีเพ่ือบรรลุเป้าหมายความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน ภายในปี พ.ศ. 2593 นอกจากน้ี ได้ตัง้
เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศนูย์ ภายใน
ปี พ.ศ. 2608 โดยภาคขนส่งได้ต้ังเป้าหมายลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 42.4 ล้านตันคาร์บอน

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม มีแผนปฏิบัติการ 
ลดก๊าซเรอืนกระจกสาขาขนส่งภายในปี 2573 ประกอบ 
ด้วย มาตรการส่งเสรมิการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ปัจจบุนั 
บรษิทั ไทยสมายล์บสั จ�ากดั (TSB) ได้มีรถโดยสาร
ไฟฟ้าในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑลจ�านวน 2,017 คัน  
หลังจากนั้นจะเพิ่มรถโดยสารไฟฟ้าเป็น 3,100 คัน 
ภายในปี 2567 ส่วนการเปลี่ยนรถโดยสารไฟฟ้า 
ของขสมก.ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการเปลี่ยน 
รถโดยสารเป็นรถโดยสารไฟฟ้าอวี ีจ�านวน 1,520 คนั  
ภ าย ในป ี  2 568  เพื่ อทดแทนรถ โดยสาร 
ครมีแดง (รถร้อน)

มาตรการพัฒนาระบบขนส่งในเมือง เบ้ืองต้น 
กระทรวงคมนาคมยังมีแผนพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะเมืองหลักในภูมิภาค เช่น รถไฟรางเบา 
จ.เชยีงใหม่, รถไฟรางเบา จ.ขอนแก่น, รถไฟรางเบา 
จ.ภูเก็ต ฯลฯ ขณะเดียวกัน สนข.มีแผนเดินหน้า 
ร่างพระราชบัญญัติระบบตั๋วร่วม (พ.ร.บ.ต๋ัวร่วม)  
พ.ศ. .... คาดว่าร่าง พ.ร.บ.ตัว๋ร่วมฯ จะมีผลบงัคบัใช้ 
ภายในเดือนกันยายน 2568 ซึ่งจะน�าไปสู่การใช ้
ค่าโดยสารในราคาถกูลง

นายปัญญา กล่าวต่อว่า ส่วนการเดนิหน้านโยบาย
รถไฟฟ้าสูงสุด 20 บาทตลอดสาย โดยกระทรวง
คมนาคมยืนยันว่า รถไฟฟ้าทุกสายทุกสีจะสามารถ
ใช้อัตราค่าโดยสารตามนโยบายดังกล่าวได้ภายใน
เดือนกันยายน ปี 2568 นอกจากนั้น กระทรวง
คมนาคม มีแผนขยายสนามบนิท่ีส�าคญั เช่น สนามบนิ 
สุวรรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, สนามบินอู่ตะเภา
สนามบินภูเก็ต, สนามบินล้านนา และสนามบิน
อนัดามัน

นอกจากนั้น ก็มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ยานยนต์ โดยการเกบ็ภาษคีาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่ไทยมี 
แผนใช้มาตรฐานการปล่อยไอเสียยูโร 5 (มาตรฐาน
ยโูร 5) หรอื EURO 5 ส�าหรบัรถยนต์ใหม่ในประเทศ 
มาตรการส่งเสริมพลังงานทางเลือกในอนาคต โดย
มุง่เน้นการใช้เชือ้เพลิงไฮโดรเจน และการใช้เชือ้เพลงิ
อากาศยานแบบยัง่ยืน

และมาตรการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน และการ
สนบัสนนุด้านการคมนาคมขนส่ง โดยเป็นการเปลีย่น
รูปแบบการขนส่งสินค้าจากทางถนนสู่การขนส่ง 
ทางราง และทางน�า้ เช่น การพฒันาท่าเรอืบก การ
พฒันาท่าเรอืแหลมฉบงัระยะที ่ 3 การพฒันาท่าเรอื
แหลมมาบตาพุด ระยะท่ี 3 ฯลฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธภิาพการขนส่ง และลดต้นทนุโลจสิตกิส์

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) เปิดเผยว่า ท่ีประชมุคณะกรรมการ (บอร์ด) 
รฟท. เมือ่วนัท่ี 30 ก.ย. 2567 มมีติอนมุตัต่ิออายกุาร
ด�าเนนิการตามนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย
ของรฐับาล ส�าหรบัรถไฟชานเมอืงสายสีแดง ช่วง
ตล่ิงชนั-บางซ่ือ-รงัสติ ระยะทาง 41 กม. ออกไป
อกี 1 ปี หลงัมาตรการดงักล่าวจะสิน้สุดในวนัท่ี 30 
พ.ย. 2567 นี ้ โดยจะท�าให้มาตรการขยายออกไป 
สิน้สดุลงวนัที ่30 พ.ย. 2568 โดยบอร์ด รฟท.ก�าชบัว่า  
จะต้องค�านงึถงึการชดเชยรายได้ให้ รฟท.ด้วย ซึง่
ขัน้ตอนหลงัจากน้ี รฟท.จะเสนอเรือ่งไปทีก่ระทรวง
คมนาคม เพือ่เสนอให้คณะรฐัมนตรี (ครม.) ต่อไป

ทั้งนี้  จากการด�าเนินนโยบายมาตรการ 
ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสแีดง 20 บาทตลอดสาย พบว่า 
มีตัวเลขผู้โดยสารเพิ่มข้ึนประมาณ 50% ซ่ึงสูง 

กว่าประมาณการท่ีน�าเสนอ ครม.เหน็ชอบท่ีคาดว่าจะ
มผีูโ้ดยสารเพิม่ขึน้จากมาตรการ 20 บาทตลอดสาย 
10-15% หรอืสูงสดุประมาณ 20% ถอืว่า เกนิความ
คาดหมายและประสบความส�าเรจ็อย่างมาก

ปัจจุบันรถไฟชานเมืองสายสีแดงมีขบวนรถ 25 
ขบวน ใช้วิง่ให้บรกิารหมุนเวยีน 10 ขบวนต่อวนั สาย
เหนอื (บางซ่ือ-รงัสติ) 178 เท่ียว/วนั สายตะวนัออก 
บางซ่ือ-ตลิง่ชัน 116 เท่ียว/วัน ความถ่ี ในเวลาเร่งด่วน 
10 นาที นอกเวลาเร่งด่วน 15 นาที รองรบัผูโ้ดยสารได้
ราว 2 แสนคนต่อวนั ซึง่ปัจจุบนัผูโ้ดยสารเฉลีย่ 30,000 
คน/วัน ซ่ึงล่าสุดท�านิวไฮไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคม 
ท่ีผ่านมาราว 4.2 หมืน่คน ท้ังปีคาดมผู้ีโดยสาร 8-9 ล้าน 
คน เพิม่ขึน้จากปีก่อนท่ีมเีฉลีย่ 19,000 คน/วัน และ
คาดว่าปี 2568 จะมผีูโ้ดยสารเฉลีย่ 40,000 คน/วัน

ท้ังนี้ แม้มาตรการ 20 บาทตลอดสายจะท�าให ้

รายได้ต่อคนหายไปราว 10 บาท เนือ่งจากค่าเฉลีย่ก่อน 
มาตรการจะใช้อัตราค่าโดยสารท่ี 30 บาท/คน 
หลังใช้มาตรการ 20 บาทตลอดสายผู้โดยสารเพิม่
ขึน้ประมาณ 50% ท�าให้รายได้กลับเข้ามาเท่ากบั 
ค่าเฉลีย่ค่าโดยสาร 30 บาท/คน

รายงานข่าว เปิดเผยด้วยว่า ในส่วนของรถไฟฟ้า 
MRT สายสม่ีวงช่วงคลองบางไผ่-เตาปนู ระยะทาง 
23 กม. ซึง่ใช้นโยบายค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย 
เช่นกัน จะต้องด�าเนินการขอต่ออายุมาตรการ 
อกี 1 ปีด้วยนัน้ เนือ่งจาก ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการ
สรรหาเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ (บอร์ด) การ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  
ชดุใหม่ หลงัจากท่ีนายสราวธุ ทรงศวิไิล อดตีอธิบดี
กรมทางหลวง (ทล.) ในฐานะประธานบอร์ด รฟม.
ได้ลาออกจากต�าแหน่งไปเมือ่เรว็ๆ นี ้ ท�าให้บอร์ด
ท้ังคณะส้ินสุดลง โดยคาดว่าภายในเดือน ต.ค.นี ้
จะมีการพจิารณาแต่งตัง้บอร์ด รฟม.ชดุใหม่ และจะ
ประชมุนดัแรกเพือ่พจิารณาประเด็นนีโ้ดยเรว็และ 
เสนอ ครม.ก่อน ซึง่จะทนัก่อนก�าหนดมาตรการสิน้สดุ 
อายมุาตรการในวันท่ี 30 พ.ย. 2567 นีแ้น่นอน
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ดีอี-BDI เร่งเครื่อง Health Link 
เชื่อมข้อมูลสุขภาพ คลินิก-ร้านยา

ดอี-ีBDI เปิดฉาก Health Link เชือ่มข้อมลู
สขุภาพโรงพยาบาล-คลนิกิ-ร้านยา 1,500 แห่ง
ทัว่กรุง เสรมิแกร่ง 30 บาทรกัษาทุกที ่เดนิหน้า
เพ่ิมระบบส่งต่อผูป่้วย การเบกิจ่าย ในระยะถดัไป

ทัง้นี ้เม่ือวนัที ่28 ก.ย. ทีผ่่านมา น.ส.แพทองธาร  
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี น�าคณะรัฐมนตรีและ
ผู้บริหารระดับสูงร่วมเปิดงาน “30 บาทรักษา
ทุกที่ เพื่อคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า” ณ ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อ 
วนัที ่27 ก.ย. 67 โดยมเีป้าหมายยกระดบัการบรกิาร 
สาธารณสุขให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง  
จุดเด ่นของงาน คือ การน�าเสนอโครงการ  
Health Link โดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ 
(องค์การมหาชน) หรอื BDI ภายใต้การก�ากบัดแูล
ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม (ดอี)ี  
ซึ่งเป็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่าง 

สถานพยาบาลทัว่ประเทศ ปัจจุบนัได้เชือ่มโยงข้อมลู 
กับหน่วยบริการในกรุงเทพฯ กว่า 1,500 แห่ง 
ครอบคลมุทัง้โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข 
คลินิกชุมชนอบอุ่น ร้านยาคุณภาพ และหน่วย
นวตักรรมต่างๆ

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า โครงการนี้
เป็นส่วนส�าคญัในการสนบัสนุนนโยบาย 30 บาท
รักษาทกุที ่ช่วยลดความแออดัในโรงพยาบาล และ
อ�านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้ารับ
บรกิารจากหน่วยบรกิารใกล้บ้านได้อย่างรวดเรว็

“เป้าหมายในอนาคตของกระทรวงดีอี คือ  
การขยายการเชือ่มโยงไปยงัหน่วยบรกิารในท้องถิน่ 
ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา 
ลดความซ�า้ซ้อนในการเบกิจ่ายยา และช่วยเหลอื
ชีวิตของผู้ป่วยได้ทันท่วงที ท้ังนี้ ความส�าเร็จ
ของโครงการ Health Link ถือเป็นก้าวส�าคัญ 
ในการยกระดบัระบบสาธารณสขุไทย กระทรวงดอีี 
พร้อมสนับสนุนการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ของ BDI และภาคีเครอืข่าย เพือ่พฒันาคณุภาพ
ชวีติของประชาชนชาวไทยให้ดยีิง่ข้ึนต่อไป” นาย
ประเสรฐิ กล่าว

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผูอ้�านวยการสถาบนั

ข้อมลูขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรอื BDI กล่าว
ว่า Health Link เป็นโครงการความร่วมมอืระหว่าง
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
และกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพือ่เชือ่มโยงข้อมลู
สขุภาพประชาชนจากทกุหน่วยบรกิารในกรงุเทพฯ 
ภายใต้มาตรฐานกลาง โดยไม่ใช่การรวมศนูย์ข้อมลู 
แต่เป็นการแลกเปลีย่นข้อมลูอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ระบบน้ีอนญุาตให้หน่วยบรกิารสาธารณสขุเข้าถงึ
ประวติัการรกัษาของผูป่้วยทีใ่ห้ความยินยอม ผ่าน
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) และระบบ 
แลกเปลีย่นข้อมลูสขุภาพ HIE Web portal

ทั้งนี้ นางสาวแพทองธาร และ นาง Porat  
ได ้ร ่วมหารือถึงความคืบหน้าของโครงการ 
การลงทนุของบรษิทัในไทย และความร่วมมอืเพือ่การ 
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและสงัคมดจิทัิล ภายใต้ 
แนวคิด Leave No Thai Behind ทั้งนี้ นาง 
Ruth Porat ได้ประกาศการลงทนุจ�านวน 1 พนั
ล้านดอลลาร์สหรฐั หรอืประมาณ 35,000 ล้าน
บาทในไทยเพือ่สร้าง Data Center และ Cloud 
Region ในประเทศไทย ซึง่คาดว่าจะช่วยสร้างงาน 
กว่า 14,000 ต�าแหน่ง ในช่วงปี 2568-2572  
และสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิประมาณ 4 พนัล้าน
ดอลลาร์สหรฐั หรอืประมาณ 140,000 ล้านบาท 
ภายในปี 2572

ในโอกาสนี ้ ผู้อ�านวนการใหญ่ depa ได้ร่วม
ให้ข้อมูลถึงภารกิจของกระทรวงดีอี โดย depa 
เพื่อการเตรียมพร้อมประเทศไทย ได้แก่ การ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 นางสาว 
แพทองธาร ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ีให้การต้อนรบั  
นาง Ruth Porat ประธานและประธาน 
เจ้าหน้าท่ีบรหิารการลงทนุ บรษิทั Alphabet 
และ Google ในโอกาสเยอืนประเทศไทย โดย
มี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายก
รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจลาสังคม (กระทรวงดีอี) พร้อม 
คณะรฐัมนตร ีและผูบ้รหิารระดับสงูของหน่วยงาน 
ภาครัฐ รวมถงึ ผศ.ดร.ณฐัพล นมิมานพชัรนิทร์ 
ผูอ้�านวยการใหญ่ ส�านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ดจิทัิล (depa) ร่วมให้การต้อนรบั ณ ห้องสม่ีวง 
ตกึไทยคูฟ้่า ท�าเนยีบรฐับาล

นายต่อพงศ์ กล่าวว่า บทบาทส�าคัญของ

เทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีส่วนในชีวิตประจ�าวัน

ของประชาชน ผ่านกิจการกระจายเสยีง โทรทัศน์ 

และโทรคมนาคมที ่กสทช. ก�ากบัดแูล การขยายตวั 

ของเทคโนโลยีท�าให้ทุกคนต้องปรับตัวเข้าสู่ยุค

ดิจิทัล แต่ยังมีประชาชนบางส่วนที่เข้าถึงได้ยาก

จากปัจจยัทางภูมศิาสตร์ เศรษฐกจิ และข้อจ�ากดั

ส่วนบุคคล

ในการแก้ปัญหาเหล่านี้ กสทช. ยึดหลัก 
“3A” ได้แก่ 1. โครงข่ายต้องท่ัวถงึ (Available)  
2. ราคาต้องเหมาะสม (Affordable) และ 3. เข้าถงึ 
ง่าย (Accessible) โดยเน้นการสนับสนุนให้
ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการดิจิทัล
ได้อย่างเท่าเทยีม

“เทคโนโลยีดิจิทัลไม่เพียงช่วยเพิ่มความ
สะดวกสบายในชีวิตประจ�าวัน แต่ยังเป็น 
ช่องทางให้มจิฉาชีพใช้กลอบุายหลอกลวง ดงันัน้ 
การให้ความรูด้้านดิจทิลัเพือ่ป้องกันภยั และใช้
เทคโนโลยอีย่างปลอดภัยจึงเป็นสิง่จ�าเป็น เพือ่
ไม่ให้ใครถกูทิง้ไว้ข้างหลงัและน�าไปสูก่ารพฒันา
ทีย่ัง่ยนื” นายต่อพงศ์ กล่าว

กสทช.เดินเกม จับมือ 21 หน่วยงาน 
ล้างบางปัญหาเทคโนโลยี หวังประชาชน 
เท่าเทยีม-รูท้นั หยดุความเหลือ่มล�า้ กนัมจิฉาชพี 
หลอกออนไลน์

เม่ือวนัที ่1 ต.ค. 67 ส�านกังานคณะกรรมการ 
กิจการกระจาย กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ร่วมกบัหน่วยงาน 
ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และสถาบัน 
การศกึษา รวม 21 หน่วยงาน ลงนามบนัทกึ
ข้อตกลง ‘ความร่วมมือด้านการส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทางดิจิทัล
ได้อย่างหลากหลาย เท่าเทยีม และรูท้นั’ โดย
มี นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านการ 
ส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพของประชาชน เป็นประธาน
ในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘การ 
เข้าถงึและใช้ประโยชน์จากดจิทิลั หลากหลาย 
เท่าเทยีม รูทั้น’

กสทช.จับมือ 21 หน่วยงำน 
ปลุกประชำชนทันเกมดิจิทัล

ผอ.ใหญ่ depa ร่วมให้กำรต้อนรับ
ผู้บริหำรระดับสูง Alphabet and Google

ผลักดันแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ปัญญาประดษิฐ์ประเทศไทย การเตรยีมพร้อม
ประเทศไทยในมิตต่ิางๆ เพือ่กระตุน้ให้เกดิการ
ลงทนุด้านดจิทิลั เช่น โครงสร้างพืน้ฐาน การให้
บรกิารด้านระบบคลาวด์ (Cloud as a service) 
ทีม่มีาตรฐาน รวมถงึการส่งเสรมิการบรกิารด้าน
ปัญญาประดษิฐ์ (AI as a Service) โดยมุง่เน้น
ให้เกิดการร่วมมือ ทั้งจากผู้ประกอบการ AI 
ต่างประเทศ และภายในประเทศ ตลอดจนการ
พฒันา Digital Startup การส่งเสรมิให้เกดิการ
ประยุกต์ใช้ดิจิทัลท้ังในภาคสังคม ประชาชน 
การบรกิารภาครฐั และเอกชน ด้วยเทคโนโลยี AI 
และทีส่�าคญัคอืการพฒันาก�าลงัคนดจิิทลั และ
การสร้างกฏระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
และยัง่ยนื

แต่เราจะเร่งติดสปีด SMEs ในพื้นที่ไหน? 
กลายเป็นค�าถามส�าคัญ เพราะแน่นอนว่า การ
พฒันา SMEs พร้อมกนัท้ังประเทศ เป็นเรือ่งทีต้่องใช้
เวลาและทรพัยากรอย่างมหาศาล เพราะข้อมลูจาก
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (สสว.) เมือ่ปี 2566 ม ีSMEs มาข้ึนทะเบยีน
ถึง 3.2 ล้านราย ท�าให้การเลอืก SMEs ในพ้ืนที ่
ทีม่ศีกัยภาพสงูในการขับเคลือ่นเศรษฐกจิ จงึกลายเป็น 
กลยทุธ์ส�าคญัทีห่ลายหน่วยงานเลอืกใช้ และหาก
ถามว่า SMEs ในพืน้ทีไ่หนทีเ่ป็นหมดุหมายทีค่วร
ลงไปให้การสนบัสนนุ 

เชื่อว่า 2 พื้นที่ที่หลายคนต่างนึกถึง หนีไม่
พ้น SMEs ในพื้นที่ EEC (เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวนัออก) และภาคใต้ ทีเ่หมาะแก่การเป็นพืน้ที่
เป้าหมายในการพัฒนาต่อและมีความส�าคัญต่อ
เศรษฐกจิของประเทศ ท่ีหลายภาคส่วนต่างให้ความ
สนใจ เช่นเดยีวกบั ETDA หรอื ส�านกังานพฒันา
ธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ ในฐานะหน่วยงานทีม่ี
บทบาททัง้ในมมุ Regulator และ Promoter ซึง่
ไม่เพยีงท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลธรุกจิบรกิารดจิทิลั แต่
ยงัมีบทบาทในการส่งเสรมิควบคูก่นัไปด้วย ทัง้ใน
กลุม่ภาครฐั SMEs ชมุชน จนไปถงึประชาชน เพือ่ 
ให้พร้อมเปลี่ยนผ่านสู ่การน�าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาประยกุต์ใช้ได้อย่างเต็มศกัยภาพมากยิง่ข้ึน 

ท่ีปีน้ีกไ็ด้พุ่งเป้าในการพัฒนา SMEs ใน 2 พ้ืนที่
นีเ้ช่นกนั เนือ่งจากพืน้ที ่EEC เขตเศรษฐกจิส�าคัญ
ของประเทศ เป็นศูนย์กลางของการลงทุนด้าน
อตุสาหกรรมขัน้สงู ส่วนพ้ืนทีภ่าคใต้ กเ็ป็นภมูภิาค
ท่ีมีความหลากหลายทางเศรษฐกจิ มศีกัยภาพสูง 
ในการเติบโต ทีม่ทีัง้การค้า การบรกิารการเกษตร 
และการท่องเทีย่ว ทีเ่ป็นแหล่งรายได้ส�าคญัของไทย  
อีกทัง้สอดคล้องกบันโยบายการขบัเคลือ่นทีมุ่ง่พฒันา 
กลไกและมาตรการส่งเสริมเพือ่ให้เกดิการถ่ายทอด
เทคโนโลยใีห้กบัผูป้ระกอบการในพืน้ที่

บทความนีจ้ะพาทกุคนไปร่วมเจาะลกึถงึความ
พร้อมของ SMEs ใน 2 พืน้ที ่ท้ัง EEC และภาคใต้ 
พร้อมชีเ้ป้าการท�า Digital Transformation เพือ่
ปลดลอ็กความส�าเรจ็! ให้ “SMEs GROWTH” ยิง่ขึน้ 

 เจาะอนิไซต์ SMEs ใน ‘EEC-ภาคใต้’ 
 Transform ถงึไหน?

จากการส�ารวจ SMEs ในพื้นที่ EEC (ชลบุรี 
ฉะเชงิเทรา ระยอง) จ�านวน 400 ราย และพืน้ที่ 
ภาคใต้ 449 ราย โดย ETDA ในช่วงต้นปี 2567 พบว่า  
ผู้ประกอบการใน 2 พื้นที่นี้ยังคงต้องเผชิญความ
ท้าทายในการน�าเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้ในธรุกิจ

โดยเฉพาะ SMEs ในพืน้ที ่ EEC ส่วนใหญ่ยงั
พบข้อจ�ากดัทีส่่งผลต่อการปรบัใช้เทคโนโลย ี ไม่ว่า

จะเป็น การขาดทกัษะด้านดจิทัิล ต้นทนุเทคโนโลยี
ทีสู่งและขาดข้อมลูเชงิลึกเก่ียวกับการเปล่ียนผ่าน
ดจิทิลั แม้มคีวามท้าทาย แต่ SMEs ในพืน้ที ่EEC 
ก็เร่ิมมนี�าเทคโนโลยเีข้ามาเพ่ิมประสิทธภิาพการท�า
ธรุกิจโดยเทคโนโลยทีีถ่กูน�าไปใช้งาน ได้แก่ ระบบ
บญัช-ีการเงนิ, e-Commerce, CRM, ระบบ ERP, 
ระบบอัตโนมตั ิ (Automation), IoT และโซเชยีล 
มเีดยี ซึง่ตอบโจทย์ทัง้ภาคการผลติและการบริการ 

โดยธรุกจิภาคการผลติมกัใช้เทคโนโลยเีพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพการผลติและการบรหิารจดัการองค์กร 
ขณะทีธ่รุกิจบริการและค้าปลีก/ค้าส่ง จะเลือกใช้ 
โซเชยีลมเีดียเพือ่ประชาสัมพันธ์และส่ือสารกับลูกค้า  
อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและขนาด
ย่อย ยังคงมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีในระดับที่ 
ไม่สงูมาก มค่ีาใช้จ่ายด้านดจิิทลั น้อยกว่า 5% ของ
ค่าใช้จ่ายทัง้หมด

ด้าน SMEs ในพ้ืนที่ภาคใต้ ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัและสามารถ
บรรลุเป้าหมายบางส่วนได้ แต่ยังมีความท้าทาย 
เช่น ความซบัซ้อนของเทคโนโลยดีจิิทลั ขาดทกัษะ
ด้านดจิทิลั รวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยี
ที่ไม่เพียงพอ แต่ทว่า SMEs ในภาคใต้ ก็เริ่มให้
ความสนใจในการน�าเทคโนโลยีมาใช้เช่นเดียวกับ 
พืน้ที ่EEC เช่น ระบบบญัชี-การเงนิ, e-Commerce  
และ CRM โดยการน�ามาปรับใช ้ ในธุร กิจ  
แต่ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่เนื่องจาก
ความเชีย่วชาญ อกีทัง้ ยงัเผชญิกับข้อจ�ากัดในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะในกลุ่ม
ธุรกิจท่องเที่ยวรายย่อยที่ต้องการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขนั ท่ียงัขาดความพร้อมทัง้ในมุม
ประสบการณ์และทักษะในการปรบัตวัสู่ยคุดจิทัิล

ทั้งนี้ หากมองความพร้อมภาพรวม จากการ 
วดัความพร้อมในการเปลีย่นผ่านทางดจิทัิลทีอ้่างองิ
ผลการส�ารวจ Digital Maturity Index ของ ETDA 

พบว่า SMEs ในพืน้ที ่EEC และภาคใต้ อยู่ในระดบั 
Digital Follower ซ่ึงถอืว่า มีความพร้อมในระดบั
ปานกลาง เช่นเดียวกบั SMEs ส่วนใหญ่ทัว่ประเทศ

 ถงึพร้อมไม่มาก แต่ SMEs ใน ‘EEC-ภาคใต้’ 
 ชีช้ดัต้องการ Transform

แม้ว่า SMEs ส่วนใหญ่ใน 2 พื้นที่ มีความ
พร้อมในการเปลีย่นผ่านสูด่จิิทลั ในระดบัปานกลาง 
ท่ามกลางความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านหลาก
หลายด้าน แต่ SMEs กลบัตอบเป็นเสยีงเดียวกนัว่า 
พวกเขาต่างมองเหน็ประโยชน์และให้ความส�าคญั
กบัการประยกุต์ใช้เทคโนโลย ี มาช่วยยกระดบัการ
ท�างานและการท�าธรุกจิ และต้องการน�าเทคโนโลยี
มาปรับใช้ในธรุกจิเป็นอย่างมาก โดยในพืน้ที ่ EEC 
ความสนใจหลักของ SMEs อยู่ที่ระบบบริหาร
จดัการลกูค้า (CRM) มากทีส่ดุ ตามมาด้วย ระบบ
บรหิารจดัการร้าน (ERP) และระบบบญัช-ีการเงนิ 
(ACC) เป็นต้น ส่วน SMEs ในภาคใต้ ความต้องการ 
ระบบบญัช-ีการเงนิ ตามด้วยระบบ ERP และระบบ 
e-Commerce และระบบ CRM

โดยภาพรวมต่างมองตรงกันว่า เทคโนโลยี
ดิจิทัลจะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนิน
งาน ลดต้นทนุ และสร้างรายได้เพ่ิมขึน้ โดย SMEs 
ในพ้ืนที ่EEC มองว่าการน�าเทคโนโลยดีจิิทลัเข้ามา
ปรับใช้จะช่วยให้ธรุกิจเติบโตได้เร็วขึน้ รวมถงึช่วย
ปรับปรุงกระบวนการท�างานภายในองค์กรและ 
ยกระดบัประสบการณ์ของลกูค้าให้ดยีิง่ขึน้ ไม่ต่างจาก  
SMEs ในพืน้ทีภ่าคใต้ ทีม่องว่า เทคโนโลยดีจิิทลั
จะมีบทบาทส�าคัญในการปรับปรุงความพึงพอใจ
ของลูกค้า ขยายโอกาสทางรายได้จากกลุ่มลูกค้า
และผลติภณัฑ์ใหม่ ตลอดจนส่งเสรมิการเตบิโตของ
ธรุกิจโดยรวม

หนึง่ในเป้าหมายใหญ่ของประเทศไทย คอืการ
ก้าวข้ามกบัดกัรายได้ปานกลาง ซึง่หากมองลงลึก
ทีป่ระเทศไทย พบว่า ท่ีผ่านมา SMEs มบีทบาท
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่ 35.2% 
ของ GDP ประเทศ (ข้อมลูจากกระทรวงพาณิชย์, 
2565) โดยถือว่าเป็นแหล่งรองรับการจ้างงาน 
สงูถงึ 70% ของจ�านวนแรงงานทัง้ประเทศ

ดังนั้น การส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถ
ของ SMEs ให้รองรบัการเปลีย่นผ่านสูด่จิทัิล สูก่าร
สร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ จงึกลายเป็นภารกจิ
ส�าคญัทีห่ลายภาคส่วนต้องเร่งด�าเนินการ เพือ่สร้าง
มลูค่าเพิม่ให้กับเศรษฐกิจโดยรวม การเตรยีม SMEs 
ให้พร้อมสู่โลกดิจิทัลจึงเป็นกุญแจส�าคัญในการ 
ขบัเคลือ่นประเทศไทยไปสู่ความส�าเรจ็ทีย่ัง่ยืน…

 จากอนิไซต์สูค่วามส�าเรจ็: ETDA ปิดช่องว่าง
 ด้วยโปรเจกต์ ‘SMEs GROWTH’

จากการศกึษาข้อมลูเชิงลกึของ SMEs ในพืน้ท่ี 
EEC และภาคใต้ สู่จุดเริ่มต้นของ ETDA ในการ
พัฒนาโมเดลที่เข้ามาปิดช่องว่างและตอบโจทย์
ความต้องการของ SMEs ผ่านโครงการ ‘SMEs 
GROWTH’ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก ภายใต้แนวคิด 
‘พลิกโฉม SMEs ไทย เตบิโตได้อย่างยัง่ยนื’ เพือ่
มุง่สร้างความพร้อมให้ SMEs สามารถเปลีย่นผ่าน
สูย่คุดจิทิลั เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั สู่
การสร้างรายได้อย่างยัง่ยนื

‘SMEs GROWTH’ ไม่ได้เน้นเพยีงการถ่ายทอด
ความรู้ แต่ยังมีกิจกรรมหลากหลายที่ครอบคลุม
ทัง้การฝึกอบรม การให้ค�าปรกึษาด้านดจิิทลั และ
การพฒันาโซลูชนัเฉพาะส�าหรบั SMEs โดยมกีาร
ร่วมมือกับ Tech Provider เพื่อพัฒนาโซลูชัน
ที่ตรงกับความต้องการ เช่น การน�าระบบ ERP, 
CRM และ e-Commerce มาปรบัใช้ในธรุกจิ เพิม่
ประสิทธภิาพ ลดต้นทนุ และเพิม่ยอดขายอย่างมี
ประสิทธิผล ตัวอย่างความส�าเร็จจากโครงการนี้  
ไม่เพยีงช่วยให้ SMEs มคีวามคล่องตวัมากขึน้จากการ 
ใช้เทคโนโลย ีแต่ยงัช่วยให้ Tech Provider สามารถ
ขยายฐานลกูค้าและสร้างรายได้ในตลาดใหม่ๆ แบบ
เจาะจง ถือเป็นการผลักดันเศรษฐกจิในระดบัท้องถิน่ 
ไปพร้อมกนั

ทีม่า : ส�านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ (ETDA)
https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/SMEs_EEC.aspx

ทัง้น้ี ในงานนี ้BDI ได้แสดงผลการด�าเนนิงาน 
ผ่านแดชบอร์ด พร้อมสาธิตความพร้อมของ
ระบบ และน�าเสนอแผนการด�าเนนิงานในอนาคต 
ประกอบด้วย 1. ขยายการเช่ือมต่อไปยังหน่วย
บริการทั้งหมดใน กทม. รวมถึงหน่วยบริการ 
ทีจ่ะเข้าร่วมโครงการในอนาคต 2. พฒันาระบบ 
คนืประวตักิารรกัษาให้ประชาชนผ่านแอปพลเิคชนั 
PHR (Personal Health Record) 3. พฒันาระบบ 
รับส่งต่อผู้ป่วย (Refer) ระหว่างหน่วยบริการ 
ในกรงุเทพฯ ครอบคลมุคลนิกิชมุชนอบอุ่น ศนูย์
บรกิารสาธารณสขุ และโรงพยาบาล และ 4. เพ่ิม 
ประสทิธภิาพระบบเบกิจ่ายด้วย AI และการเชือ่มโยง 
ข้อมลูกับ สปสช. เพือ่เร่งกระบวนการเบิกจ่าย

“เดินหน้าพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ 
Health Link เพือ่รองรบัโครงการ 30 บาทรกัษา
ทกุที ่มุง่ยกระดบัการให้บรกิารด้านสขุภาพส�าหรบั
คนไทย เน้นประสิทธิภาพสูงสุดผ่านการใช้ Big 
Data ช่วยเสรมิการพฒันาบรกิารและขบัเคลือ่น
ประเทศสูค่วามยัง่ยนื” รศ.ดร.ธรีณ ีกล่าว

‘SMEs GROWTH’ ส�าหรบัปีนี ้ได้ปิดฉากความ
ส�าเรจ็ไปเป็นทีเ่รยีบร้อย นบัเป็นหนึง่โมเดลตวัอย่าง
ดีๆ จาก ETDA ที่พัฒนาขึ้นเพื่อ SMEs ไทย ที่
ไม่เพียงเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 
SMEs, Tech Provider และหน่วยงานต่างๆ แต่ยงั
เป็นกญุแจส�าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจดจิทิลั
ของไทยให้เตบิโตอย่างม่ันคงและยัง่ยนือกีด้วย

ส�ำหรับผู้สนใจสำมำรถติดตำมรำยละเอียด
ของโครงกำร SMEs GROWTH ได้ที่ เว็บไซต์
ของ ETDA หรอืทีเ่พจเฟซบุก๊ ETDA Thailand


